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(सभापतीस्थानी तालिका सभापती श्री. लिक्रम काळे) 

 तालिका सभापती : काल नियम २६० अन्वयेच्या प्रस्तावावरील चचाा सरुु 

होती. आता आपण तीच चचाा पढेु सरुु करीत आहोत. काल सन्माििीय सदस्य श्री. 

सदाभाऊ खोत ऑिलेग होते. परंत ुते आज गैरहजर आहते याची िोंद घेण्यात आली 

आह.े आपल्याला नियम २६० अन्वयेच्या प्रस्तावावरील चचाा उत्तरासह संपवायची 

आह.े आपण सहकाया करावे. सवा सन्माििीय सदस्यांिा बोलण्यासाठी ५ नमनिटांचा 

वेळ दणे्यात येणार आह.े आता सन्माििीय सदस्य श्री. नविायक मेटे यांिी भाषणास 

सरुुवात करावी. 

 श्री. अनभजीत वंजारी : सभापती महोदय, माझा पॉईटं ऑफ इन्फमेशि आह.े 

 तालिका सभापती : ठीक आह.े सन्माििीय सदस्य श्री. अनभजीत वजंारी 

यांिी पॉईटं ऑफ इन्फमशेि मांडावा. 
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युके्रनमधून भारतामध्ये परत आिेल्या लिद्यार्थयाांच्या संदभाातीि  

पॉईटं ऑफ इन्फमेशनबाबत 

 श्री. अनभजीत वंजारी : सभापती महोदय, माझा पॉईटं ऑफ इन्फमेशि असा 

आह ेकी, यकेु्रि व रनशया यांच्यामध्ये यधु्द सरुु आह.े यकेु्रिमध्ये भारतातील २० 

हजार नवद्यार्थी होते. खारनकव्ह, नकव ही यकेु्रिमधील दोि शहरे अशी आहते की, 

तेरे्थ एज्यकेुशिल हब मोठ्या प्रमाणात आहते. िीट पररके्षमध्ये कमी गणु नमळायचे त े

नवद्यार्थी दखेील अशाप्रकारच्या दशेांत नशक्षण घेण्यासाठी जायचे. दसुरी गोष्ट म्हणजे 

िीट पररक्षेमध्ये जरी क्वॉनलफाय झाले तरी पैशाअभावी आपल्या भारतामध्ये काही 

सरकारी कॉलेजमध्ये नवद्यार्थयाांिा प्रवेश नमळत िाही. मात्र तेरे्थ कमी फीज असते. 

त्यामळेु चीि, रनशया, नफनलपाईन्स, जॉनजाया, यकेु्रि अशा सवा दशेांत मोठ्या 

प्रमाणात आपले नवद्यार्थी नशकण्यासाठी जातात. आता यकेु्रि व रनशया यांच्यामध्ये 

यधु्द सरुु झाले आह े आनण यकेु्रि नडस्रॉय झाल्यासारख े आह.े त्यामळेु नवद्यार्थी 

मोठ्या प्रमाणात परत आले आहते. २० हजार नवद्यार्थयाांतील जवळपास पाच ते साडे 

पाच हजार नवद्यार्थी महाराष्ट्रातील आहते. आमच्या िागपरूमधील दखेील नवद्यार्थी 

आहते.  

 सभापती महोदय, माझी नविंती आह.े अजिुपयांत िॅशिल मेनडकल कौनन्सल 

ऑफ इनंडयािे कोणत्याही प्रकारची गेट वे पॉनलसी जाहीर केलेली िाही. आपल्या 

सरकारच्या वतीिे आपल्याला िॅशिल मनेडकल कौनन्सल ऑफ इनंडयाची परवािगी 

घ्यावी लागते, कारण ती अपेक्स बॉडी आह,े तरी या संदभाात काही तरी तोडगा 

काढला पानहजे आनण तशाप्रकारचा प्रस्ताव कें द्र सरकारकडे पाठनवला पानहजे. या 

नवद्यार्थयाांचे िकुसाि होऊ िये. सदर बाबतीत असा समज आह े की, िीट परीक्षा 

क्वॉनलफाय ि  होणारे नवद्यार्थीच नतकडे जातात. मात्र असे िाही. २ वषाांपवूी आपल्या 

दशेात िॅशिल मेनडकल कौनन्सल ऑफ इनंडयािे िीट परीक्षा बंधिकारक केली होती. 

बाहरेच्या दशेात जातािा सधु्दा िीट परीक्षा क्वॉनलफाय केली पानहजे, म्हणिू त्यांिी 

मागच्या वषीपासिू पनहल्या वषाात, दसुऱ्या वषाात ज्यांचा प्रवेश होतो, त्यांचा नवचार 

केला होता. आता त्यांच्या नशक्षणात खडं पडू िये. त्यामळेु त्यांचा आपण  
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श्री. अनभजीत वंजारी .... 

सहािभुतूीपवूाक नवचार केला पानहजे. त्यामळेु आपण या मदु्यावर तसा प्रस्ताव तयार 

करुि िॅशिल मेनडकल कौनन्सल ऑफ इनंडयाला द्यावा, अशी माझी नविंती आह.े  

 तालिका सभापती : सन्माििीय सदस्य श्री. अनभजीत वंजारी यांिी अनतशय 

महत्त्वाचा मदु्दा उपनस्र्थत केला आह.े ही कें द्र सरकारच्या अखत्याररतील बाब आह.े 

कें द्र सरकारिे याची दखल घेऊि तातडीिे उपाययोजिा करायला हवी. परंत ुत्याची 

वाट ि पाहता राज्य सरकारच्या वतीिे काय करता येईल याबाबत राज्य सरकारच्या 

वतीिे अनधवेशि संपण्यापवूी यावर निवेदि करण्यास सांग.ू  

 श्री. सिुील केदार : सभापती महोदय, िोंद घतेली आह.े 

---- 
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 तालिका सभापती : सन्माििीय सदस्य श्री. नविायक मेटे यांिी नियम २६० 

अन्वयेच्या प्रस्तावावर बोलण्यास सरुुवात करावी. आपण आज माििीय सभापती 

यांच्या दालिात उपनस्र्थत होता. आपण सहकाया करावे. मी दखेील साक्षीदार म्हणिू 

चचेच्या वेळी उपनस्र्थत होतो. आपल्याला प्रस्तावावरील चचाा उत्तरासह संपवायची 

आह.े त्यामळेु वेळेचे नियोजि करणे गरजेचे आह.े सवा सन्माििीय सदस्यांिा ५ 

नमनिटे वेळ नमळेल. आपण ज्येष्ठ सन्माििीय सदस्य आहात, आपल्याला १० नमनिटे 

वेळ नमळेल. 

 श्री. नविायक मेटे : सभापती महोदय, आपण काल अजिू १ तास सभागहृाच े

कामकाज चालनवले असते तर बरे झाले असते, सवाांची तयारी होती. आज माििीय 

मंत्रयांिा उत्तर दणे्यासाठी सरुुवात करता आली असती.  

 तालिका सभापती : ठीक आह.े सन्माििीय सदस्य श्री. नविायक मेटे यांिी 

भाषणास सरुुवात करावी. 
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  पृ.शी. : महानवकास आघाडी सरकारिे राबनवलेल्या कल्याणकारी 

      योजिा  

  मु.शी. महानवकास आघाडी सरकारिे राबनवलेल्या कल्याणकारी 

    योजिा या नवषयावर सवाश्री शनशकांत नशंद,े नदवाकर रावते, 

   डॉ.सधुीर तांबे, सवाश्री नवक्रम काळे, रवींद्र फाटक, अमरिार्थ 

   राजरूकर, सतीश चव्हाण, िरेंद्र दराडे, डॉ.वजाहत नमझाा,  

   सवाश्री नवप्लव बाजोररया, मोहिराव कदम, अनिकेत तटकरे, 

   नवलास पोतिीस, राजेश राठोड, अमोल नमटकरी, डॉ.मनिषा 

   कायंद,े सवाश्री अनभनजत वंजारी, संजय दौंड, अबंादास दािवे, 

   जयंत आसगावकर, दषु्ट्यंत चतवुेदी, डॉ. प्रज्ञा सातव, श्री.  

   सिुील नशंद,े नव.प.स. यांचा प्रस्ताव 

(प्रस्ताव पनु्हा प्रस्ततु झाला.) 

 श्री. नविायक मेटे : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य श्री. शनशकांत नशंद े

आनण अन्य सवा सन्माििीय सदस्य यांिी नियम २६० अन्वये जो प्रस्ताव नदला आह,े 

त्यावर मी माझे मत व्यक्त करण्यासाठी उभा आह.े  

 सभापती महोदय, प्रस्तावात अिेक नवषय आहते. पण मी सवा नवषयांवर 

बोलणार िाही. परंत ु३-४ महत्त्वाच्या नवषयांवर काही सचूिा मात्र निनितपणे करणार 

आह.े मखु्यमंत्री ग्रामसडक योजिेपासिू पंतप्रधाि ग्रामसडक योजिेपयांतचे अिेक 

नवषय आहते, रस्त्यांची कामे आहते. पंतप्रधाि ग्रामसडक योजिेंतगात एकूण ६५५० 

नक.मी. रस्त्यांचा प्रस्ताव कें द्र सरकारकडे सादर करण्यात आला असिू पनहल्या 

टप्प्यात जवळपास ३ हजार नक.मी. बांधकामाला मान्यता प्राप्त झाली आह ेआनण 

२०१७७ कोटी रुपये खचा होत आह.े हा खचा पंतप्रधाि ग्रामसडक योजिेसंदभाात कें द्र 

सरकारचा आह.े आपण राज्यातील रस्ते पानहले असतील. कें द्र सरकारचे, राज्य 

सरकारचे, नजल्हा पररषदचेे, ज्याला क्रमांक िाही असे खपू रस्ते आहते. माििीय मंत्री 

श्री. संनदपाि भमुरे साहबेांिी मातोश्री पाणंद रस्त्यांची योजिा आणली आह.े अनतशय  

श्री. नविायक मेटे .... 
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चांगली गोष्ट केली आह.े महाराष्ट्रामध्ये मोठे रस्ते आहते, हायवे आहते, अन्य रस्ते 

आहते, पंतप्रधाि ग्रामसडक योजिेतील रस्त े आहते, यांमध्ये जरा बऱ्यापैकी 

क्वॉनलटीचे काम नदसते. आपल्याला ह ेमान्य करावे लागेल. सरकार कोणते नकंवा 

काय आह ेहा मदु्दा येरे्थ िाही. आपल्याकडे जे रस्ते होत आहते, मग ते मखु्यमंत्री 

ग्रामसडक योजिेंतगात असतील, सावाजनिक बांधकाम नवभागांतगात असतील, 

नजल्हा पररषरेचे तर बोलायलाच िको, या माध्यमातिू जे रस्ते तयार होत आहते, 

त्याची गणुवत्ता तपासण् याची वेळ आलेली आह.े आज राज्यात गणुवत्ता नशल्लक 

रानहलेली िाही. 

 सभापती महोदय, नजल्हा पररषदचे्या माध्यमातिू रस्ते होत आहते. ते सवा रस्त े

मी म्हणत िाही, मेजर रस्ते आहते. नजल्हा पररषदचेे सदस्यच नठकनठकाणचे गतु्तेदार 

झाले आहते. होऊ द्याव.े अडचण िाही. आता असे होत आह ेकी, रस्त्याची काम े

नबलोमध्ये मोठ्या प्रमाणात घेण्याचे प्रमाण वाढले आह.े कामे जवळपास २५ टक्के  

नबलो जात आहते. आपल्याला ह ेमाहीत आह.े आपल्याकडे खपू टॅक्सेस आहते. 

ठेकेदाराचा नहस्सा ५-१० टक्के तो ठेवेल. कारण तो फुकट काम करणार िाही.  

अनधकाऱ्यांची टक्केवारी  १० टक्क्यांपयांत जाते. एकूण ५० टक्क्यांपयांत पैसे वर 

जातात. ५० टक्क्यांमध्ये कामाचा दजाा काय राहणर आह े? त्यामळेु प्रत्येक वषी कें द्र 

सरकार, राज्य सरकार, नजल्हा पररषद हजारो कोटी रुपये घालतात, ते पाण्यामध्य े

गेल्यासारख ेआह.े  

 सभापती महोदय, डांबरीकरण, खडीकरण करावे, ते केल्यािंतर दसुऱ्या वषी 

पाऊस झाल्यािंतर तेरे्थ काहीही राहत िाही. गावातील लोक लोकप्रनतनिधींच्या माग े 

लागतात की, आमच्या गावात रस्ता पानहजे, आम्हाला ह े पानहजे, ते पानहजे. 

मळुामध्ये आपण जे रस्ते करतो, त्यामध्ये गणुवत्ता आणणे फार गरजेचे आह.े  

टेंडररंगमध्ये  दखेभाल व दरुुस्ती असा ५ वषाांचा करार असतो, पण कोणीही पाळत 

िाही. मोठ्या रस्त्यांच्या बाबतीत पाहतात िाही तर आनजबात पाहत िाही. एक मात्र 

आह ेकी, माििीय कें द्रीय मंत्री श्री. नितीि गडकरी, माििीय पंतप्रधाि श्री. िरेंद्र मोदी 

साहबेांच्या माध्यमातिू राज्यात जे रस्ते झाले आहते, ते सपुर आहते. औरंगाबाद ते  

श्री. नविायक मेटे .... 
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सोलापरू असा रस्ता जातो, पणुे रस्ता आह,े अिेक रस्ते आहते, या सवा रस्त्यांवर 

नकती तरी चांगल्या दजााची कामे होत आहते. त्याचे कारण त्यावरील दखेरेख असेल 

नकंवा अन्य काळजी घणेे असेल. राज्य सरकार, नजल्हा पररषद यांच्या माध्यमातिू 

असेच काम होण्याची नितांत आवश्यकता आह.े मखु्यमंत्री ग्रामसडक योजिेमध्ये 

सवा टेंडर मॅिेज होतात, मग कागदपते्र असो नकंवा िसो. गतु्तेदार ठरलेले असतात. 

ऐकत िसेल तर अनधकाऱ्यांिा हाताशी धरुि कसे बाद करायच े ह े माहीत आह.े 

गेवराई, बीडमध्ये असे प्रकार झाले आहते. अिेक नठकाणी असे आह.े खपू नठकाणी 

आपल्याला ह ेपहायला नमळेल. चांगल्या कामाकररता याची कोणी तरी दखल घेण े

गरजेचे आह.े  

 सभापती महोदय, मनहला स्वयंसहायता बचत गटाबाबत उल्लेख आह.े 

५,४२,९४४ मनहला स्वयंसहायत्ता बचत गट कायारत असिू ५५,३५,४३२ कुटंुबे 

यामध्ये आहते. 

                   िंतर श्री. खचे .... 
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श्री.नविायक मेटे... 

बचत गटामध्ये महाराष्ट्र राज्य खपू पढेु  ह ेमला मान्य आह.े सामानजक व राजकीय 

के्षत्रातील मंडळी िगरपानलका, पंचायत सनमती, नजल्हा पररषदमेधिू बचत गटांची 

बांधणी करतो. त्यांिा निधीचा परुवठा केला जातो. या बचत गटांिा ११,१४० कोटी 

रुपयांचे कजा वाटप करण्यात आले, ही रक्कम र्थोडी िाही. यामध्ये बचत गटामाफा त, 

लोणचे,पापड असे अिेक पदार्था तयार केले जातात त्यांच्या नवक्रीसाठी माकेट 

उपलब्ध िाही. माकेटच्या रचिेचा नवचार सरकार कधी करते काय ? तसा नवचार 

अद्यापपयांत करण्यात आलेला िाही. बचत गटामाफा त मालाचे उत्पादि करण्यात येत े

परंत ुतो माल कोठे  नवकायचा, कोणी नवकायचा, त्यासाठी नठकाण कोणते, याबाबत 

शासिाचे नवचार केलेला िाही याकडे लक्ष दणेे गरजेचे आह.े मागील काळात मी 

अशी सचूिा केली होती की, प्रत्येक नजल्याच्या नठकाणी बचत गटासाठी माकेट 

तयार केली पानहजेत. आपल्याकडे खपू नठकाणी जनमिी आहते, १०० गाळे तयार 

करायला पानहजते. प्रत्येक शहरात भाजीमाकेट आह.े मनहला बचत गटासाठी १०० 

गाळे बांधिू त्यांचे वाटप रोटेशि पध्दतीिे करावे. समजा एका नजल्यात एक हजार 

बचत गट असतील नकंवा त्यापेक्षा जास्त असतील तर त्यांिा ह ेगाळे ८-१५ नदवस 

रोटेशि पध्दतीिे नदले तर त्या सवा बचत गटांिा माल नवकता येईल. ही कामे 

शासिामाफा त व्हायला पानहजेत. जे मळू दखुणे आह ेते शोधिू त्यावर उपाययोजिा 

करण्याचे काम सरकारिे केले पानहजे, अशी मी मागणी करतो. 

 सभापती महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजिेतिू 

५,३९,५२,२६८ इतके मिषु्ट्यबळ निनमाती झाली आह.े बजेटवरील चचवेर मी बोलत 

असतािा त्यावेळी सांनगतले होते की, यासाठी व्यवसाय कर लावण्यात आलेला 

आह.े तो दोि टक्के कर आह.े सि २००७-२००८ मध्ये त्या कराची रक्कम 

शासिाच्या एकनत्रत गंगाजळीमध्ये घेण्यात आली. पवूी ही रक्कम वेगळी ठेवण्यात 

आली होती. ती रक्कम याच कामासाठी वापरण्यात येत होती. सि २००८ पासिू 

आतापयांत हा कर एकनत्रत निधीत जमा करण्यात येत आह.े हा निधी रोजगार हमी 

योजिेसाठी घेण्यात आलेला आह.े तो निधी दाि नदल्यासारख ेत्या नवभागाला दणे्यात  

श्री.नविायक मेटे... 
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येत आह.े तो नवभाग नकंवा आयकु्त कायाालयामाफा त जस ेजमेल तसे त्या निधीचे 

वाटप करण्यात येते. त्यामळेु ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर अन्याय होत आह.े 

आता जो एकनत्रत निधी आह ेतो पवूीसारखा वगेळा ठेऊि रोजगार हमी योजिेसाठी 

दणेे गरजेचे आह.े आता जवळपास २६ हजार कोटी रुपये एकनत्रत निधीत जमा झाले 

आहते. त्यातील १२ ते १३ हजार कोटी रुपये रोजगार हमी योजिेसाठी नदले असिू 

इतर पैसा शासिाच्या एकनत्रत निधीत जमा आह.े हा सवा पैसा या नवभागाला कधी 

दणे्यात येईल त्यानशवाय या योजिेची कामे कशी होतील. त्यामळेु ग्रामीण भागातील 

लोकांिा रोजगार कसा उपलब्ध करुि दणेार हा महत्वाचा प्रश्न आह.े 

 सभापती महोदय, मंत्री महोदय, श्री.संदीपाि भमुरे व मंत्री महोदय, श्री. अब्दलु 

सत्तार ह ेनशवसेिा पक्षाचे आहते. आपण भनूमपतू्रांिा न्याय दणे्याच्या गोष्टी करतात. 

त्यामळेु स्र्थानिक लोकांिा रोजगार उपलब्ध करुि द्या. रोजगार नदला तर त्याचे पैस े

त्यांिा वेळेत द्या. हा निधी दणे्यासाठी त्या खात्याला निधीचा परुवठा करायला 

पानहजे. जो हक्काचा निधी आह ेतो तमु्ही दते िाही. त्यांचा निधी त्यांिा नदला तर 

खपू मोठी कामे होऊ शकतील. सि १९७२ मध्ये शेतात िालाबंडींगची कामे करण्यात 

येत होती. त्यावेळी पाणी अडवा व पाणी नजरवा ही योजिा राबनवण्यात आली होती. 

मागील काळात िदी,िाले व ओढ्यांचे रंुदीकरण व खोलीकरण करण्यात आले. 

पवूीसारखा हा प्रयोग शेतात केला तर त्याचा उपयोग होईल. शेतकऱ्यांिी आपापल्या 

शेतीची बांधणी केली तर माती व पाणी वाहूि जाणार िाही. शेतीसाठी त्याचा चांगला 

उपयोग होऊ शकतो. कोकणात रोजगार हमी योजिेतिू फळबागांची लागवड 

करण्यात येते. महाराष्ट्रात अशा अिेक लागवडी रोजगार हमी योजिेच्या माध्यमातिू 

करता येतील. त्यामळेु शेतकरी समधृ्द होऊ शकतो त्याच्या घरात चार पैसे येऊ 

शकतील. या सवा बाबी करणे अत्यंत गरजेच्या आहते. 

 सभापती महोदय, माििीय श्री.सिुील केदार ह ेक्रीडा मंत्री उपनस्र्थत आहते. 

मागील क्रीडा मंत्री महोदयांिी असा निणाय घेतला होता की, प्रत्येक तालकु्यात क्रीडा 

स्टेनडयम उभारण्यात येईल. त्या निणायाचे काय झाले, घोषणा केल्यावर आतापयांत  

श्री.नविायक मेटे... 
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नकती क्रीडा संकुले तयार झाली त्याचा आढावा घेतला आह ेकाय ? जे मोठे तालकु्ये 

आहते व जे लोकप्रनतनिधी चांगले ॲक्टीव आहते त्यांिी शासिाच्या मागे लागिू 

आपल्या नजल्यात वा तालकु्यात क्रीडा संकुल तयार करुि घेतले अशाच नठकाणी 

क्रीडा संकुले तयार झाली आहते. अद्यापही अिेक नजल्यांिा क्रीडा स्टेनडयम िाही 

तर तालकु्याच्या नठकाणी करण्याचा नवषय येत िाही. त्यामळेु मंत्री महोदय, कताबगार, 

तरुण व तडफदार आहते. काही तरी करुि दाखनवण्याची आपली इच्छा आह.े या 

निनमत्तािे प्रत्येक तालकु्यात क्रीडा संकुल कसे तयार होईल याचा नवचार करावा. 

माजी उप मखु्यमंत्री श्री.नवजयनसंह मोनहते-पाटील यांिी प्रत्येक तालकु्यात क्रीडा 

संकुले उभारण्याची घोषणा केली होती. त्यांिी व मी दोि तालकु्याच्या नठकाणच्या 

क्रीडा संकुलाच ेभनूमभजूि केले होते. ती संकुले पणूा झाली िाहीत हा भाग वेगळा 

आह.े तेव्हापासिू आतापयांत याबाबत काहीही झाले िाही. आता मंत्री महोदयांिी या 

योजिेला चालिा द्यावी अशी माझी मागणी आह.े क्रीडा क्षेत्रात ग्रामीण भागात मोठे 

टॅलेंट आह.े ऑनलनम्पक व इतरांचा आपण मोठा गवगवा करतो त्यांचे कौतकु करतो. 

सन्माििीय सदस्य श्री.सरेुश धस यांच्या बीड नजल्यातील आष्टी तालकु्यात मोठे 

पैलवाि आहते. तेर्थील लोक महाराष्ट्र केसरी झाले आहते. तरेे्थ अिेक वेगवेगळे 

कुस्ती पटू्ट झाले आहते. बीड नजल्यातील अिेक मलेु पणु्यात येतात ते वेगळ्या 

पध्दतीची कुस्ती खळेण्यास तयार असतात. तो  भाग वेगळा आह.े मदु्दा असा आह े

की, बीड नजल्यात कुस्ती खळेणारे जे पैलवाि आहते ते कोल्हापरू नकंवा पणु ेयेरे्थ 

जातात. बीडमध्ये त्यांच्यासाठी काही सोई सनुवधा तयार करता येतील काय, त्यासाठी 

शासि काही मदत करणार काय, बीड येर्थील क्रीडा संकुलात साधे पाणी नमळत िाही. 

तेरे्थ शौचालयाची िीट व्यवस्र्था िाही. त्यासाठी निधी येतो तो कोठे जातो त्याची 

मानहती नमळत िाही. तरेे्थ अत्यंत वाईट पध्दतीचा कारभार सरुु असिू नजल्हानधकारी 

त्याचे अध्यक्ष आहते. त्याचा कोणी आढावा घते िाही, मलुांिा तरेे्थ खळेायला नमळत 

िाही अशी अत्यंत वाईट अवस्र्था त्या क्रीडा संकुलाची झाली आह.े छत्रपती नशवाजी 

महाराज या िावाचे स्टेनडयम आह.े काल नशवसेिा पक्षाची नशवजयंती झाली. 

महाराष्ट्र राज्यात एक मोठी गंमत आह.े मखु्यमंत्री म्हणिू १९ फेब्रवुारी रोजी  

श्री.नविायक मेटे.... 



22-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) B - 11 
VVK/AKN/KTG प्रथम श्री.काांबळे 10:10 

 

 

तारखपे्रमाणे नशवजयंती साजरी करण्यात आली. पक्ष म्हणिू काल नशवजयंती साजरी 

करण्यात आली आह.े दोि दोि तारखा कशा चालतात याची मला मानहती िाही. 

आजचा माझा तो नवषय िाही. छत्रपती नशवाजी महाराज यांच्या िावािे बीड येर्थील 

क्रीडा संकुल आह.े त्या स्टेनडयमचे िाव बदलिू टाकण्यात आले आह.े तरेे्थ आंदोलि 

होणार होते. आम्ही असे म्हटले की, नशवाजी महाराजांचे भक्त क्रीडा मंत्री आहते. 

त्यांच्याकडे हा नवषय घऊेि जाऊ व पनु्हा ते िाव त्यांिा दतेील त्यासाठी मी एक पत्र 

आपणाला नदले आह.े कोणत्याही पररनस्र्थती बीड नजल्यातील क्रीडा संकुलाचे िाव 

छत्रपती नशवाजी महाराज क्रीडा संकुल असेच रानहले पानहजे. अशी अिेक लोकांची 

भाविा आह.े काही लोक ते िाव पसुिू टाकण्याचा प्रयत्ि करीत आह.े त्यामळेु तसे 

ि होता आह ेते िाव कायम ठेवणे अत्यंत गरजेच ेआह.े 

 सभापती महोदय, दधुाचा धंदा पानहला तर लातरू, बीड, उस्मािाबाद या 

मराठवाड्यातील फक्त अधे नजल्ह े दधुाचे उत्पादि करतात. कोल्हापरू, सांगली, 

सातारा, सोलापरू, पणुे व अहमदिगर येर्थील दधू संपणूा महाराष्ट्राला परुनवण्यात येते. 

महाराष्ट्रातील पाच ते सहा नजल्ह ेदधुाचे उत्पादि करीत असिू ते संपणूा महाराष्ट्राला 

दधू परुनवतात. नवदभाातील भंडारा येरे्थ फक्त एक लाख लीटर दधूाचे उत्पादि होते. 

मंत्री महोदयांिी पनिम महाराष्ट्रासारख ेदधूाचे उत्पादि नवदभाात कसे वाढेल याकडे 

लक्ष दणे्याची गरज आह.े गजुरात राज्याचे दधू महाराष्ट्रात येते त्यांच्या िावािे बोटे 

मोडूि उपयोगाचे िाही. ते काय करतात ते पाहण ेमहत्वाचे आह े

       या िंतर श्री.बोरले... 
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श्री.नविायक मेटे...... 

गजुरात राज्यातील दधू मुंबई व संपणूा महाराष्ट्र राज्यात नवकले जाते. महाराष्ट्रातिू 

इतर राज्यात दधू का जाऊ शकत िाही याबाबत आपण नवचार केला पानहजे. केवळ 

टीका करुि उपयोग िाही. आपण त्यांचे अिकुण करण्याचा प्रयत्ि करावा तरच राज्य 

चांगल्या प्रकारे चाल ू शकेल. पनिम महाराष्ट्राबरोबरच इतर नजल्यात दधुाचा 

व्यवसाय कसा वाढेल आनण दधुाला चांगला भाव कसा नमळेल यासाठी शासिािे 

प्रयत्ि करावा, अशी नविंती करुि मी वेळेअभावी माझे दोि शब्द संपनवतो.  

-------- 
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 तालिका सभापती (श्री.लिक्रम काळे) : मी सभागहृाला सांग ूइनच्छतो की, 

सत्ताधारी पक्षातफे सन्माििीय सदस्य श्री.सतीश चव्हाण बोलणार आहते. सन्माििीय 

सदस्य डॉ.सधुीर तांबे गरैहजर आहते. नवरोधी पक्षातील सन्माििीय सदस्य सवाश्री 

सदाभाऊ खोत, महादवे जािकर, ॲड.निरंजि डावखरे गैरहजर आहते. त्यामळेु 

सन्माििीय सदस्य ॲड.निलय िाईक व श्री.रमेशदादा पाटील ह ेदोिच सदस्य नियम 

२६० अन्वये प्रस्तावावर बोलतील. आता सन्माििीय सदस्य श्री.सतीश चव्हाण यांिी 

नियम २६० अन्वये प्रस्तावावर आपले नवचार मांडावते.  

 श्री.सतीश चव्हाण (औरंगाबाद नवभाग पदवीधर) : सभापती महोदय, आपण 

मला नियम २६० अन्वयेच्या प्रस्तावावर बोलण्याची संधी नदली त्याबद्दल मी 

सवाप्रर्थम आपल्याला धन्यवाद दतेो.  

सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य श्री.नविायक मेटे यांिी तालकुा क्रीडा 

संकुलाबाबत मदु्दा मांडला. माझ्याकडे तालकुा क्रीडा संकुलानवषयी मानहती आह.े 

माििीय क्रीडा व यवुक कल्याण मंत्री श्री.सिुील केदार साहबेांिी या संदभाात आढावा 

घेतला पानहजे. महाराष्ट्रात एकूण नकती तालकुा क्रीडा संकुल पणूा झाले, नकती क्रीडा 

संकुल सरुु आहते याबाबत मानहती घेतली पानहजे. माझ्याकडे गंगापरू व खलुताबाद 

येर्थील क्रीडा संकुलाची मानहती आह.े सि २०१४ मध्ये गंगापरू येरे्थ क्रीडा संकुल 

मंजरू झाले. सव्वा कोटी रुपयांची वका  ऑडार दणे्यात आली. परंत ुअद्याप ते काम पणूा 

झाले िाही. त्यामळेु त्या क्रीडा संकुलाचा कोणताही उपयोग होत िाही. संबंनधत 

कॉन्रॅक्टरला एक कोटी रुपयांचे दयेक अदा केलेले आह.े आम्ही त्या कामामध्य े

भ्रष्टाचार झाल्याची बाब वारंवार शासिाच्या निदशािास आणिू नदली. परंत ुशासिािे 

या संदभाात कोणतीही ॲक्शि घेतली िाही. मग क्रीडा नवभागाचे नियंत्रण आह ेनकंवा 

िाही ? केवळ पैसे दणेे एवढेच क्रीडा नवभागाचे काम आह ेकाय ? आपण या संदभाात 

आढावा घ्यावा, अशी माझी नविंती आह.े तसेच, खलुताबाद येरे्थ सि २००१ पवूी 

क्रीडा संकुल झाल्याचे सांनगतले जाते. परंत ुतरेे्थ क्रीडा संकुलाची एक नवटही िाही. 

माििीय महसलू राज्यमतं्री श्री.अब्दलु सत्तार साहबे िेहमी खलुताबाद येरे्थ जातात. 

 

श्री.सतीश चव्हाण......... 
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तेरे्थ जागचेा वाद आह.े शासिाची नजल्हा पररषदचेी जागा क्रीडा नवभागाला वगा 

करण्यासाठी २०-२० वषे लागतात काय ? आपण या संदभाात चौकशी करावी. मी 

यापवूी सदु्धा सांनगतले होते की, कन्िड सारख्या नठकाणी नवटी दांडू सदु्धा िाही. मग 

प्रनशक्षक तर खपूच लांबची गोष्ट आह.े आपण या संदभाात सखोल चौकशी करावी. 

मी आपल्याला दोि उदाहरणे नदलेली आहते. महाराष्ट्रात सवाच नठकाणी अशा गोष्टी 

असतील. नसल्लोड येरे्थ काय पररनस्र्थती आह ेयाची मला मानहती िाही. माििीय 

महसलू राज्यमंत्रयांचे काम चांगले आह.े  

 सभापती महोदय, श्री.राजवधाि हगंडेकर िावाच्या क्रीडापटूला चेन्िई संघािे  

आयपीएल खळेण्यासाठी दीड कोटी रुपये दऊेि नवकत घेतले. त्याच्या वयाचा वाद 

होता. मागील दोि मनहन्यात क्रीडा संचालकांिी दोि-तीि चकुीच्या गोष्टी केल्याच े

मला आढळूि आलेले आह.े त्यांिी श्री.राजवधाि हगंडेकर यांिा तझुे वय जास्त आह े

अशी िोटीस पाठनवली. शासिािे याबाबत चौकशी केली असता क्रीडा संचालकांच े

म्हणणे चकुीचे आढळूि आले. श्री.हगंडेकर यांिी जे वय िोंदनवले ते बरोबर होते. 

त्यामळेु या संदभाात कारवाई झाली पानहजे. यामळेु श्री.हगंडेकर यांची कारकीदाच 

धोक्यात आली होती. "तब्बल ८६ लाख रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या संस्रे्थला क्रीडा 

नवभागरिे नदले मैदाि" अशी बातमी वतामािपत्रात छापिू आलेली आह.े आगरा येरे्थ 

स्कूल गेम फेडरेशि ऑफ इनंडया यांिी यजमाि महाराष्ट्र क्रीडा नवभागाची ८६ लाख 

रुपयांची फसवणकू केली अशी बातमी आह.े माझ्याकडे या संदभाात जी मानहती आह े

ती मी आपल्याकडे दतेो. आपणही या संदभाात मानहती घ्यावी. त्यांिी खळेाडंुकडूि 

पैसे जमा केले. परंत ुखळेाचे आयोजिच केले िाही. आपण आगरा येर्थील संस्रे्थला 

बालेवाडी येर्थील क्रीडा संकुल सरावासाठी उपलब्ध करुि नदलेले आह.े  माझ्याकडे 

या संदभाात मानहती आह.े मी ती मानहती आपल्याकडे दतेो. आपण या संदभाात 

चौकशी करावी. क्रीडा संचालक काय करतात याची आपल्याला मानहती असली 

पानहजे. माििीय क्रीडा मंत्री महोदयांिा जी मानहती नदली त्याबाबत त्यांिी ताबडतोब 

 

श्री.सतीश चव्हाण........ 
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ॲक्शि घेतली असा माझा आजवरचा अिभुव आह.े मी आपल्याला दोि-तीि 

उदाहरणे नदलेली आह.े संपणूा राज्यात अशा गोष्टी असतील. क्रीडा नवभाग 

महाराष्ट्राची शाि आह.े आपण जबाबदारीिे याकडे लक्ष द्यावे, अशी नविंती करुि 

मी वेळेअभावी माझे दोि शब्द संपनवतो.  

---------- 
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ॲड.निलय िाईक (नवधािसभेिे निवडलेले) : सभापती महोदय, आपण मला 

नियम २६० अन्वये प्रस्तावावर बोलण्याची संधी नदली त्याबद्दल मी सवाप्रर्थम आपले 

आभार माितो.  

सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य श्री.शनशकांत नशंद ेयांिी काल नियम 

२६० अन्वये प्रस्तावावर बोलतािा काही गोष्टींचा उल्लेख केला. मी सांग ूइनच्छतो 

की, कें द्र शासिािे एसडीआरएफमधिू ३२२२ कोटी रुपये, एिडीआरएफमधिू ४२० 

कोटी रुपये, कें द्र सहाय्यक अिदुािातिू ५२८३३ कोटी रुपये, कें द्रीय करातील नहस्सा 

३६४९८ कोटी रुपये, जीएसटी िकुसाि भरपाईचा परतावा १७४२३ कोटी रुपये अस े

एकूण १ लाख १० हजार ३९६ कोटी रुपये नदिांक ३१ माचा २०२१ पयांत राज्य 

शासिाला नदलेले आहते. कें द्र शासिाच्या अशा अिेक योजिांच्या माध्यमातिू 

राज्याला निधी नमळालेला आह.े कें द्र शासिािे भेदभाव ि करता निधी उपलब्ध करुि 

नदलेला आह.े काही नठकाणी निधी कमी जास्त प्रमाणात नमळाला असेल. 

(...अडर्थळा...) मी माििीय महसलू राज्यमंत्री श्री.अब्दलु सत्तार साहबेांचे अनभिंदि 

करतो. बंजारा समाजाच्या तांड्याला नवशेष निधी व नवशेष दजाा दणे्याबाबत 

सकारात्मक नवचार केलेला आह ेत्यामळेु मी त्यांिा मिापासिू धन्यवाद दतेो.  

सभापती महोदय, शासिािे स्रीट लाईट संदभाात जो निणाय घेतलेला आह े

त्याचा पिुनवाचार केला पानहजे. स्रीट लाईटचे पवूीचे नबल र्थकीत असले तर िव्यािे 

निवडूि आलेल्या सरपंच यांचा त्यामध्ये काय दोष आह े? यामळेु सरपंच यांच्यावर 

अन्याय होईल असे मला वाटते. सरपंच यांच्यावर अन्याय होऊ िये. शासिािे ती 

रक्कम भरुि नवजेचे नबल नियनमत करावे. त्यािंतर शासिािे अध्यादशे काढावा, 

अशी माझी नविंती आह.े सन्माििीय सदस्यांिी अिेक गोष्टींचा उल्लेख केलेला 

आह.े ज्या चांगल्या गोष्टी झालेल्या आहते त्याबद्दल मी शासिाला धन्यवाद दतेो. 

सन्माििीय सदस्य श्री.अमोल नमटकरी यांिी काही गोष्टींचा उल्लेख केलेला आह.े 

शासिािे नपण्याच्या पाण्याच्या योजिेबाबत तातडीिे निणाय घेतला पानहजे. एनप्रल, 

मे मनहन्यात नपण्याच्या पाण्याच्या योजिेला मजंरुी नदली तर त्याचा उपयोग होणार 

 

ॲड.निलय िाईक......... 
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िाही. वानशम नजल्याचे पालकमंत्री सभागहृात उपनस्र्थत आहते. आम्ही काही 

मागण्या केलेल्या आहते. आपण नपण्याच्या पाण्याच्या योजिांबाबत नवचार करावा, 

अशी माझी नविंती आह.े  

सभापती महोदय, पोनलसांसाठी तालकुा स्तरावर निवारा उपलब्ध करुि नदला 

पानहजे, अशी माझी नविंती आह.े मी माििीय पशसंुवधाि मंत्री श्री.सिुील केदार 

साहबेांिा मिापाासिू धन्यवाद दतेो. त्यांिी पशसंुवधाि नवभागाचा कायाभार 

स्वीकारल्यािंतर आढावा घेण्यास सरुुवात केली. आपण गायीच्या बाबतीत िवीि 

योजिा लाग ू केलेली आह.े प्रत्येक तालकु्यात नकती गायी आहते याचा आढावा 

घेतला पानहजे. मघाशी गजुरात राज्यातील दधू महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर येते असे 

सांगण्यात आले. पवूी प्रत्येक घरात एक-दोि गायी असत. परंत ुआता ती नस्र्थती 

रानहलेली िाही, ती नस्र्थती पनु्हा निमााण व्हावी यासाठी आपण नजल्हानधकारी यांच्या 

समवेत बैठक घेतली पानहजे. माििीय पशसंुवधाि मंत्री नवदभााचे प्रनतनिधी आहते. 

नवदभाातील पसुद येरे्थ पनिम महाराष्ट्र, िगर येर्थिू दधू येते. एका बाजलूा ही गोष्टी 

अनभमािास्पद आह.े परंत ुदसुऱ्या बाजलूा या संदभाात नवचार करण्याची आवश्यकता 

आह,े अशी माझी नविंती आह.े 

       यािंतर श्री.सांगळे..... 
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ॲड. निलय िाईक.... 

आपण क्रीडा मंत्री म्हणिू सातत्यािे आढावा घेतात. परंत ुकाही नठकाणी अनतशय 

वाईट पररनस्र्थती आह.े क्रीडा अनधकारी क्रीडा संबंधी असलेल्या चांगल्या योजिा 

शेवटपयांत पोहोचवत िाहीत ह ेमला ददुवैािे सांगावे लागत आह.े यामळेु आपण 

क्रीडा अनधकाऱ्यांसमवते बैठक घेऊि चचाा केली पानहजे अशी मी आपल्याला 

नविंती करतो.  

  सभापती महोदय, ग्रामीण भागामध्ये एस.सी. तसेच एस.टी. संवगााकररता 

नवनहरींचे नियोजि केले जाते. परंत ुव्हीजेएिटीमधील लोकांिा नवनहरी नमळत िाहीत. 

नवदभा तसेच मराठवाडयातील भागामध्ये कोरडवाहू शेतकरी आहते. त्यांच्याकडे २ 

ते ८ एकरपयांत कोरडवाहू शेती असते. परंत ुत्यांच्याकडे पाण्याची कोणतीही सोय 

िसते. अशा पररनस्र्थतीत त्यांिा शासिाकडूि नवनहरी नमळू शकत िाहीत. माझी मंत्री 

महोदयांिा नविंती आह ेकी, शासिािे व्हीजेएिटीमधील लोकांिा नवनहरी उपलब्ध 

करुि दणे्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नहतासाठी बजटेमध्ये वेगळा निणाय घ्यावा. मी 

माििीय महसलू राज्यमतं्री श्री.अब्दलु सत्तार यांिा सांग ूइनच्छतो की, आपण काल 

महसलू मंत्री यांच्यासमवेत चचाा केली होती. काल सदिात नवधेयकासंबंधी चचाा 

झाली होती. त्यात एिए करण्यासंबंधी उल्लेख करण्यात आला होता.  नवनहरी नकंवा 

रस्त्यांकररता १ ते २ गुठें जागा मागायची असल्यास त्याकररता संपणूापणे ५ ते १० 

एकर क्षेत्राचे एिए करणार आहात का ? ही बाब नवचारात घेता ग्रामीण भागामध्य े

रस्ता नकंवा नवनहरीकररता तकुडे पाडण्यासंबंधी शासिािे वेगळा अध्यादशे काढणे 

आवश्यक आह.े तसेच यासंबंधी नजल्हानधकारी तसेच एसडीओ यांिा तसे निदशे दणेे 

आवश्यक आह.े एिएच्या बाबतीत काल २-३ सन्माििीय सदस्यांिी नवषय उपनस्र्थत 

केला होता. माझी मंत्री महोदयांिा नविंती आह ेकी, आपण या संदभाात निनितपण े

नवचार करावा.  

सभापती महोदय, आपण मला माझे नवचार व्यक्त करण्यासाठी वेळ 

नदल्याबद्दल मी आपल्याला धन्यवाद दतेो व याच नठकाणी माझे मिोगत पणूा करतो.  

     ------------ 
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श्री.संजय दौंड (नवधािसभेिे निवडलेले) : सभापती महोदय, सन्माििीय 

सदस्य श्री.शनशकांत नशंद े यांिी नियम २६० अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर माझ े

नवचार व्यक्त करण्यासाठी मी उभा आह.े  

 सभापती महोदय, आपण मला या प्रस्तावावर माझे म्हणणे मांडण्यासाठी संधी 

नदली मी त्याबद्दल आपल्याला धन्यवाद दतेो. राज्यातील रस्त्यांची दरुावस्र्था व 

त्यांच्या दजाासंबंधी हा प्रस्ताव आह.े ग्रामसडक योजिेतिू येत्या २ वषाांमध्ये ग्रामीण 

भागांमध्ये १० हजार नक.मी. लांबीचे रस्ते तसेच पंतप्रधाि ग्रामसडक योजिेतिू 

६५०० नक.मी. लांबीचे रस्ते बांधण्याची शासिाची योजिा आह.े याकररता शासिािे 

७५०० कोटी रुपयांची तरतदू केलेली आह.े आमचे नमत्र असलेल्या नवरोधी 

पक्षामधील काही सन्माििीय सदस्यांिी काल यासंबंधी असा उल्लेख केला होता 

की, मखु्यमंत्री ग्रामसडक योजिा ही राज्य शासिाची अत्यंत चांगली योजिा आह.े 

माििीय ग्रामनवकास मतं्री श्री.हसि मशु्रीफ यासंबंधी चांगले काम करीत आहते. 

दसुऱ्या बाजलूा त्यांिी असा उल्लेख केला की, शासिाकडे निधी िसल्यामळेु 

रस्त्यांची कामे झालेली िाहीत. बीड नजल्हयातील रस्त्यांसंबंधी मी २ नदवसांपवूी 

सदिामध्ये प्रश्न उपनस्र्थत केला होता. मखु्यमंत्री ग्रामसडक योजिेअंतगात मागील ५ 

वषाांमध्ये कामे मंजरू झाली असतािा सदरहू कामे अद्यापपयांत पणूा झाली िाहीत. 

तसेच पणूा झालेल्या कामांचा दजाा दखेील चांगला िाही. अशा प्रकारे मागील काळात 

रस्त्यांची कामे चांगली झालेली िसतािा आता सत्तेवर असलेल्या महानवकास 

आघाडी शासिाला िाव ंठेवण्याचे काम सरुु आह.े  

 सभापती महोदय, शासिािे वाईिसंबंधी निणाय घेतला. नवरोधक याबाबत 

वेळोवेळी टीकानटप्पणी करीत आहते. मराठवाडयातील अिेक भागांमध्ये अिेक 

शेतकरी वाईिरीची शेती करतात. त्यामळेु त्यांच्या शेतावर आपण िांगर नफरवायचा 

का ? असा प्रश्न उपनस्र्थत होत आह.े मातोश्री ग्रामसमदृ्धी शेत पांदि रस्ते योजिेसंबंधी 

मी महानवकास आघाडीला मिापासिू धन्यवाद दतेो. रोजगार हमी योजिेतिू शासिािे 

सदर कामांसाठी १७५४ कोटी रुपयांची तरतदू केली आह.े ग्रामीण भागातील  
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श्री.संजय दौंड .... 

शेतकऱ्यांसाठी सदर योजिा ही रक्तवानहिी असल्याचे माझे स्पष्ट मत आह.े ग्रामीण 

भागांमधील पांदण रस्त्यांची अनतशय दरुावस्र्था झालेली आह.े दरवषी पाऊस 

पडल्यािंतर पांदण रस्त्यांवरुि शेतकऱ्यांमध्ये वादनववाद व भांडणे होत असतात. 

त्यामळेु महानवकास आघाडी शासिािे मातोश्री ग्रामसमदृ्धी शेत पांदण रस्त्यांसंबंधी 

अनतशय चांगली योजिा जाहीर केलेली आह.े तसेच सदर योजिेअंतगात शासिािे 

अिेक पांदण रस्त्यांच्या कामांसाठी मंजरुी नदलेल्या आहते. ज्या नठकाणी ३३ 

फुटांच्या साखळया आहते तेरे्थ पांदण रस्त्यांची कामे अनतशय चांगल्या प्रकारे होतील 

व ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे या माध्यमातिू प्रश्न सटूु शकतील.  

 सभापती महोदय, काल ऊजाा खात्यासंबंधी तत्कालीि ऊजाा मंत्री यांिी 

सदिामध्ये अशी मानहती नदली की, ऊजाा खात्यामळेु मंत्री महोदयांिा नफरणे मशु्कील 

झाले आह.े  परंत ुमी त्यांिा सांग ूइनच्छतो की, त्यांिी काल सदिामध्ये असा उल्लेख 

केला होता की, ऊजाा खात्याकडे जवळपास ४२ हजार कोटी रुपयांची र्थकबाकी 

आह.े सभापती महोदय, मी या संदभाात सदिाला सांग ूइनच्छतो की, माचा, २०१४ 

मध्ये १४,१५४ कोटी रुपयांची असलेली र्थकबाकी ही माचा, २०२० मध्ये ५४,७८४ 

कोटी रुपयांपयांत पोहोचली. याचाच अर्था भारतीय जिता पक्षाच्या काळात दरवषी ७ 

हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त र्थकबाकी रानहल्यामळेु त्याचा भार महानवतरण 

कंपिीवर पडला आह.े अशा प्रकारे ५ वषाांमध्ये ३७ हजार कोटी रुपयांची र्थकबाकी 

वाढली आह.े अशा पररनस्र्थतीत महानवकास आघाडीचे शासि चांगले काम करीत 

असिू शासिािे २ वषाांमध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांिा ३ लाख ५१ वीज 

जोडण्या नदलेल्या आहते. याउलट भाजपाच्या काळात ५ वषाांमध्ये ५ लाख ३६ 

हजार वीज जोडण्या दणे्यात आल्या होत्या. शासिािे यावषी २ लाख ४० हजार 

प्रलंनबत असलेल्या वीज जोडण्यांपैकी ६० हजार शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांिा वीज 

जोडण्या दणे्यासंबंधी आश्वासि नदलेले आह.े  
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श्री.संजय दौंड ... 

 सभापती महोदय, करोिा काळात मयत झालेल्या कुटंुबांिा कोणती मदत 

करण्यात आली ? असा प्रश्न काल उपनस्र्थत करण्यात आला होता.  मी सदिाला सांग ू

इनच्छतो की, करोिा काळात ज्यांचे आई-वडील मयत झाले अशा मलुा-मलुींिा 

शासिाकडूि ५ लाख रुपयांचे आनर्थाक सहाय्य दणे्यात आले. करोिा काळात मयत 

झालेल्या शासकीय कमाचाऱ्यांच्या कुटंुबांिा शासिाकडूि प्रत्येकी ५० लक्ष रुपयांची 

मदत करण्यात आली. तसेच नमशि वात्सल्य योजिेअंतगात ५० हजार रुपयांच े

अिदुाि नदले जाते. राज्यामध्ये एक लाखापेक्षा जास्त मयत झालेल्या िातवेाईकांच्या 

िावावर शासिािे ५०५ कोटी रुपयांची रक्कम बँकांमध्ये जमा केली आह.े  

सभापती महोदय, महानवकास आघाडी शासिाची राज्यात बळीराजा एक्सप्रेस 

सरुु आह.े नियनमत कजा फेडणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रत्येकी ५० हजार रुपयांच े

अिदुाि दणे्याचे काम शासिािे केलेले आह.े राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजिेच्या 

माध्यमातिू शासिािे यावषी ४३,९०० नवनहरी करण्याचा निणाय घेतला आह.े तसेच 

शेततळयांसाठी ७५ टक्के अिदुाि त्याचप्रमाणे भनूवकास बँकेच्या ३४,७८८ 

शेतकऱ्यांिा सरासरी ९६५ कोटी रुपयांचे कजा माफ करण्याचा शासिािे निणाय 

घेतलेला आह.े    

सभापती महोदय,  मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजिा रद्द करण्यात आल्यासंबंधी 

काल सदिामध्ये वक्तव्य करण्यात आले. मी सदिाला सांग ूइनच्छतो की, या संदभाात 

मराठवाडा भागामधील लोकांची नदशाभलू करुि सदर वक्तव्य करण्यात आले आह.े 

मागील ५ वषाांच्या काळात तमुच्या पक्षाचे शासि सत्तेवर असतािा तमु्ही या संदभाात 

कोणती कायावाही केली ? बीड नजल्हयामध्ये मागील ५ वषाांच्या काळात 

जलसंधारण खात्यामध्ये मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला. त्यात जवळपास २५ 

अनधकाऱ्यांिा निलंनबत करण्यात आले व अिेक अनधकाऱ्यांिा अटक करण्यात 

आली.  
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श्री.संजय दौंड ... 

सभापती महोदय,  पशसंुवधाि खात्याचे मंत्री महोदय सदिामध्ये उपनस्र्थत 

आहते. मला त्या संदभाात काही महत्त्वाचे मदु्द े उपनस्र्थत करायचे आहते. मंत्री 

महोदयांिी स्वत: शेतकरी असल्याचे सांनगतले होते. त्याप्रमाणे मी दखेील शेतकरी 

असिू माझ्याकडे दखेील ६० जिावरे आहते. सध्या जसी गायीच्या दधुाला प्रती 

नलटर २५ रुपयांचा दर नमळतो. परंत ुतेच दधू माकेटमधिू घेतल्यास त्याकररता ४० 

रुपये नलटर प्रमाण ेदर द्यावा लागतो.    तसेच म्हशीच्या दधुाला डेअरीमध्ये प्रती नलटर 

४० रुपयांचा दर नमळतो. परंत ुतेच दधू माकेटमधिू घेतल्यास त्याकररता ६० रुपय े

नलटर प्रमाणे दर द्यावा लागतो. माझी मंत्री महोदयांिा नविंती आह ेकी, राज्यातील 

पशधुिाकररता पशधुि योजिेअंतगात पशपुालकांिा नवमा कवच दणे्याकररता पशधुि 

योजिा सरुु करणे अत्यंत गरजेचे आह.े तसेच प्रत्येक दवाखान्यामध्ये सेक्स सॉटेड 

सीमेि डोसेस उपलब्ध करुि दणेे, कृनत्रम रेति निशलु्क करणे गरजेचे आह.े त्याकररता 

प्रत्येक पशपुालकाकडूि ४१ रुपये घेतले जातात.    

        यािंतर श्री.गागरे.... 
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श्री.सांजय दौंड ..... 

ह े सनशलु्क किण्याचा सिषय शेतकऱयाांच्या दृष्टीने महत्िाचा आह.े मिाठिाडयात 

लाल कां धािी, दिेणी तसेच पसिम महािाष्ट्रात सिल्लाि या बैलाच्या जाती आहते. 

या जातींच्या पशधुनाच्या सांिधधनासाठी िळूमाता प्रक्षेत्र सनमाधण किण्यासाठी साकोड 

येथे मागील सिकािच्या काळात जागा आिसक्षत केलेली आह ेपण ह ेकिण ेअतयांत 

गिजेचे आह ेअसे मी मांत्री महोदयाांना साांग ूइसच्ितो. 

 सभापती महोदय, िाज्यातील मिाठिाडा, सिदभध, कोकण, उत्ति पसिम 

महािाष्ट्र, मुांबई या सिध भागातील ज्या गिींबाांना पोटभि अन्न समळत नाही, ज्याला 

सशक्षण समळत नाही, िाहण्यास घि नाही, नोकिी नाही, मालमत्ता नाही, कोिोना 

महामािीमध्य े आई-िडीलाांचा आधाि िासहला नाही अशा सिाांसाठी तसेच 

िाज्यातील शेतकिी, शेतमजिू, शासकीय नोकिदाि या सिध घटकाांना सदलासा दणेािे 

ि त्याांची काळजी घेणािे ह ेसिकाि आह ेह ेया सनसमत्ताने येथे साांग ूइसच्ितो ि थाांबतो. 

      ------ 
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सभागृहाच्या कामकाजासंबंधी 

 तालिका सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.सदाभाऊ िोत याांचे दोन िेळा 

नाि पकुािले होते. तेव्हा ते सभागहृात गैिहजि होते. त्याांना बोल ूद्यािे अशी आता 

माननीय सििोधी पक्ष नेत्याांकडून सचूना आलेली आह.े  

 श्री.प्रिीण दिेकि : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सदाभाऊ िोत ह े

बाहिे आांदोलनात होते. या प्रस्तािािि ते ऑनलेग होते, त्याांना भाषण कां टीन्य ू

किण्याची पििानगी दणे्यात यािी ही सिनांती. 

 तालिका सभापती : ठीक आह,े मी त्याांना चाि समसनटे बोलण्याची पििानगी 

दते आह.े 

     -----  
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 श्री.सदाभाऊ िोत (सिधानसभेने सनिडलेले) : सभापती महोदय, सनयम २६० 

अन्िय ेबोलत असताना माननीय क्रीडा मांत्री याांना मी सचूना करु इसच्ितो. आपण 

चाांगल्या प्रकािे ि सकािात्मक पध्दतीने काम किीत आहात. क्रीडा क्षेत्रात प्राथसमक 

सशक्षणापासनू क्रीडा प्रसशक्षण िाज्यातील सिद्यार्थयाांना द्यािे लागले तिच चाांगले 

िळेाडू या िाज्यात तयाि होऊ शकतील. अनेक पािांपािीक िळे या िाज्यात ि ग्रामीण 

भागात आहते. लाांबउडी, उांचउडी, भालाफेक, तलिािबाजी, गोळाफेक, हॉकी, 

आचधिी, टेनीस, फुटबॉल इत्यादी िळेाच्या ससुिधा तालकुा ि सजल्हास्तिािि आहते. 

ग्रामीण भागातील मलेु शाळा सशकत असताना तालकुा ि सजल्हयाच्या गािी जाऊ 

शकत नाहीत. मी महत्िाची सचूना कितो की, या िाज्यात आपण स्पोटध स्कूलकिीता 

पििानगी द्यािी. हा ऐसतहाससक सनणधय होईल. जेथे शाळा सरुु आहते, ज्याांच्याकडे 

५-१० एकि जमीन आह,े ज्याांच्याकडे क्रीडाांगणाची ससुिधा उपलब्ध ओह अशा 

शाळाांना स्पोटध स्कूल म्हणनू क्रीडा िात्याकडून मान्यता दणे्यात यािी. हरियानामध्य े

अशा प्रकािच्या मान्यता सदलेल्या आहते. या स्पोटध स्कूलला आपण सिध योजना लाग ू

किाव्यात. आमदाि सनधीतनू क्रीडा सासहत्याला सकमान २५ लाि रुपये दणे्यास 

शासनाने मान्यता द्यािी. कािण क्रीडा सासहत्याला मोठा िचध येत असतो. आचधिीचा 

धनषु्ट्यबाण घ्यायचा असेल ति अडीच-तीन लाि रुपये लागतात. िायफल शटुींगची 

एक िायफल घेण्यास तीन लाि रुपये लागतात. अशा प्रकािे शाळेतनू ग्रामीण भागात 

क्रीडा सशक्षणाला प्रोत्साहन सदले ति इति दशेाांना आपण मागे टाकू. आपले सिद्याथी 

जगात चमकतील याकिीता आपण सनणधय किािा अशी माझी अपेक्षा आह.े 

पणु्यातील बालेिाडी यथेे क्रीडा सिद्यापीठाांची घोषणा आपण केलेली आह.े तथेे 

कोणते कोसेस सशकसिले जाणाि आह,े त्याचा तेथील सिद्यार्थयाांना कसा फायदा 

होणाि आह े ह े साांगािे. िळेाडूांना भसिष्ट्यात कोणत्या सांधी समळणाि आहते, त े

नॅशनल स्पोटधशी सांलग्न असणाि का याबाबत आपण भसिष्ट्यात सनणधय घ्यािा. मला 

मासहती आह ेकी, आपल्याकडे कमी बजेट आह.े ४००-५०० कोटी बजेट आह.े मला 

िाटते की, ५ ते १० हजाि कोटी बजेट आपणाकडे असणे गिजेचे आह.े ति आपण 

िाज्यात चाांगले िळेाडू सनमाधण करु शकू. त्याकिीता आपण सनसित प्रयत्न किािा. 
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श्री.सदाभाऊ िोत ..... 

 सभापती महोदय, सनयम २६० अन्िय े प्रस्तािामध्ये मला कोठे शेतकिी, 

शेतमजिू, बािा बलतुेदाि सदसला नाही. ग्रामसडक योजना, प्रधानमांत्री सकु्ष्म अन्न 

प्रसक्रया योजना, प्रधानमांत्री घिकुल आिास योजना, महात्मा गाांधी िोजगाि हमी 

योजना, स्िच्ि भाित समशन योजना, प्रधानमांत्री उज्ज्िला योजना, सौभाग्य योजना 

या सिध योजना माननीय पांतप्रधान श्री.निेंद्र मोदी याांच्या आहते. िस्त्याांचे जाळे कें द्रीय 

मांत्री श्री.सनतीन गडकिी याांनी येथे उभे केलेले आह.े तमु्ही डोंगिमाथा, धनगििाडयाांना 

िस्ते किािते. डोंगिमार्थयािि अनेक गािे आहते, तेथे जायला िस्ते नाहीत. सातािा 

सजल्हयात सिद्याथी होडीतनू शाळेत जात आहते. सातािा सजल्हयातील काांदाटी 

िोऱयातील झोिे कुटूांब होडीतनू लेकिाांना शाळेत पाठित आहते. मला िाटते की, 

दऱयािोऱयातनू लोकाांसाठी िस्त्याची योजना शासनाने किािी. िाधानगिी 

तालकु्यातील मासूधली या परिसिात १०-१२ धनगििाडया आहते.  पण तेथे िीज ि 

पाणी नाही. बाळांतीण बाईला डोलीत घालनू िाली आणािे लागते, हीच परिस्थती 

शाहूिाडी, पाटणमध्ये आह.े अशा डोंगिाळ भागातील िस्त्याांकडे आपण लक्ष द्याि े

ि ते काम सिकािने किािे अशी अपेक्षा व्यक्त कितो, धन्यिाद. 

     --------- 

  



22-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) E - 27 

PNG/AKN/KTG प्रथम श्री.साांगळे 10:40 
 

 

 श्री.असनकेत तटकिे (िायगड, ित्नासगिी, ससांधदुगुध स्था.प्रा.सां.) : सभापती 

महोदय, सनयम २६० अन्िय े प्रस्तािािि मी बोलण्यास उभा आह.े ग्रामसिकास 

सिभागाने प्रधानमांत्री ग्रामसडक योजना ि मखु्यमांत्री ग्रामसडक योजना टप्पा दोन 

अन्िय े१० हजाि सकलोमीटि िस्ते ग्रामीण भागात उपलब्ध करुन दते आहते याबद्दल 

मी जरुि असभनांदन कितो. मात्र मांत्री महोदयाांना सिनांती कितो की, आधीच्या टप्पा १ 

मध्य े अपणूध िासहलेली मखु्यमांत्री ग्रामसडक योजना सकां िा प्रधानमांत्री ग्रामसडक 

योजनेत ठेकेदाि नेमले आहते, मात्र कोकणातील अनेक िस्त्यािि दोन तीन िषाधपासनू 

डाांबि सकां िा िडी पडलेली नाही त्यामळेु याकडे आपण लक्ष द्यािे अशी सिनांती 

कितो. प्रधानमांत्री ग्रामसडक योजना, मखु्यमांत्री ग्रामसडक योजनेचा सनधी ि आपला 

सहस्सा आपण उपलब्ध करुन दते आहोत. मात्र कें द्र सिकािचा सहस्सा ि सनधी 

ददुिैीरित्या येत नाही. प्रत्येक िासदािाला १५० सकलोमीटिचे काम प्रधानमांत्री 

ग्रामसडक योजनेमध्ये सचुसिण्याचे साांसगतले आह.े मात्र कें द्र सिकािकडे याचे अनेक 

प्रस्ताि गेलेले असतानासधु्दा ते का मांजिू होत नाही याची िाच्यता होणे गिजेचे आह.े 

योजना जाहीि करुन आश्वासन दतेो मात्र त्याची पतूधता होताना सदसत नाही याची िांत 

ददुिैीरित्या व्यक्त किािी िाटते. दसुिी एक योजना मसहला सक्षमीकिणाकिीता आपण 

आणत आहोत. मसहला सिुके्षकिीता धोिणाचा िाज्य शासन अिलांब किीत आह,े 

मलुींच्या सांिक्षणासाठी, शािीिीक सिकासासाठी सनधी उपलब्ध करुन दते आहोत. 

त्याचबिोबि त्याांना कशा पध्दतीने समाजात अांतभूधत किता येईल, सशक्षणासाठी कस े

प्रितृ्त किता येईल. यासाठी ििे ति योजना आणल्या पासहजेत. ग्रामीण भागातील 

मलुी शाळेपासनू लाांब िाहतात, त्याांना सायकली सकां िा अन्य साधनाांनी कशा प्रकािे 

शाळेपयधत पोहचसिता येईल यासाठी प्रयत्न शासनाने किािेत. अांगणिाडी 

सासहत्यासाठी ५० हजाि सनधी दणे्याची योजना आपण आणली आह.े अांगणिाडी 

सेसिका ि मदतनीसाांचे मानधन िाढसिण्यासाठी मागणी केली जात आह,े सध्या त्या 

अल्प मानधनािि कायधित आहते. कोसिड काळात सिधच कामे अांगणिाडी सेसिका 

किीत आहते. लोकसांख्या जनगणना किायची असली तिी त्याांच्यािि कामाचा लोड 

येतो. मलुाांना सशकसिण्याबिोबि शासनाच्या योजनाही त्याांच्यामाफध त िाबसिल्या 

जातात. त्यामळेु त्याांच्या मानधनात िाढ किण्याचा शासनाने सिचाि किािा अशी 
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श्री.असनकेत तटकिे..... 

 सिनांती कितो. जलजीिन समशन अांतगधत ७ लक्ष ३६ हजाि नळजोडण्या किण्याच े

लक्ष ठेिले आह.े प्रत्येक घिाला नळाने जोडण्याची शासनाची योजना आह,े सिाधत 

जास्त ि असतिषृ्टी कोकणात होते. पािसाचे पाणी थेट अिबी समदु्राला समळत.े या 

पाण्याचा सकती िापि होतो. कोकणात होळीच्या सनसमत्ताने लोक आलेले आहते, 

त्याांना पाण्यासाठी िणिण किािी लागत आह,े त्यामळेु चाकिमान्याांची िणिण 

थाांबसिण्यासाठी जलजीिन समशनचे कायधक्रम सनयोजनबध्द काळात पणूध किण े

गिजेचे िाहील. कोकणाचा भौगोसलक सिचाि केला ति पाण्याचे स्त्रोत दिूिि असतात.  

 

        यानांति श्रीमती नाफडे 
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श्री.अनिकेत तटकरे....... 

 सभापती महोदय, क्रीडा िात्या सांदभाधत मला काही मदु्द ेमाांडाियाचे आहते. 

माननीय क्रीडा िात्याच ेमांत्री दिेील सभागहृात उपसस्थत आहते. शासिािे क्रीडा 

िात्याकरिता भिीि सनधी सदलेला आह,े त्याबद्दल मी शासिाचा आभािी आह.े   

तालकुा क्रीडा सांकुल, सजल्हा क्रीडा सांकुल, सिभागीय क्रीडा सांकुल याकरिता दखेील 

शासिािे सनधी िाढिनू सदलेला आह.े मात्र अपणूध िासहलेले जी क्रीडा सांकुले आहते, 

ती लिकिात लिकि पणूध होतील, याकरिता प्रयत्ि करण्यात यावेत, अशी माझी 

शासिाला नविंती आह.े   

 सभापती महोदय,बऱ्याच वेळा एका नठकाणी दोि-तीि असोनसएशन्स 

आपल्याला पाहायला नमळतात.  ते असोनसएशन्स अिरेकग्िाईज्ड असतात, त्यातिू 

जर कोणते खेळाडू कोणत्या खळेाकररता गेले असता, बऱ्याच वेळा ते खेळाडू 

शासिाच्या योजिेपासिू वंनचत राहतात. अशा वेळी शासिािे त्यामध्ये मध्यस्र्थी 

करावी. ज्या ज्या नठकाणी दोि-तीि असोनसएशन्स असतील, त्यांिी एकत्र अजा केला 

तर कोणत्याही खळेाडंूवर अन्याय होणार िाही, याकररता शासिािे प्रयत्ि करावा.  

सन्माििीय सदस्य श्री.सदाभाऊ खोत यांिी चांगला मदु्दा मांडलेला आह,े तो म्हणजे 

शाळांिा क्रीडा सानहत्य रे्थटपणािे पोहोचनवले तर त्याचा निनितपणे फायदा 

नवद्यार्थयाांिा निनितपण े होईल.  याकररता खळेाचा दजाा शालेय जीविापासिू 

वाढनवण्यामध्ये शासि यशस्वी झाले तर बरे होईल.  नजल्हापररषदचे्या शाळा असो 

नकंवा शासकीय शाळांिा ह ेसानहत्य रे्थटपणािे दणे्याचा निणाय शासिािे घ्यावा, अशी 

मी नविंती करतो. आज मला या प्रस्तावावर माझे नवचार मांडण्याची संधी नदली, 

त्याबद्दल मी आपले मि:पवूाक आभार माितो. 

---------------------- 
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 श्री.गोनपचंद पडळकर ( नवधािसभेिे निवडलेले ) : सभापती महोदय, 

सत्ताधारी पक्षाच्या वतीिे नियम २६० अन्वये जो प्रस्ताव मांडण्यात आलेला आह,े 

त्यावर माझे नवचार मांडण्याकररता मी उभा आह.े   

 सभापती महोदय, खरे तर हा प्रस्ताव जो सत्ताधारी पक्षािे सभागहृात मांडलेला 

आह,े त्याप्रमाणे राज्यात अंमलबजावणी होणे गरजेचे आह.े कें द्र शासिाच्या अिेक 

योजिा या प्रस्तावामध्ये उल्लेनखलेल्या नदसिू येत आह.े  याचा अर्था असा होतो की, 

कें द्र शासिाचे नकती मोठे काम आह,े याला एका दृष्टीिे राज्यातील सत्ता पक्षािे संमती 

नदल्यासारख ेआह,े याकररता मी सत्ता पक्षाचे अनभिंदि करत आह.े  

 सभापती महोदय, ग्रामीण नवकास खात्यामाफा त मखु्यमंत्री सडक योजिा व 

इतर नवषयावर सभागहृात चचाा झालेली आह.े  मागील अनधवेशिातही ज्या वाडया-

वस्त्या, आनदवासी पाडे, धिगरवाडयांपयांत रस्ते गेलेले िाहीत.  यांच्यासाठी 

रस्त्यांची फार मोठी अडचण आह.े  आम्ही मागणी केली होती की, याकररता एक 

वेगळे मंडळ करुि या सवा पायाभतू सनुवधा तेरे्थ कशा निमााण करता येतील, याचा 

नवचार करावा.  माििीय महसलू मंत्री यांिी यावर उत्तरही नदले होते की, याबाबत 

नवचार करु.  माझी हात जोडूि नविंती आह े की, या आनदवासी पाडयांमध्ये, 

तांडयांमध्ये रस्त्यांच्या खपू अडचणी आहते. सन्माििीय सदस्य श्री.सदाभाऊ खोत 

यांिी दखेील याबाबत नवषय मांडला होता.  बाळंतपणाकररता एका मनहलेला चार 

जणांिा झोळी करुि आणावे लागले होते, अशी पररस्र्थती कोकण आनण 

कोल्हापरूच्या धिगरवाडयांमध्ये आह,े त्यांच्याकररता शासिािे काहीतरी ठोस निणाय 

करावा.  यांच्याकररता ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येची अट आह,े ती अट काढूि 

सरकारिे नवशेष बाब म्हणिू या भागात रस्त्यांकररता शासिािे तातडीिे लक्ष घालाव.े 

शासिाला जर येरे्थ रस्ते बांधणे जमत िसेल तर "िाम फाऊंडेशि" समवते याबाबत 

माझी बोलणी झालेली आह.े  ते याकररता २२ पोका लेि दणे्याकररता तयार आहते. 

याकररता लागणाऱ्या तलेाचा खचा शासिािे उचलावा.  "िाम फाऊंडेशि" आनण 

सरकार यांच्या माध्यमातिू कोकणातील सवा धिगरवाडे, आनदवासी पाडे, लमाण, 

तांडे, यामधील रस्ते करुि घ्यावे, अशी मी मागणी करत आह.े  

श्री.गोनपचंद पडळकर...... 
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कारण आमच्या तालकु्यातील ज्या गावांिा पाणी सरकारच्या माध्यमातिू दतेा येत 

िव्हते, अशा १८ गावांिा कॅिॉल काढूि "िाम फाऊंडेशि"चे पोका लेि वापरुि 

लोकवगाणीतिू तेल भरुि जवळपास १८ नक.मी.चा कॅिॉल आम्ही काढलेला आह.े 

यामळेु जवळपास २० गावांिा शेतीचे पाणी नदलेले आह.े शासिािे रस्त्यांच्या बाबत 

दखेील या पध्दतीचे निेयोजि करावे. 

 सभापती महोदय, क्रीडा नवषयाच्या बाबत मी बरीच चचाा ऐकलेली आह.े 

आपले क्रीडा मंत्री महोदय सकारात्मक काम करीत आह.े  तालकु्या-तालकु्यामध्ये 

क्रीडा संकुल आहते. काही काही क्रीडा संकुलांकडे फंड आह.े  परंत ुतो फंडच खची 

होत िाही. मी ज्या आटपाडी तालकु्यात राहतो, त्या तालकु्यामध्ये २०१२ मध्ये एक 

कोटी रुपये सरकारिे नदले होते. सि २०१२ मध्ये ०१ कोटी रुपये नदल्यािंतर त्यापैकी 

२८ लाख रुपये खचा झालेले आहते.  यापैकी ७२ लाख रुपये नशल्लक आहते. याचे 

व्याज ३८ लाख रुपये इतके झालेले आह.े  १.१० कोटी रुपये खात्यावर असिू तेरे्थ 

एक रुपयाचे काम झालेले िाही. शासिाचा याबाबतचा नियम काय म्हणत आह ेकी, 

एका नवधािसभा मतदारसंघामध्ये जर दोि आमदार असतील तर म्हणजे एक 

नवधािसभचेा आनण एक नवधािपररषदचेा याप्रमाणे असेल आनण दोि तालकेु 

असतील तर एका तालकु्यावर नवधािसभा सदस्यांिा अध्यक्षपदी िेमावे आनण 

दसुऱ्या तालकु्याला नवधािपररषदचे्या सदस्याला अध्यक्ष पद द्यावे.  मी याबाबत 

क्रीडा अनधकाऱ्यांिा पत्र नलनहले.  क्रीडा अनधकाऱ्यांिी जे पत्रक काढलेले आह,े 

त्याबाबत मला त्यांची कीव येत आह.े  त्यांिी त्या पत्रकामध्ये असे िमदू केलेले आह े

की, मी त्या आमदारांची सहमती घ्यायला गलेो.  अरे काय दस्त काढायचा आह ेका 

जनमिीचा! सरकारचा जो कायदा आह,े त्याप्रमाणे तमु्ही चाला िा! मी त्या 

आमदारांकडे गेलो,  त्या आमदारािे फाईल फेकूि नदली. काय घरचं आह े का 

तमुच्या! परत पालक मंत्रीमहोदयांिी काय सचूिा केल्या, "अमकु अमकु आमदाराला 

तेरे्थही नियकु्त करा", अरे! ही लोकशाही आह.े  हा कायदा काय पालकमंत्री 

महोदयांच्या घरात नलनहला िाही.   

श्री.गोनपचंद पडळकर..... 
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 सभापती महोदय, मी क्रीडा मंत्री महोदयांकडे नविंती करतो की, आम्ही सवा 

नवधािपररषदचेे सदस्य आहोत.  जर एखाद्या मतदारसंघामध्ये दोि तालकेु असतील 

तर त्यांची तरेे्थ नियकु्ती केली पानहजे.  असे पैसे जर पेनण्डंग पडत असतील तर त े

आपल्याकररता नहताचे िाही.  

 सभापती महोदय, दसुरा मदु्दा असा आह ेकी, सांगली नजल्हयामध्ये जे खळेाडू 

खपू चांगल्या पध्दतीिे वेगवेगळया के्षत्रात आले, त्यापैकी आमचे नहदंकेसरी मारुती 

मािे ज्यांिी कुस्तीमध्ये खपू मोठे िाव कमानवले.  आमचे माजी आमदार संभाजी 

अप्पा पवार जे नबजलीमलला होते. ज्यांिी या सभागहृामध्ये चार वेळा िेततृ्त्व केलेले 

आह.े माििीय वसंतदादा पाटील मखु्यमंत्री असतािा ते या सभागहृात पनहल्यांदा 

आले होते.  माझी मतं्रीमहोदयांिा नविंती आह े की,  आमच्या नजल्हा क्रीडा 

संकुलाला पै.संभाजी पवार अप्पा यांचे िाव दणे्यात यावे.   

 सभापती महोदय, दसुरा नवषय असा आह े की, ज्या खळेाडंुिा राष्ट्रीय 

पातळीवर कास्यपदक सवुणा पदक नमळालेली आहते, अशा खळेाडंूची यादी मी 

मागील वेळी सभागहृाला नदली होती.  त्या खळेाडंूिा नियकु्ती पत्र द्यायच ेरानहलेले 

आह.े  असे खळेाडू जवळपास २७ इतके आहते.  नदव्यांग खळेाडंूच्या यादीतील असे 

खळेाडू १० इतके आहते. या खेळाडंूिा नियकु्ती पत्र दणेे गरजेचे आह.े ते नियकु्ती पत्र 

त्या खळेाडंूिा ताबडतोब शासिािे दणेे आवश्यक आह.े तालकु्यातील गावा-

गावांमध्ये पवूी तालीम होत्या, त्या तालीम आता मोडकळीस आलेल्या आहते. 

कुस्ती के्षत्रात जर परत उनजातावस्र्था आणायची असेल तर गावागावातील त्या तालीम 

दरुुस्त करण्याचा कायाक्रम हाती घेतला पानहजे.  त्यांिा मॅटही नदले गेले पानहजे.  एवढे 

बोलिू मी माझे दोि शब्द पणूा करतो.  

------------- 

 

 श्री.रमेशदादा पाटील ( नवधािसभेिे निवडलेले ): सभापती महोदय, 

सन्माििीय सदस्य श्री.शनशकांत नशंद े यांिी नियम २६० अन्वये जो प्रस्ताव 

सभागहृात मांडलेला आह,े त्यावर माझे नवचार मांडण्याकररता मी उभा आह.े 
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( सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती ) 

 सभापती महोदय, सन्माििीय श्री.शनशकांत नशंद े साहबेांिी अिसुनूचत 

जमातींचे बिावट जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करुि इतर जातीच्या उमेदवारांिी 

शासकीय िोकरी नमळनवलेली असणे, असे आरोप या चचेदरम्याि केलेले आहते.  

परंत ुअनधसंख्य पद ेनिमााण करुि त्यांिा िोकरीत कायम करण्याचा निणाय माििीय 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस सरकारिे २०१९ मध्ये घेतला होता.  जरी सवोच्च न्यायालयाचा 

त्या लोकांिा िोकरीवरुि कमी करण्याचा निणाय असेल तरीही शासिािे हा निणाय 

घेतला होता.  २५-३० वषे झाली ती लोक शासिामध्ये काम करीत आहते. परंत ु

त्यांचा नवचार माििीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस सरकारिे केला होता.  याकररता त्यांिी 

अनधसंख्य पद ेनिमााण केली होती. अनधसंख्य पद ेनिमााण केल्यािंतर त्यांिा कायम 

स्वरुपात ठेवायचे असे ठरले होते.  परंत ुया सरकारिे भजुबळ कनमटी िेमली. भजुबळ 

कनमटी िेमल्यािंतर जे अिसुनूचत जमातीचे लोक आहते, ज्यांच्याकडे व्हनॅलनडटी 

िाही, त्यांिा िोकरीवरुि काढण्याचा नवचार भजुबळ कनमटीिे केलेला आह.े त्यांिी 

परवािच हा अहवाल आनदवासी नवभागाला सबनमट केलेला आह.े  खरे म्हणजे या 

समाजावर अन्याय होत आह.े  अिसुनूचत जमातीच्या समाजावर हा तर अन्याय होत 

आह.े  महादवे कोळी, टोकरी कोळी, मल्हार कोळी, पािकोळी, कातकरी, वारली, 

नभल्ल, मन्ििुवारु, कोकणा ह ेसवा अिसुनूचत जमातीचे आनदवासी लोक आहते.  

परंत ुयांिा मदु्दाम टागेट करुि अिसुनूचत जमातीचे फायद ेनदले जात िाहीत. 

यािंतर श्री.सोिावणे.... 
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श्री. रमेशदादा पाटील..... 

डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांिी संनवधािामध्ये ही सवा लोक एसटीमधील 

असल्याबाबतची मान्यता नदलेली आह.े परंत,ु महानवकास आघाडीचे सरकार त्यांिा 

मदु्दामिू डावलत आह.े माििीय श्री. छगि भजुबळ यांच्या कनमटीिे चकुीचा अहवाल 

माििीय आनदवासी नवकास मंत्री महोदयांकडे पाठनवलेला आह.े त्याची पिुि एकदा 

पडताळणी करुि घेण्यात यावी, अशी आमची नविंती आह.े शासि त्यांिा एकीकडे 

संरक्षण दतेे तर दसुरीकडे त्यांिा कामावरुि कमी करुि टाकत असल्यामळेु हा कोणता 

न्याय आह.े एखाद्या समाज बोगस नकंवा बिावट आह ेअसे आके्षपाहा नवधाि करुि 

त्यांिा बेईज्जत केले जाते. ही शासिाची चकुी आह.े माििीय श्री. भजुबळ सनमतीिे 

ओबीसी समाजावर असा अन्याय केला असता तर आपण गप्प बसला असता       

काय ? ओबीसीचा डाटा तयार करण्यासाठी कायद े तयार करण्यात आले. 

मध्यप्रदशेच्या धतीवर राज्यात कायदा लाग ू केलेला आह.े माििीय श्री. छगि 

भजुबळ साहबे ह े ओबीसी समाजाच े िेततृ्व करीत आहते. त्यांच े आनदवासी 

कमाचाऱ्यांकडे, लोकांकडे लक्ष िाही. माििीय श्री. छगि भजुबळ साहबेांिा नविंती 

आह ेकी, अिसुनूचत जमातीमध्ये जे महादवे कोळी, टोकरे कोळी, मल्हार कोळी 

आहते. वारली, कातकरी, नभल्ल आनण कोकणात जसे संरक्षण नदले जाते त्याच 

धतीवर त्यांिा संरक्षण नदले पानहजे. कारण ते एसटीमध्ये आहते. घटिेप्रमाणे आहते. 

त्यांिा नियमािसुार चौकटीत बसनवले असल्यामळेु त्यांिा संरक्षण नमळाले पानहजे. 

माििीय सवोच्च न्यायालयािे असे सांनगतले आह ेकी, सवाांिा कामावरुि कमी करु 

िये. ज्यांिी व्हनॅलडीटी नदली िाही, अशा अनधकारी नकंवा कमाचाऱ्यांिा कामावरुि 

कमी करावे. परंत,ु शासिािे सरसकट १२ हजार ५०० लोकांिा बडतफा  केलेले आह.े 

ह ेशासिािे त्वररत र्थांबनवले पानहजे.  यापवूी माििीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस यांच्या 

सरकारिे सि २०१९ मध्ये असा निणाय घेतला होता की, या सवा अनधकारी आनण 

कमाचाऱ्यांिा शासिािे संरक्षण नदले पानहजे. कारण अशा अनधकारी आनण 

कमाचाऱ्यांिी तब्बल २५ ते ३० वषे शासिाची सेवा केलेली आह.े अशा प्रकारे 

शासिािे एखाद्या समाजावर अन्याय करु िये. त्यांिा टारगेट करु िये.  

श्री. रमेशदादा पाटील..... 
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 सभापती महोदया, शबरी घरकुल योजिेमध्ये राज्यातील भंडारा, यवतमाळ, 

िानशक येरे्थ अिसुनूचत जमातीचा दौरा केला असता त्या नठकाणी असे आढळूि 

आले की, ज्या लाभार्थयाांिा घरकुलासाठी पैसे नमळणे अपेनक्षत होते, अशा 

लाभार्थयाांिा पैसे नमळाले िाही. इतर लोकांिी त्याचा लाभ घेतल्याचे निदशािास आले 

होते. त्यामळेु शबरी घरकुल योजिेतील घरे अधावट अवस्रे्थत पडूि आहते. त्यामळेु 

या प्रकरणी शासिािे लक्ष दणे्याची गरज आह.े यामध्ये दोषी लोकांच्या नवरोधात 

करावाई करावी, अशी माझी आग्रही मागणी आह.े  

 सभापती महोदया, माििीय ग्रामनवकास राज्यमतं्री श्री. अब्दलु सत्तार यांच्या 

नसल्लोड मतदारसंघात महादवे कोळींचे वास्तव्य आह.े त्यांिी अशा समाजाला 

संरक्षण नदले पानहजे. आमदार आनण मंत्री महोदयांच्या मतदारसंघात महादवे कोळी 

आनण टोकरी कोळी आनण मल्हार कोळी समाजाचे वास्तव्य आह.े ते अिसुनूचत 

जमातीमध्ये आह.े माििीय मंत्री महोदयांिी हा प्रश्न वारंवार सदिापढेु मांडलेला आह.े 

परंत,ु सरकार त्याचा नवचार करीत िाही. माििीय मंत्री महोदयांिी माििीय श्री. छगि 

भजुबळ यांिा "आपण जसे ओबीसी समाजाला संरक्षण दतेा तसेच संरक्षण अिसुनूचत 

जमाती, महादवे कोळी, टोकरे कोळी समाजाला दखेील दणे्यात यावे" अस े

सांगण्याची गरज आह.े डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांिी संनवधािामध्ये जे आम्हाला 

नदलेले आह,े तेच आम्ही मागत आहोत. दसुरे काही मागत िाही.  

 सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य श्री. अनिकेत तटकरे यांिी त्यांच्या 

भाषणातिू कोकणाचा नवषय उपनस्र्थत केलेला आह.े कोकणासाठी स्वतंत्र वैधानिक 

नवकास महामंडळ स्र्थापि करण्यासाठी तातडीिे निणाय घेण्याची आवश्यकता आह.े 

ही खरी गोष्ट आह.े कोकणाचा बॅकलॉग दरू केला पानहजे. कोकणासाठी िविवीि 

योजिा आणल्या जात आहते. िवी मुंबईत आतंरराष्ट्रीय नवमाितळ होणार आह.े 

मुंबातील नवमाितळावर आज मोठा लोड आलेला आह.े मुंबई आनण आजबुाजचू्या 

नजल्यात लोकसंख्या वाढलेली आह.े महानवकास आघाडी सरकारिे १५ वषाापवूी 

निणाय घेतला होतो की, िवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय नवमाितळ होणे गरजेचे आह.े 



22-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) G - 36 
SGS/AKN/KTG प्रथम श्रीमतीनाफडे 11:00 

 

 

श्री. रमेशदादा पाटील..... 

त्यामळेु डोंनबवली, ठाण,े िवी मुंबई आनण पिवलेमध्ये मोठमोठ्या वसाहती निमााण 

झालेल्या आहते. त्या लोकांिा सनुवधा नमळाव्यात म्हणिू िवी मुबंईत आंतरराष्ट्रीय 

नवमाितळ बांधले जात आह.े महानवकास आघाडीचे सरकारला आह.े आज दोि 

वषाापासिू िवी मुंबई येर्थील नवमाितळाचे काम बंद आह.े ज्या लोकांिी आपल्या 

जनमिी नदलेल्या आहते, गावच्या गावे स्र्थलांतररत केलेली आहते ते आज उद्धस्त 

झालेली आहते. िवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय नवमाितळ झाले तर आम्हाला िोकऱ्या 

नमळतील या आशेवर तेर्थील लोक बसलेली आहते. त्यांची आनर्थाक पररनस्र्थती 

सधुारणार आह.े िवी मुबंईतील आंतरराष्ट्रीय नवमाितळाचे काम लवकरात लवकर 

सरुु करावे एवढी मागणी करुि मी माझे भाषण संपनवतो. 

 

      -------- 
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डॉ. मनिषा कायंद े ( नवधािसभेिे निवडलेल्या ) : सभापती महोदया, 

सन्माििीय सदस्य श्री. शनशकांत नशंद ेयांिी सत्ताधारी पक्षातफे म.नव.प. नियम २६० 

अन्वये उपनस्र्थत केलेल्या प्रस्तावासंबंधी मी माझे नवचार व्यक्त करण्यासाठी उभा 

आह.े 

सभापती महोदया, गेल्या दोि वषाात राज्यावर कोरोिा महामारीचे आवाहि 

समोर होते. तसेच वादळ, अनतवषृ्टीमळेु राज्याचे अतोिात िकुसाि झालेले आह.े 

कोरोिा महामारीच्या काळात सरकारिे ि खचता अिेक कामे केलेली आहते. त्या 

काळात नवकास दर वाढनवता आला िसला तरी पण अिेक कामे केलेली आहते. 

गेल्या दोि वषााच्या काळात २ कोटी ६ लाख ३५ हजार रुपयांचा नवशेष निधी या 

कामासाठी मंजरु केलेला आह.े अनतवषृ्टीमळेु बरेच रस्ते आनण पलू खराब झालेले 

आहते. सि २०२० आनण सि २०२१ या दोि वषाात ६ हजार ४८२ कोटी रुपयांच्या 

राजमागााची १४ हजारांपेक्षा अनधक कामे केलेली आहते. राज्यात रेल्व े रुळ 

ओलांडतािा प्रसंगी अिेक वेळा अपघात झालेले आहते. यामध्ये मिषु्ट्यहािी आनण 

जिावरहािी होते. राज्यात आतापयांत ५७ उड्डाणपलुांचे काम प्रगतीपर्थावर असिू 

त्यासाठी २ हजार ११३ कोटी रुपये खचा राज्य सरकार करणार आह.े गेल्या दोि 

वषााच्या काळात राज्यात अिेक प्रशासकीय इमारती िव्हत्या नकंवा शासि त े

भाडेतत्वावर घेत होते. दोि वषाात जवळ जवळ २६० प्रशासकीय इमारतींचे काम 

प्रगतीपर्थावर आह े तर काही नठकाणी उद्धाटिाचे काम झालेले आह.े पालघर 

नजल्यात मोठी प्रशासकीय इमारत अनतशय नदमाखदार पध्दतीिे बांधलेली आह.े 

त्यासाठी ८७१ कोटी रुपयांचा निधी मंजरू केलेला आह.े कोस्टल रोडचे दखेील काम 

सरुु केले जात आह.े मुंबई-िागपरू असा "नहदंहूृदय बाळासाहबे ठाकरे" समधृ्दी 

महामागाचे जवळ जवळ ७० टक्के काम पणूा झालेले आह.े ही खरोखर प्रशंसिीय 

बाब असल्यामळेु मी शासिाचे मिापासिू अनभिंदि करीत आह.े महात्मा गांधी 

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजिेंतगात शरद पवार ग्राम समधृ्दी योजिा राबनवण्यास 

मान्यता दणे्यात आली व त्या योजिेतील लाभार्थयाांिा गाय व म्हशीसाठी पक्का गोठा 

बांधणे, शेळी पालि, कुक्कुट पालिासाठी शडे बांधले जाणार आह.े पवूी ठरानवक  
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डॉ. मनिषा कायंद.े... 

जिावरांसाठी गोठे बांधण्यासाठीची परवािगी नमळत होती. आता अगदी एक नकंवा 

दोि जिावरे असली तरी दखेील शासिाकडूि त्यांिा अिदुाि नदले जात आह.े 

महाराष्ट्र पशधुि नवकास महामंडळामाफा त राष्ट्रीय दगु्धनवकास महामंडळाच्या 

सहकायाािे ब्राझीलमधिू गीर वंशांचे दहा वळू जागनतक निनवदा काढूि खरेदी 

करण्यात येणार आह.े दधुाची समस्या निमााण झाल्यामळेु शासिािे दधुाची भकुटी 

तयार केली होती. शासकीय दधू योजिेंतगात १३७.९३ लक्ष नलटर दधुाच ेभकुटीमध्ये 

रुपांतर करुि झालेल्या नवक्रीतिू गेल्या दोि वषाामध्ये २०७.१४ कोळी रुपयांचा 

महसलू प्राप्त झालेला आह.े ही अनतशय उल्लेखनिय बाब आह.े सि २०२० मध्ये 

टोनकयो, जपािमध्ये झालेल्या ऑलनम्पक स्पधते राज्यातील दहा खळेाडंूिा प्रनशक्षण 

व सराव आनण त्यांिा ५० लाख रुपये या प्रमाणे ५ कोटी रुपयांचे आनर्थाक सहाय्य 

आतंरराष्ट्रीय दजााच्या खळेाडंूिा नदलेले असिू, ती अनतशय प्रशसंिीय बाब आह.े  

राज्यातील पयाावरण आनण पयाटि आनण कमी िावलौनकक असलेली मंनदरे आहते 

नकंवा आतापयांत त्यांिा महत्व प्राप्त झालेले िाही अशा मनंदरांसाठी नवशेष निधी 

राखिू ठेवलेला आह.े समदु्रनकिारे व त्यावरील पयाटि आनण वॉटरवेज, आतापयांत 

पाण्यावरुिचा प्रवास हा ठरानवक नठकाणी होता. तो सधु्दा मोठ्या प्रमाणात सरुु केला 

जात आह.े  

 

 

 

      यािंतर श्री. बोडे.... 
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डॉ.मनिषा कायंद.े.... 

तो प्रवास सदु्धा आता मोठ्या प्रमाणावर सरुु करीत आहोत.  तसेच िवीि जेट्टी बांधण े

व इतर सवा तदािषुंनगक गोष्टींवर चारही बाजलूा लक्ष ठेविू महानवकास आघाडी 

सरकार काम करीत आह.े  या बरोबरच लोकांिा ज्या ज्या नठकाणी गरज असेल त्या 

त्या नठकाणी या महानवकास आघाडी सरकारिे जमेल तशी कामे केलेली आहते.  

सभापती महोदया, सत्ताधारी पक्षाकडूि नियम २६० अन्वये मांडण्यात 

आलेल्या प्रस्तावाला पिुि एकदा पानठंबा दऊेि मी माझे भाषण संपनवत.े 

 धन्यवाद. 

-------- 

 उप सभापती : मला वाटते या प्रस्तावावर अिेक मंत्री महोदय उत्तर दणेार 

आहते.  प्रत्येक मंत्री महोदयांिा उत्तर दणे्यासाठी  नकमाि १५-२० नमनिटे लागतील.  

सभागहृाची नवशेष बैठक ११.४५ वाजतेपयांत आह.े  मला वाटते गरज पडली तर 

आपण नवशेष बैठकीची वेळ वाढव ूया. 

 आता सवाप्रर्थम माििीय मंत्री श्री.सिुील केदार यांिी उत्तराला सरुुवात करावी. 

  



22-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) H - 40 

SJB/AKN/KTG प्रथम श्री.सोनावणे 11:10 
 

 

 श्री.सनुील केदाि (पशसुांिधधन, दगु्ध व्यवसाय नवकास, क्रीडा व यवुक कल्याण 

मंत्री ) : सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य श्री.शनशकांत नशंद ेयांिी नियम २६० 

अन्वये प्रस्ताव चचेला आणला व या प्रस्तावावरील चचमेध्ये सभागहृातील 

जवळजवळ सवाच सन्माििीय सदस्यांिी अत्यंत चांगल्याप्रकारे भाग घेतला.  

माझ्याकडे असलेल्या नवभागांवर चचाा करीत असतािा सन्माििीय सदस्यांिी 

शासिाच्या योजिांचे कौतकु केले आनण या योजिांचा सामान्य माणसाला अनधक 

लाभ होऊि, राज्याला कसा िावलौकीक नमळेल या बाबतीत भाविा व्यक्त केल्या. 

याबद्दल मी सवाच सन्माििीय सदस्यांचे या नवभागांचा मंत्री म्हणिू मिापासिू स्वागत 

व अनभिंदि करतो. 

 सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्यांिी सवाप्रर्थम पशसंुवधाि नवभागावर 

आपले मत व्यक्त केले.  वास्तनवक पाहता दधुाची उत्पादकता आनण ग्रामीण भागाची 

अर्थाव्यवस्र्था या बाबी एकमेकांशी संबंनधत आहते.  ग्रामीण भागाची अर्थाव्यवस्र्था 

आतापयांत पशसंुवधाि नवभागाच्या माध्यमातिू सांभाळली जाते असे नचत्र असिू त े

सत्य आह.े शेती हा एक नवषय आहचे.  परंत ुशेतीला जोपयांत पशसंुवधाि नवभागाच्या 

जोडधंद्याची जोड नदली जात िाही तोपयांत ग्रामीण भागातील अर्थाव्यवस्र्था दरुुस्त 

होऊ शकत िाही.  माििीय मखु्यमंत्री श्री.उद्धवजी ठाकरे यांच्या िेततृ्वात महानवकास 

आघाडीचे सरकार कारभार करीत असतािा ग्रामीण भागाची अर्थाव्यवस्र्था िीट 

व्हावी, पशसंुवधाि नवभागाच्या माध्यमातिू कष्टकऱ्यांिा चांगल्या प्रकारची मदत 

व्हावी ही भनूमका समोर ठेविू आम्ही काम करीत आहोत. पशसंुवधाि नवभागाच्या 

माध्यमातिू दधू उत्पादिात वाढ होणे आवश्यक आह.े महानवकास आघाडी सरकार 

सत्तेत आल्यािंतर सरकारिे सवाात पनहला अर्थासंकल्प माचा, २०२० मध्ये सादर 

केला.  अर्थासंकल्पाचा निधी दणे्यास सरुुवात करीत असतािाच कोरोिाचे संकट 

आले आनण राज्यात लॉकडाऊि लागला. लॉकडाऊिमध्ये दधू उत्पादक शेतकऱ्यांच े

िकुसाि होऊ िये म्हणिू शासिािे दधू खरेदी करुि त्यापासिू भकुटी तयार करुि 

घेतली.  या माध्यमातिू मागणी व परुवठा यामध्ये समतोल ठेविू दधुाचे दर 

सांभाळण्याचा प्रयत्ि केला आनण त्यात सरकारला मोठे यश दखेील प्राप्त झाले आह.े 
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श्री.सिुील केदार..... 

 सभापती महोदया, बऱ्याच सन्माििीय सदस्यांिी दधुाच्या उत्पादिासंबंधी 

आनण गायी वा जिावरांच्याबाबत आपले मत व्यक्त केले.  ही गोष्ट खरी आह ेकी, 

जवळजवळ ३०-३२ वषाांपवूी आपल् या दशेातील गीर िावाची ब्रीड ब्रानझल सरकार 

त्यांच्या दशेात घेऊि गलेे होते.  ब्रानझल सरकारिे गीर जातीची ब्रीड अत्यंत चांगल्या 

पद्धतीिे अपडेट केली.  आज आपल्या दशेात असलेली गीर जातीची ब्रीड ही १४-

१५ लीटरपेक्षा जास्त दधू दते िाही.  परंत ुब्रानझलमध्ये िेण्यात आलेली गीर जातीची 

ब्रीड जवळजवळ ३५ लीटर दधू दतेे.  मी या नवभागाचा मंत्री झाल्यािंतर बऱ्याचदा 

या नवषयी त्या नठकाणी बैठका घेतल्या, कोरोिा काळात माििीय कें द्रीय मंत्रयांबरोबत 

बैठक घेतल्या.  तसचे एिडीडीबीची सदु्धा या कामी मदत घतेली.  ब्रानझलची ब्रीड 

महाराष्ट्रात आणिू ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांिा ती ब्रीड उपलब्ध करुि दणे्याबाबत 

आम्ही सातत्यािे मागणी करीत आहोत आनण तसा प्रस्ताव सदु्धा नदला आह.े आम्ही 

या संदभाात तीि पयााय नदले असिू त्यात आम्हाला अजिू यश आलेले िाही. परंत ु

यामध्ये लवकरच यश येईल असा माझा नवश्वास आह.े आम्ही सांनगतले की, लाईव्ह 

ॲनिमल आण ूद्या, त्याचे नसमेि आण ूद्या नकंवा एम्ब्रीओ आण ूद्या. या तीिपैकी 

कोणताही एक पयााय आम्हाला नमळाला तर आम्हाला आमच ेब्रीडींग सरुु करता 

येईल.  परंत ु अजिूही आपण प्रनतके्षत आहोत.  सभागहृातील नवनवध पक्षाच्या 

सन्माििीय सदस्यांिा मी या नवभागाचा मंत्री म्हणिू नविंती करतो की, आपण सदु्धा 

आपापल्या परीिे या बाबतीत मागणी केली तर ती पणूा होऊ शकेल आनण लवकरच 

ती ब्रीड शेतकऱ्यांिा उपलब्ध करुि दतेा येईल. सभापती महोदया, या बरोबरच 

आपल्याकडे शाहीवाल आनण राठी या दोि ब्रीड आह.े  या दोन्ही ब्रीडचा अभ्यास 

केला तर या ब्रीडच्या माध्यमातिू शेतकऱ्यांिा चांगल्या प्रकारे दधुाचे उत्पादि होऊ 

शकते.  
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श्री.सिुील केदार..... 

 सभापती महोदया, काही सन्माििीय सदस्यांिी दधुाच्या दरांबाबत मत व्यक्त 

केले.  मी पनु्हा सांग ूइनच्छतो की, हा संपणूा नवषय मागणी व परुवठ्यावर अवलंबिू 

आह.े आज दधुाचा सरासरी दर प्रती लीटर ३२-३५ रुपये आह.े  अशा प्रकारची 

व्यवस्र्था ग्रामीण भागात उभी झालेली आह.े परंत ु केवळ शासिािे दधुाचे दर 

वाढनवल्यामळेु प्रश्न निकाली निघणार काय ? उदाहरणार्था शासिािे दधुाचे दर 

वाढनवले तर ग्राहकांची त्या दरात दधू खरेदी करण्याची व्यवस्र्था निमााण होऊ शकेल 

काय, याचाही नवचार केला पानहजे.  या नवभागाचा मंत्री या िात्यािे मी सवांकष नवचार 

करुि त्या पद्धतीिे कामाला लागलो आह.े  जोपयांत दधुाची मोठी प्रोसेनसंग नसस्टीम 

उभी करणार िाही तोपयांत या व्यवसायातिू ग्रामीण भागाची अर्थाव्यवस्र्था मजबतू 

होऊ शकणार िाही.  कारण दधुाची शेल्फलाईफ कमी आह.े परंत ुदधुावर प्रोसेस 

केली तर दधुाची शेल्फलाईफ वाढते.   आपण फ्रीजरमध्ये दधू जास्तीत जास्त ८ 

नदवसांच्या वर ठेव ूशकत िाही. परंत ुदधुावर प्रनक्रया करुि त्याचे प्रॉडक्टस ्तयार 

केले तर नकत्येक मनहिे ते साठविू ठेव ूशकतो.  पररणामी, दधू उत्पादक शेतकऱ्यांिा 

दोि पैसे नमळू शकतात. एका सन्माििीय सदस्यांिी सांनगतले की, ग्रामीण भागात 

३०-३५ रुपये लीटरप्रमाणे दधू नवकले जाते आनण शहरात मात्र ८० रुपये लीटरप्रमाण े

नमळते.   मी त्यांिा सांग ूइनच्छतो की, यातील जी तफावत आह ेती दरू करण्यासाठी 

दधुावर प्रोसेनसंग केले पानहजे. या दृष्टीिे सरकार कामाला लागले आह.े  दधुाच्या 

प्रोसेनसंगसंदभाातील इन्फ्रास्रक्चर मोठ्या प्रमाणात उभे होत असिू येणाऱ्या काळात 

त्याचे चांगले पररणाम आपल्याला बघावयास नमळतील.  अशा प्रकारचे प्रयत्ि 

झाल्यािंतर या प्रश्नामध्ये कायमस्वरुपी तोडगा निघेल.  मी सांग ूइनच्छतो की, तात्परुती 

व्यवस्र्था ही केव्हाही कोलमडू शकते, परंत ु कायमस्वरुपी व्यवस्र्था केली तर ती 

दीघाकाळ नटकू शकते.  ग्रामीण भागातील अर्थाव्यवस्रे्थला कायमस्वरुपी व्यवस्र्था 

उपलब्ध करुि दणे्यासाठी पशसंुवधाि नवभागाच्या माध्यमातिू अशा प्रकारचा उपक्रम 

करण्यासाठी महानवकास आघाडीचे सरकार कटीबद्ध आह.े  सभापती महोदया, माझ े

नमत्र श्री.चंदशेखर बाविकुळे सभागहृात उपनस्र्थत िाहीत. ते उपनस्र्थत असते तर 
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त्यांिी उपनस्र्थत केलेल्या सवा प्रश्नांिा मी उत्तरे नदली असती. पण िागपरूमध्ये मी त्यांिा 

िक्की उत्तरे दईेि. 

 सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य श्री.सदाभाऊ खोत ह ेक्रीडा नवभागावर 

बोलले. सभापती महोदया, या नवभागाचा मंत्री झाल्यािंतर माझ्या लक्षात आले की, 

तालकुा क्रीडा संकुल, नजल्हा क्रीडा संकुल नकंवा नवभागीय क्रीडा संकुल असो, 

यावर पानहजे त्या प्रमाणात लक्ष दणे्यात आले िाही. पवूी नजल्हा क्रीडा सनमतीच े

अध्यक्ष ह ेनजल्हानधकारी होते. या नवभागाचा मतं्री झाल्यािंतर मी त्या संदभाातील 

शासि निणाय बदलिू पालकमंत्रयांिा नजल्हा क्रीडा सनमतीचे अध्यक्षपद बिनवले.   

जोपयांत लोकप्रनतनिधी नसस्टीमध्ये येत िाहीत तोपयांत त्या नसस्टीमच्या माध्यमातिू 

राबनवण्यात येणाऱ्या योजिा व्यवनस्र्थत राबनवल्या जात िाहीत. आपण आपल्या 

दशेात लोकशाही मान्य केली आह.े लोकांचा जोपयांत योजिांच्या 

अंमलबजावणीमध्ये सहभाग होत िाही तोपयांत यश नमळत िाही.  माििीय 

पालकमंत्रयांिा नजल्हा क्रीडा सनमतीचे अध्यक्ष केल्यािंतर त्याचा फायदा असा होतो 

की, नजल्हा नियोजि सनमतीतील निधीचे वाटप नकंवा माििीय पालकमंत्रयांिा त्यांच े

आमदार आपल्यासोबतच सहजासहजी रानहले पानहजे अशी त्यांची जी धारणा असत े

त्या धारणेच्या माध्यमातिू या नवभागाला चांगल्याप्रकारे न्याय नमळू शकतो.  त्यामळेु 

नजल्हानधकारी यांच्याऐवजी पालकमंत्रयांिा नजल्हा क्रीडा सनमतीचे अध्यक्ष केले.  

अशा प्रकारचा बदल केल्यामळेु चांगले काम होत आह.े  

सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य श्री.नविायक मेटे यांिी उपनस्र्थत केलेल्या बीड 

क्रीडा संकुलाबाबत मी मानहती घतेली आह.े  बीडच्या क्रीडा संकुलाला छत्रपती 

नशवाजी महाराजांचे िाव दणे्याची त्यांची मागणी आह.े  त्या क्रीडा संकुलाला 

अनधकृत िाव नदलेले िव्हते. कारण अनधकृत िाव दणे्यासाठी नवनशष्ट प्रनक्रया असत.े 

ती प्रनक्रया जोपयांत पणूा होत िाही तोपयांत त्या संकुलाला अनधकृत िाव दतेा येत 

िाही.  मी आपणास सांग ू इनच्छतो की, ह े राज्यच छत्रपतींचे आह.े  
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त्यांच्या आशीवाादामळेुच तमु्ही-आम्ही या नठकाणी आहोत.  सन्माििीय सदस्यांिी 

केलेल्या मागणी प्रकरणी ररतसर प्रनक्रया पणूा करुि क्रीडा संकुलाच्या िामकरणाच्या 

वेळी सन्माििीय सदस्य श्री.नविायक मेटे यांिा सदु्धा तेरे्थ बोलनवण्यात येईल.  परंत ु

त्या क्रीडा संकुलाला छत्रपतींचे िाव दणे्यापवूी तेर्थील क्रीडा संकुल सनुस्र्थतीत आह े

की िाही, ह ेमला पहाव ेलागेल.  िाही तर क्रीडा संकुलाला छत्रपतींचे िाव द्यायच े

आनण ते क्रीडा  संकुलच सनुस्र्थतीत िसेल तर ती बाब महाराष्ट्राला शोभणारी िाही. 

मी लवकरच त्या नठकाणी येईि आनण सन्माििीय सदस्य श्री.नविायक मेटे यांिा सदु्धा 

तेरे्थ बोलवीि.   आपण तेर्थील पाहणी करुि या नवषयात पढेु जाऊ या. 

 

      िंतर श्री.कांबळे.... 
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आम्ही तेरे्थ इन्फ्रास्रक्चर उभे करु, आम्ही तेरे्थ ग्राऊंड तयार करु, हॉल बांध,ू रॅक 

तयार करु. पण समजा तेरे्थ कोचेस िसतील तर ते कोण चालनवणार आह ेहा प्रश्न 

आह.े ररकररंग एक्सपेंनडचर म्हणजे मेंटेिन्स एक्सपेंनडचर हा मोठा नवषय आह.े सैनिक 

नवभाग आह,े ररटायडा नमनलटरी पसान्स आहते, त्यांच्याकडूि आम्ही यादी 

मानगतलली आह.े नजल्यामध्ये नमलटरीमधिू ररटायडा झालेले लोक असतील तर 

त्यांिा कोचेस म्हणिू िेमण्याची आमची प्रनक्रया सरुु करतो, जेणेकरुि त्यांिा तरेे्थ 

चांगले काम करता येईल आनण त्यांच्या माध्यमातिू चांगले काम होईल. नमनलटरी व 

स्पोट्ास नडपाटामेंट यांचे अिशुासिाचे िाते आह.े त्यांचे अिशुासि असते. त्यामळेु 

आम्ही त्यांिा तरेे्थ िेमत आहोत. आम्हाला तेरे्थ मोठे संकुल उभे करायचे आहते. 

आम्ही त्या संदभाात िवीि पॉनलसी ॲडॉप्ट करीत आहोत. आम्ही ते पीपीए मॉडेलवर 

तयार करण्याचा ड्राफ्ट करीत आहोत. नवभागीय संकुल आहते. सवाच संकुलांिा 

एकदम राज्य शासिाला आपल्या कोषातिू इतके पैसे दणेे शक्य होत िाही. 

आपल्याला ह ेमाहीत आह.े आपण दखेील एवढे दऊे शकलो िाही. आपण त्यासाठी 

नकती नदवस वाट पाहणार आहोत ? त्यामळेु आम्ही पीपीए मॉडेलमध्ये येत आहोत. 

३३ टक्के कमनशाअल यजुसाठीच्या जागेसाठी परवािगी दते आहोत, त्यातिू निधी 

उभा करायचा आह े आनण त्या माध्यमातिू ती संकुले उभी करायची आहते. 

 सभापती महोदय, महानवकास आघाडी सरकार राज्यातील तरुण नपढीला 

स्पोट्ासच्या प्लॅटफॉमावर उभे करण्यासाठी कनटबध्द आह.े आजपयांत दशेात इतर 

राज्यांिा झाले िाही ते आज महाराष्ट्रािे केले आह.े आपण आतंतरराष्ट्रीय क्रीडा 

नवद्यापीठाची िसुती घोषणा केली िाही तर ते स्र्थापि केले. कायदा तयार केला. 

कायदा करतािा सभागहृातील सवा सन्माििीय िेत्यांिी म्हणजे सन्माििीय नवरोधी 

पक्षिेत्यांपासिू सवा सन्माििीय गटिेत्यांिी मदत केली. तमु्हीच बहुमतािे िव्ह ेतर 

एकमतािे कायदा मंजरू करुि नदला. याची िोंद महाराष्ट्राच्या इनतहासामध्ये राहील. 

कायदा मंजरू झाल्यािंतरचा अजिू एक महत्त्वाचा भाग आह.े  
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 सभापती महोदय, कें द्र सरकारची यजुीसी संस्र्था आह,े त्या संस्रे्थिे आपल्या 

नवद्यापीठाच्या कोसेसच े िॉनमि कल्चरसधु्दा मंजरू करुि पाठनवले आह.े संपणूा 

दशेातील ह े पनहले नवद्यापीठ आह,े ज्यामधिू नडग्री, नडप्लोमा, पोस्ट गॅ्रज्यएुशि 

यांच्या प्रमाणपत्रांिा सवा नठकाणी मान्यता राहील. आपल्याला ह े नमळाले आह.े 

आपण यावषी ह ेसरुु करीत आहोत. मागच्या दोि वषाांमध्ये आम्ही सरुु करु शकलो 

िाही. कारण कोरािा काळ होता. त्यामळेु आपण ह ेकाम हळू केले. मी आपल्याला 

या संदभाात नवश्वास दतेो. सन्माििीय सदस्य श्री. सदाभाऊ खोत यांिी सांनगतले की, 

तेरे्थ स्पोट्ास स्कूल द्यावे. बरोबर आह.े मी सन्माििीय सदस्य श्री. सदाभाऊ खोत यांच े

म्हणणे मान्य करतो. आता नवद्यापीठ एस्टॅनब्लश झाल्यािंतर स्पोट्ास स्कूल 

दणे्यासंबंधी िवीि धोरण आख ू आनण त्या पध्दतीिे तशाप्रकारे दऊे. 

 सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य श्री. सतीश चव्हाण यांिी काही गोष्टी 

लक्षात आणिू नदल्या आहते. एका स्पोट्ासमिच्या बाबतीत चकुीची तक्रार झाली. 

आमच्या नवभागाच्या माध्यमातिू त्यासंबंधी पणूा शहानिशा करुि घणे्याअगोदर 

आततायीपणा दाखनवला. मी त्या खात्याचा मंत्री या िात्यािे आपल्याला िक्की 

नवश्वास दतेो की, अशाप्रकारे एखाद्या स्पोट्ासमिचे संतलुि नबघडनवण्याचे काम 

आमच्या खात्याकडूि झाले असेल तर खात्याच्या अनधकाऱ्यांची दखेील नजम्मेदारी 

येईल, त्या संदभाात िक्की त्यांच्यावर कारवाई करु. मी आपल्याला असा नवश्वास 

दतेो. ....(अडर्थळा).... बीडच्या सवा पैलवािांची व्यवनस्र्थत काळजी घेईि. 

तालकु्याचे क्रीडा संकुल आह.े मी सांनगतले आह ेकी, महानवकास आघाडी सरकारिे 

यासंबंधीची योग्य दखल घेऊि सवाांचा निधी वाढनवला आह.े पनहल्यांदा 

तालकु्यासाठी १ कोटी रुपये होते, आता आम्ही तालकु्याला ५ कोटी रुपये केले 

आहते, नजल्हा स्तरावर २५ कोटी रुपये केले आहते आनण नवभागीय स्तरावर ५० 

कोटी रुपये केले आहते. ....(अडर्थळा).... जनु्या क्रीडा संकुलाला, पणूा झाले आह े

त्याला दखेील त्या रेश्योमध्ये ६० टक्के दणेार आहोत. महानवकास आघाडी सरकार  

 

श्री. सिुील केदार .... 
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आह.े माििीय मखु्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे साहबेांचे सरकार आह.े राज्याचे माििीय 

उप मखु्यमंत्री श्री. अनजतदादा पवार आहते. एखाद्या वेळी, एखाद्या तालकु्यात, 

एखाद्या पररनस्र्थतीत सवा गोष्टी लक्षात घेता, तरेे्थ असणाऱ्या खळेांडंुची गरज लक्षात 

घेता, अिेक पररनस्र्थती लक्षात घेता, खास बाब म्हणिू करु अशी आमची भनूमका 

राहील, एवढेच मी आपल्याला सांगतो. ....(अडर्थळा)....  

 सभापती महोदय, नवद्यार्थयाांिा प्रोत्सानहत करण्याच्या दृष्टीिे सांनगतले आह े

की, त्यांिा अनधकचे माका  द्यावेत. आपल्या सजेशिवर िक्की अभ्यास करतो. योग्य 

प्रकारे िवीि पॉनलसी तयार करतो. आम्हाला अभ्यास करण्यासाठी र्थोडा वेळ द्यावा. 

....(अडर्थळा).... क्रीडा नशक्षकांबाबत सांनगतले आह.े ही गोष्ट खरी आह.े आपण 

नवद्यापीठ निमााण करीत आहोत. हा त्याचा पाया आह.े येर्थिू झाल्यािंतर चांगल्या 

प्रकारचे क्रीडा नशक्षक दऊे. कोरोिामळेु काम र्थांबले होते. एकदा नवद्यापीठाचे काम 

होऊ द्यावे. एक वषा जाऊ द्यावे. राज्य दशेात अत्यंत नदशा दणेारे राहणार आह.े मी 

सन्माििीय सदस्य श्री. गोनपचंद पडळकर यांचा मिापासिू आभारी आह.े त्यांिी 

आमचा बैलगाड्याच्या नवषयी कमी शब्दांत का होईिा पण कौतकु केले. मी  

त्याबद्दल त्यांचे मिापासिू आभार माितो. ह े स्पोनटांग नस्पररटी सभागहृाच्या 

माध्यमातिू राज्यात िक्की जाईल असा नवश्वास व्यक्त करतो आनण आपल्या शब्दांिा 

नवराम दतेो. 

---- 
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 उप सभापती : मला सभागहृाला नविंती करायची आह.े माझ्या 

मानहतीप्रमाणे ४ माििीय मंत्रयांची उत्तरे आहते. माििीय मंत्री श्री. संनदपािराव भमुरे, 

माििीय राज्यमंत्री श्री. अब्दलु सत्तार, माििीय राज्यमंत्री श्रीमती आनदती तटकरे 

यांची उत्तरे आहते. प्रत्येकािे प्रश्न नवचारल्यािंतर तमुचे वाटणे स्वाभानवक आह ेकी, 

आपणही तेरे्थच प्रश्न नवचारावा. मात्र आपण माििीय मंत्रयांची उत्तरे ऐकूि घ्यावीत 

आनण आपले प्रश्न नलहूि ठेवावेत. माििीय मंत्री तसेच करतात. आपण प्रश्न नलहूि 

ठेवावेत आनण राईट टू ररप्लायमध्ये नवचारावेत. सत्ताधारी पक्षाचा प्रस्ताव 

असल्यामळेु मला त्यांिा पनहल्यांदा संधी द्यावी लगोल. मी आपल्याला दखेील  

र्थोडया वेळासाठी संधी दईेि. 
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 श्री. संनदपािराव भमुरे (रोजगार हमी मंत्री) : सभापती महोदय, नियम २६० 

अन्वयेच्या प्रस्तावावर अिेक सन्माििीय सदस्यांिी चांगल्या सचूिा केल्या आहते. 

सन्माििीय सदस्य श्री. नविायक मेटे यांिी चांगली सचूिा केली आह.े िालाबंनडंग 

पवूी सरुु होते. आताही तसे चाल ूअसले पानहजे असे सांगण्यात आले. तशापध्दतीिे 

चाल ूआह.े त्यात आणखी काय सधुरणा करता येतील ह ेपाहूि त्या पध्दतीिे सधुारणा 

करु. फळबागेच्या बाबतीत नवषय उपनस्र्थत केला. राज्यात यावषी जवळपास ४२  

हजार हके्टर फळलागवड केली आह.े येत्या वषाात जवळपास १ लाख हके्टर 

मिरेगामाफा त फळलागवड करायची आह.े बऱ्याच सन्माििीय सदस्यांची मागणी 

हाेती की, केळी, द्राके्ष, डॅ्रगि फु्रट, फुलशेती यांचा समावेश मिरेगामध्ये करावा.  

फुलशेती, केळी, द्राके्ष डॅ्रगि फु्रट यांचा समावेश केला आह.े मला निनित खात्री आह े

की, यावषी जशी ४२ हजार हके्टर फळलावगड झाली तशीच पढुील वषी निनितपण े

१ लाख हके्टरपयांत ही लागवड झाल्यानशवाय राहणार िाही. अिेक चांगले निणाय 

शेतकऱ्यांसाठी घेतले आहते. 

 सभापती महोदय, बऱ्याच वषाांपासिू मागणी होती की, अंगरू, हळद 

मिरेगामध्ये आले पानहजे. केळी, फुलशेतीबाबत दखेील सांगण्यात आले. हा एक 

चांगला बेनसक निणाय घतेला आह ेआनण आपण सवाांिी त् याचे स्वागत केले आह.े 

आपण ह ेसवा निणाय शेतकऱ्यांच्या नहताच ेघेतले आहते. सवाांिा रोजगार उपलब्ध 

करुि द्या असे सांनगतले आह.े मला एकच बाब सांगायची आह ेकी, गेल्या वषी 

राज्याचा २११८ कोटी रुपये खचा झाला होता. मात्र यावषी निनितच अडीच हजार 

कोटी रुपये खचा झाल्यानशवाय राहणार िाही. कारण यामध्ये सवाांचे सहकाया आह.े 

सन्माििीय सदस्य श्री. संजय दौड यांिी एक बाब सांनगतली. मातोश्री पाणंद रस्ता 

योजिा आणली. शेतकऱ्यांसाठी ही रक्तवानहिी आह.े मला खात्री आह ेकी, शेताला 

जाणारे पक्के रस्ते असल्यानशवा आता आपण शेती करु शकत िाही. त्यामळेु आपण 

मिरेगा, ईजीएसची जोड दऊेि या रस्त्यांची योजिा आणली आह.े 

                   िंतर श्री. खचे .... 
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श्री.संदीपाि भमुरे.... 

जवळपास १५ ते १६ हजार नकलोमीटर रस्ते तयार करण्यास मंजरुी दणे्यात आली 

आह.े मला खात्री आह े की, महाराष्ट्रात चांगले व दजेदार रस्ते तयार होतील. 

सन्माििीय सदस्या डॉ.मनिषा कायंद ेयांिी गरुांचे गोठे, कुक्कुट पालि, शेळी पालि 

यासाठी शरद पवार ग्रामसमधृी योजिा आणली असल्याचा उल्लेख केला आह.े 

त्यातिू शेतकऱ्यांिा गरुांचे गोठे, कुक्कुट पालि, शेळी पालि यासाठी मदत दणे्यात 

येत आह.े शेतकऱ्यांसाठी ज्या चांगल्या योजिा आणता येतील त्याचा िक्की नवचार 

करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे सन्माििीय सदस्यांिी ज्या चांगल्या सचूिा केल्या 

आहते, त्यांचे पालि करण्यात येईल. इतके बोलिू मी माझे भाषण संपनवतो.जयनहदं. 

     --------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 श्री.अब्दलु सत्तार (महसलू राज्यमंत्री) : सभापती महोदया, नियम २६० 

अन्वये सत्ताधारी पक्षािे आणलेल्या प्रस्तावावर सन्माििीय सदस्य श्री.शनशकांत 
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नशंद,े सन्माििीय सदस्य श्री.चंद्रशेखर बाविकुळे, सन्माििीय सदस्य श्री.अमोल 

नमटकरी, सन्माििीय सदस्य श्री. अरुण लाड, सन्माििीय सदस्य श्री.सरेुश धस, 

सन्माििीय सदस्य श्री.अनभजीत वंजारी, सन्माििीय सदस्य श्री.नकरण सरिाईक, 

सन्माििीय सदस्य श्री.सदाभाऊ खोत, सन्माििीय सदस्य ॲड.निलय िाईक, 

सन्माििीय सदस्य श्री.नविायक मेटे, सन्माििीय सदस्य श्री.सनतश चव्हाण, 

सन्माििीय सदस्य श्री.गोनपचंद पडळकर, सन्माििीय सदस्य श्री.रमेशदादा पाटील, 

सन्माििीय सदस्या डॉ.मनिषा कायंद,े सन्माििीय सदस्य श्री.संजय दौंड या 

सन्माििीय सदस्यांिी आपल्या भाविा व्यक्त केल्या आहते.  

सभापती महोदया, ग्रामीण भागात मखु्यमंत्री ग्रामसडक योजिेचे एकूण उनद्दष्ट 

३० हजार नकलोमीटर रस्ते तयार करण्याचे आह.े एकूण झालेल्या कामांची लांबी 

१८३०८ नकलोमीटर आह.े प्रगतीपर्थावर ११४४१ नकलोमीटर लांबीचे रस्ते आहते. 

निनवदा प्रनक्रया सरुु असलेल्या रस्त्यांची लांबी ६३२ नकलोमीटर आह.े योजिेचे 

एकूण दानयत्व १९,९७२ कोटी रुपये आह.े नदिांक ३०/०३/२०२० पासिू एकूण खचा 

१३,१११ कोटी रुपये आजपयांत झाला आह.े  प्रत्येक सन्माििीय सदस्यांची  भाविा 

अशी होती की, निधी नमळत िाही. शासिाकडूि दयेके दणे्यासाठी जवळपास 

६८६०.२० कोटी रुपयांचा निधी येणे बाकी आह.े  याबाबत अर्थामंत्री महोदयांसोबत 

माझी दोि वेळा बैठक झाली. सि २०२१-२२ मधील परुवणी मागणीद्वारे २०० कोटी 

रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असिू आणखी १४४७ कोटी रुपये उपलब्ध होण्याची 

शक्यता आह.े सि २०२२-२३ मध्ये प्रस्तानवत तरतदुीिसुार ३५५० कोटी रुपयांचा 

निधी भनवष्ट्यात नमळणार आह.े कोरोिा माहामारीच्या काळातील कामाबाबत अिेक 

सन्माििीय सदस्यांिी आपल्या भाविा व्यक्त केल्या. त्यामध्ये अिेक कामांचे टेंडर 

झाले असिू उवाररत काम ेझाली िाहीत. काही कामे एक ते दीड वषाापासिू बंद आहते, 

या कामांिा चालिा दणे्यासाठी ज्या कंत्राटदारांिी कामे सरुु केली िाहीत त्यांिा काम े

सरुु करण्याचे आदशे दणे्यात आले आहते.  त्या कामासाठी निधीची व्यवस्र्था 

करण्यात येत आह.े काही कंत्राटदार हतेपुरुस्सर काम सरुु करीत िाही ह ेदखेील खरे  

श्री.अब्दलु सत्तार.... 
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आह.े सन्माििीय सदस्य श्री.अनिकेत तटकरे यांिी मखु्यमंत्री ग्रामसडक 

योजिेअंतगात व पंतप्रधाि ग्रामसडक योजिे अतंगात जी कामे अपणूा आहते नकंवा 

काही कंत्राटदारांिी कामे सरुु केली िाहीत असा नवषय उपनस्र्थत केला. ज्या 

कंत्राटदारांिी वेळेवर कामे सरुु केली िसतील त्यांिा िोटीसा दणे्यात येतील. गरज 

लागली तर अशा कंत्राटदारांिा काळ्या यादीत टाकण्यात येईल.  शासिाच्या निधी 

अभावी काही कंत्राटदारांिा कामे सरुु करता आली िाहीत. मखु्यमंत्री ग्रामसडक 

योजिेचा अर्था असा आह ेकी, ज्या ग्रामस्र्थांिा रस्त्यांची आवश्यकता आह.े त्या 

कामासाठी टेंडर काढले तर त्याची कामे वेळेवर होणे गरजेचे आह.े 

 सन्माििीय सदस्य श्री.शनशकांत नशंद े यांिी असा मदु्दा मांडला की, 

कजाानशवाय अन्य योजिा मनहला बचत गटांिा दणेे गरजेचे आह.े यासाठी शासिािे 

अिेक योजिा केल्या आहते. यामध्ये सवाात महत्वाची योजिा स्व.बाळासाहबे ठाकरे 

यांच्या िावािे कृषी व्यवसाय ग्रामीण पररवताि स्माटा प्रकल्प ही योजिा आह.े वधाा, 

यवतमाळ, सोलापरू या नजल्यातील कृषी प्रनक्रया उद्योगासाठी गोडाऊि बांधण े

यासाठी या योजिेच्या माध्यमातिू चार उप प्रकल्प मंजरू करण्यात आले आहते. 

त्यांची नकंमत ४ कोटी १५ लक्ष रुपये इतकी आह.े पढुील काळात ही योजिा ग्रामीण 

भागात मनहलांसाठी राबनवण्यात येणार आह.े मनहलांिा फक्त चलू व मलूामध्ये गुंतिू 

ि राहता परुुषांच्या खाद्याला खांदा लाविू भनवष्ट्यात काम करावे यासाठी अिेक 

योजिा आणल्या आहते. काही सन्माििीय सदस्यांिी बचत गटांिा माकेट कोठे 

उपलब्ध होईल असा प्रश्न उपनस्र्थत केला. जेरे्थ नजल्हा पररषदचे्या मोक्याच्या जागा 

आहते तरेे्थ  गाळे बांधिू मनहला बचत गटांिी स्वत: तयार केलेल्या मालाची नवक्री 

करण्यासाठी धोरणात्मक निणाय लवकर जाहीर करण्यात येणार आह.े यापेक्षा मला 

असे वाटते की, नजल्हा पररषदचेे गट असतात. त्या गटात काही गावे मोठी असतात. 

तेर्थील लोकसंख्या १० हजार असते, अशा नठकाणी दीड नदवसाच ेमाकेट आणता 

येईल काय याचा नवचार करण्यात येत आह.े नजल्हा पररषदचे्या शाळांमध्ये 

मनहलांसाठी शौचालये बांधण्यात येतील. त्या शाळेची दरुुस्ती करण्यात येईल.त्या  

श्री.अब्दलु सत्तार.... 
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शाळेत शनिवारचा अधाा नदवस व रनववारचा पणूा नदवस माकेट भरनवता येईल. 

मनहला बचत गटांिा एक जबाबदारी दणे्यात येईल की, रनववारी जातािा तरे्थील 

साफसफाई करण्यात यावी. जेणेकरुि सोमवारी सकाळी मलुांिा कोणताही त्रास 

होणार िाही याची दक्षता घेण्यात येईल. काही गावात छोटे मनहला बचत गट सानहत्य 

व वस्त ू तयार करतात त्यासाठी ती जागा उपलब्ध करुि दणे्यासाठी मंत्री 

महोदयांबाबत माझी चचाा झाली आह.े मंत्री महोदय याबाबत सकारात्मक आहते. 

अशी योजिा राबनवतािा शाळेतील मलुांचे कोणतेही िकुसाि होणार िाही याची 

दक्षता घेण्यात येईल. 

 सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य ॲड.निलय िाईक यांिी ग्रामपंचायत 

स्र्थापि करण्यासाठी जी लोकसंख्या लागते त्यामध्ये सटू दणे्याचा नवषय उपनस्र्थत 

केला आह.े त्यासाठी तांडे, वाडी, वस्त्या यांिा काही सवलत दतेा येईल काय ? 

याबाबत सि २००४ चा शासि निणाय आह,े ग्रामपंचायतीचे नवभाजि करण्याच्या 

काही जनु्या अटी आहते त्या नशनर्थल करता येतील काय, या संदभाातील प्रस्ताव 

अंनतम टप्यात  आह.े हा नवषय ग्रामनवकास नवभागाचा आह.े जी छोटी गावे आहते, 

छोट्या वस्त्या आहते त्यांची लोकसंख्या २५०,३००,५०० च्या आत आह,े अशा 

नठकाणी नवभाजि करुि िवीि ग्रामपंचायत कायाालयासह दतेा येईल काय याचा 

नवचार ग्रामनवकास नवभागाच्या माध्यमातिू करण्यात येत आह.े 

 सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य श्री.गोनपचदं पडळकर यांिी तांड्याचा 

व धिगरवस्तीचा नवषय मांडला. ही बाब खरी आह,े माझ्या मतदारसंघात अशा 

अिेक वस्त्या आहते, धरगर बांधव छोट्या वस्त्यांवर राहतात. तांड्यात राहणारा 

बंजारा समाज आह.े आनदवासी पाड्यांच्या जोडणीसाठी तांडा वस्ती सधुार योजिा 

वेगळी आह,े त्या रस्त्यांसाठी ग्रामीण नवकासाच्या माध्यमातिू काही सचूिा 

मांडण्यात आल्या. यामध्ये काही िवीि योजिा घेता येतील काय याबाबत 

धोरणात्मक निणाय घेण्यासाठी मनंत्रमंडळासमोर जावे लागेल. धिगर समाजाबाबत 

आपण जी भाविा मांडली ती बरोबर आह.े अिेक लोक छोट्या वस्त्यांमध्ये राहतात  

श्री.अब्दलु सत्तार..... 
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त्यांिा पायाभतू व मलुभतू सनुवधा नमळायला पानहजेत. त्यांिा चांगला रस्ता नमळाला 

पानहजे. त्यांिा पाण्यापासिू रस्त्यांपयांत चांगल्या सोईसनुवधा दतेा येतील काय अशी 

सचूिा केली आह.े याबाबत नवभाग सकारात्मक नवचार करीत असिू याअिषुंगािे 

शासि निणाय काढायचा आह,े त्यामध्ये कोणतीही चकू होणार िाही, कोणताही 

भेदभाव होणार िाही याची दक्षता निनित घेतली जाईल. 

       या िंतर श्री.बोरले.... 
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श्री.अब्दलु सत्तार........ 

 सभापती महोदया, मी काल ३ तास सभागहृात उपनस्र्थत राहूि नियम २६० 

अन्वये प्रस्तावावरील चचाा ऐकूि घेतली आनण आज सभागहृ सरुु झाले तेंव्हा पासिू 

मी सभागहृात उपनस्र्थत आह.े मी सन्माििीय सदस्यांिी उपनस्र्थत केलेल्या सवा 

मदु्यांची उत्तरे दणेार आह.े आता माििीय नवरोधी पक्षिेते सभागहृात आलेले आहते. 

सन्माििीय सदस्य श्री.नविायक मेटे यांिी सांनगतले की, सीएमजेएसवाय अंतगात 

तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांची गणुवत्ता तपासली पानहजे. आपण ५० 

टक्क्यामध्ये कामाचा दजाा चांगला राहत िाही असेही सांनगतले. आपण रस्त्याची 

गणुवत्ता तपासण्यासाठी नसस्टीम ठरव.ू त्या नसस्टीमच्या माध्यमातिू जे अनधकारी 

कामाची गणुवत्ता तपासण्यासाठी नियकु्त कले जातील ते क्रॉस चेक करतील. संबंनधत 

नजल्यातील अनधकारी िाही तर दसुऱ्या नजल्यातील अनधकाऱ्यांिा तेरे्थ पाठविू 

तंतोतंत मानहती घेऊि चकुीचे आढळूि आले तर संबंनधतावर कारवाई करण्यात 

येईल.  

 सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य श्री.सदाभाऊ खोत यांिी मनहला बचत 

गट कजाबाजारी झाले असिू त्यांिा मदत करण ेआवश्यक असल्याचे सांनगतले. मी 

सांग ूइनच्छतो की, ग्रामीण जीवि अनभयाि उन्िती अंतगात बँकेच्या माध्यमातिू ८ 

लाख ९ हजार रुपये सहाय्यता निधी नवतररत करण्यात आलेला आह.े ७,८२,२८६ 

समहुांिी नियनमत कजाफेड केलेली आह.े आपण सांनगतले की, ते कजााची परतफेड 

करीत िाहीत. मी आपल्याला खात्रीिे सांगतो की, ७,८२,२८६ समहू गटांिी नियनमत 

कजाफेड केलेली आह.े आपण पाश्वाभमूी बनघतली तर कोरोिा काळात काही बचत 

गट कजा फेडण्यासाठी पानहजे तेवढे सक्षम िव्हते. २,१७,९८४ सहायता समहू गटांिी 

२२ कोटी कें द्र शासिाच ेव्याज अिदुाि अदा करता... १,३४,२६० समहू गटांिा २६ 

कोटी ४८ लाख रुपये व्याज अिदुाि समुतीबाई सरुळकर योजिेंतगात अदा करण्यात 

आले आह.े (...अडर्थळा...) फायिान्स कंपन्यांच्या कजााची मानहती शासिाकडे येत 

िाही. आपण ती मागविू घेऊ आनण प्रायव्हटे फायिान्सचे कजा असेल तर त्याचाही 

 

श्री.अब्दलु सत्तार........ 
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नवचार सरकार करु शकते. मनहला बचत गटांिा सक्षम करण्याची शासिाची भनूमका 

आह.े सन्माििीय सदस्यांिी या संदभाात सचूिा केलेली आह.े मनहला बचत गटांिी 

प्रायव्हटे फायिान्स घेतले असेल आनण आपण त्याची मानहती नदली तर शासि 

त्याबाबत नवचार करु शकते.   

 सभापती महोदया, अिेक नठकाणी वाड्या, वस्त्या, बचत गटांचा प्रश्न वगेळा 

आह.े सन्माििीय सदस्य सवाश्री सतीश चव्हाण, चंद्रशेखर बाविकुळे यांिी 

सीएमजेएसवाय व पीएमजेएसवाय संदभाात उल्लेख केलेला आह.े सन्माििीय सदस्य 

श्री.चंद्रशेखर बाविकुळे यांिी प्रधािमंत्री आवास योजिेंतगात यसुी ि नदल्यामळेु निधी 

प्राप्त झाला िाही असे सांनगतले. आपण जो मदु्दा उपनस्र्थत केला त्याबाबत मी मानहती 

घेतलेली आह.े प्रधािमतं्री आवास योजिेंतगात ग्रामीण भागात.... 

 उप सभापती : मंत्री महोदयांचे उत्तर व राईट टू ररप्लाय संपेपयांत सभागहृाची 

वेळ वाढनवण्यात येत आह.े  

 श्री.अब्दलु सत्तार : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य श्री.चंद्रशेखर 

बाविकुळे यांिी प्रधािमतं्री आवास योजिेंतगात यसुी ि नदल्यामळेु निधी प्राप्त झाला 

िाही असे सांनगतले. मी संबंनधत अनधकाऱ्यांिा बोलाविू त्यांच्या समवेत चचाा केली. 

प्रधािमंत्री आवास योजिा ग्रामीण अंतगात कोणतेही उपयोनगता प्रमाणपत्र प्रलंनबत 

िाही. कदानचत तमुच्या व आमच्या मानहतीमध्ये फरक असेल तर आपण या संदभाात 

बैठक आयोनजत करुि चचाा करु. परंत ुमला जी मानहती नमळाली त्यािसुार प्रधािमंत्री 

आवास योजिेंतगात कोणताही हप्ता कें द्र शासिाकडे र्थकीत िाही. आपण पानहजे तर 

या संदभाात बैठक आयोनजत करुि चचाा करु शकतो. मखु्यमंत्री ग्राम सडक योजिेच्या 

कामाचे ६ मनहन्यांपासिू कॉन्रॅक्टरचे दयेक नमळाले िाही ह ेबरोबर आह.े मी मघाशी 

सांनगले की, शासिाकडूि नवभागाला ६८६० कोटी रुपये येणे बाकी आहते. कोरोिा 

काळात राज्याचा महसलू कमी झालेला आह.े मी सांग ूइनच्छतो की, आम्ही येणाऱ्या 

काळात यासाठी चालिा दणेार आहोत. मी माििीय नवत्तमत्री श्री.अनजत पवार 

 

श्री.अब्दलु सत्तार........ 
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साहबेांसमवेत चचाा केलेली आह.े त्यांिी सांनगतले की, आपण पढुील अनधवेशिात 

वाढीव निधी उपलब्ध करुि दऊे. निधी िसल्यामळेु ६ मनहन्यांपासिू दयेके दणे्यात 

आली िाहीत, ह ेबरोबर आह.े सि २०१५-१६ पासिू प्रस्ततू योजिा राबनवण्यात येत 

असिू सदर योजिेत ३०३७१ नकलो मीटर लांबीच्या रस्त्यांचा समावशे आह.े दजाा 

उन्िती उनद्दष्ट यापैकी १७५१८ नकलो मीटर लांबीचे रस्ते पणूा झाले असिू १२८५३ 

नकलो मीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे प्रगतीपर्थावर आहते. सदर योजिेंतगात नवनवध 

स्त्रोतातिू पैसे उपलब्ध करुि दणे्यासाठी १३१११ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले 

आह.े शासि कजा घेते नकंवा नवनवध योजिांच्या माध्यमातिू निधी उपलब्ध करुि 

नदला जातो.  

 सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्यांिी सांनगतले की, ग्रामपंचायतीच्या 

नदव्यांचे नवजेचे नबल भरले िाही तर सरपंच यांिा अपात्र करण्यात येईल. शासिािे 

असा कोणताही निणाय घतेलेला िाही. मी राज्यमतं्री म्हणिू जबाबदारीिे सांग ूइनच्छतो 

की, सरपंच यांच्यावर अशा प्रकारची कारवाई केली जाणार िाही. मी ह ेखात्रीिे बोलत 

आह.े आपण जो मदु्दा मांडला त्यामळेु राज्यातील सरपंच अस्वस्र्थ झाले असतील 

की, आपण नदव्यांचे नवजेचे नबल भरले िाही तर आपले पद जाईल (...अडर्थळा...) 

आपण माझे म्हणणे ऐकूि घ्यावे.  

 उप सभापती : सन्माििीय सदस्यांिी कृपया सभागहृात शांतता ठेवावी. 

आपण मंत्री महोदयांचे उत्तर ऐकूि घ्यावे. 

 श्री.अब्दलु सत्तार : सभापती महोदया, मी जबाबरीिे बोलत आह.े कदानचत 

त्या पत्राचा अर्था वेगळा अस ू शकतो. मी आपल्याला पत्र वाचिू दाखनवतो. 

राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील पर्थनदवे आनण पाणीपरुवठा योजिांवरील र्थनकत वीज 

दयेकाबाबत आढावा घणे्याबाबत असा पत्राचा नवषय आह.े त्यामध्ये असे म्हटले 

आह े की, "ग्रामपंचायत हद्दीतील रस्त्यांवरील नवजेच्या नदव्यांची वीज नबलांची 

रक्कम भरण्यासाठी ग्रामपंचायतींिा १०० टक्के अिदुाि ३०४३२५ या 
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लेखाशीषााखाली मंजरू करण्यात येऊि सदर अिदुाि रे्थट महानवतरणला शासिाकडूि 

अदा करण्यात येते. तसेच, १४ व्या नवत्त आयोगातिू यासाठी महानवतरणला निधी 

नवतररत करण्यात आला आह.े यानशवाय महानवतरणिे माचा २०२१ पयांत 

ग्रामपंचायतींच्या रस्त्यांवरील नवजेच्या नदव्यांची वीज नबलांची र्थनकत रक्कम अदा 

करण्याची मागणी शासिास केली आह.े महानवतरणच्या मागणीच्या अिषुंगािे 

र्थकबाकीच्या रकमेबाबत संपणूा ताळमेळ घेणे आवश्यक असल्यािे मा.अपर मखु्य 

सनचव, ग्रामनवकास व पंचायत राज यांच्या अध्यक्षतेखाली सनमती गनठत करण्यात 

आली आह.े सदर सनमती माफा त संपणूा र्थकबाकीबाबत ताळमेळ घेऊि राज्यातील 

ग्रामपंचायतीमधील पर्थनदवे आनण पाणीपरुवठा योजिांवरील र्थनकत वीज 

दयेकांबाबत निणाय घेण्यात येणार आह.े वरील र्थकबाकी संदभाात निणाय होण्यास 

काही कालावधी लागण्याची शक्यता आह.े  

        यािंतर श्री.सांगळे........ 
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श्री.अब्दलु सत्तार.... 

ततूाास ग्रामपंचायतींिी पर्थनदवे, पाणी परुवठा योजिांच्या चाल ूनवद्यतु दयेकांचा भरणा 

स्वनिधीतिू महाराष्ट्र राज्य नवद्यतु मंडळाकडे करावा. त् या संदभाात काही नदरंगाई 

झाल्यास संबंनधत ग्रामपंचायतींचे ग्रामसेवक व सरपंच यांिा वैयनक्तकररत्या जबाबदार 

धरण्यात येईल. त्यामळेु महाराष्ट्र राज्य नवद्यतु मंडळाची नियनमत नवद्यतु दयेके 

(पर्थनदवे, पाणीपरुवठा योजिा) वेळेवर भरावीत अशा सचूिा संबंनधतांिा दणे्यात 

याव्यात. अशा प्रकारे सदर पत्रामध्ये उल्लेख करण्यात आला आह.े सभापती 

महोदया, अशा प्रकारे सचूिा दणेे ह े आदशे नकंवा नियम िाहीत.... (अडर्थळा).. 

सभापती महोदया, मी सदिाला िम्रपणे मानहती दऊे इनच्छतो की, अशा प्रकारे 

शासिािे कोणताही निणाय घेतलेला िाही. मी सदिामध्ये जी मानहती दते आह,े ती 

शासि म्हणिू दते आह.े त्यामळेु आपण कागदाऐवजी सरकारवर नवश्वास ठेवावा 

अशी माझी सदिाला नविंती आह.े  

श्री.सतीश चव्हाण ( खाली बसिू ) : जय महाराष्ट्र !  

श्री.अब्दलु सत्तार : सभापती महोदया, सत्ताधारी पक्षाच्या सन्माििीय 

सदस्यांिी प्रश्न नवचारायचे व त्यािंतर त्यांिीच जय महाराष्ट्र !  करायचा. ही बाब 

योग्य िाही. या संदभाात नवरोधी पक्षामधील सन्माििीय सदस्यांकडूि अशी कृती 

झाली असती तर ठीक आह.े परंत ुहा सत्ताधारी पक्षाकडील प्रस्ताव असल्यामळेु 

सत्ताधारी पक्षाकडील सन्माििीय सदस्यांिा जय महाराष्ट्र ! बोलण्याचा अनधकार 

िाही. सभापती महोदया, या प्रस्तावासंबंधी अिेक सन्माििीय सदस्यांिी आपापले 

नवचार व्यक्त केलेले आहते. या निनमत्तािे सवा सन्माििीय सदस्यांची िावे सांगायची 

झाल्यास सदिाला वेळ वाढविू द्यावी लागले. मी वेळेअभावी सवा सन्माििीय 

सदस्यांची िावे घेऊ शकत िाही. मी सदिामध्ये नदलेली सवा मानहती सत्य आह.े 

सन्माििीय सदस्य श्री.चंद्रशेखर बाविकुळे यांच्याकडूि यादी आल्यािंतर आपण 

त्यासंबंधी सनवस्तर चचाा करु. मी या संदभाात माििीय सभापती तसेच सन्माििीय 

सदस्य श्री.चंद्रशेखर बाविकुळे यांच्यासमवेत प्रत्यक्ष चचाा करु शकतो. सरपंच तसेच 

ग्रामसेवकांमध्ये कोणताही संभ्रम निमााण होऊ िये याकररता मी नवशेष खलुासा करीत  
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श्री.अब्दलु सत्तार.... 

आह.े परंत ुसन्माििीय सदस्य ज्या भाविेिे बोलले आहते त्याबाबत त्यांच्याकडे 

निनितपणे मानहती आली असावी. नकंवा त्यांच्या पीएिे चकूुि त्यांिा मानहती नदली 

असावी. मी दखेील आमदार म्हणिू या सदिामध्ये ६ वषे काम केलेले आह.े एखाद्या 

वेळी पीएकडूि मानहती दते असतािा त्यातील कािा, मात्रा चकुल्यास त्या मानहतीचा 

अर्था वेगवेगळा निघ ू शकतो. ही बाब आपल्या सवाांिा माहीत आह.े सभापती 

महोदया, मनहला बचत गटांच्या कजाासंबंधीचा नवषय गंभीर आह.े त्या संदभाात काही 

सन्माििीय सदस्यांिी अशी नवचारणा केली आह.े आशाताई वका रचे मािधि 

वाढनवणार आहात का ? हा दखेील महत्त्वाचा प्रश्न नवचारण्यात आला आह.े 

अंगणवाडी सेनवकांचा दखेील प्रश्न आह.े अशा प्रकारे ग्रामनवकास नवभागाच्या 

माध्यमातिू सन्माििीय सदस्यांिी जे प्रश्न उपनस्र्थत केलेले आहते त् याबाबत माििीय 

उप सभापती यांिा सवा मानहती आह.े मनहलांच्या संदभाात सदिामध्ये जे नवषय 

उपनस्र्थत करण्यात आलेले आहते त्या संदभाात आम्ही सनचवांसमवेत एकनत्रत चचाा 

करु. तसेच त्यांिा सकारात्मक दृष्टीिे जेवढी मदत करता येईल तेवढी मदत केली 

जाईल.  

सभापती महोदया, टप्पा क्रमांक २ मध्ये काही सन्माििीय सदस्यांिी अशी 

शंका व्यक्ती केली होती की, आम्हाला काही निधी नमळणार आह ेकी िाही ? आमचा 

त्यासंबंधी कोणताही नवचार केला जात िाही. सभापती महोदया, नवधािसभेच्या 

सन्माििीय सदस्यांिा जरुर निधी नमळत असतो. आपण त्यांचा दखेील नवचार करु. 

ह ेवररष्ठ सभागहृ आह.े...(अडर्थळा).... "मझुे नबच्छू के मंतर मालमू ह,ै तमु िाग के 

नबल में हार्थ डालिे के बारे में बोल रह ेह.ै वह मतं्र भी सीखिा पडेगा." 

सभापती महोदया, डीपीसीच्या बाबतीत माििीय उप मखु्यमंत्री श्री.अनजत 

पवार ह ेधोरणात्मक निणाय घेऊ शकतील. मला या संदभाात एवढा मोठा अनधकार 

िाही. मी सन्माििीय सदस्यांच्या सवा प्रश्नांिा उत्तरे दणेार आह.े मी आपल्यासारखा 

एक सहकारी असिू या सदिामध्ये २० वषाांपासिू काम करीत आह.े मला त्याचा 

र्थोडा अिभुव आह.े खरे सांगायचे झाल्यास नवधािसभलेा निधीच्या संदभाात काही  
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श्री.अब्दलु सत्तार.... 

मयाादा असतात. परंत ु नवधािपररषदलेा निधीसंबंधी काही मयाादा िसतात. कोणी 

नवभागातिू, कोणी राज्यातिू निवडूि जात असतो. सवा सन्माििीय सदस्यांिा अपेक्षा 

असते की, आपल्याला निधी नमळाला पानहजे. या संदभाात सवा सन्माििीय 

सदस्यांच्या असलेल्या भाविा मी माििीय उप मखु्यमंत्री श्री.अनजत पवार यांच्याकडे 

मांडतो. शासिाला त्या माध्यमातिू काही धोरणात्मक निणाय घेता येईल का ? ह े

आपण बघ.ू सत्ताधारी पक्षाकडूि सदरहू प्रस्ताव मांडण्यात आलेला आह.े या 

प्रस्तावाला माि व सन्माि दऊेि निधी नवतररत करीत असतािा नजल्हा नियोजि 

मंडळापासिू ते महाराष्ट्र शासिापयांत आपलाही नवचार व्हावा. याबाबत सन्माििीय 

सदस्यांिी व्यक्त केलेल्या भाविा बरोबर आहते. त्यात कोणतीही चकू िाही. 

मखु्यमंत्री ग्रामसडक योजिेअंतगात असलेली कामे करण्यासंबंधी असलेल्या 

सनमतीमध्ये पालक मंत्रयांिा अध्यक्ष करण्यात आलेले आह.े त्यात आपला दखेील 

समावेश करण्यात यावा. अन्यर्था आपल्या मागण्या पणूा होणार िाहीत. सन्माििीय 

सदस्य श्री.सतीश चव्हाण यांचा मतदारसंघ पानहल्यास ५ वषाांच्या काळात आपण 

त्या नजल्हयांमधील गावांमध्ये जाऊ शकत िाहीत, अशी हजारो गावे आहते. परंत ु

निधी मागणाऱ्यांची संख्या जास्त असते. माििीय उप सभापती यांिी आमच्या 

मतदारसंघाकररता मदत केली होती. त्यांिी त्यांच्याकडील नवकास निधी नसल्लोड 

तालकु्यातील नवकास कामांकररता नदला होता. सन्माििीय सदस्यांिी व्यक्त केलेल्या 

भाविा लक्षात घतेा ग्रामनवकास नवभाग िव्हतेर सवा खात्यांिी र्थोडा खारीचा वाटा 

नदल्यास आपण ती खारी गोरगररबांच्या नवकासाकररता चालिा दऊे शकेल अशी मी 

अपेक्षा व्यक्त करतो.  

डॉ.वजाहत नमझाा : सभापती महोदया,..... 

उप सभापती : आपण कृपया खाली बसावे. मी आपल्याला िंतर बोलण्याची 

संधी दईेि.  
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 श्री.अब्दलु सत्तार : सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्यांिी एक महत्त्वाचा 

नवषय उपनस्र्थत केला आह.े सन्माििीय सदस्यांिी मनु्िरवार, डोगरा, महादवे, मल्हार 

अशा कोळी समाजासंबंधी उल्लेख केला आह.े अिेक नवभागांमध्ये कोळी समाज 

राहतो. कोळी समाजािे जातीच्या रकान्यामध्ये आपापल्या पद्धतीिे जातीची िाव े

िमदू केलेली आहते.  िांदडे नवशेषत: कोकणमध्ये कोळी समाजाचे लोक राहतात. 

हा मोठा व महत्त्वाचा नवषय आह.े आपल्याला या संदभाात माििीय मखु्यमंत्री 

यांच्याकडे बैठक आयोनजत करावी लागले. राज्यातील आनदवासींच्या लहाि जाती 

त्या समाजापासिू वंनचत आहते. त्यात नवशेषत: कोळी समाजासंबंधी सन्माििीय 

सदस्यांिी केलेला उल्लेख बरोबर आह.े कें द्र सरकारकडूि जो निधी नदला जातो... 

राज्य शासिाकडूि आनदवासी बांधवांकररता लोकसंख्येिसुार निधी नदला जातो.  

परंत ुिंतर तो निधी लोकसंख्येिसुार नवतररत होत िाही. त्यात जात प्रमाणपत्र, जात 

पडताळणी प्रमाणपत्र वगैरे अिेक अडचणी आहते. सभापती महदेया, सन्माििीय 

सदस्य डॉ.वजाहत नमझाा यांचे िाव सदर प्रस्तावामध्ये िाही. त्यामळेु त्यांिा कोणता 

मदु्दा उपनस्र्थत करायचा आह ेयाची मला मानहती िाही... 

डॉ.वजाहत नमझाा : सभापती महोदया, माझा पॉईटं ऑफ ऑडार आह.े.. 

उप सभापती : आपला पॉईटं ऑफ ऑडार कोणत्या नवषयासंबंधी आह,े 

त्याबाबत आपण माझ्याकडे नचठ्ठी पाठवावी. त्यािंतर आपल्याला बोलण्यासाठी 

परवािगी द्यावयाची नकंवा िाही ? याबाबत मी निणाय घेते.  

 

        यािंतर श्री.गागरे.... 



22-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) M - 63 

PNG/AKN/KTG प्रथम श्री.साांगळे 12:00 
 

 

श्री.अब्दलू सत्ताि : मला सभापती महोदयाांनी बोलण्याचे आदशे सदलेले 

आहते म्हणनू मी बोलत आह ेअसे मी सन्माननीय सदस्याांना साांग ूइसच्ितो. 

 उप सभापती : मी इति सदस्याांना बोलण्याची पििानगी सदलेली नाही, 

कोणाला कोणत्या सिषयािि बोलायचे आह े त्याांनी मला सचठ्ठी द्यािी ि त्यािि 

बोलाण्यास पििानगी द्यायची की नाही त ेमी ठििते. आता मांत्री महोदयाांना भाषण 

आटोपते घ्यािे, इति सन्माननीय सदस्याांनी सभागहृात शाांतता िािािी.  

 श्री.अब्दलू सत्ताि : सभापती महोदया, मखु्यमांत्री ग्रामसडक योजनेमध्य े

सिधान परिषद सदस्याांच्या सचूनाांचा सिचाि पालकमांत्री महोदयाांनी किािा. सनधी 

सितिीत किण्यामध्य ेकाही अडचणी आह,े टप्पा क्रमाांक २ अजनू बाकी आह.े मी 

सन्माननीय सदस्याांना साांग ूइसच्ितो की, मला उत्ति पणूध करु द्यािे. त्यानांति तमुच े

काही प्रश्न िासहले असतील ति त्याचे उत्तिही मी पनु्हा दईेन, मी पनु्हा बोलायला उभा 

िाहीन. 

 सभापती महोदय, सिाांच्या भािना लक्षात घेऊन मी साांसगतले आह ेकी, काही 

सनणधय धोिणात्मक आहते, त्यािि िाज्याच ेप्रमिुच बोल ूशकतात. सन्माननीय सदस्य 

डॉ.िणसजत पाटील ह ेपिूी िाज्यमांत्री होते, त्याांना या बाबी मासहती आहते. िाज्यमांत्री 

ि कॅसबनेट मांत्री याांचे असधकाि सकती असतात ह ेत्याांना मासहती आह.े सन्माननीय 

सदस्य श्री.सांजय दौंड, डॉ.मसनषा कायद ेयाांनीही काही चाांगल्या सचूना माांडल्या 

आहते. माननीय उप सभापती महोदयाांकडून ज्या सचूना केल्या जातील त्याचीही 

अांमलबजािणी केली जाईल. जयसहांद, जय महािाष्ट्र. 

 उप सभापती : सनयम २६० अन्िय ेप्रस्ताि सत्ताधािी पक्षाचा असल्याने 

अगोदि त्याांना िाईट टू रिप्लायिि बोलण्याची सांधी दणेाि आह.े बऱयाच सन्माननीय 

सदस्याांनी बोलण्यासाठी हात  िि केलेले आहते. सदिसभि हीच चचाध किायची का, 

मी एक एक समसनट बोलण्याची सांधी दईेल पण सिध सदस्याांनी सशस्तीने बोलािे.  

 श्री.शसशकाांत सशांद े : सभापती महोदय, मांत्री महोदयाांनी सदलेल्या उत्तिािि 

काही सचूना करु इसच्ितो. िाष्ट्रीय िळेाडू तयाि किण्याच्या दृष्टीने मांत्री महोदयाांना 

श्री.शसशकाांत सशांद.े.... 
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 सिनांती केली होती. सजल्हा क्रीडा कायाधलयाकडे िाष्ट्रीय स्तिािि सकां िा एसशया 

ऑलांपीक िळेण्याची पात्रता असलेले गिीब सिद्याथी असतात, त्याांना िळेासाठी 

मदत ि अनदुानाची पॉलीसी आपण जाहीि केलेली नाही. त्याबाबत सनणधय घेतला 

ति महािाष्ट्रातनू चाांगले िळेाडू सनमाधण होतील. पाणांद िस्त्याबाबत एक अडचण 

आह,े पाणांद िस्त्याांबाबत काही सठकाणी बऱयाच तक्रािी आहते. पाणांद िस्त्याला 

पििानगीसाठी सनकष केले आहते त्याप्रमाणे तहससलदािाांनी तत्काळ सनणधय घ्यािेत. 

तिी सधु्दा बिेच सनणधय प्रलांसबत िाहात आहते. कोटाधचा असेल ति तो सिषय बाजलूा 

ठेऊ. पिांत ुकोटाधत नसताना आडकाठी येऊ नय.े एक व्यक्तीमळेु बाकीच्याांना पाणांद 

िस्त्याबाबत अडचण यते असेल ति  अशा प्रकिणी सनणधय घेण्याची कालमयाधदा 

सिकािने सनसित किािी अशी सिनांती कितो. मखु्यमांत्री ि पांतप्रधान योजनेत िन 

सिभागातील िस्त्याांचा सिषय येतो, त्यास पििानगी समळत नसल्याने त ेिस्ते तसचे 

अधधिट िाहतात ि मागपेढेु होतात. त्याबाबत आता सजल्हासधकािी याांना असधकाि 

समळालेला आह.े िन सिभागाकिीता कालमयाधदा सनसित किािी. मखु्यमांत्री 

ग्रामसडक योजनेत सिधानसभचेे दोन प्रसतसनधी आहते, त्यात सिधान परिषदचेा एक 

प्रसतसनधी असािा अशी सचूना केली ति काही िस्ते घतेा येतील. बजेटमध्य ेआपण 

साांसगतले आह ेकी, साडेसहा हजाि कोटी रुपय ेयेण ेबाकी आह.े निीन मखु्यमांत्री 

ग्रामसडक योजनेचा मागील प्रस्ताि येत नसेल. मागे आपण ॲन्यएुटीचा प्रस्ताि 

आणला होता. कोणताही कां त्राटदाि हा पैसेिाला नसतो. त्याला कजध काढािे लागते, 

व्याज आपण दणेाि आहात का? पैसे समळत नाही तोपयधत निीन प्रस्ताि मांजिू किणाि 

का हा सिषय आह.े गाळयाबाबत आपण चाांगला सनणधय घेतला आह.े बाजािपेठ 

सनमाधण किताना ११ मसहन्याचा सनकष बदलनू पाच पाच मसहन्याचा केला ति बचट 

गटाांना तथेे गुांतिणकू करुन काम किता येईल. याबाबत सनणधय घ्यािा. आपण स्ितांत्र 

बैठक बोलिािी. सभापती महोदयाांनी याकिीता पढुाकाि घ्यािा. ॲमेझॉन,  सडमाटध, 

रिलायन्स अशा मोठया कां पन्याांना बोलािनू बचत गटाचा माल सिक्रीचा धोिणात्मक 

सनणधय झाल्यास चाांगले होईल. त्याांना उत्पादन किण्यास िेळ समळेल. मांत्री महोदयाांनी 

याबाबत उत्ति द्यािे. 
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 श्री.प्रिीण दिेकि : सभापती महोदय, सत्ताधािी पक्षाने आणलेल्या प्रस्तािािि 

बोलताना ४-५ सिषयािि मी सिकािचे लक्ष िेध ू इसच्ितो. सन्माननीय सदस्य 

श्री.शसशकाांत सशांद ेयाांच ेआभाि व्यक्त कितो की, कें द्र सिकािच्या योजनाांचा या 

प्रस्तािात उल्लेि केलेला आह.े ग्रामीण भागातील िस्ते, आसदिासी भागातील 

िस्त्याांची दिुािस्था आह.े नांदिूबािमधील प्रकाशा हा सीमेििील तालकुा आहते, 

आजही ५-५ सकलोमीटि डोलीतनू जािे लागत.े सन्माननीय सदस्य श्री.सदाभाऊ 

िोत याांनी साांगलीबाबत उल्लेि केला आह.े कोकणातही धनगििाडया आहते. 

याकिीता आपण सिशषे कृती आिािडा तयाि किण्याची आिश्यकता आह.े 

असणाऱया िस्त्यािि पनु्हा डाांबि सकां िा कााँक्रीट केले जाते. पण िस्ते नाही असे शेकडो 

िाडया, िस्त्या, ताांडे आहते, ते कनेक्ट किण्याची मागणी आह.े  

 सभापती महोदया, ग्रामसिकास सिभागाच्या २५:१५ सनधीबाबत माझा आक्षपे 

आह,े यामध्य ेसििोधी पक्षाच्या सदस्याांनी सिकािकडे सनधीची मागणी केलेली असनू 

त े सदलेले नाही, त्यामध्य े सिकािने दजुाभाि किण े योग्य नाही. मागील काळात 

मखु्यमांत्री श्री.दिेेंद्र फडणिीस याांनी सिाांना जास्त सनधी सदलेला आह.े असे सिशेषत: 

सन्माननीय सदस्य श्री.ससतश चव्हाण याांना मी साांग ूइसच्ितो. आता तमु्ही सनधी दणेाि 

नसाल ति दऊे नका. उणेदणुे काय काढता. त्यामळेु हा दजुाभाि होत आह.े 

ग्रामसिकास िाज्यमांत्री अशा कामात काही ियैसक्तक मदत कितात, सििोधी पक्ष 

नेत्याचा थोडा सन्मान त ेठेितात.  

 सभापती महोदया, आशा िकध ि, अांगणिाडी सेसिका आांदोलन किीत आहते. 

त्याांच्याकिीता केिळ सहानभुतूीपिूधक उत्तिात बोलनू चालणाि नाही. त्याांचे मानधन 

िाढसिणे ि इति ससुिधा तत्काळ दणे्याची आिश्यकता आह.े स्िच्ि भाित 

समशनमध्ये शौचालये बाांधण्याचा उल्लेि आह.े मुांबईत िन जमीन आह.े उपनगिात 

गोिेगाि, मालाडपासनू दसहसि चेक नाक्यापयधत तसेच ठाण्यातही िन जमीन आह.े 

या जागेिि आजही टॉयलेट बाांधता येत नाही. मला िाटते की, याबाबत आपण सनणधय 

घेण्याची आिश्यकता आह.े ते लोक िन जसमनीिि ४०-४० िषाधपासनू िाहात आहते 

पण त्याांना टॉयलेट बाांधण्यास पििानगी दते नसाल ति ते योग्य नाही. याबाबत 

श्री.प्रिीण दिेकि..... 
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 सिकािने सनणधय घेण्याची आिश्यकता आह.े तालकुा क्रीडा भिनचे अनेक प्रस्ताि 

प्रलांसबत आहते.  

 उप सभापती : मांत्री महोदय त्यासांबांधी बैठक घेणाि आहते. अजनू बऱयाच 

सन्माननीय सदस्याांना बोलायचे आह.े  

 श्री.प्रिीण दिेकि : सभापती महोदय, मी केिळ सचूनाच किीत आह.े तालकुा 

क्रीडा भिनचे प्रस्ताि प्रलांसबत आहते ते मागी लािािेत असे मी सचुित आह.े  

काांसदिली पिूध यथेे सलीम कां पाऊां ड आह,े महसलू सिभागाची ही जागा 

क्रीडाांगणासाठी आिसक्षत असनूही कायधिाही झाली नाही. याबाबत मी सातत्याने 

मागणी किीत असनू ती मागी लािािी. 

        यानांति श्रीमती नाफडे .....  
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श्री.प्रवीण दरेकर..... 

दधुाच्या बाबतीत दखेील मागील सरकारिे दधु उत्पादकांिा अिदुाि नदले होते.  

माििीय मंत्री श्री.सिुील केदार यांिी तर एफआरपी दणे्याची चांगली भनूमका घेतलेली 

आह.े एफआरपी दणेार तेव्हा द्या, परंत ुतोपयांत सरकारिे दधु उत्पादकांिा वाढीव 

अिदुाि द्यावे, अशी माझी नविंती आह.े 

 श्री.अमरिार्थ राजरुकर : सभापती महोदय, मखु्यमंत्री ग्रामसडक योजिा टप्पा 

क्रमांक ०२ या अंतगात जे रस्ते निवडले जातात, त्याकररता जी सनमती गनठत केलेली 

आह,े त्या सगळया सनमत्यांमध्ये नवधािसभा सदस्यांची नियकु्ती केलेली आह.े 

त्यामध्ये एकाही नवधािपररषद सदस्यांची नियकु्ती केलेली िाही.  काही लोक 

नवधािपररषदमेध्ये डायरेक्ट निवडूि येतात. नवधािसभा सदस्य ज्याप्रमाणे स्र्थानिक 

स्वराज्य संस्रे्थमधिू आलेले असतात, त्याप्रमाणे नवधािपररषदते दखेील अिेक 

सदस्य स्र्थानिक स्वराज्य संस्रे्थमधिू निवडूि आलले असतात. निधी नमळाला िाही 

तर ५५०-६०० िगरसेवक, नजल्हापररषद सदस्य निधी नदला िाही म्हणिू अंगावर 

धाविू येतात.  ह ेतमु्हा-आम्हाला मानहती आह.े यामळेु नवधािपररषद सदस्य यांिा 

या सनमतीमध्ये िेमले पानहजे, यात सधुारणा करुि याबाबत एक िवीि जी.आर. 

काढावा अशी मी नविंती करतो. 

 सभापती महोदय, आपल्याही मतदारसंघामध्ये आनदवासी समाज भरपरू आह.े 

आमच्या िांदडे नजल्हयातही आनदवासी समाज भरपरू आह.े काही लोक बारा-पंधरा 

वषाांपासिू िोकरीवर लागलेले आहते.  त्यावळेी एसडीओ यांिा जात प्रमाणपत्र 

दणे्याचा अनधकार होता. त्यािंतर हा अनधकार व्हनॅलनडटी कनमटीकडे आलेला आह.े 

बारा-पंधरा वषाांपासिू िोकरीवर असलेले लोक अनधसंख्य पदावर शासकीय 

कमाचारी म्हणिू काम करीत आह.े  या लेाकांिा शासि कायमस्वरुपी िोकरीत ठेवणार 

आह ेका ? मन्िेरवारल ूआनण महादवे कोळी या समाजाची लोक दखेील यामध्ये 

आहते. 
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 उप सभापती : बरं आता असे आह ेकी, इतर सन्माििीय सदस्यांिा दखेील 

यावर बोलण्याची संधी मी दणेार आह.े खरेतर ह ेनियमात बसत िाही.  अन्यर्था मलाच 

असे म्हणण्यात येईल की, तमु्हीच सवाांिा बोलण्याची संधी नदली.  मी एक-एक 

नमनिट सवाांिा बोलण्याची संधी दणेार आह.े सभागहृात मंत्रीमहोदय उपनस्र्थत आहते. 

सभागहृािे दखेील तसे संकेत नदलेले आहते. ही मखु्यमंत्री ग्रामसडक योजिेंतगात जी 

सनमती आह,े त्यामध्ये नवधािसभचेे सदस्य िेमलेले आहते. नवधािपररषदचेे सदस्य 

त्या सनमतीवर िेमलेले िाहीत. याबाबत मी आता येर्थिू निदशे दते आह.े ते आपण 

कशा पध्दतीिे नियमात बसवायचे, याकररता मखु्य सनचव यांच्याशी बोलिू घ्याव,े 

आमच्या सभागहृातील अिेक सदस्य अिेक कनमटयांवर काम करीत आहते.  त्यामळेु 

प्रत्येक सनमतीवर दोि-दोि नवधािसभेचे सदस्य िेमलेले आहते. ज्या नठकाणी 

एकापेक्षा अनधक जास्त सदस्य असतील तेरे्थ दोि सदस्य िेमावे.   एखाद्या नठकाणी 

तीि सदस्य असतील तरेे्थही दोिच िेमण्यात यावे.  एखाद्या नजल्हयात काही कारणािे 

कोणी िसेल तेरे्थ नवधािसभेतिू नवधािपररषदते निवडूि गेलेले जे सदस्य आहते, 

त्यांिा जर का कोणत्या नजल्हयामध्ये स्र्थाि िसेल तर त्यांिा सामाविू घ्यावे, असे मी 

निदशे दते आह.े     

 श्री.नविायक मेटे ( खाली बसिू ) : ह ेअनधवेशि संपण्याच्या आत याबाबतची 

घोषणा करण्यास सांगाव.े 

 उप सभापती : ह ेअनधवेशि संपण्याच्या आत माििीय मंत्रीमहोदयांिा यावर 

बैठक घेऊि त्याबाबत नियमात बदल करणे शक्य होणार िाही. माझे याबाबतचे 

निदशे आहते, म्हटल्यािंतर सरकारला ते स्वीकारावे लागतील.   याबाबत माििीय 

मंत्रीमहोदय त्यांच्या उत्तरात शेवटी बोलतील. 

 आता मी यावर बोलण्याकररता सन्माििीय सदस्यांिा संधी दते आह.े  एका 

बाबतीत तर सन्माििीय सदस्यांचे समाधाि झालेले आह.े  आता सन्माििीय 

सदस्यांिी यावर प्रश्न नवचारतािा अध्याा-एक नमनिटात सारांशािे आपले म्हणण े

मांडावे. 
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 श्री.नविायक मेटे : सभापती महोदया, ग्रामपंचायतींिा ५०,२५,१५ लाख 

रुपयांची बक्षीस जाहीर करण्यात आलेली आह,े हा निणाय चांगला व कौतकुास्पद  

आह.े बक्षीस केवळ जाहीर करुि उपयोगाचे िाही. मागील सरकारच्या काळात स्माटा 

गाव योजिा जाहीर केली गेली होती.  त्याकररता ४० लाख रुपये नजल्हा आनण १० 

लाख रुपये तालकुा याप्रमाणे बक्षीस जाहीर केली गेली होती.  आता मात्र या योजिेच े

िाव आघाडी सरकार आल्यािंतर बदलले गेले.  आता हा परुस्कार 

स्व.आर.आर.पाटील यांच्या िावािे ठेवलेला आह.े परंत ु हा परुस्कार केवळ 

िावापरुताच ठेवलेला आह.े पढेु या िावाचा व या परुस्काराचा नवसर या सरकारला 

पडलेला आह.े  ह ेअनतशय ददुवैी आह.े आबासारख्या माणसाचा ज्यांिी ग्रामनवकास 

खाते ज्यांिी अनतशय उत्तमररत्या सांभाळले होते. संत गाडगे बाबा आनण संत 

तकुडोजी महाराजांचा आदशा ठेवत त्यांिी ग्रामनवकास खाते अनतशय उत्तम ररत्या 

सांभाळले होते.  आबांच्या िावािे योजिा जाहीर करुि त्याकररता १६ 

फेब्रवुारी,२०२१ रोजी गावे दखेील निवडलेली होती. आजतागायत  त्यांिा एक 

पैसाही नदला गेलेला िाही. आबांच्या िावािे जो परुस्कार आह,े त्याचे नवतरण 

ताबडतोब करावे, ही माझी मागणी आह.े   

 सभापती महोदया, बचत गटांबाबत मी सरकारचे अनभिंदि करतो.  शासिािे 

माकेट सरुु करण्याचा निणाय जाहीर केलेला आह.े  नजल्हयाच्या ऐवजी तालकु्यामध्ये 

जरी बचत गट माकेट उभे रानहले तर सगळया भनगिींिा त्याची मदत होईल.  तालकुा 

स्तरावरील निणाय शासिािे त्वररत घ्यावा. 

 सभापती महोदया, बीडच्या पैलवािांकररता अत्याधनुिक पध्दतीचे तालीम 

आनण इतर सोयी खास बाब शासिािे उभे कराव.े  सन्माििीय मंत्री श्री.संनदपाि भमुरे 

बीड पंचायत सनमतीत १६ कोटी रुपयांची बोगस कामे केलेली आहते, ती अपलोड 

दखेील केलेली आहते.  त्याची चौकशी सरुु आह,े ती पणूा होत िाही.  ती चौकशी 

पणूा करण्यात यावी, एवढी मी मागणी करीत आह.े 
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 श्री.चंद्रशेखर बाविकुळे : सभापती महोदया, ग्रामनवकास मंत्रीमहोदयांिी 

उत्तरामध्ये नब्रफींगप्रमाणे सांनगतलेले आह.े चकुीचे नब्रफींग करणाऱ्या अनधकाऱ्यांवर 

कारवाई केली पानहजे. चकुीच्या नब्रफींगमळेु माििीय मंत्रीमहोदयांवर हक्कभंग येईल, 

अशी नस्र्थती निमााण केलेली आह.े ०६.०८.२०२१ चे जे पत्र आह.े श्री.प्रवीण जैि ह े

उप सनचव आहते. त्यांिी यात म्हटलेले आह ेकी, महाराष्ट्र राज्य नवद्यतु मंडळाकडे 

भरणा करावा. मी पणूा पत्र वाचत िाही, त्यातील काही ओळी वाचतो. त्या संदभाात 

काही नदरंगाई झाल्यास संबंनधत ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक व सरपंच यांिा 

व्यनक्तगतररत्या जबाबदार धरण्यात येईल.  काहींिा तर अपात्र च्या िोटीसेस नदलेल्या 

आहते. मंत्रीमहोदयांिा मी या बाबत पणूा मानहती द्यायला तयार आह.े शासिािे असे 

पत्रक काढलेले आह.े  "व्यनक्तगतररत्या जबाबदार म्हणजे काय आह े! ग्रामपंचायत  

सरपंचाला व्यक्तीगत जबादार म्हणणे म्हणजे काय अपात्रच आह े!दसुर काय करणार 

आह े! सरपंचाला व्यक्तीगत जबाबदार धरणे म्हणजे अपात्रच समजणे होय.   सभापती 

महोदया, महाराष्ट्राच्या सरपंचाचा प्रश्न सटुला पानहजे, आपल्यामाफा त हा प्रश्न सटुला 

पानहजे. 

 उप सभापती : आपण त्यावर वेगळी चचाा करु. आपण याबाबत बैठक घेऊ. 

 श्री.चंद्रशेखर बाविकुळे : सभापती महोदया, आतापयांतच्या राज्याच्या 

इनतहासामध्ये कधीही रस्त्यावरील लाईटचे नबल ह े कोणत्याही ग्रामपंचायतीिे 

भरलेले िाही. माििीय मंत्री यांिी या वेळी सरकारकडूि बजेट घेऊि जेवढे 

रस्त्यावरील स्रीट लाईटची नबले प्रलंनबत आहते, ते सरकारिे भरले पानहजे, याची 

घोषणा सरकारिे केली पानहजे. 

 श्री.अनभजीत वंजारी : सभापती महोदया, राज्यात मोठया प्रमाणात प्रधािमंत्री 

आवास योजिा, रमाई आवास योजिा, शबरी आवास योजिा, पारधी आवास 

योजिा, आनदम आवास योजिा इत्यानद या सवा योजिा राज्यात सरुु आहते. त्याचा 

जो अिदुािाचा दसुरा टप्पा कधी नमळणार आह,े असे मला शासिाला नवचारायच े

आह.े शासिािे म्हटलेले आह ेकी, ह ेअिदुाि नदलेले आह.े हा दसुरा टप्पा कधी 

नमळणार आह,े हा माझा स्पेनसनफक प्रश्न आह,े ह ेसन्माििीय मंत्री महोदयांिी सांगावे. 
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 श्री.गोनपचंद पडळकर : सभापती महोदया, मी तीिही मंत्रीमहोदयांचे खरे तर 

नवशेष अनभिंदि करतो.  कारण सनवस्तर चचाा या नवषयांवर सभागहृात झालेली 

आह.े माििीय सभापती महोदयांचेही मी या चचेबाबत अनभिंदि करतो. अन्यर्था 

ज्यावेळी आम्ही नवषय मांडतो, त्यावेळी आमच्याकडे शत्रसुारख ेपानहले जाते.   

 सभापती महोदया, क्रीडा मंत्रीमहोदयांिा माझी नविंती आह ेकी, मी चकूुि 

यापवूी नियकु्त्यांच्या बाबतीत २७ जागा असा उल्लेख केला होता.  तो तसा िसिू 

५४ खळेाडंूचा नियकु्त्यांचा नवषय आह.े नदव्यांगांमध्ये २० खळेाडंूच्या नियकु्तीचा 

मदु्दा आह.े आज मंत्रीमहोदयांिी त्यांच्या नियकु्त्यांच्या बाबतची घोषणा करावी.   

 सभापती महोदया, पशसंुवधाि संदभाात बोलायचे झाले तर गायीच्या बाबत 

येरे्थ चचाा झाली. आपल्याकडे दशेी गायी दखेील खपू आहते. अडचण अशी झालेली 

आह ेकी, गायराि जी आहते, त्या गायरािामध्ये जिावरांिा सोडू नदले जात िाही. वि 

खात्यासमवेत मंत्रीमहोदयांिी याबाबत बैठक घ्यावी. मेंढपाळ आनण गायी 

चारणाऱ्यांिा कुरणामध्ये जिावरांिा सोडू नदले जात िाही. चराई कुरणाचा पास नदला 

जात िाही. जर आपण त्यांिा तेरे्थ सोडू नदले िाही तर ती जिावरे तरेे्थ कशी राहतील. 

याबाबत वि खात्यासमवेत मंत्रीमहोदयांिी बैठक घ्यावी. एकदा रोपे लावल्यािंतर ती 

पाच वषाािंतर खलुी करणे अपेनक्षत आहते, याबाबत शासिािे निणाय घ्यावा. 

 माििीय ग्रामपनवकास मंत्रीमहोदयांकडे नविंती आह ेकी, धिगरवाडयांच्या 

बाबत वारंवार सभागहृात नवषय मांडत आह.े मी शासिाला हात जोडूि नविंती करतो 

की, सरकार जर याबाबत निणाय घेणार िसेल तर िाम फाऊंडेशिच्या समवेत टाय-

अप करावे.   

यािंतर श्री.सोिावणे...... 
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श्री. गोनपचंद पडळकर......... 

शासिािे त्यांची जबाबदारी घेण्याची गरज आह.े िाम फाऊंडेशिला नविंती 

केल्यािंतर ते पोकलि उपलब्ध करुि दतेील आनण गावात, वाडे आनण वस्त्यांवरील 

जे लमाि तांडे, आनदवासी पाडे आनण धिगर वाडे असतील तर त्यांच्या बाबतीत 

शासिािे धोरण निनित करावे.  

 सभापती महोदया, पंतप्रधाि आवास योजिेंतगात कें द्र शासि असे म्हणतात 

की, सि २०२४ पयांत दशेातील एकही माणसू बेघर होणार िाही. ज्याला घर िाही 

त्या घर आनण ज्याला घर बांधायला जागा िाही त्याला ५० हजार रुपयांचे अिदुाि 

नदले जाणार आह.े आतापयांत शासिािे एकालाही ५० हजार रुपयांचे अिदुाि नदलेले 

िाही. गावातील सरपंचांिा शासिािे निदशे दणे्याची गरज आह.े ज्या लोकांिा घरे 

बांधण्यासाठी जागा िाही अशा लोकांचा ग्रपु करुि त्यांच्यासाठी ग्रपुवर जमीि खरेदी 

करण्याची आवश्यकता आह.े शासिाकडूि ज्याला घर बांधायला जागा िाही त्याला 

५० हजार रुपयांचे अिदुाि नदले जाणार आह.े म्हणजे एकरी २० लाख रुपयांच े

अिदुाि नदले जाणार आह.े असे केले तर गावाील प्रश्न सटुण्यास एक प्रकारे मदतच 

होणार आह.े  

 सभापती महोदया, माििीय रोजगार हमी योजिा मंत्री महोदयांिा अशी नविंती 

करतो की, त्यांच्याकडे असलेल्या नवभागामळेु गाव-वाड्यातील लोकांमध्ये प्रचंड 

पररवताि होणार आह.े त्यांिी आतापयांत खपू चांगले निणाय घेतलेले आहते. जिुी 

जॉब काडा आहते. कुटंुबातील सदस्यांची संख्या वाढलेली आह.े अिेक कुटंुबे नवभक्त 

झालेली आहते. माििीय रोजगार हमी योजिा मंत्री महोदयांिी जॉब काडा 

ितूिीकरणासाठीचा आदशे तहसीलदारांिा द्यावा. सवा जानिहाय 

शेतकऱ्यांिा......शेतकऱ्यांिा जात कशी काय अस ूशकते ? म्हणिू मी अशी नविंती 

करीत आह ेकी, जातीची अट काढूि टाकण्यात यावी आनण सवा शेतकऱ्यांिा त्याचा 

लाभ होईल अशा पध्दतीचे निदशे द्यावे.  
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 सभापती महोदया, कोनवड महामारीमळेु आता ग्रामसभा होत िाहीत. आपले 

लेबर बजेट ग्रामसभेत तयार केले जाते. म्हणिू ग्रामसभेची अट काढूि टाकण्यात 

यावी. असे लोकांचे म्हणणे आह.े  

 उप सभापती : मी सन्माििीय सदस्य श्री. गोनपचंद पडळकर यांिा सांग ू

इनच्छते की, आपण उपनस्र्थत केलेल्या नवषयासंदभाात माििीय मंत्री महोदयांिा बैठक 

घेण्यास सांनगतले जाईल.  

 श्री. गोनपचंद पडळकर : सभापती महोदया, सरपंच अमकु पाटीचा 

असल्यामळेु मळु लाभार्थी लाभापासिू बाजलूा राहत आह.े त्याबाबत माििीय मंत्री 

महोदयांिी संबंनधतांिा निदशे द्यावेत, अशी मी नविंती करीत आह.े  

 सभापती महोदया, दषु्ट्काळी तालकु्यात ५ एकरावरील अट असिू, ती अट 

नशनर्थल करुि टाकण्याची गरज आह.े जेणेकरुि जास्तीत जास्त निधी या कामावर 

खचा होणार आह.े या जाचक अटी काढण्याची घोषणा माििीय मंत्री महोदय करतील 

काय असा माझा प्रश्न आह.े  

 श्री. नदवाकर रावते : सभापती महोदय, नवनधमडंळाच्या कामकाजात ह ेमी 

पनहल्यांदाच पहात आह े की, हा सत्ताधारी पक्षािे नदलेला प्रस्ताव आह.े त्यावर 

माििीय मंत्री महोदयांिी उत्तर नदलेले असिू, ते समाधािकारक असेल नकंवा िसेल 

तर हा मदु्दा वादाचा अस ूशकतो. माििीय मंत्री महोदयांिी उत्तर नदल्यािंतर त्यावर 

नवरोधी पक्षातील आनण सन्माििीय सदस्यांिी प्रश्न नवचारुि आतापयांत अधाातासाचा 

वेळ घेतलेला आह.े ही पध्दत िाही. नवरोधी पक्षातील सन्माििीय सदस्यांचे सदरहू 

प्रस्तावासंबंधी समाधाि झाले िसेल तर त्यांिी दसुऱ्या आयधुांचा वापर करुि प्रश्नाची 

सोडवणकू करावी. सत्ताधारी पक्षािे नदलेला प्रस्ताव आह.े त्यावर माििीय मंत्री 

महोदयांिी उत्तर नदलेले असिू, त्यािंतर माििीय नवरोधी पक्षिेते प्रश्न नवचारु शकतात 

आनण तो त्यांचा अनधकार आह.े मी मघासपासिू पहात आह े की, दोन्ही बाजचू े

सन्माििीय सदस्य उभे राहूि माििीय मंत्री महोदयांिा प्रश्न नवचारत आहते. मी नवरोधी 

पक्षातील सन्माििीय सदस्यांिा दोष दणेार िाही. कारण ते संधीचा फायदा घेणार. 

सदरहू प्रस्तावासंबंधी माििीय मंत्री महोदयांिी उत्तर नदल्यािंतर तो समाप्त झाला 



22-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) O - 74 
SGS/AKN/KTG प्रथम श्रीमतीनाफडे 12:20 

 

 

होता. त्यािंतर माििीय नवरोधी पक्षिेत्यांिी दोि ते तीि प्रश्न नवचारले असिू, तो 

त्यांचा अनधकार आह.े इर्थपयांत ठीक आह.े माििीय सभापती महोदयांिी या 

प्रस्तावासंदभाातील चचाा र्थांबनवली पानहजे, एवढेच मला निदशािास आणिू द्यावयाच े

आह.े  

 श्री. प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य श्री. नदवाकर रावत े

यांिा सदिाच्या कामकाजाचा प्रदीघा अिभुव आह,े ज्ञाि आह े यानवषयी आमच े

काहीच दमुत िाही. सभागहृात कामकाज करीत असतािा सभागहृाचा सेन्स लक्षात 

घेतला जातो. अशा वेळी वेळा माििीय सभापती महोदयांिी नियमाला बगल नदलेली 

आह.े अशा वेळी माििीय सभापती महोदयांिी नवशेष अनधकारामध्ये सभागहृातील 

सिमाििीय सदस्यांच्या भाविा बघिू निणाय घेतल्याबद्दल आम्ही अनभिंदि करीत 

आह.े पनु्हा अनभिंदि करतो. त्यामळेु कट टू कट नियमावर जाण्याची आवश्यकता 

िाही. ग्रामनवकास नवभागातील वाडे, वस्त्यांवरील रस्त्यांचा नवषय आह.े सदरहू 

प्रस्तावात पशसंुवधाि, रोजगार हमी योजिेचा समावेश आह.े दोन्ही बाजचू्या 

सन्माििीय सदस्यांिा अशा वेळी पाच ते दहा नमनिटे नदली आनण अशा वळेी त्यांच्या 

प्रश्नाला न्याय नमळत असेल तर ते खपू चांगले आह.े कायद्यावर बोट ठेऊि सभागहृाच े

कामकाज चालनवता येणार िाही. माििीय सभापती महोदयांिी नदलेल्या संधीचे मी 

समर्थाि करतो, आभार व्यक्त करतो. कारण शेवटी सन्माििीय सदस्यांचे समाधाि 

होणे हा त्यांचा अनधकार आह ेआनण त्या अनधकाराचे जति केले जाते असिू, त्याला 

कायद्याच्या चौकटीत बसनवण्याची आवश्यकता िाही.  

 उप सभापती : सन्माििीय सदस्य श्री. नदवाकर राावते यांिी हरकतीचा मदु्दा 

उपनस्र्थत केलेला आह.े याबद्दल त्यांचा अभ्यास, अिभुव, प्रघात याची त्यांिा पणूापण े

कल्पिा आह.े आपण अिेक वेळेला सत्ताधारी पक्षािे उपनस्र्थत केलेल्या 

प्रस्तावासंबंधी नवरोधी पक्षातील सन्माििीय सदस्यांिा त्यांची मत ेव्यक्त करण्यासाठी 

संधी दतेो. अिेक सन्माििीय सदस्यांिा बोलण्याची संधी नमळत िाही. पण 

माझ्याकडूि तो प्रमाद घडला असे मी गहृीत धरते. परंत,ु सत्ताधारी पक्षाचा प्रस्ताव 

अिेक नदवसािंतर आलेला असिू, त्यामध्ये पाच ते ते सहा नवभागाचा अंतभााव आह.े 

आपण कुठे ही असलो तरी जितचेी कामे करणे ह े प्रत्येक सन्माििीय सदस्यांच े
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कताव्य आह.े म्हणिू मी सन्माििीय सदस्यांिा राईट टू ररप्लायची परवािगी नदलेली 

आह.े आता सन्माििीय सदस्य श्री. सरेुश धस यांिी शेवटचा प्रश्न नवचारावा आनण 

त्यािंतर माििीय मंत्री महोदय उत्तरे दतेील आनण त्यािंतर सभागहृाची नवशेष बैठक 

स्र्थनगत केली जाणार आह.े  

 श्री. सरेुश धस : सभापती महोदया, माििीय ग्रामनवकास मंत्री महोदयांिा मी 

एक प्रश्न नवचारला होता. ज्या हद्दीत िगरपंचायती झालेल्या आहते. िगरपानलका 

आनण िगरपररषदा आहते. त्याबाबतीत ग्रामनवकास नवभागािे शासि निणाय निगानमत 

केलेला आह.े परंत,ु त्याला १९९९ ची अट टाकलेली आह.े ही अट रद्द करुि या सवा 

प्रॉपटीज....त्या त्या िगरपंचायतीकडे नवशेषत: .... कारण या िगरपंचायती होत 

असतािा तालकु्याच्या नठकाणचे गाव म्हणिू िगरपंचायती झालेल्या आहते आनण 

मराठवाडा आनण नवदभाात मेजॉररटी पानहली असता यासंदभाातील शासि निणाय 

तातडीिे निगानमत केला जाईल काय ? 

 सभापती महोदया, माििीय पशसंुवधाि मंत्री महोदयांिा नवचारला होता की, 

एम्रीओ रान्सप्लान्टच्या बाबतीत... याबाबत सनमती असिू, ती मखु्य सनचव आनण 

सनचवांच्या अध्यक्षतेखाली आह.े यासंदभाात माििीय मंत्री महोदय सहकारी संस्र्थांिा 

तातडीिे कोणती मदत करणार असा माझा प्रश्न आह.े  

 श्री. सिुील केदार : सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य श्री. शनशकांत नशंद े

यांिी उपनस्र्थत केलेल्या प्रस्तावासंबंधी अिेक सन्माििीय सदस्यांिी प्रश्न नवचारलेले 

आहते. 

 सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य श्री. शनशकांत नशंद े यांिी राज्यात 

चांगले खळेाडू निमााण करावयाचे असतील तर त्यांिा पॅ्रनक्टस करण्यासाठी तसेच 

त्यांिा आनर्थाक सहाय्य दणे्याची आवश्यकता आह.े मी याबाबतीत त्यांिा सांग ू

इनच्छतो की, राज्यात प्रबोधिी िावाची एक योजिा ऑलरेडी सरुु आह.े या व्यनतररक्त 

बालेवाडीमध्ये हॉस्टेलची व्यवस्र्था आह.े त्या नठकाणी खळेाडंूिा पॅ्रनक्टस करता 

येईल आनण नशक्षणही घेता येईल. या व्यनतररक्त आणखी काहीही असल्यास शासि 

म्हणिू त्यांची जबाबदारी स्वीकारण्यास मागे पढेु पाहणार िाही.  
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 सभापती महोदया, माििीय नवरोधी पक्षिेते श्री प्रवीण दरेकर यांिी राईट टू 

ररप्लायमध्ये काही प्रश्न नवचारले आहते. याबाबतीत मी त्यांिा सांग ूइनच्छतो की, मी 

आजच त्याला मंजरुी नदली आह ेअसे त्यांिी गहृीत धरावे आनण एका मनहन्याचा 

आत... 

 

श्री. सिुील केदार..... 

 सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य श्री. गोनपचंद पडळकर यांिी अपंग 

मलुांच्या भरतीच्या संदभाातील नवषय उपनस्र्थत केलेला आह.े याचा मी आलेख 

घेणार आह.े असे असले तरी ररकु्रटमेंट हा कलाकारीचा नवषय असल्यामळेु आमचा 

नवभाग नियम बदलत आह.े पवूी मी ह ेसदिाला अवगत केलेले आह.े खळेाडंूच े

नशक्षण खपू झालेले असते. कोणी गॅ्रज्यएुट असते तर कोणी पोस्ट गॅ्रज्यएुट असते. 

त्यांिा नमळणाच्या मेडलच्या धतीवर िोकरी नदली जाते. कोणाला नशपाईची िोकरी 

नदली जाते. पोस्ट गॅ्रज्यएुट झालेल्या खळेाडूिे नशपाईची िोकरी केली तर त्याची 

अवहलेिा होते आनण त्याला एक प्रकारे मािनसक त्रास होतो. त्यामळेु ती नसनस्टम 

लवकरात लवकर बदलली जात आह.े  

 सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्यांिी वि नवभागासमवेत बैठक आयोनजत 

करण्यासाठी नविंती केली होती. तशी बैठक लवकरच आयोनजत केली जाईल.  

 सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य श्री. सरेुश धस यांिी एम्रीओ 

रान्सप्लंटचा नवषय उपनस्र्थत केलेला आह.े हा िागपरू आनण पणु्यात सरुु आह.े 

एखादी संस्र्था पढेु आली तर आम्हाला तपासिू..... कारण एम्रीओबाबत दक्षता 

घ्यावी लागेल. कारण हा सायंटेनफक नवषय आह.े एम्रीओ रान्सप्लंटचा नवषय 

उपनस्र्थत केला आनण त ेचकुीचे झाले तर शेतकऱ्याचे कायमस्वरुपी िकुसाि होत.े 

व्यवनस्र्थत नियमावली करुि योग्य तो निणाय घेतला जाईल. मी नदलेल्या उत्तरािे 

सन्माििीय सदस्यांचे समाधाि झालेले असेल असे गहृीत धरतो. 

 सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्यांिी बीड नजल्यातील तालीम बाबत 

सांनगतलेले आह.े....बीड नजल्यातील पैलवािांची सन्माििीय सदस्यांिा खपूच नचंता 



22-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) O - 77 
SGS/AKN/KTG प्रथम श्रीमतीनाफडे 12:20 

 

 

आह.े....तसेच तालीमची मानहती घेऊि आनण ज्या नठकाणी नितांत आवश्यकता 

असेल अशी एखादी नशफारस केली तर त्यासाठी शासिाकडूि निधी उपलब्ध करुि 

नदला जाईल.  

 

        यािंतर श्री. बोडे.... 
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 उप सभापती : माििीय मंत्री श्री.संनदपािराव भमुरे, या नठकाणी उपनस्र्थत 

करण्यात आलेल्या सवा मदु्यांची आपण िोंद घेतली असे मी गहृीत धरते.   

 माििीय राज्यमंत्री श्री.अब्दलु सत्तार, आपण उत्तर दतेािा अिेक मदु्यांचा 

उल्लेख केला. आपण मनहला बचत गटांच्या बाबतीत बैठक घेण्याचे ठरनवले आह.े 

ज्यांिी या नवषयी मदु्द े उपनस्र्थत केले त्या सन्माििीय सदस्यांिा आनण मनहला 

सदस्यांिा उक्त बैठकीसाठी बोलनवण्यात येईल. तसेच पत्राच्या अिषुंगािे  

ग्रामपंचायतीच्या जबाबदारीबाबत जो वाद निमााण झालेला आह े तो सभागहृात 

र्थांबेल असे मला वाटत िाही.  त्यामळेु या नवषयी अनधवेशि संपण्यापवूी बैठक 

घेण्यात येईल.  त्या बैठकीला माििीय नवरोधी पक्ष िेते, सन्माििीय सदस्य 

श्री.चंद्रशेखर बाविकुळे आनण आपणास बोलानवण्यात येईल.  तसेच अपात्र 

ठरनवण्याबाबतच्या िोटीसेस आलेल्या आहते असे आपण सांनगतले आह.े  आपण 

त्या िोटीशीच्या प्रती बैठकीला येतािा सोबत घेऊि याव्यात.  त्यातील एक-दोि 

प्रकरणांवर बैठकीत चचाा करु या.  मंत्री महोदय, आपण या नवषयी रे्थट बैठक 

बोलानवली तरी चालेल.  जर माझी आवश्यकता असेल तर आमच्याकडूि बैठक 

आयोनजत करण्यात येईल. या खरेीज जे मदु्द ेउपनस्र्थत करण्यात आले आहते त्याची 

आपण िोंद घेतल्याचे सारांशरुपािे सांगावे, जेणकेरुि ही चचाा संपनवता येईल. 

 श्री.अब्दलु सत्तार : सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य श्री.अमरिार्थ 

राजरूकर यांिी जी भाविा मांडली त्याची िोंद घेण्यात आलेली आह.े सन्माििीय 

सदस्य श्री.सरेुश धस यांिी १९९९ च्या निणायािसुार सवा मालमत्ता िगर पंचायतीकडे 

हस्तांतररत करण्याच्या बाबतीत मदु्दा मांडला आह.े  नजल्हा पररषदचेा दखेील उल्लेख 

केला आह.े या बाबतीत दोघांशी चचाा करुि कायावाही करण्यात येईल. 

 सन्माििीय सदस्य श्री.गोनपचंद पडळकर यांिी धिगर समाज आनण बंजारा 

समाजाच्या बाबतीत ज्या भाविा व्यक्त केल्या आहते त्या बरोबर आह.े या नवषयी 

आपल्यासोबत चचाा करण्यात येईल.  तसेच िाम फाऊंडेशि आनण शासिाच्या 

माध्यमातिू काही करार करता आला आनण त्या नठकाणी सरकारच्या वतीिे 

 

श्री.अब्दलु सत्तार..... 
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नडझेलची व्यवस्र्था करता आली तर निनितपणे चांगले होईल.  माििीय मंत्री आनण 

मखु्य सनचव यांच्याशी चचाा करुि या नवषयी एक बैठक आयोनजत करण्यात येईल.   

 माििीय सभापती महोदयांिी निदशे नदले आहते की, मखु्यमंत्री ग्राम सडक 

योजिेचा प्लाि तयार होतो त्या सनमतीमध्ये केवळ नवधािसभचेे सदस्य आहते, त्या 

सनमतीमध्ये नवधािपररषदचे्या सदस्यांचा समावेश असावयास पानहजे.  माििीय 

सभापती महोदयांच्या आदशे वा निदशेांचा सन्माि करण्यात येईल.  या नवषयी 

धोरणात्मक निणाय घेण्यासाठी मखु्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय व मखु्य सनचव 

यांच्याशी चचाा करण्यात येईल.  त्यावेळी उप सभापती महोदया यांिा सदु्धा आमंनत्रत 

करण्यात येईल.  सन्माििीय सदस्यांच्या सचूिा सरकारच्या कायद्यामध्ये, नियमामध्ये 

कशा समानवष्ट करता येतील ते बनघतले जाईल. या बाबतीत दोि नियम असिू, एका 

नियमाप्रमाणे सचूिा समानवष्ट करता येते आनण दसुऱ्या नियमाप्रमाणे करता येत िाही.  

एक नियम असा आह ेकी, या बाबी नियमामध्ये बसविू करता येतात.  सन्माििीय 

सदस्यांिी ज्या सचूिा मांडल्या आहते त्या अिषुगंािे अंमलबजावणी करतािा सरकार 

निनित..... आर.आर.पाटील ऊफा  आबा यांच्या िावाच्या परुस्काराच्या बाबतीत मी 

अगोदरच सांनगतले आह.े  तालकुा स्तरावर, नजल्हा स्तरावर, नवभागीय स्तरावर 

नकंवा राज्य स्तरावर स्माटा गावाला जे पाररतोनषक नदलेले आह,े त्या बाबत लवकरात 

लवकर अंमलबजावणी करण्यात येईल. 

 उप सभापती : सभागहृािे प्रस्तावावर नवचार केला आह.े 

 सभागहृाची नवशेष बैठक आता स्र्थनगत होत आह.े सभागहृाची नियनमत 

बैठक दपुारी १२.४५ वाजता पनु्हा सरुु होईल. 

(सभागहृाची बैठक दपुारी १२.३३ ते १२.४५ वाजेपयांत स्र्थनगत झाली.) 

---------- 
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(स्थलितीनतंर) 

(सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

 सभापती : प्रश्नोत्तरे .... 

एसटी कमाचाऱयांच्या संपाच्या  

पॉईटं ऑफ इन् फमेशनबाबत 

 श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, माझा पाईटं ऑफ इन्फमेशि आह.े 

एसटी कमाचाऱ्यांच्या बाबतीत सभागहृात गेल्या आठवड्यात ३ वेळा प्रश्न उपनस्र्थत 

केले. आपण एसटी कमाचाऱ्यांबाबत निणाय घेतला. आपण पढुाकार घऊेि येरे्थ चचाा 

केली. चचेमध्ये काय बोललो ते येरे्थ सांगण्याचा आम्हाला अनधकार िाही. परंत ु

त्याबाबतचा प्रश्न नमटला असे समजिू आम्ही बाहरे पडलो. आम्ही घरी आल्यावर 

लोकांिा सांनगतले की, तमुचा प्रश्न नमटलेला आह.े आम्ही होळीच्या अगोदर प्रश्न 

नमटवा असे सांनगतले होते. सन्माििीय सदस्य श्री. सदाभाऊ खोत ह े दखेील 

सभागहृात उपनस्र्थत आहते. काल पनु्हा ३ लोकांिी आत्महत्या केल्या. गांभीया िाही 

का ? नवधीमंडळाचे कामकाज चाल ूअसतािा या काळात ८ ते १० कमाचाऱ्यांिी 

आत्महत्या केल्या आहते ही गंभीर बाब आह.े आता या संदभाात कोणता तरी निणाय 

झाल्यानशवाय ह े सभागहृ आम्ही चाल ू दणेार िाही. सदर बाबतीत निणाय झाला 

पानहजे. आपल्याकडूि आम्हाला  न्याय नमळाला पानहजे. 

 श्री. प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, अत्यंत गभंीर नवषय आह.े अनधवेशि 

सरुु असतािा रोज २-३ कमाचारी आत्महत्या करीत आहते. मी आपल्याला धन्यवाद 

दईेि की, आपण या नवषयाचे गांभीया समजिू येरे्थ चचाा घडविू आणली. आपण 

येर्थील चचेिंतर सनमती केली. आपल्या अध् यक्षतेखाली बैठक घेतली. बैठकीला 

माििीय पररवहि मंत्रयासोबत सवा पक्षांचे माििीय प्रमखु िेते होते. बैठकीला 

सन्माििीय सदस्य सवाश्री. शनशकांत नशंद,े भाई नगरकर, नविायक मेटे असे आम्ही 

सवाजण उपनस्र्थत होतो. बैठकीत निणाय झाला. १६ मागण्या होत्या. नवनलिीकरण  
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श्री. प्रवीण दरेकर .... 

िको अशी मािनसकता सन्माििीय सदस्य सवाश्री. सदाभाऊ खोत, गोनपचंद पडळकर 

यांिी सवा कमाचाऱ्यांशी बोलिू केली. आम्ही राज्यातील नवनवध डेपोंमध्ये २ नदवस 

सवाांशी बोललो. माििीय पररवहि मंत्री आनण आपल्याला शब्द नदला होता की, २-

३ नदवसांत ९० टक्के लोक कामावर येतील. आम्ही मेहित घतेली. लोक मरत 

आहते. आपण नवनलिीकरण करु िका. 

(नवरोधी पक्षातील अिेक सन्माििीय सदस्य जागेवर उभे राहूि मोठ्यािे बोलण्याचा 

प्रयत्ि करीत असतात.) 

 सभापती महोदय, सरकारच्या एवढ्या संवेदिा का गोठल्या आहते ? माझी 

आज मागणी आह.े मी टोकाचे सांगत आह.े आपण पररवहि खात्यातील 

कमाचाऱ्यांचा प्रश्न नमटनवला िाही तर आम्ही सभागहृाचे कामकाज अनजबात चाल ू

दणेार िाही. तमुचा, सभागहृाचा अवमाि आह.े माििीय पररवहि मंत्रयांची भाविा 

प्रामानणक आह,े त्यांिी प्रयत्ि केले आहते. मात्र गाडी कुठे अडली आह े? त्यांिी 

सांनगतले होते की, ३ नदवसांिी येऊि येरे्थ निवदेि करतो. मात्र त्यांिी निवेदि केले 

िाही. आम्हाला निणाय हवा आह.े आम्हाला उत्तर पानहजे. संप नमटला पानहजे. 

नवनलिीकरण करा नकंवा करु िका. मात्र लोक रोज मरत आहते. 

 सभापती : अशा गोंधळाच्या पररनस्र्थतीमध्ये सदिाचे कामकाज चालनवण े

शक्य िसल्यामळेु मी सभागहृाची बैठक १० नमनिटांसाठी स्र्थनगत करीत आह.े 

(सभागहृाची बैठक दपुारी १२.४८ ते दपुारी १२.५८ वाजेपयांत स्र्थनगत झाली.) 

---- 

                          िंतर श्री. खचे .... 
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(स्थलितीनतंर) 

 

(सभापती स्थानी तालिका सभापती श्री.लिक्रम काळे) 

 

 तालिका सभापती (श्री.लिक्रम काळे) : सभागहृाची बैठक १० नमनिटे 

स्र्थनगत करण्यात येत आह.े 

 

(सभागहृाची बैठक दपुारी १२.५८ ते ०१.०८ वाजेपयांत स्र्थनगत झाली.) 

 

        यािंतर श्री.बोरले.... 
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( स्थलितीनतंर ) 

( सभापतीस्थानी माननीय सभापती ) 

 सभापती : माििीय पररवहि मंत्रयांिी शासिाच्या वतीिे ज्या भाविा व्यक्त 

केलेल्या आहते त्या संदभाात ते प्रनतनक्रया दणेार आहते. आपण त्यांचे म्हणणे ऐकूि 

घेऊ.  

 ॲड.अनिल परब : सभापती महोदय, माििीय नवरोधी पक्षिेते श्री.प्रवीण 

दरेकर, सन् माििीय सदस्य श्री.जयंत प्र.पाटील यांिी एसटी कमाचाऱ्यांच्या संपाबाबत 

जो मदु्दा उपनस्र्थत केला त्यावर मी यापवूी सनवस्तर निवेदि केले होते. एसटी 

कमाचाऱ्यांचा संप नमटणे जितेच्या व एसटी कमाचाऱ्यांच्या दृनष्टकोिातिू महत्वाच े

आह.े या संदभाातील प्रकरण कोटाात आह.े कोटाािे राज्य शासिाला नत्रसदस्यीय 

सनमतीचा अहवाल मजंरू करण्याबाबत सचूिा नदलेल्या आहते. परंत ु त्यासाठी 

मंनत्रमंडळाची मंजरुी घ्यावी लागते. आज, उद्या नकंवा परवा मंनत्रमंडळाची बैठक 

होईल. त्या बैठकीत तो ठराव सादर केला जाईल. आनर्थाक तरतदुी असल्यामळेु त्याची 

जबाबदारी राज्य शासिािे घेणे गरजेचे असल्यामळेु त्यासाठी मंनत्रमंडळाची मंजरुी 

घेणे आवश्यक आह ेआनण तशा प्रकारची मंजरुी पढुील दोि नदवसात घेतली जाईल.  

सभापती : पररवहि मतं्री महोदयांिी निवेदि केलेले आह.े आता माििीय 

नवरोधी पक्षिेत्यांिी आपले म्हणणे मांडावे. 

श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, माििीय पररवहि मंत्री यातिू मागा 

काढण्याचा प्रयत्ि करीत आहते. अहवाल स्वीकारला म्हणज ेराज्य शासि आनर्थाक 

भार उचलण्यासाठी तयार आह ेअसा त्याचा अर्था आह.े माझी नविंती आह ेकी, दोि 

नदवसांिी अनधवशेि संपल्यािंतर हा नवषय बासिात गुंडाळूि ठेवला जाईल.  

        यािंतर श्री.सांगळे...... 
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श्री.प्रवीण दरेकर...... 

हा महत्त्वाचा नवषय असल्यामळेु या संदभाात आज कॅनबिेट बैठक घ्यावी. राज्यात 

रोज लोक मरत आहते. राज्यात यापेक्षा दसुरा महत्त्वाचा नवषय राहू शकत िाही. 

सभापती महोदय, माझी आपल्याला व पररवहि मंत्रयांिा नविंती आह.े हा तातडीचा 

नवषय असल्यामळेु आज माििीय मखु्यमंत्री येणार असल्यास आजच्या आज 

कॅनबिेट बैठक घ्यावी. जेणेकरुि जितेचा आपल्यावर नवश्वास राहील. २-३ 

नदवसािंतर अनधवेशि संपणार आह.े त्यामळेु सवा लोकांचे अनधवेशिाकडे लक्ष 

लागलेले आह.े  

 सभापती : मंत्री महोदय, आज शक्य झाल्यास आज अन्यर्था उद्या कॅनबिेटची 

बैठक घ्यावी.  

 ॲड.अनिल परब : सभापती महोदय, माििीय मखु्यमंत्री र्थोडयाच वेळात 

येणार आहते. मी त्यांिा यासंबंधी नविंती करुि लवकरात लवकर शक्य झाल्यास 

आज अन्यर्था उद्या कॅनबिेटची बैठक घेऊ.  

 सभापती : ठीक आह.े    

     ---------- 
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    पृ.शी./मु.शी.: तोंडी उत्तरे 

 

 सभापती : आता नदिांक १५ माचा, २०२२ रोजी राखिू ठेवलेला तारांनकत 

प्रश्न क्रमांक १२७१५ घेण्यात येईल.  

 

 

 (पे्रस :  सोबत जोडलेला राखिू ठेवलेला तारांनकत प्रश्न क्रमांक १२७१५ छापावा.) 

 

     ------------ 
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राखिू ठेवलेला ता.प्र.क्र. १२७१५ 

 श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, हा अनतशय महत्त्वाचा नवषय आह.े 

नदिांक २८ माचा, २०२० रोजी तत्कालीि सन्माििीय सदस्य शरद रणनपसे यांच्या 

तारांनकत प्रश्नाला उत्तर दतेािा अल्पसंख्याक नवकास मंत्री श्री.िवाब मनलक यांिी 

एक घोषणा केली होती की, राज्यातील मसु्लीम समाजातील लोकांिा नशक्षण आनण 

िोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के आरक्षण दणे्याची तरतदू करणारा अध्यादशे लवकरच 

काढण्यात येईल. मसु्लीम समाजाला आरक्षण दणे्यासाठी राज्य सरकार कटीबद्ध 

आह.े मसु्लीम समाजाच्या आरक्षणासाठी लवकरच अध्यादशे काढण्यात येईल. 

मसु्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण लाग ू व्हावे व मसु्लीम समाजाला आरक्षण 

नमळावे हा सरकारचा प्रयत्ि आह.े सभापती महोदय, संनवधािामध्ये धमााच्या आधारे 

आपण आरक्षण दऊे शकत िाही. तारांनकत प्रश्नाच्या लेखी उत्तरामध्ये असे िमदू केले 

आह ेकी, मसु्लीम समाजाला आरक्षण दणे्याबाबत घटिेतील तरतदुी तपासिू निणाय 

घेण्याची शासिाची भनूमका आह.े एका बाजलूा संनवधािामध्ये धमााच्या आधारे 

आपण आरक्षण दऊे शकत िाही. तसेच सद्यनस्र्थतीत आरक्षणाची मयाादा ५० 

टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्यामळेु मसु्लीम समाजास आरक्षण दणेे शक्य िाही. सदर 

आरक्षणामळेु इतर आरक्षणावर त्याचा कसा पररणाम होणार आह े याबाबत मी 

सदिाला मानहती दतेो. आपण धमााच्या आधारे आरक्षण नदल्यास ओबीसी, एससी 

नकंवा एसटी तसेच मराठा आरक्षणावर त्याचा नवपररत पररणाम होऊ शकतो. एससी 

तसेच एसटी समाजाला लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण नदलेले आह.े उवाररत 

आरक्षणामध्ये ५० टक्क्यांपयांत ओबीसी तसेच इतर समाजांिा आरक्षण नमळते. 

त्यामळेु अनधकचे आरक्षण नदल्यास आपल्याला तेवढा आरक्षणाचा टक्का कमी 

करावा लागेल. तसेच त्यामळेु मराठा आरक्षण दखेील अडचणीत येईल. उच्च 

न्यायालयाच्या निणायािसुार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नदले जाऊ शकत िाही. 

नवशेष बाब म्हणिू मराठा समाजाला अनतररक्त आरक्षण दणे्यात आले होते. सभापती 

महोदय, माझे ३ स्पेनसनफक प्रश्न आहते. नदिांक २८ फेब्रवुारी, २०२० रोजी 

अल्पसंख्याक मंत्री यांिी मसु्लीम आरक्षणाचा अध्यादशे काढण्याबाबत नवधाि 

पररषदते घोषणा करण्यापवूी माििीय मखु्यमंत्री यांची परवािगी घेतली होती का ?  
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राखिू ठेवलेला ता.प्र.क्र. १२७१५ 

श्री.प्रवीण दरेकर.... 

िसल्यास माििीय मखु्यमंत्री अल्पसंख्याक मंत्री यांच्यानवरुध्द कोणती कारवाई 

करणार आहते ? मसु्लीम आरक्षणाला नशवसेिेचा पणूा नवरोध आह.े आम्हाला याची 

कल्पिा आह.े त्यामळेु आज राज्यात नशवसेिेचे मखु्यमंत्री आहते. सदर 

आरक्षणासंबंधी माििीय मखु्यमंत्रयांची भनूमका काय आह े ? याबाबतची मानहती 

राज्यातील जितलेा समजली पानहजे.  

 श्री.नवश्वजीत कदम : सभापती महोदय, माििीय नवरोधी पक्षिेते श्री.प्रवीण 

दरेकर यांिी एका महत्त्वाच्या नवषयावर तारांनकत प्रश्नाच्या माध्यमातिू सदिाचे लक्ष 

वेधलेले आह.े महाराष्ट्रातील मसु्लीम समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीतील 

घटिाक्रम मी आपल्या परवािगीिे सदिाला सांग ूइनच्छतो. आपल्या सवाांिा माहीत 

आह ेकी, नदिांक ९ जलैु, २०१४ रोजी तत्कालीि राज्य शासिािे एसबीसी(अ) या 

माध्यमातिू मसु्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण दणे्याचा निणाय घेतला 

होता...(अडर्थळा)...  त्यािंतरच्या कालावधीत झालेला घटिाक्रम मी सदिाला 

सांगत आह.े  त्यावेळी शासिािे घेतलेल्या निणायािसुारच एसटी, ओबीसी तसेच 

एसबीसी अशा भटक्या जमाती प्रवगाातील  मसु्लीम जातींिा आरक्षण दणे्यात आले 

होते. नदिांक ९ जलैु, २०१४ रोजी मसु्लीम समाजातील ५० मागास जातींिा ५ टक्के 

आरक्षण दणे्यासंबंधी अल्पसंख्याक नवभागाचा शासि निणाय निगानमत करण्यात 

आला होता. नदिांक १४ िोव्हेंबर, २०१४ रोजी उच्च न्यायालयािे मसु्लीम 

समाजाच्या आरक्षणासंबंधी आदशे नदलेले आहते. माििीय नवरोधी पक्षिेत े

श्री.प्रवीण दरेकर यांिी ज्या गोष्टींचा उल्लेख केला होता, ती वस्तनुस्र्थती आह.े 

धमााच्या आधारे समाजाला आरक्षण दणेे ही बाब संनवधािाच्या घटिेप्रमाणे संयनुक्तक 

िाही असे उच्च न्यायालयािे मत व्यक्त केले होते. तसेच ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण 

जाऊ िये याकररता संनवधािाच्या आधारे उच्च न्यायालयामध्ये निणाय झालेला आह.े 

माििीय नवरोधी पक्षिेते श्री.प्रवीण दरेकर यांिी उल्लेख केल्याप्रमाणे ओबीसी 

समाजातील बांधव,  मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तसेच ओबीसी आरक्षणासंबंधी उच्च  



22-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) T - 88 

MJS/AKN/KTG प्रथम श्री.बोिले 13:10 
 

 

राखिू ठेवलेला ता.प्र.क्र. १२७१५ 

श्री.नवश्वजीत कदम.... 

न्यायालय तसेच सवोच्च न्यायालयािे घेतलेली भनूमका आपल्या सवाांिा माहीत 

आह.े अशा पररनस्र्थतीत ५० टक्क्यांवर आरक्षण जाऊ िये. तसेच ५० टक्क्यांच्या 

आत असलेल्या आरनक्षत समाजातील जाती, जमातींच्या आरक्षणाला कोणताही 

धक्का लाग ू िये अशी राज्य शासिाची भनूमका आह.े परंत ु मसु्लीम समाजातील 

बांधवांिा आरक्षण नमळावे, त्यांिा न्याय नमळावा याकररता संयकु्तपणे सकारात्मक 

दृष्टीिे पावले टाकण्यासंबंधी तत्कालीि शासिािे नदिांक ९ जलैु, २०१४ रोजी 

अध्यादशे काढूि निणाय घेतला होता. मध्यंतरीच्या काळात नदिांक २३ नडसेंबर, 

२०१४ रोजी उच्च न्यायालयािे निणाय नदला होता. त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले होते. 

मध्यंतरीच्या काळात उच्च न्यायालयाच्या निणायामळेु शासिािे काढलेला अध्यादशे 

लॅप्स झाला. त्यामळेु शासिाला मसु्लीम समाजाकररता आरक्षण दतेा आले िाही. ही 

बाब आपल्या सवाांिा माहीत आह.े अशा पररनस्र्थतीत मंत्री महोदयांिी मागील 

अनधवशेिाच्या कालावधीत मसु्लीम बांधवांच्या आरक्षणासंबंधी जे वक्तव्य केले 

होते, त्यासंबंधी मी सदिाला सांग ूइनच्छतो की, राज्य सरकार सकारात्मक आह.े उच्च 

न्यायालयामध्ये सदर आदशे आल्यामळेु सध्या त्याला स्र्थनगती आह.े ही वस्तनुस्र्थती 

आह.े या संदभाात सवोच्च न्यायालयामध्ये जी सकारात्मक भनूमका मांडायची आह.े 

ती मांडण्याकररता शासिाकडूि प्रयत्ि केला जाईल. तसेच सवोच्च न्यायालयाच्या 

आदशेाप्रमाणे भनवष्ट्यकाळात याबाबतीत राज्य शासिाकडूि निणाय घेतला जाईल.  

 श्री.अब्दलु्लाह खाि दरुााणी : सभापती महोदय, तारांनकत प्रश्नाच्या लेखी 

उत्तरामध्ये असे िमदू केले आह ेकी, माििीय उच्च न्यायालयािे नदिांक १४ िोव्हेंबर, 

२०१४ रोजी या प्रकरणी अंतररम  निणाय नदलेला आह.े सदर अंतररम आदशेाद्वारे 

शासकीय व अिदुानित शैक्षनणक संस्रे्थमध्ये प्रवशेासाठी नदलेले आरक्षण अबानधत 

ठेवण्यात आलेले आह.े त्यािसुार आतापयांत नकती नवद्यार्थयाांिा सदर आरक्षणाचा 

लाभ नमळाला आह े तसेच नकती नवद्यार्थयाांिी सदर आरक्षणाचा लाभ घेतला आह े?  
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राखिू ठेवलेला ता.प्र.क्र. १२७१५ 

श्री.अब्दलु्लाह खाि दरुााणी .... 

सभापती महोदय, ओबीसीकररता २७ टक्के आरक्षण राखीव आह.े त्यात 

ओबीसीमधील मसु्लीम समाज दखेील येतो. माझी शासिाला नविंती आह े की, 

ओबीसी समाजाकररता असलेल्या २७ टक्के आरक्षणातिू ओबीसी मसु्लीम 

समाजाकररता वेगळे ४ टक्के आरक्षण दतेा येईल का  व त्यासंबंधी शासि 

सकारात्मक आह ेका ?  

        यािंतर श्री.गागरे..... 
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िािनू ठेिलेला ता.प्र.क्र. १२७१५ ..... 

डॉ.सिश्वजीत कदम : मी साांसगतल्याप्रमाणे एससी, ओबीसी, एसबीसी, भटक्या 

जाती ि जमातीमधील ज्या मसु्लीम जातींना आिक्षण दणे्यात आलेले आह े त े

पिूीप्रमाण ेसरुु िाहील. मसु्लीम समाजबाांधिाांच्या ज्या ५० पोटजाती आहते, ज्या 

गॅझेटमध्य ेनोटीफाईड आहते त्या सिाांना शासनाच्या आदशेान्िये पिूीप्रमाणे कायम 

िाहतील. सन्माननीय सदस्याांनी सिचािले की, सकती मसु्लीम सिद्यार्थयाांना या 

आिक्षणाचा फायदा समळाला आह,े मध्यांतिी शासन सनणधय झाला, कोटाधत 

िेगिेगळया केसेस दािल झाल्या, कोटाधत स्टे समळेपयधत ४ त े ६ मसहन्याचा 

कालािधी होता, यानसुाि मसु्लीम समाजाला ५ टक्के आिक्षण समळाले. त्या सिाांना 

त्याचा लाभ समळालेला आह.े  

 श्री.प्रिीण दिेकि : सभापती महोदय, मांत्री महोदयाांचे उत्ति दटुप्पी आह.े त्याांनी 

साांसगतले की, घटनेतील तितदुीनसुाि धमाधच्या आधािे आिक्षण दतेा येत नाही. ५० 

टक्के आिक्षणाची मयाधदाही ओलाांडली जात आह.े याचा अथध ५० टक्केच्या िि 

आपणास जाता येणाि नाही. एका बाजलूा मिाठा ि ओबीसी समाज आिक्षणासाठी 

झगडत आह.े पनु्हा २७ टक्केमधनू ओबीसीचे ४ टक्के आिक्षण दणे्याची मागणी होत 

आह.े मी सिचािलेल्या प्रश्नाला मांत्री महोदयाांनी बगल सदली आह.े मागे एकदा सदिांगत 

शिद िणसपसे याांनी सिचािलेल्या तािाांसकत प्रश्नाच्या उत्तिात मांत्री महोदयाांनी साांसगतले 

की, होय ह ेआिक्षण दते आह.े त्यािेळी ितधमानपत्रात सशिसेनेची भसूमका आली 

होती की, आम्ही त्याच्याशी सहमत नाही. िाज्याच्या मखु्यमांत्री महोदयाांची भसूमका 

महत्िाची आह े की नाही. मसु्लीम समाज आमचेही बाांधि आहते, ते केिळ 

कााँग्रेसचेच बाांधि नाहीत. शेिटी कायद्यातील तितदुींचे उल्लांघन किता येणाि नाही. 

 सभापती : िाज्यमांत्री महोदयाांनी स्पष्ट शब्दात साांसगतले आह ेकी, ह ेप्रकिण 

न्यायप्रसिष्ट आह.े धमाधच्या आधािािि आिक्षण दतेा येत ेकी नाही हा प्रश्न ज्याांना 

कोणाला पडत असेल त्याांनी तेथे हा प्रश्न उपसस्थत किािा. दतेा येईल की नाही त े

न्यायालय ठििेल.  **** 

**** शब्द मागे घेण्यात आले. 
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िािनू ठेिलेला ता.प्र.क्र. १२७१५ ..... 

 श्री.प्रिीण दिेकि : सभापती महोदय, मखु्यमांत्री पदािि असताना त्याांनी तस े

स्टेटमेंट केलेले आह.े 

 सभापती : ठीक आह.े माझे शब्द मी मागे घेतो, याबाबत धोिण सनसित 

होणािच आह.े 

 श्री.सिनायक मेटे : सभापती महोदय, आपणच एका बाजलूा म्हटले आह ेकी, 

मसु्लीम समाजाला धमाधच्या आधािािि आिक्षण दतेा येत नाही. बोलताना िेगळे 

साांसगतले जाते  ि उत्तिामध्ये ििे आह ेअसे साांसगतले जाते. मसु्लीम समाजाला 

आिक्षण दणे्याची तयािी सरुु आह ेअसे साांसगतले आह.े  

 सभापती महोदय, आिक्षण सदल्यानांति नोव्हेंबि २०१४ मध्ये यास स्थसगती 

आली, तेव्हा दोन गोष्टी होत्या. मसु्लीम समाजाच्या नोकिीतील आिक्षणास स्थसगती 

आली पण सशक्षणातील ५ टक्के आिक्षण कां टीन्य ू ठेिले ि सदले. सशक्षणातील ५ 

टक्के आिक्षणाकिीता अध्यादशे काढणाि सकां िा असधिेशनात घोषणा किणाि का.   

ह ेआिक्षण दणे्याची सहांमत होत नाही, तोपयधत ओबीसी, धनगि, मिाठा समाजाला 

सोयीसिलती सदलेल्या आहते तशा सिलती आपण मसु्लीम समाजासाठी दणे्याची 

घोषणा किणाि का ? 

 डॉ.सिश्वजीत कदम : सभापती महोदय, मसु्लीम समाज आिक्षणाबाबत ज्या 

घटना  न्यायालयात घडत गेल्या त्या सिध ज्ञात आहते. ह ेसिकाि मसु्लीम समाजाला 

आिक्षण दणे्याकिीता सकािात्मक आह.े ५० टक्के पेक्षा जास्त आिक्षण दतेा येत नाही 

ह ेदिेील न्यायालय म्हणत.े  

 श्री.सिनायक मेटे : सभापती महोदय, मला बोलायचे आह.े 
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िािनू ठेिलेला ता.प्र.क्र. १२७१५ ..... 

सभापती : मी सन्माननीय सदस्य श्री.सिनायक मेटे याांना साांग ूइसचितो की, 

तमु्हाला सिध मासहती आह ेपण आम्हाला समजनू घ्यायचे आह.े  

 डॉ.सिश्वजीत कदम : सभापती महोदय, मी सभागहृाला साांग ूइसच्ितो की, ५ 

टक्के सशक्षणातील आिक्षण दणे्याबाबतची शासनाची भसूमका आह.े ३५४ 

सिद्यार्थयाांना या आिक्षणाचा फायदा समळालेला आह ेि पढेु समळत िाहील. मिाठा, 

ओबीसी, धनगि समाज बाांधिाांना न्याय समळािा, पण ५० टक्के आिक्षणाचा 

सांसिधासनक सिषय न्यायालयाचा आह.े न्यायालयाच्या आदशेाचे तांतोतांत पालन 

करुन सिध ससुिधा सदल्या जातील. 

 डॉ.िजाहत समझाध : सभापती महोदय, मसु्लीम समाजाला धमाधच्या आधािािि 

आिक्षण दणे्यात आलेले नाही ह ेमी यथेे साांग ूइसच्ितो. ते सिशषे मागास प्रिगाधमध्य े

५० पोटजातींना मसु्लीम आिक्षण दणे्यात आले होते. माननीय सििोधी पक्ष नेत्याांनी 

धमाधच्या आधािािि आिक्षण सदल्याचे साांसगतले आह ेपण ते चकुीचे आह.े उच्च 

न्यायालयाने ५० पोटजातींना आिक्षण दणे्याची बाब मान्य केलेली आह.े  माझे दोन 

स्पेसससफक प्रश्न आहते. सन्माननीय सदस्य श्री.सिनायक मेटे याांनी साांसगतले की, उच्च 

न्यायालयाने नोकिीत नव्ह ेति सशक्षणामध्ये आिक्षण कायम ठेिले आह,े ह ेआिक्षण 

आपण पढेु कायम चाल ू ठेिणाि का. तसचे मागासिगीयाांसाठी बाटी, सािथी, 

महाज्योतीप्रमाणे स्ितांत्र सांस्था स्थापन किणाि का ? 

 डॉ.सिश्वजीत कदम : सभापती महोदय, मसु्लीम आिक्षणाबाबत ि 

ससुिधाांबाबत न्यायालयाकडून दणे्यात येणाऱया आदशेाचे पालन तांतोतांत केले जाईल 

असे मी सन्माननीय सदस्याांना साांग ूइसच्ितो.  

 श्री.भाई सगिकि : सभापती महोदय, मसु्लीम समाजाला धमाधच्या आधािािि 

आिक्षण दतेा येत नाही. पण आांध्रप्रदशे सिकािाने या प्रकािे ५ टक्के आिक्षण सदलेले 

आह.े २०१४ मध्य ेसाांसगतले त्यािेळी यतुीचे सिकाि नव्हत ेते आघाडीचे सिकाि 

होते त्याांनी त्यािेळी आिक्षण सदले होते. मखु्यमांत्री म्हणत होते की, धमाधच्या  

िािनू ठेिलेला ता.प्र.क्र. १२७१५ ..... 
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श्री.भाई सगिकि ..... 

आधािािि दतेा येत नाही. अल्पसांख्याांक मांत्री महोदयाांनी घोसषत केले होत,े त्याबाबत 

आपले मत काय आह.े सिोच्च न्यायालय म्हणत ेधमाधच्या आधािािि मसु्लीम 

समाजाला आिक्षण दतेा येत नाही. ह े आिक्षण दतेा येत ेकी नाही यािि सशिसेनेच े

काय मत आह.े  

 सभापती : मी पढुील प्रश्न पकुाित आह.े   

       ----- 
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 सभापती : आता िािनू ठेिलेला ता.प्र.क्र. ११८०६ चचेला घेण्यात येईल. 

 

   (प्रेस : येथे सोबत जोडलेला िािनू ठेिलेला प्रश्न िापािा.) 

      ----- 
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िािनू ठेिलेला ता.प्र.क्र. ११८०६ ..... 

 श्री.ससतश चव्हाण : सभापती महोदय, सदनाांक १.१.२०१६ िोजीपासनू 

महािाष्ट्रातील कमधचाऱयाांना सातिा िेतन आयोग लाग ूझाला. पण िाज्यातील अकृषी 

सिद्यापीठे ि महासिद्यालयातील सशक्षक ि सशक्षकेति कमधचाऱयाांना तो सदनाांक 

१.११.२०२० पासनू लाग ूझाला आह.े याांच्याशी आपण दजुाभाि का किीत आहात, 

तसेच सदनाांक १.१.२०१६ पासनू सदनाांक १.११.२०२० पयधतची थकबाकी आपण 

दणेाि का  ? 

 

        यानांति श्रीमती नाफडे .....
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राखिू ठेवण्यात आलेला ता.प्र.क्र.११८०६..... 

श्री.सतीश चव्हाण...... 

यामध्ये आश्वानसत प्रगती योजिेच्या बाबतचा हा प्रश्न सहा वषाापासिू सभागहृात 

मांडला जात आह.े  असे असतािाही प्रत्येक वेळी शासि याबाबत तचे तचे उत्तर दते 

आह.े  नशक्षण खात्यािे नवत्त नवभागाची परवािगी ि घेतल्यामळेु ही मजंरुी नमळाली 

िाही. ते पररपत्रक रद्द करण्यात आले.  माझा प्रश्न असा आह ेकी, ज्या अनधकाऱ्याची 

यामध्ये चकू असेल त्याच्यावर कारवाई शासि करणार आह ेका नवत्त नवभागाची 

परवािगी घेऊि परत ही योजिा लाग ूकरण्यात येईल का ? 

 श्री.उदय सामतं : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्यांिी एकूण दोि प्रश्न 

नवचारलेले आहते. या दोन्ही प्रश्नासंदभाात अिेक वेळा माििीय अर्थामतं्री तर्था उप 

मखु्यमंत्री यांच्या दालिात बैठक झालेली आह.े  कमाचाऱ्यांिा सातवा वेति आयोग 

इतके वषे दणे्यात आलेला िव्हता, तो दणे्याची सरुुवात महानवकास आघाडी सरकार 

आल्यािंतर केलेली आह.े परंत ुत्याची जी र्थकबाकी आह,े ती र्थकबाकी ज्या नदवशी 

सातवा वेति आयोग लाग ूहोईल, तेव्हापासिू तो लाग ूठेवावा, र्थकबाकी दऊे िये, 

असे नवत्त नवभागाचे म्हणणे आह.े  दसुरा प्रश्न आश्वानसत प्रगती योजिेचा मांडण्यात 

आलेला आह.े  उच्च व तंत्रनशक्षण नवभाग आश्वानसत प्रगती योजिा सरुु 

करण्याकररता संपणूात: तयार आह.े  अिेक वेळा मी सन्माििीय सदस्य श्री.सतीश 

चव्हाण यांिा दखेील याबाबत सांनगतलेले आह.े या दोन्ही मदु्दयांच्या बाबत अर्थामंत्री 

महोदयांच्या दालिात बैठक लावण्यासंदभाात मी स्वत: मंत्री म्हणिू नविंती करेल.  या 

सवा बाबी नवत्त नवभागाशी निगनडत आहते. नवत्त नवभागाच्या मान्यतेिंतरच ह ेनिणाय 

होऊ शकतील. सदर बैठकीला सन्माििीय सदस्य श्री.सतीश चव्हाण यांिा 

बोलानवण्यात येईल. 

 डॉ.रणनजत पाटील : सभापती महोदय,  या राज्यात अिेक खाती आहते. सवाच 

खात्यातील शासकीय कमाचारी, निम शासकीय कमाचाऱ्यांिा सातवा वेति आयोग 

लाग ूझाला. त्यावेळी त्यांिा पवूालक्ष प्रभावािे दणेी, एररयसा नदलेले आह.े महानवतरण 

ततृीय-चतरु्था श्रेणी कमाचाऱ्यांबाबतच का नवत्त नवभाग निणाय घेते की,  
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राखिू ठेवण्यात आलेला ता.प्र.क्र.११८०६..... 

डॉ.रणनजत पाटील...... 

अमकु तारखपेासिू पढेु त्यांिा लाभ दणे्यात येईल.  महानवतरण ह ेएकच असे खात े

आह े की, सातवा वेति आयोग लावतािा दजुाभाव केलेला आह.े  महानवतरण 

कमाचारी शासिाचे कमाचारी िाहीत का ? नवत् त नवभाग एकाच खात्याकररता असा 

निणाय का घेत आह े? सभापती महोदय, याबाबत आपण निदशे द्यावते.  एकही खाते 

असे िाही की, ज्यांिा सातवा वेति आयोग लाग ूझाले िाही. महानवतरण ततृीय-

चतरु्था श्रणेी कमाचाऱ्यांिा सातवा वेति आयोग इतरांप्रमाणे लाग ूिाही, ह ेयोग्य िाही.  

 सभापती महोदय, आश्वानसत प्रगती योजिेबाबतचा प्रश्न दखेील नवचारला 

गेला होता.  आश्वानसत प्रगती योजिा दखेील सवाच खात्यांिा लाग ूआह.े १०-२०-

३० असो नकंवा १२-२४ चे सतु्र असो ही आश्वानसत प्रगती योजिा सवाच खात्यांिा 

लाग ूआह.े याकररता पनु्हा नवत् त नवभागाच्या परवािगीची गरज का भासते ? केवळ 

अपवाद होऊ शकत िाही, या सवा प्रश्नांची सकारात्मक उत्तरे नमळावीत, अशी माझी 

अपेक्षा आह.े  सभापती महोदय, आपण निदशे द्यावेत. 

 श्री.उदय सामंत : सभापती महोदय, मी सरुुवातीलाच असे सांनगतले की, 

आमच्या नवभागाकडूि सातवा वेति आयोग, र्थकबाकी, आश्वानसत प्रगती योजिा 

लाग ू करण्यासंदभाातील प्रश्न असेल याबाबत कुठेही आम्ही िकारात्मक भनूमका 

घेतलेली िाही. अिेक संघटिा, अिेक आमदार महोदयांशी आमची याबाबत चचाा 

झालेली आह.े  कदानचत कोनवडच्या पाश्वाभमूीवर र्थकबाकी नदली गेली िसेल, 

यासंदभाात पनु्हा एकदा राज्याच्या उप मखु्यमतं्री महोदयांशी चचाा करुि त्यांच्या 

दालिामध्ये बैठक लावण्याची नविंती केली जाईल. आश्वानसत प्रगती योजिेच्या 

बाबतीतील तांनत्रक बाब जी आह,े ती आपल्या सवाांिाच मानहती आह.े आश्वानसत 

प्रगती योजिा ही खरोखरच चांगली योजिा आह.े  याबाबत आमचे कोणाचेही दमुत 

िाही. परंत ु जर उच्च व तंत्र नशक्षण नवभागाच्या सि २०१०-२०११ च्या 

जी.आर.िसुार याकररता नवत्त नवभागाची परवािगी िव्हती.  

श्री.उदय सामंत...... 



22-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) V - 98 

JCN/AKN/KTG प्रथम श्री.गागिे 13:30 
 

 

असे नवत्त नवभागाचे म्हणणे होते. म्हणिूच मी ह े म्हटले होते.  अर्थामंत्रालयाचे जे 

प्रमखु आहते, त्यांच्याकडे या बैठकीचे आयोजि केले जाईल.  

ज्यांिी आता या संदभाातील मदु्द े मांडलेले आहते, जे सवा आमदार या संबंनधत 

यंत्रणेशी निगनडत आहते, त्यांिा दालिात बैठकीकररता बोलानवले जाईल. 

---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

राज्यातीि शाळांमध्ये लिद्याथी संख्येमािे लशक्षकांच्या लनयकु्तीसंदभाातीि 

सुधाररत सचं मान्यतेच्या लनकषांबाबत 
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 (१) * १२१३५ श्री.िागोराव गाणार, श्री.प्रनवण दरेकर, श्री.नवजय ऊफा  भाई नगरकर, 

अॅड.निरंजि डावखरे, श्री.प्रवीण दटके, डॉ.पररणय फुके, श्री.रमेश कराड, श्री.गोनपचंद 

पडळकर : सन्माििीय शालेय नशक्षण मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात नदिांक १ एनप्रल, २०१० पासिू बालकांचा मोफत व सक्तीच्या 

नशक्षणाचा हक्क अनधनियम, २००९ लाग ू करण्यात आला असिू त्यातील 

तरतदुींिसुार इयत्ता १ ली ते ५ वी पयांतच्या ६० नवद्यार्थयाांकरीता २ नशक्षक, ६१ ते 

९० नवद्यार्थयाांकरीता ३ नशक्षक, ९१ ते १२० नवद्यार्थयाांकरीता ४ नशक्षक, १२० ते 

२०० नवद्यार्थयाांकरीता ५ नशक्षक याप्रमाणे तसेच इयत्ता ६ वी ते ८ वी पयांतच्या प्रत्येक 

वगााला नकमाि १ नशक्षक तसेच ३५ नवद्यार्थयाांमागे १ नशक्षक दये आह,े ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, शासि निणाय नदिांक २८ ऑगस्ट, २०१५ व नदिांक ८ जािेवारी, 

२०१६ अन्वये नवनहत केलेल्या संच मान्यतेच्या सधुाररत निकषान्वये शाळेतील 

इयत्ता १ ली ते ५ वी पयांतचे सवा नवद्यार्थी नमळूि ६० नवद्यार्थयाांकरीता    २ नशक्षक व 

त्यािंतर वाढ होणाऱ्या प्रत्येक ३० नवद्यार्थयाांमागे १ अनतररक्त नशक्षक तसचे इयत्ता ६ 

वी ते ८ वी मधील एकूण नवद्यार्थी संख्येच्या ३५ नवद्यार्थयाांकरीता १ नशक्षक अस े

सधुाररत निकष नवनहत करण्यात आले आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, अध्यापिाची प्रनक्रया व अभ्यासक्रम इयत्ता निहाय असतािा 

शाळेतील एकूण नवद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात नशक्षक संख्या निनित करण े

अशैक्षनणक आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त संच मान्यतेच्या सधुाररत निकषामळेु काही शाळेत 

वगातकुड्यांच्या संख्येपेक्षा नशक्षकांची संख्या कमी तर काही शाळेत वगातकुड्यांच्या 

संख्येपेक्षा नशक्षकांची संख्या जास्त अशी पररनस्र्थती निमााण झाली आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(५) असल्यास, संच मान्यतेच्या सधुाररत निकषाला नवद्यार्थी नहताच्या आधारावर 

सवोच्च न्यायालयात आव्हाि दणे्यात आले असिू, सदरहू प्रकरण प्रलंनबत  

ता.प्र.क्र.१२१३५ 

श्री.िागोराव गाणार...... 
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असल्यािे प्रकरण प्राधान्यािे निकाली काढण्याच ेप्रयत्ि करण्यात येत आहते, ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासिािे चौकशी करुि कोणती कायावाही केली वा 

करण्यात येत आह,े िसल्यास, नवलंबाची कारण ेकाय आहते ? 

 प्रा. वषाा गायकवाड : (१) होय. 

(२) होय. 

(३) िाही. 

(४), (५) व (६) शासि निणाय नदिांक २८/०८/२०१५ अन्वये संचमान्यतेचे निकष 

निनित करण्यात आलेले आहते. यामध्ये शासि निणाय नदिांक ०२/०७/२०१६ व 

नदिांक ०१/०१/२०१८ अन्वये आवश्यकतेिसुार सधुारणा करण्यात आलेल्या 

आहते. तर्थानप, सदर संचमान्यतचेे निकष िव्यािे निनित करुि सधुाररत निकष लाग ू

करण्याची मागणी होत आह.े त्यािषुंगािे संच मान्यतेचे सधुाररत निकष निनित 

करण्याच्या अिषुंगािे कायावाही सरुू आह.े  

 श्री.िागोराव गाणार : सभापती महोदय, नशक्षणाच्या गणुवत्तेशी संबंनधत हा 

प्रश्न आह.े  नवद्यार्थयाांिा चांगले गणुवत्तापणूा नशक्षण नमळावे, या उद्दशेािे नवद्यार्थी –

नशक्षक प्रमाण ठरनवण्यात येते.  या तानत्त्वक भनुमकेला मठु-माती दऊेि नदिांक 

२८.७.२०१५ च्या अशैक्षनणक शासि निणायाद ्वारे संच मान्यतचेे तांनत्रक स्वरुपाच े

निकष निनित करण्यात आले होते.   त्यामळेु नशक्षणाच्या गणुवत्तवेर फार मोठा 

दषु्ट्पररणाम झाला.  म्हणिू शासिािे आता त्यात बदल करण्याचे ठरनवलेले आह,े ही 

समाधािाची बाब आह.े  ह े समाधाि पणूा व्हावे,  या दृष्टीिे मी दोि प्रश्न नवचारु 

इनच्छतो.  माझा पनहला प्रश्न असा आह ेकी, संच मान्यतेचे सधुाररत निकष निनित 

करण्याच्या कायावाहीत नशक्षक प्रनतनिधींचा सहभाग घेतला जाईल का ? कारण 

प्रशासिावर हा नवषय सोडता येत िाही.  प्रशासनिक अनधकारी ज्यावेळी शाळेत  

ता.प्र.क्र.१२१३५ 

श्री.िागोराव गाणार...... 
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नशकत होते, त्यावेळी शाळेतील वातावरण त्यांिा कळत होते. याकररता यामध्ये 

नशक्षक प्रनतनिधींचा समावेश केला जाईल का ? शैक्षनणक सत्र २०१४-२०१५ पासिू 

संच मान्यतेच्या नवरोधात जी अनपले करण्यात आली, ती सवा स्तरावर प्रलंनबत 

आहते. ती तत्काळ निकाली काढली जातील का ? 

 प्रा. वषाा गायकवाड : सभापती महोदय, मी सन्माििीय श्री.िागोराव गाणार 

आनण इतर सवा सन्माििीय सदस्यांचे आभार मािते.  कारण या संदभाात आमच्या 

खपू बैठका झाल्या.  त्यात ज्या सचूिा प्राप्त झाल्या, त्याच्यामध्ये ही संच मान्यता 

बदलली गलेी पानहजे, यावर खपू मोठया प्रमाणात चचाा झालेली आह.े संच मान्यता 

बदलत असतािा अनधक बोजा येऊ िये, आपल्याला कशा तऱ्हिेे व्यवनस्र्थत संच 

मान्यता करता येईल, या संदभाात मला सांगायला पानहजे की, खरोखर आमची 

याबाबत बैठक होती, काल नवधािसभमेध्ये अर्थासंकल्पावर चचाा असल्याकारणािे 

ती बैठक होऊ शकली िाही. या पंधरा-वीस नदवसांमध्ये या संदभाातील पाच 

महत्त्वाच्या नवषयांवर आम्ही चचाा करणार होतो, त्यापैकी हा दखेील एक महत्त्वाचा 

नवषय होता.  माििीय आयकु्त यांच्याकडे याबाबत बैठकीत ठरले होते की, याबाबत 

आता एक शेवटची बैठक घेऊि अंनतम निणाय घेण्यात घेईल.  सन्माििीय सदस्य 

श्री.कनपल पाटील व इतर अिेक प्रनतनिधी यांच्यासमवेत चचाा करुि निणाय घेण्यात 

येणार होता.  या संदभाातील दसुऱ्या प्रश्नाचे उत्तर मी होय असे दतेे.  याबाबत 

सन्माििीय नशक्षक आमदारांसमवेत याबाबत चचाा करुि शेवटची बैठक घेऊि संच 

मान्यता मंजरू करुि टाकू.  याबाबत लवकरच िवीि संच मान्यता घेण्यात येईल.  

 सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य म्हणाले की, काही प्रकरणे प्रलंनबत 

आहते, त्या संदभाात दखेील लवकरात लवकर ती प्रकरणे कशी निकाली काढता 

येतील, या संदभाात आवश्यक ते निदशे नदले जातील.   

 

ता.प्र.क्र.१२१३५ 

 श्री.अनभजीत वंजारी : सभापती महोदय, संच मान्यतसंदभाात महत्त्वाचा प्रश्न 

सन्माििीय सदस्य श्री.िागोराव गाणार यांिी उपनस्र्थत केलेला आह.े कोनवड 
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पाश्वाभमूीवर गेली दोि वषे याकररता तरतदू िव्हती, ह ेसभागहृाला मान्य आह.े आता 

जेव्हा अर्थाव्यवनस्र्थत सरुनळत झालेली आह.े राज्यातील अिेक घटकांिा शासि न्याय 

दते आह.े या अर्थासंकल्पामध्ये त े नदसिू आलेले आह.े शेतकरी, कामगार व इतर 

घटकांिा न्याय दणे्याचा प्रयत्ि शासि करीत आह.े छोटया व्यापाऱ्यांचा नवचार करुि 

एक नवधेयक आज पाररत केले जाणार आह.े  या नवधेयकािसुार छोटया व्यापाऱ्यांिा 

जी.एस.टी.पवूी ज्या पेिॉल्टीज होत्या, त्या दखेील नवधेयक पाररत करुि माफ 

करण्यात येणार आहते.   

 सभापती महोदय, सोळा वषाांपासिू नशक्षण के्षत्रातील अिेक प्रश्न प्रलंनबत 

आहते,  ह ेकुठेतरी आता र्थांबले पानहजे.  यासंदभाात केवळ औपचाररकता म्हणिू 

उत्तर दऊेि चालणार िाही. सभापती महोदय, आपणही अिेक वेळा या संदभाात 

हस्तके्षप केलेला आह.े  माििीय नवरोधी पक्ष िेते यांिी दखेील याबाबत भनूमका 

मांडलेली आह.े  त्रटुीपतुाता, संच मान्यता, अघोनषत यांचा दखेील कधीतरी सोक्षमोक्ष 

लावणे आवश्यक आह.े  एका नठकाणी आझाद मैदािावर याकररता धरण ेधरले जात 

आहते.  काल रोजी आमचे िेते माििीय श्री.िािा पटोले यांच्या बंगल्यावर नशक्षक 

प्रनतनिधी.....( अडर्थळा).... 

 प्रा.वषाा गायकवाड : सभापती महोदय, मला वाटते की, नशक्षण नवषयावर खपू 

प्रश्न असतात.  आजही एक नियम ९३ अन्वये एक प्रश्न सन्माििीय आमदारांिा 

मांडलेला आह.े  एक मोठी चचाा याबाबत सन्माििीय सदस्य श्री.सतीश चव्हाण, 

सन्माििीय सदस्य श्री.नवक्रम काळे यांिी मांडलेली आह.े सातत्यािे शासि उत्तर दते 

आह ेकी, तरीही याबाबत सांगायला पानहजे की, त्रटुीपतुातेचा अघोनषत प्रश्न आता 

िाही.  या नठकाणी आता संच मान्यतचेा प्रश्न आह.े  संच मान्यतेच्या बाबत खपू 

बैठका घेण्यात आल्या. नवधािपररषद सदस्यांिा या बैठकांमध्ये शासिािे बोलानवले 

होते. शेवटची बैठक झाली, त्यावेळी ठरले होते की, संच मान्यता काल रोजी मंजरू  

ता.प्र.क्र.१२१३५ 

प्रा.वषाा गायकवाड ..... 
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करायची, परंत ुअसे ठरल्यािंतर दखेील काल रोजी नवधािसभमेध्ये अर्थासंकल्पावर 

चचाा असल्यामळेु कालची बैठक दोि नदवस पढेु ढकलण्यात आली. माििीय 

आयकु्तांिा मी याबाबत सांगते.  त्यांच्याबरोबर सन्माििीय सदस्यांची शेवटची बैठक 

होऊि संच मान्यतेबाबतचा अंनतम निणाय घेतला जाईल.  त्या व्यनतररक्त जे जे नवषय 

आहते, त्याबाबत पैशांचे बंधि वा आवश्यकता िाही, त्या एकूण पाच नवषय जे 

आम्ही निनित केलेले आहते, त्याबाबत येणाऱ्या काळात निणाय घेतले जातील. 

 श्री.नकरण सरिाईक : सभापती महोदय, संच मान्यतेसंदभाातील प्रश्नाकडे मी 

सभागहृाचे लक्ष वेध ूइनच्छतो.  शाळेमध्ये प्रवेनशत नवद्यार्थयााचे िाव स्कूल रेकॉडामध्ये 

राहील. त्यांचे िाव जरी त्या य-ुडायसवर नकंवा शाळेच्या प्रवेश प्रणालीशी आधार-

काडािे जोडले गेले िसेल, ऑिलाईि नलंक झाले िसेल तरी दखेील त्या नवद्यार्थयााच े

पटसंख्येमधिू िाव वगळण्यात येणार िाही.  त्यांचे शैक्षनणक िकुसाि होणार िाही.  

याची काळजी घेण्याचे सवाांिा आश्वासि नदलेले आह.े  नवद्यार्थी प्रवेनशत आहते.  

परंत ुसंच मान्यता करतािा जे नवद्यार्थी आधार काडाच्या समस्येमळेु शाळेच्या प्रवेश 

प्रणालीसाठी ऑिलाईि नलंकअप झालेले िाहीत, ते नवद्यार्थी संच मान्यता करतािा 

ग्राहय धरण्यात येणार िाहीत, अस ेशासिािे सांनगतलेले आह.े   

यािंतर श्री.सोिावणे..... 
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ता.प्र.क्र.१२१३५...... 

श्री. नकरण सरिाईक..... 

अन्यर्था शाळेतील नशक्षक आनण नशक्षीका...ह े अनतररक्त.... प्रवेनशत नवद्यार्थी 

शाळेच्या रेकॉडावर जे आहते ते संच मान्यतेसाठी ग्राय धरण्यात यावे नकंवा मान्य 

केले जातील काय ? 

 प्रा. वषाा गायकवाड : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य श्री. नकरण 

सरिाईक यांिी सचूिा केलेली आह.े कोनवडच्या महामारीमळेु शाळाबाय 

नवद्यार्थयाांिा शाळेत नशक्षणास आणण्यासाठी नशक्षण नवभागाला खपू प्रयत्ि कराव े

लागणार आहते. नशक्षण नवभागाला त्याची पणूापणे कल्पिा आह.े त्यामळेु 

सन्माििीय सदस्यांिी जी सचूिा केलेली आह,े ती सजेशि फॉर ॲक्शिला घेतली 

जाईल. आधारकाडाशी नलंकप व्हायला पानहजे. कारण पीजे इडेंक्समध्ये आधारकाडा 

िसल्यामळेु गणु नमळत िाही. त्यामळेु आधार क्रमांकाला महत्व नदले पानहजे असे 

मला या नठकाणी िमदू करावयाचे आह.े  

 श्री. गोनपचंद पडळकर : सभापती महोदय, नशक्षण नवभागाशी संबंनधत 

सन्माििीय सदस्य श्री. िागोराव गाणार यांिी प्रश्न उपनस्र्थत केलेला आह.े सभागहृात 

अिेक सन्माििीय सदस्य ह ेनशक्षक आमदारांच ेप्रनतनिधीत्व करीत आहते. त्यांच्या 

मला निदशािास असे आणिू द्यावयाचे आह े की, सांगली नजल्हापररषदचेे मखु्य 

कायाकारी अनधकारी डॉ. नजतेंड डुडी यांच्या संकल्पिेतिू आनण नजल्हापररषदचे्या 

माििीय अध्यक्ष श्रीमती प्राजक्ता कोरे आनण माििीय उपाध्यक्ष श्री. नशवाजी डोंगरे 

यांिी चांगल्या नवषयाकडे लक्ष वेधलेले आह.े नजल्यात १७० मराठी शाळा आहते. 

त्या मॉडेल स्कूल म्हणिू चांगल्या पध्दतीिे नवकनसत केलेल्या आहते. यामध्ये नजल्हा 

नियोजि मंडळाचा निधी, आमदार, खासदारांचा निधी, नजल्हापररषद सदस्य, पंचायत 

सनमती सदस्य आनण पंधराव्या नवत्त आयोगातिू निधी खचा करुि सांगली 

नजल्यातील १७० मराठी शाळा मॉडेल स्कूल म्हणिू चांगल्या पध्दतीिे नवकनसत  
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ता.प्र.क्र.१२१३५...... 

श्री. गोनपचंद पडळकर..... 

केलेल्या आहते. त्यामध्ये इमारत बांधणे, वाचिालय बांधणे, फनिाचर, कॉम्पटुर लॅब, 

प्रयोगशाळा, सशुोनभकरण आनण क्रीडांगण उभी केली जातात. सांगली 

नजल्हापररषदिेे जो मॉडेल स्कूलचा कायाक्रम राबनवलेला आह,े तो राज्यभरात 

राबनवणार आहात काय ?  

 प्रा. वषाा गायकवाड : सभापती महोदय, काही नजल्यांमध्ये डीपीडीसीच्या 

माध्यमातिू.... कारण हा खपू महत्वाचा प्रश्न आह.े कारण हा शाळांच्या दजाावाढीच्या 

संदभाातील प्रश्न आह.े आपण अिेक वेळा नशक्षकांचे प्रश्न उपनस्र्थत करतो.  सांगली, 

जळगाव, नहगंोली नकंवा इतर काही नजल्यांमध्ये अशा प्रकारची कायावाही केली 

जाते. त्या नठकाणच्या डीपीडीसीच्या माध्यमातिू आनण आमदार, खासदार 

महोदयांच्या माध्यमातिू.... सन्माििीय सदस्यांिी जी मानहती नदलेली आह,े तशा 

प्रकारचे खपू सारे मॉडेल अिेक नजल्यांिी केलेले आहते. काही नठकाणी संरक्षक 

नभंती बांधलेल्या आहते. कोल्हापरू नजल्यािे सांगली नजल्हापररषदचे्या धतीवर 

कायावाही केलेली आह.े शाळेतील शौचालय, िवीि बांधकाम, बेंचेस, क्रीडांगण, 

संरक्षक नभंत, पाण्याची सनुवधा यावर चचाा होणे अपेनक्षत आह.े शासिािे पढुील 

अर्थासंकल्पात ३०० कोटी रुपयांचा निधी आदशा शाळेसाठी नदलेला आह.े तसेच 

यावषीच्या अर्थासंकल्पात ५४ कोटी रुपयांचा निधी नदलेला आह.े मराठवाड्यातील 

८ नजल्यांमध्ये निजामकानलि शाळा असिू, त्यासाठी शासिािे १६० कोटी रुपयांचा 

निधी नदलेला आह.े यामधील ८० कोटी रुपयांचा निधी नशक्षण नवभागाला प्राप्त 

झालेला आह ेआनण १२ कोटी रुपये नमळूि शासिािे निजामकानलि शाळेसाठी निधी 

नदलेला आह.े नशक्षण नवभागाकडू भौनतक सनुवधा दणे्याचे आनण अभ्यासक्रम 

बदलण्याच ेकाम केले जात आह.े भनवष्ट्यात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर आदशा शाळा 

निमााण होतील.  

 श्री. अमरिार्थ राजरूकर : सभापती महोदय, माझा पॉईटं ऑफ इन्फमेशि आह.े 

सन्माििीय सदस्य श्री. गोनपचंद पडळकर यांिी सांगली नजल्हापररषदिेे कशा प्रकारे  
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ता.प्र.क्र.१२१३५...... 

श्री. अमरिार्थ राजरूकर..... 

मॉडेल स्कूलचा कायाक्रम राबनवलेला आह.े सांगली नजल्यातील माझ्या जत 

मतदारसंघात ३६ नजल् हापररषदचे्या शाळा या किाटाक सरकारच्या आहते. आपल्या 

िाहीत. त्या कन्िडी शाळा आहते. मराठी शाळा िाहीत. आपल्या नजल्हापररषदचे्या 

शाळा िाहीत. तरी त्या आपल्या शाळा आपल्या नजल्हापररषदचे्या अंतगामत येतील 

काय ?  

 सभापती : माििीय मतं्री महोदयांिी सदरहू बाब तपासिू पढुील योग्य ती 

कायावाही करावी. 

सदरहू प्रश्नावरील चचाा संपलेली आह.े त्यामळेु आता पढुील प्रश्न चचलेा 

घेण्यात येईल. 

 

     -------- 
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 करडी (ता.मोहाडी, लि.भंडारा) येथीि धान  

खरेदी कें द्रािर कारिाई करण्याबाबत 

  

(२)  *  १२४६८ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रलिण दरेकर, अॅड.लनरंिन डािखरे,    

श्री.लनिय नाईक, श्री.नािोराि िाणार, श्री.रमेशदादा पाटीि, श्री.रमेश                 

कराड, श्री.प्रिीण दटके : सन्माििीय अन् न ि नािरी पुरिठा आलण ग्राहक          

संरक्षण मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) करडी (ता.मोहाडी, नज.भंडारा) येर्थील जय नकसाि बहुउद्दशेीय सनुशनक्षत 

बेरोजगार सेवा सहकारी संस्रे्थच्या बोरी येर्थील धाि खरेदी कें द्रात वजिमापात 

तफावत येत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांिी नजल्हानधकारी, भंडारा, पणि अनधकारी, 

तहनसलदार व करडी पोलीस ठाणे, यांचेकडे माह े जािेवारी, २०२२ मध्ये वा 

त्यादरम्याि केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, करडी पोलीस ठाण्याच्या आवारात निरीक्षक वधैमापिशास्त्र नवभाग, 

तमुसर व साकोली यांिी केलेल्या तपासणीत वजिमापे ितुिीकरण केले िसल्याचे, 

तसेच ४० नकलो वजिात ४०० गॅ्रमची तफावत आढळूि आल्याचे निदशािास आले, 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, धािाची चोरी व शेतकऱ्यांची फसवणकू करणारे करडी येर्थील धाि 

खरेदी कें द्र काळ् या यादीत टाकूि कायमचे बंद करुि कें द्राच्या संचालकावर कठोर 

कारवाई करण्याबाबत तसेच शेतकऱ्यांिा िकुसाि भरपाई दऊेि िवे धाि खरेदी कें द्र 

सरुु करण्यात याव,े अशी मागणी शेतकऱ्यांिी केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासिािे चौकशी करुि कोणती कायावाही केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(५) िसल्यास, नवलंबाची कारणे काय आहते ? 

डॉ. लिश्विीत कदम, श्री.छिन भुिबळ, यांच्याकररता : (१) होय.   

(२) होय.  

(३) होय.  
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ता.प्र.क्र. १२४६८....... 

डॉ. नवश्वजीत कदम........ 

(४) जय नकसाि बहुउद्दनेशय सनुशनक्षत बेरोजगार सेवा सहकारी संस्रे्थच्या कें द्राचा 

धाि खरेदी परवािा रद्द करण्यात आला असिू खरेदी कें द्र बंद करण्यात आलेले आह.े 

तसेच वैधमापि शास्त्र यंत्रणेमाफा त सदर प्रकरणाची दखल घेऊि सदर संस्रे्थनवरुध्द 

वैधमापि शास्त्र अनधनियम, २००९ चे कलम २४(१) व ३०(सी) अन्वये गनु्हा 

िोंदनवण्यात आला आह.े  

(५) प्रश्न उद ्भवत िाही. 

 डॉ. पररणय फुके : सभापती महोदय, भंडारा, गोंनदया, चंद्रपरू आनण 

गडनचरोली नजल्यातील शेतकऱ्यांिी धाि खरेदीच्या होणाऱ्या भ्रष्टाचारासंबंधी 

अिेक तक्रारी केलेल्या आहते. धाि खरेदीत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आनण 

घोटाळे होत आहते. प्रती नक्वंटलमागे ५ ते ८ नकलोची चोरी या पारंपाररक वजि 

काट्याच्या माध्यमातिू धाि खरेदी कें द्रावर होत आह.े धाि खरेदीच्या वाटपाचा 

अनधकार हा पवूी नजल्हानधकारी यांच्याकडे होता. महानवकास आघाडीचे सरकार 

आल्यािंतर हा अनधकार माििीय पालकमंत्री महोदयांिा नदलेला आह.े त्यामळेु त्या 

नठकाणी मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सरुु झालेला आह.े धाि खरेदी कें द्रवाला 

शेतकऱ्याकडूि प्रती नक्वंटल १०० रुपये घतेले जात आह.े धाि खरेदी कें द्राच्या 

माध्यमातिू प्रत्येक नजल्यात धाि खरेदी केले जात आह.े यामध्ये कें द्र शासिाचा 

निधी आह.े िोडल एजन्सी म्हणिू राज्य सरकार त्यामध्ये काम करीत आह.े धाि 

खरेदीच्या वाटपाचा अनधकार हा पवूी नजल्हानधकारी यांच्याकडे होता, तो काढूि 

माििीय पालकमंत्री महोदयांकडे नदलेला आह.े त्यामळेु पालकमंत्री महोदयांकडील 

अनधकार काढूि तो पिुि नजल्हानधकारी यांिा नदला जाईल काय असा माझा प्रश्न 

आह.े यामधील होणाऱ्या घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयच्या माध्यमातिू केली 

जाईल काय असा माझा प्रश्न आह.े  

 सभापती : सीबीआयकडे नकती चौकशी सोपनवणार ?  
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ता.प्र.क्र.१२४६८........ 

 डॉ. नवश्वजीत कदम : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य डॉ. पररणय फुके 

करडी तालकुा, मोहाडी, नजल्हा भंडारा येर्थील जय नकसाि बहुउद्दशेीय सनुशनक्षत 

बेरोजगार सेवा सहकारी संस्रे्थमध्ये गैरप्रकार झालेला असिू, त्यासंदभाात त् यांिी प्रश्न 

नवचारलेला आह.े त्यावर कारवाई केलेली आह.े धाि खरेदी कें द्राचे नलगल मेटोलॉजी 

नडपाटामेंटवर कारवाई केलेली आह.े  

 सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य डॉ. पररणय फुके यांिी इतर प्रश्न उपनस्र्थत 

केलेले असिू, ते मळुातच स्कोपच्या बाहरेील आहते. तरी पण मी त्यांिा उत्तर दणेार 

आह.े सि २०१९ पयांत भंडारा आनण गोनदया नजल्यातिू महाराष्ट्रात आनण दशेात 

मोठ्या प्रमाणावर धाि उत्पादि आनण परुवठा केली जातो. सि २०१९ पयांत धाि 

खरोदी कें द्राची जी संख्या होती त्यासाठी धोरणात्मक साचा निमााण करुि 

नजल्हानधकारी यांच्यामाफा त जी धाि खरेदीची संख्या आज केवळ ५० पयांत होती ती 

जवळ  जवळ २०० पयांत िेलेली आह ेआनण त्याचा फायदा तेर्थील स्र्थानिक शेतकर, 

धाि उत्पादक आनण नमनलंग करणाऱ्या लोकांिा झालेला आह.े सन्माििीय सदस्य 

डॉ. पररणय फुके यांिी इतर प्रश्न उपनस्र्थत केलेले असिू, ते मळुातच स्कोपच्या 

बाहरेील असल्यामळेु ती मानहती घेऊि सभागहृाच्या पटलावर ठेवली जाईल.  

 धन्यवाद.  

 श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य डॉ. पररणय फुके 

यांिी प्रश्न उपनस्र्थत केलेला असिू, तो बरोबर आह.े ही योजिा कें द्र शासिाची आह े

आनण कें द्र शासिाच्यावतीिे ती योजिा राज्य शासिाकडूि राबनवली जाते. माकेनटंग 

फेडरेशिला एजन्सी म्हणिू िेमणकू केलेली आह.े त्या नठकाणी गले्या १५ वषाापासिू 

प्रशासकामाफा त काम सरुु आह.े मी दखेील त्या नठकाणी २५ वषे काम केलेले आह.े 

ह े काम माििीय पालकमंत्री आनण नजल्हानधकारी यांचे िाही. प्रत्येक नठकाणी 

नजल्हानधकारी का हवा आह े हचे मला काही समजत िाही. कृषी नवभागाच्या 

माध्यमातिू सव्ह ेकेला जात आह.े नजल्हा बँकेच्या अध्यक्षतेखाली एक सनमती होती. 

सवा सनमत्या आनण चेअरमिपद नजल्हानधकाऱ्यांिा दते आहात. नजल्हानधकारी 

यांच्याकडे कामाचा बोजा असल्यामळेु त्यांिा बोलण्यासाठी दखेील वेळ नमळत 

िाही. नजल्हानधकारी ह ेया संदभाात कधीच बैठका आयोनजत करीत िाहीत. माििीय 
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पालकमंत्री महोदयांिा जे अनधकार नदलेले आहते, ते अनधकार काढूि घतेले पानहजे. 

गडनचरोली नजल्याचा माििीय पालकमंत्री हा ठाणे नजल्याचा आह.े माििीय पालक 

मंत्री महोदयांचा त्यावर अभ्यास आह ेकाय ? नवदभा आनण कोकणात भात खरेदी 

केली जाते आनण भात खरेदीचा हा नवषय आह.े माििीय मंत्री महोदयांकडे वेगळा 

नवषय आह.े आम्ही ऊसाच्या नवषयी बोलतो काय ? हा नवषय खपूच महत्वाचा 

आह.े कें द्र दणे्यामध्ये एक प्रकारचा धंदा झालेला आह.े हा मळु प्रश्न असिू, 

सन्माििीय सदस्यांिा तो व्यवनस्र्थतपण े मांडता आला िाही. ते कॉऔपरेटीव्हच े

सदस्य िाहीत. या नवषयासंदभाातील पॉनलसी पवूात करण्यासाठी राज्य शासिाकडूि 

नवचार केला जाईल काय ? मी गांभीयाािे बोलत आह.े  

 

 

        यािंतर श्री. बोडे.... 
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ता.प्र.क्र.१२४६८..... 

श्री.जयंत प्र.पाटील.... 

 ज्या नठकाणी बेकायदशेीर धाि खरेदी कें द्र े दणे्यात आलेली आहते त्यांची राज्य 

सरकार चौकशी करणार काय ? 

डॉ.नवश्वजीत कदम : सभापती महोदय, मी पनु्हा सांग ूइनच्छतो की, भंडारा, 

गोंनदया आनण कोकणात भात उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येिे आहते. कोकणातील 

भात उत्पादक शेतकरी बांधवांच्या भाविांची सदु्धा आम्ही कदर करतो. भंडारा, 

गोंनदया नजल्यात धाि खरेदी कें द्रांची संख्या वाढवावी अशी स्र्थानिक शेतकऱ्यांची 

आनण लोकप्रनतनिधींची सातत्यािे मागणी होती. सन्माििीय सदस्य डॉ.पररणय फुके 

यांिा या बाबतची चांगली कल्पिा आह.े कोरोिाच्या काळात सदु्धा राज्य सरकारिे 

नजल्हानधकारी व लोकप्रनतनिधी यांिा नवश्वासात घेऊि नजल्हा स्तरावर चांगले धोरण 

आखले.  पवूी भंडारा नजल्यात सरासरी ५० धाि खरेदी कें द्र असायचे.  परंत ुआता 

धाि खरेदी कें द्रांची संख्या सरासरी १७५-२०० पयांत पोहचली आह.े यातिू एकप्रकारे 

शेतकऱ्यांिा फायदाच झालेला आह.े  सन्माििीय सदस्य श्री.जयंत पाटील यांिी या 

नवषयी जे मदु्द ेमांडले आहते त्या बाबत मानहती घेऊि ती पटलावर ठेवण्यात येईल. 

-------- 
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राज्यातीि अंशत: अनुदालनत लशक्षक ि लशक्षकेतर कमाचाऱयांचे पररभालषत 

अंशदायी लनिृत्तीिेतन योिनेचे खाते उघडण्याबाबत 

  

(३) * ११९२७ श्री.लिक्रम काळे, श्री.बाळाराम पाटीि, श्री.लकशोर दराडे : 

तारांलकत प्रश्न क्रमांक १०४७८ िा लदनांक २७ लडसेंबर, २०२१ रोिी लदिेल्या 

उत्तराच्या सदंभाात सन्माििीय शािेय लशक्षण मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) राज्यात नदिांक १ िोव्हेंबर, २००५ िंतर नियकु्त नशक्षकांिा पररभानषत अंशदायी 

निवतृ्तीवेति योजिा लाग ूकेली असिू, िव्यािे २० टक्के अिदुाि तसेच ४० टक्के 

अिदुाि घणेाऱ्या नशक्षक व नशक्षकेतर कमाचाऱ्यांच्या नियकु्त्या नदिांक १ िोव्हेंबर, 

२००५ िंतरच्या आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, २० टक्के अिदुाि घेत असलेल्या कमाचाऱ् यांचे कोणतेच निधीचे 

खाते िसल्यािे, त्यांचे पररभानषत अंशदायी निवतृ्तीवतेि योजिेचे खात े

उघडण्याबाबत मागणी केली जात आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) तसेच, राज्यात पररभानषत अंशदायी निवतृ्तीवतेि योजिेतील नशक्षक 

कमाचाऱ्यांची नजल्हानिहाय संख्या नकती आह,े सवाांची पररभानषत अंशदायी 

निवतृ्तीवेति योजिेची खाती उघडली आहते काय व खाती उघडण्याची प्रनक्रया पणूा 

झाली आह े काय, तसेच, त्यांच्या खात्यावर वेतिातिू कपात झालेली रक्कम व 

शासिाचा दये नहस्सा जमा करुि त्यांिा पावती दणे्याचे काम पणूा झाले आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासिािे चौकशी करुि अंशतः अिदुानित नशक्षक 

व नशक्षकेतर कमाचाऱ्यांचे पररभानषत अंशदायी निवतृ्तीवेति योजिेचे खात े

उघडण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) िसल्यास, नवलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

प्रा. िषाा िायकिाड : (१) ह ेअंशत: खरे आह.े 

 िव्यािे २०% व ४०% अिदुािावर आलेल्या नशक्षक व नशक्षकेतर 

कमाचाऱ्यांिा राष्ट्रीय निवतृ्तीवेति योजिा लाग ूिाही. सदर पदांिा १००% अिदुाि 

मंजरू झाल्यािंतर राष्ट्रीय निवतृ्तीवतेि योजिा लाग ूहोईल. 

(२) ह ेखरे िाही. 
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ता.प्र.क्र.११९२७.... 

प्रा.वषाा गायकवाड .... 

(३) व (४) पररभानषत अंशदायी निवतृ्तीवेति योजिेंतगात ६५१६५ प्रार्थनमक व 

६०३३२ माध्यनमक नशक्षक व नशक्षकेतर कमाचाऱ्यांची खाती उघडण्यात आली 

आहते. तसेच राष्ट्रीय निवतृ्तीवेति योजिेंतगात ५०४९७ प्रार्थनमक व ६०११८ 

माध्यनमक खाती उघण्यात आली असिू या सवा खात्यांवर शासि नहश्श्याची रक्कम 

जमा करुि संबंनधतांिा पावत्या दणे्याची कायावाही संबंनधत वेति पर्थक स्तरावरुि 

सरुु आह.े 

 तर्थानप, डीसीपीएस योजिेनवरुध्द मा.न्यायालयात दावे दाखल असल्यामळेु 

काही कमाचाऱ्यांिी डीसीपीएस/ एिपीएस खाती उघडण्यास नवरोध केला आह.े 

त्यामळेु अशा कमाचाऱ्यांची डीसीपीएस/ एिपीएस खाती उघडता आलेली िाहीत. 

(५) प्रश्न उद ्भवत िाही. 

 

 श्री.कनपल पाटील : सभापती महोदय, या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात  िव्यािे २० 

टक्के आनण ४० टक्के अिदुािावर आलेल्या नशक्षक व नशक्षकेतर कमाचाऱ्यांिा जिुी 

पेन्शि नमळणार िाही आनण एिपीएस सदु्धा लाग ूिाही असे िमदू केले आह.े मी 

नवचारु इनच्छतो की, यामध्ये नशक्षकांचा काय गनु्हा आह े?  एिपीएसमध्ये १४ टक्के 

नहस्सा शासिाचा आनण १० टक्के नहस्सा संबंनधत नशक्षकाचा नकंवा कमाचाऱ्याचा 

असतो.  मळुात त्या नशक्षकांिा नकंवा कमाचाऱ्यांिा पगार २० टक्के नमळणार असेल 

तर त्यातिू नकती नहस्सा कापला जाणार आह े? मळुात शासिािे अगोदरच लेखी 

उत्तरात िमदू केले आह ेकी, ही योजिा नशक्षकांिा व कमाचाऱ्यांिा लाग ूिसल्यामळेु 

त्यांच्या पगारातिू नहस्सा सदु्धा कापिू घेतला जाणार िाही. अिदुाि दणे्याची जी गती 

सध्या सरुु आह ेत्यािसुार शाळा १०० टक्के अिदुाि तत्त्वावर येण्यास अजिू १०-

१५ वषे लागतील. तोपयांत या शाळांतील कमाचारी सेवानिवतृ्त होऊि जातील व 

त्यांच्या हातात काहीच नमळणार िाही.  ते काम करीत असतािा त्यांिा पणूा पगारही 

नमळत िाही आनण निवतृ्तीवेति सदु्धा नमळणार िाही.  मी स्पेनसनफक नवचारु इनच्छतो 

की, या सवा नशक्षकांच्या एिपीएसची व्यवस्र्था राज्य सरकार करणार काय, त्यामध्ये 

राज्याच्या नहश्श्याबरोबरच  नशक्षकांचा नहस्सा सदु्धा जमा करेल काय ? 

ता.प्र.क्र.११९२७.... 
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 प्रा.वषाा गायकवाड : सभापती महोदय, कें द्र सरकारिेच राज्य सरकारला 

सांनगतल्यािसुार प्रार्थनमक, माध्यनमक, उच्च माध्यनमक व अध्यापक नवद्यालयामध्ये 

नशक्षक व नशक्षकेतर कमाचारी जोपयांत १०० टक्के अिदुािावर येत िाहीत तोपयांत 

डीसीपीएस लाग ू करता येत िाही.  आता कें द्र सरकारिे डीसीपीएसच े कन्व्हजाि 

एिपीएसमध्ये केलेले आह.े त्यामळेु या शाळा १०० टक्के अिदुािावर येत िाही 

तोपयांत या संदभाातील कायावाही करता येणार िाही. या नवषयात काय मागा काढला 

पानहजे या बाबत नशक्षक आमदारांिी बसिू अभ्यास करावा. गरज पडली तर या 

बाबतीत कें द्र सरकारला नविंती करुि सांगता येईल की, यामळेु या कमाचाऱ्यांवर कुठे 

िा कुठे अन्याय होत असिू, शाळा १०० टक्के अिदुािावर येण्यास वेळ लागतो.  

आपण सवाजण एकत्र बसिू यावर पॅ्रक्टीकल सोल्यशूि काढू या.  कारण नियमािसुार 

शाळा जोपयांत १०० टक्के अिदुािावर येत िाहीत तोपयांत आपल्याला या अिषुंगािे 

कायावाही करता येणार िाही.  आम्ही पनु्हा एकदा या नवषयी अभ्यास करतो. तसेच 

कें द्र सरकारकडे सदु्धा नविंती करण्यात येईल की, कें द्राच्या निणायामळेु खपू कमाचारी 

लाभापासिू वंनचत राहत आहते. उद्या काही अिनुचत घटिा घडली तर त्यांिा पेन्शि 

आनण इतर लाभ सदु्धा नमळत िाहीत.  त्यामळेु या बाबतीत एकत्र बसिू नवचार 

करण्यात येईल. 

 श्री.जयंत आसगावकर : सभापती महोदय, या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात िमदू 

केले आह ेकी, शासि नहश्श्याची रक्कम जमा करुि संबंनधतांिा पावत्या दणे्याची 

कायावाही संबंनधत वतेि पर्थक स्तरावरुि सरुु आह.े परंत ुगेल्या तीि-चार वषाांपासिू 

नशक्षक कमाचाऱ्यांिा पावत्या नमळाल्या िाही. मी स्पेनसनफक नवचारतो की, 

नशक्षकांिा या पावत्या कधीपयांत नमळतील ? 

 प्रा.वषाा गायकवाड : सभापती महोदय, पावत्या दणे्यासंदभाात मागील 

अनधवशेिात आनण आज दखेील चचाा झाली.  तातडीिे पावत्या नदल्या गेल्या 

पानहजेत या संदभाात शासिाच्या माध्यमातिू आज आदशे निगानमत करण्यात येतील. 

 डॉ.रणनजत पाटील : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य श्री.कनपल पाटील 

यांच्या प्रश्नाला मंत्री महोदयांिी अनतशय गोलगोल उत्तर नदले. सन्माििीय सदस्य 

श्री.कनपल पाटील यांिी स्पेनसनफक नवचारले होते की, टप्प्यात असलेल्या शाळांिा 

२० टक्के अिदुाि नमळत असले तरी त्यात त्यांची काय चकू आह,े २० टक्के 

ता.प्र.क्र.११९२७.... 
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डॉ.रणनजत पाटील.... 

अिदुािातिू ते आपल्या नहश्श्याची रक्कम कशी दणेार ? एखाद्या आस्र्थापिेवर, मग 

त्यामध्ये खाजगी आस्र्थापिा असली तरी २० कमाचाऱ्यांपेक्षा जास्त कमाचारी 

असतील तर त्या नठकाणी त्यांच्या ईपीएफ, जीपीएफची रक्कम जमा करावी लागते.  

त्यांिा पगार १०-१२ हजार रुपये असतो.  त्यातिू ते आपल्या नहश्श्याची रक्कम जमा 

करतात.  परंत ुया नठकाणी तर शासिाचे कमाचारी आहते. शासिाकडे पैसे िसल्यामळेु 

त्यांिा केवळ २० टक्के अिदुाि नमळते. त्या शाळा १०० टक्के अिदुािावर कधी 

येतील याचा भरवसा िाही. आज आझाद मदैाि येरे्थ निवतृ्त झालेले कमाचारी 

आंदोलि करीत आहते. त्यांची सेवानिवतृ्ती टप्प्यात आलेल्या अिदुािातच झाली 

आह.े  मी स्पेनसनफक प्रश्न नवचारतो की, २० टक्के अिदुानित शाळांतील 

कमाचाऱ्यांिा ह े शासि पणूा वेळ समजत िाही काय ? अंशदायी पेन्शि योजिेत 

कमाचारी स्वत:च्या नहश्श्याची रक्कम जमा करतो. मग शासिाला आपल्या 

नहश्श्याची रक्कम जमा करण्यात काय अडचण आह े? 

 प्रा.वषाा गायकवाड : सभापती महोदय, मी सन्माििीय सदस्य श्री.कनपल 

पाटील यांच्या प्रश्नाला गोलगोल उत्तर नदलेले िाही. फॅक्ट आनण कायद्यातील 

तरतदुीिसुार मी बोलले आह.े  आपण कायद्याच्या पलीकडे जाऊि काही बोल ूशकत 

िाही.  जर कायद्यात बदल करावयाचे असतील तर सन्माििीय सदस्यांिी त्या बाबत 

सचूिा द्याव्यात.  आपल्या सवाांिा माहीत आह े की, १ िोव्हेंबर, २००५ पवूी 

सेवानिवतृ्त झालेल्या कमाचाऱ्यांच्या बाबतीत एक सनमती घनटत केली होती. त्या 

सनमतीचा अहवाल प्राप्त झालेला आह.े  परंत ु १ िोव्हेंबर, २००५ िंतर सेवेत 

लागलेल्या कमाचाऱ्यांसाठी डीसीपीएस लाग ूझाली, िंतर पढेु त्याचे एिपीएसमध्ये 

कन्व्हजाि झाले आह.े मी सांग ूइनच्छते की, शाळा जोपयांत १०० टक्के अिदुािावर 

येत िाही तोपयांत कायावाही करता येणार िाही. परंत ुया बाबतीत नवचार करुि त्या 

संदभाात निणाय घ्यावा लागेल.  या नवषयाच्या बाबतीत कशा पद्धतीिे पढेु गेले पानहजे 

या बाबतीत संबंनधतांशी चचाा करुि निणाय घेतला जाईल. 

 श्री.कनपल पाटील : सभापती महोदय, मंत्री महोदयांिी एक सकारात्मक 

पाऊल उचलले आह.े  त्यांिी आणखीि दोि पावले उचलावीत यासाठी मी प्रश्न 

नवचारत आह.े २००५ पवूी नियकु्त झालेल्या कमाचाऱ्यांची खाती उघडण्यात आली 

 

ता.प्र.क्र.११९२७.... 
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श्री.कनपल पाटील.... 

होती. परंत ु त्यातील काही कमाचाऱ्यांची खाती एकाएकी बंद करण्यात आली.  

त्यातील काही कमाचाही निवतृ्त होऊि त्यांिा पेन्शि सदु्धा नमळत आह.े जर त्या 

कमाचाऱ्यांिा पेन्शि नमळत असेल तर बाकीच्या कमाचाऱ्यांची खाती बंद होण्याच े

कारण िाही. नकमाि २००५ पवूी नियकु्त झालेल्या ज्या नशक्षक नकंवा कमाचाऱ्यांची 

खाती उघडण्यात आली होती, तसेि िंतर ज्या शाळा १०० टक्के अिदुािावर 

आलेल्या आहते त्यांची खाती कायम ठेविू त्यांिा जिुी पेन्शि योजिा लाग ूकरण्यात 

येईल काय ? तसेच आता जे १०० टक्के अिदुािापयांत आलेले आहते त्यांची खाती 

दोन्ही नठकाणी उघडण्यात आली होती. डीसीपीएसचे कन्व्हजाि आता एिपीएसमध्ये 

झाले आह.े  अशा कमाचाऱ्यांिा संरक्षण दणे्याची आवश्यकता आह.े  त्यांिा संरक्षण 

नदले तर मोठा घटक वाच ूशकेल.  तसेच नतसरी बाब अशी की, ज्यांिा िकार दणे्यात 

आलेला आह े त्यांिा न्याय दणे्याबाबत राज्य सरकारला केवळ कें द्र सरकारवर 

अवलंबिू राहूि चालणार िाही.  त्यांच्या बाबतीत राज्य सरकारला स्वत:ला भनूमका 

घ्यावी लागले.  मी स्पेनसनफक नवचारतो की, शासि अशा प्रकारची भनूमका घेणार 

काय ? 

 प्रा.वषाा गायकवाड : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्यांिी मांडलेल्या 

नतन्ही नवषयाबाबत मी त्यांच्यासोबत चचाा करीि. सन्माििीय सदस्यांिा सदु्धा हा 

नवषय माहीत आह.े  तसेच सवा नशक्षक आमदारांचा या बाबतीत अभ्यास आह.े 

सम्यक सनमतीिे पररपणूा अभ्यास करुि अहवाल तयार केला आह.े  मी नब्रफींग 

घेतांिाच या नवषयी कायावाही का करता येत िाही, अशी नवचारणा केली.  सन्माििीय 

सदस्यांिी सांनगतल्यािसुार २००५ पवूीच्या लोकांिा असे वाटते की, सेवानिवतृ्तीिंतर 

जिुी पेन्शि योजिा लाग ूहोईल म्हणिू काही लोकांिी खाती उघडली िाही आनण 

नजल्हा पररषदचे्या काही नशक्षक मंडळींिा असे वाटते की, आमचे भनवष्ट्यात काय 

होईल.  मी सांनगतले आह ेकी, आपण एक मोहीम हाती घेऊि त्यांची खाती कशी 

उघडता येतील ह ेपाहू.  सन्माििीय सदस्यांिी तीि गोष्टींमध्ये वगीकरण केले आह.े  

ते बरोबर आह.े आम्ही त्या नतन्ही वगीकरणाचा आम्ही अभ्यास करतो.  तद्नतंर त्या 

 

 

ता.प्र.क्र.११९२७.... 
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प्रा.वषाा गायकवाड .... 

अिषुंगािे निणाय घेण्यात येतील.  यामध्ये कें द्र सरकारबरोबरच राज्य सरकारची जरी 

भनूमका असली तरी सवा नशक्षक आमदारांिी येऊि आम्हाला मागादशाि करावे. 

--------- 
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राज्यातीि ग्रामीण भािातीि द्राररद्रयरेषेखािीि लिद्याथीनींच्या उपलस्थती 

भत्त्यात िाढ करण्याबाबत 

  

(४) * ११७६८ श्री.लििय ऊफा  भाई लिरकर, श्री.प्रलिण दरेकर, अॅड.लनरंिन 

डािखरे, श्री.नािोराि िाणार, श्री.रमेशदादा पाटीि, श्री.अरुण िाड, 

श्री.कलपि पाटीि, डॉ.रणलित पाटीि : सन्माििीय शािेय लशक्षण मंत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये नवद्यार्थीिींच ेउपनस्र्थतीचे प्रमाण वाढावे यासाठी 

शासिािे नदिांक ३ जािेवारी, १९९२ रोजीपासिू सरुु करण्यात आलेल्या उपनस्र्थती 

भत्ता योजिेिसुार नजल्हा पररषद, िगरपानलका व िगरपररषदचे्या शाळेत नशकणाऱ् या 

आनदवासी उपयोजि क्षते्रातील तसचे आनदवासी उपयोजि क्षेत्राव्यनतररक्त राज्याच्या 

अन्य भागातील अिसुनूचत जाती व जमाती, नवमकु्त जाती व भटक्या जमातीमधील 

दाररद्रयरेषेखालील इयत्ता १ ली ते ४ र्थी मधील नवद्यार्थीिींिा शाळेतील उपनस्र्थतीच्या 

प्रत्येक नदवसासाठी मागील २८ वषाांपासिू केवळ १ रुपया याप्रमाणे उपनस्र्थती भत्ता 

दणे्यात येतो, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मागील ३० वषाािंतरही ७५ टक् के उपनस्र्थत राहणाऱ् या नवद्यार्थीिींिा 

दररोज १ रुपये याप्रमाण ेदरवषी रुपये २२० उपनस्र्थती भत्ता नदला जात असल्याचे 

माह े जािेवारी, २०२२ च्या समुारास निदशािास आले, तसचे, कोरोिा काळात 

नशक्षणाचा खचा वाढल्यािे, पालकांिा नवद्यालयीि खचा परवडत िसल्यािे मलुींवर 

शाळा सोडण्याची वेळ आली असिू शासिातफे दणे्यात येणारा १ रुपया उपनस्र्थती 

भत्ता अत्यंत कमी असल्याची भाविा पालक व्यक्त करीत असल्याचेही निदशािास 

आले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदरहू रक्कमेत वाढ करण्यात यावी यासाठी नवद्यार्थीिींच्या 

पालकांिी शासिाकडे अिेकदा मागणी करुिही उपनस्र्थती भत्त्याच्या रक्कमेत वाढ 

करण्यात आलेली िाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, प्रार्थनमक नशक्षण नवभागािे सदर उपनस्र्थती भत्त् यात वाढ 

करण्याबाबत प्रशासिास पत्रव्यवहार केला असिू ग्रामीण भागातील मलुींच्या 

शाळेतील उपनस्र्थतीचे प्रमाण वाढविु त्यांिा आनर्थाक व मािनसकदृष््टया सक्षम 

बिनवण्याकरीता इतर कोणत्या योजिा राबनवण्याचे शासिातफे नवचाराधीि आहे, 
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ता.प्र.क्र.११७६८.... 

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासिािे चौकशी करुि दगुाम भागातील मागास 

नवद्यार्थीिींची शासकीय शाळांमध्ये उपनस्र्थती वाढनवण्याच्यादृष्टीिे दणे्यात येणाऱ्या 

उपनस्र्थती भत्त्यात वाढ करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(६) िसल्यास, नवलंबाची कारणे काय आहते ? 
 

प्रा. िषाा िायकिाड : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) व (३) ह ेखरे िाही.  

(४) व (५) उपनस्र्थती भत्ता या योजिेिंतर म्हणजे १९९२ िंतर मलुींची उपनस्र्थती 

वाढनवण्यासाठी कें द्र/ राज्य परुस्कृत नवनवध िवीि योजिा उदा. मध्यान्ह भोजि 

योजिा, मोफत पाठयपसु्तके योजिा, मोफत गणवेष योजिा, नवनवध नशष्ट्यवतृ्त्या, 

वाहतकू भत्ता, मलुींसाठी वसनतगहृ व आश्रम शाळा, कस्तरुबा गांधी नवद्यालय, 

शौचालय/ स्वच्छतागहृ ेअशा अनधक प्रभावी िवीि योजिा सरुू करण्यात आल्या. 

तसेच मािव नवकास नमशिमाफा त मलुींिा मोफत सायकल वाटप योजिा व मोफत 

ST प्रवास योजिा राबनवण्यात येते. मलुींिा १२ वी पयांत मोफत नशक्षण योजिाही 

राबनवण्यात येत आह.े त्यामळेु ही योजिा आता कालबाय झाली आह.े 

(६) प्रश्न उद ्भवत िाही.  

 

 श्री.भाई नगरकर :  सभापती महोदय, ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये मलुींच्या 

उपनस्र्थतीचे प्रमाण वाढनवण्यासाठी शासिािे नद.३ जािेवारी, १९९२ रोजी नजल्हा 

पररषद, िगर पररषदचे्या शाळेत इयत्ता पनहली ते चौर्थीमध्ये नशकणाऱ्या अिसुनूचत 

जाती, जमाती, नवमकु्त जाती व भटक्या जमातीतील दाररद््रयरेषेखालील मलुींसाठी 

उपनस्र्थती भत्ता योजिा सरुु केली.  नदवसाला १ रुपये प्रमाणे उपनस्र्थती भत्ता नदला 

जात आह.े  सदर योजिा सरुु करुि ३० वषे होऊिही ७५ टक्के उपनस्र्थती असलेल्या 

नवद्यार्थीिींसाठी प्रती नदि १ रुपये प्रमाणे वषााला केवळ २२० रुपये उपनस्र्थती भत्ता 

नदला जातो.  मी स्पेनसनफक नवचारतो की, आताची वाढलेली महागाई लक्षात घतेा, 

प्रती नदि १ रुपये असलेल्या उपनस्र्थती भत्त्यात वाढ करण्यात येईल काय ? 

 

        िंतर श्री.कांबळे.... 
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ता.प्र.क्र.११७६८.... 

 प्रा. वषाा गायकवाड : सभापती महोदय, शाळांत पनहली ते चौर्थी इयत्तांमध्य े 

जाणाऱ्या आनदवासी क्षते्र आनण त्या व्यनतररक्त अिसुनूचत जाती, भटक्या जमाती, 

भटक्या नवमकु्त जाती यांतील दाररद््रयरेषेखालील नवद्यार्थीिंी यांच्या संदभाात 

सन्माििीय सदस्यांिी प्रश्न नवचारला आह.े सन्माििीय सदस्यांचे म्हणणे नबलकुल 

बरोबर आह ेकी, सि १९९२ ला ही योजिा सरुु होती. त्यामध्ये १ रुपया भत्त्याप्रमाण े

वषाभराचे २२० रुपये नमळतात. ही योजिा कालबाय झाली आह.े त्यामळेु ही योजिा 

बंद केली पानहजे असे शालेय नशक्षण नवभागाचे मत झाले आह ेआनण त्याप्रमाणे ही 

योजिा आम्ही बंद करण्याचा निणाय घेत आहोत. शालेय नशक्षण नवभागाच्या 

माध्यमातिू खपू िवीि योजिा केल्या आहते. आपण मलुींसाठी खपू योजिा केल्या 

आहते.  

 सभापती महोदय, मला सांनगतले पानहजे की, आपण गणवेष व लेखि सानहत्य 

मोफत दतेो. शालेय पोषण आहार योजिा आह.े आपण त्या व्यनतररक्त ज्या शाळांत 

मलुींसाठी शौचालय िसतील तेरे्थ शौचालय बांधण्यासाठी या निधीचा वापर करता 

येईल का, सायकल वाटपामध्ये या निधीचा वापर करता येईल का ह ेपाहत आहोत. 

आपण असाही नवचार केला आह.े आम्ही या योजिेचे पणूा स्वरुप बदलिू िव्यािे 

योजिा आण ू आनण त्यामधिू मलुींची संख्या कशी वाढेल ह े पाहू. महाराष्ट्राच्या 

आनर्थाक पाहणी अहवालात दखेील हा मदु्दा आलेला आह.े येणाऱ्या काळात ही 

योजिा बदलावी लागेल. भनवष्ट्यात काळािसुार योजिा ठरनवल्या जातील. 

 श्री. सतीश चव्हाण : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य श्री. भाई नगरकर 

यांिी खरोखर चांगला प्रश्न नवचारला आह.े आपण उत्तरात या संदभाात नलनहले आह.े  

या  नजल्हा पररषदा, िगरपानलका, िगरपररषदा यांच्या शाळा आहते. या शाळांत 

नशकणाऱ्या मलुी आनदवासी, अिसुनूचत जाती, जमाती, नवमकु्त जाती, भटक्या 

जमाती या प्रवगााच्या आहते. आपण या सवा मलुींिा एक रुपया दते होतो. आता एक 

रुपया त्या मलुी दखेील घेणर िाहीत. मलुी नबकट आनर्थाक पररनस्र्थतीमध्ये राहतात.  
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ता.प्र.क्र.११७६८.... 

श्री. सतीश चव्हाण .... 

शक्यतो त्या शाळांतच येत िाहीत. मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागात खलु्या प्रवगाातील 

मलुी, शेतकऱ्यांच्या मलुी यांचा दखेील हा प्रश्न आह.े त्या मलुी शाळांत येतच िाहीत. 

आपण चौकशी केली तर असे निदशािास येईल की, त्या बाहरे िोकरीला जातात, 

घरकाम, मजरुी करतात. त्यामळेु आईवडील त्यांिा शाळांत पाठनवत िाहीत. दहावी 

होण्याच्या आत त्यांचे लग्ि लाविू नदले जाते. आजही भयावह पररनस्र्थती आह.े 

 सभापती महोदय, माझी नविंती आह.े आपण भत्ता दणे्याऐवजी नवनवध योजिा 

लाग ूकेल्या आहते. आपण त्यावर हजारो कोटी रुपये खचा करता, मग या मलुींिा 

भत्ता दणे्यासाठी फक्त १०-१२ कोटी रुपये लागणार आहते. तमु्ही याला उपनस्र्थती 

भत्ता म्हणा नकंवा निवााह भत्ता म्हणा. िसुता एक रुपया िाही तर मनहन्याला नकमाि 

पाचशे रुपये तरी त्यांिा नदले पानहजेत आनण तरच त्या मलुी शाळांत येतील. आपण 

पाचशे नकंवा एक हजार रुपये असे काहीही ठरवावे. हा निणाय लगचे होईल अशी 

शक्यता िाही. सन्माििीय सदस्य श्री. भाई नगरकर यांिी फार चांगला प्रश्न नवचारला 

आह.े माझी या संदभाात नविंती आह.े आपण हा उपनस्र्थती भत्ता परत चाल ूकरणार 

का आनण त्यामध्ये भरीव वाढ करणार का ? 

 सभापती : माििीय मंत्रयांिी "िाही" असे सांनगतले आह.े 

 प्रा. वषाा गायकवाड : सभापती महोदय, आताचा काळा र्थोडा बदलला आह.े 

आपल्याला काळािसुार काही योजिा कराव्या लागतील. आपण ही एक रुपयाची 

योजिा बंद करुि काय योजिा केल्या पानहजेत ह ेपाहत आहोत. आम्ही खपू गोष्टी 

िव्यािे करीत आहोत. मी तमु्हाला सांनगतले की, आपण प्राधान्य पानहले पानहजे, 

शाळांमध् य ेमलुींची गळती का होत आह ेह ेपानहले पानहजे. शाळांत शौचालय िसेल 

तर मलुींची गळती होते, बाकीचे व्यवस्र्थापि िसेल तर मलुींची गळती होते. आपण 

त्यांिा आहार नदला पानहजे. बाकीच्या सनुवधा नदल्या पानहजेत. आपण त्या संदभाात 

एक अभ्यासपणूा चांगली योजिा आण.ू सन्माििीय सदस्य सांगत आहते की, त्यांिा  
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ता.प्र.क्र.११७६८.... 

प्रा. वषाा गायकवाड .... 

मजरुीला पाठनवले जाते. आपण त्या संदभाात बैठक घेऊि चचाा करु या. 

 श्री. भाई नगरकर : सभापती महोदय, काही मागासवगीय नवद्यार्थी मध्यान्ह 

भोजि नमळते म्हणिू येतात. सवा चांगले झाले आह ेम्हणिू मध्यान्ह भोजि बंद करा 

असे आपण करणार आहोत का ? इतर योजिांपेक्षा जर त्यांिा रोख पैसे नमळाले तर 

त्यांच्या घरांमधील जे लोक त्यांिा बाकीच्या कामांिा पाठनवतात ते येरे्थ जा अस े

म्हणतील. त्यामळेु आमची या संदभाात नविंती आह.े शासिावर यामळेु मोठा भार 

पडणार िाही. आपण त्यांिा सायकल नकंवा इतर बाबी दणेार आहात. ज्यावेळी हा 

भत्ता चाल ूहोता त्यावेळी नकती मलुी येत होत्या आनण आता काय नस्र्थती आह ेयाचा 

आपण सव्ह े दखेील करावा. माझी शासिाला पनु्हा या संदभाात नविंती आह.े 

 सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य श्री. सतीश चव्हाण यांिी मदु्दा उपनस्र्थत 

केला आह ेकी, त्या मलुी कामाला जातात, त्यांचे लवकर लग्ि होत,े त्यांचे जीवि 

खनंडत होत ेअसे चालले आह.े मध्यान्ह भोजिसाठी त्या येतात त्याप्रमाण ेहाही भत्ता 

पनु्हा सरुु करावा आनण त्यांिा योग्य परवडेल ह ेपाहूि त्यांच्या आईवडीलांच्या हाती 

पैसे पडतील असे आपण करणार का ? कारण त्यांचे आईवडील तरच त्यांिा शाळांत 

पाठवतील. 

 प्रा. वषाा गायकवाड : सभापती महोदय, आपण या सवा सचूिा तपास ूया. 

आपण म्हणत आहात की, पैसे दणे्यािे नकंवा उपनस्र्थती भत्ता दणे्यािे फायदा होईल. 

त्यामळेु जर जास्त फायदा होत असेल तर तसे काम करु, िाही तर, मलुींची संख्या 

वाढू शकेल यासाठी काही योजिा करता येईल का ते पाहू आनण आपण मलुींिा ज्या 

बाकीच्या सनुवधा अपेनक्षत करीत आहोत, त्या सनुवधा नदल्यािंतर मलुींची संख्या 

वाढेल का ते पाहू. आपण अशा दोन्ही गोष्टींवर एकनत्रतपणे अभ्यास करु.   
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ता.प्र.क्र.११७६८.... 

प्रा. वषाा गायकवाड .... 

 सभापती महोदय, आपण या संदभाातील अभ्यास करु. सचूिा चांगली आह.े 

त्यांिा हप्ता वाढविू नदला पानहजे याबाबत दमुत असण्याचे काही कारण िाही. मात्र 

येणाऱ्या काळात रक्कम नकती वाढनवली पानहजे आनण कशातऱ्हिेे नदले पानहज े

याबाबत अभ्यास करुि ठरव.ू 

 सभापती : माििीय मंत्री सकारात्मक आहते. 

 श्री. सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्यांिी अनतशय 

महत्त्वाचा प्रश्न मांडला आह.े सन्माििीय सदस्य श्री. सतीश चव्हाण यांिी दखेील 

त्यांचे मत मांडले आह.े ग्रामीण भागातील दाररद््रयरेषेखालील मलुी नकंवा वेगवेगळ्या 

अिसुनूचत जाती, जमाती, नवमकु्त जाती, भटक्या जाती यामधील मलुींचे शाळांमध्ये 

येण्याचे प्रमाण कमी आह.े ह ेप्रमाण वाढायचे असेल तर िवीि योजिा करीत आहात, 

त्यामध्ये एक योजिा करुि त्या मलुींच्या िावावर २५ हजार रुपये नकंवा ५० हजार 

रुपये अशी रक्कम नफक्स नडपॉनजटमध्य ेठेवावी, जेणेकरुि त्याच ेव्याज त्यांिा नमळेल 

आनण १८ वषाांिंतर ती रक्कम त्या मलुींिा नमळेल. आपल्याला अशी योजिा करता 

येईल का ? आपण त्या दृष्टीिे योजिा करावी, जेणकेरुि मलुींची संख्या शैक्षनणक 

के्षत्रात चांगल्या पध्दतीिे राहील. आपण अशा पध्दतीचे धोरण आणावे अशी मी 

सचूिा करतो. 

 प्रा. वषाा गायकवाड : सभापती महोदय, सचूिा चांगली आह.े या सचुिेचाही 

नवचार करता येईल. आपण सवाजण एकदा बैठक घेऊ आनण त्यामध्ये चांगल्या 

सचुिांचा नवचार करु. 

----  
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टी.सी.कॉिेि, बारामती (लि.पुणे) येथीि  

प्रबंधकािर कारिाई करण्याबाबत 

 (५) * ११७५९ श्री.िोलपचंद पडळकर, श्री.सदालशि खोत : सन्माििीय उच् च 

ि तंत्र लशक्षण मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) टी.सी.कॉलेज, बारामती (नज.पणुे) येर्थील प्रबंधक कॉलेजमधील प्राध्यापक 

मनहला, नशक्षकेतर कमाचारी तसेच कॉलेजमधील मलुींचा लैंनगक छळ करत असिू 

त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी कॉलेजमधील नशक्षकवृंद यांिी निवेदिाद्वारे 

संचालक, उच्च व तंत्र नशक्षण, पणुे यांचेकडे माह े नडसेंबर, २०२१ मध्ये वा 

त्यादरम्याि केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, टी.सी.कॉलेजच्या प्रबंधकाच्या गैरकृत्याबाबतच्या तक्रारी बारामती 

पोलीस स्टेशि येरे्थ करण्यात आल्या असिू, प्रबंधकाकडूि प्रकरण बंद करण्याचा 

प्रयत्ि करण्यात येत असल्याचा आरोप कॉलेजमधील नशक्षकवृंद यांिी शासिाकडे 

केला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासिािे चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अिषुंगािे प्रबंधकाला सहकाया करणाऱ्या दोषी संस्र्थाचालकांवर व प्रबंधकावर 

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) िसल्यास, नवलंबाची कारणे काय आहते ?  

श्री.उदय सामंत : (१) ह ेखरे िाही. 

(२) ह ेअंशत: खरे आह.े 

 टी.सी.कॉलेज, बारामती, पणुे यांच्याकडूि प्राप्त अहवालािसुार त्यांच्या 

महानवद्यालयातील प्रबंधक यांच्यानवरूध्द महानवद्यालयातील मनहला 

कमाचाऱ्यांकडूि कोणतीही लेखी वा तोंडी स्वरूपातील तक्रार महानवद्यालयाकडे प्राप्त 

झालेली िाही. मात्र काही नििावी व्यक्तींिी संस्रे्थचे अध्यक्ष, सनचव, पोलीस 

यांच्याकडे महानवद्यालयातील प्रबंधक यांच्यानवरूध्द लैंनगक शोषणाचे आरोप करूि 

चौकशीची मागणी केलेली आह.े 

(३) याबाबत संबंनधत पोलीस निरीक्षक, बारामती शहर पोलीस स्टेशि यांिी सखोल 

चौकशी करूि सदरचे नििावी पत्र बोगस असल्याचे व पणूात: चकुीच्या गहृीतकावर 

आनण खोटया मानहतीवर आधारलेले व बदिाम करण्याच्या उद्दशेािे नलसहल्याच े

प्रर्थमदशािी आढळूि आल्याबाबतचा स्वतंत्र गोपिीय अहवाल त्यांच्या वररष्ठांिा 

सादर केला आह.े 
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ता.प्र.क्र.११७५९ .... 

श्री. उदय सामंत .... 

 तसेच पोलीस खात्याकडे प्राप्त उक्त तक्रारीची दखल घेऊि महानवद्यालयातील 

नवशाखा सनमतीिे दखेील स्वतंत्रपणे चौकशी करूि त्यांचा अहवाल सादर केला 

असिू त्यांच्याकडेही अशा प्रकारची कोणतीही तक्रार आल्याचे निदशािास आलेले 

िाही. 

(४) प्रश्न उद ्भवत िाही. 

 
  

  श्री. गोनपचंद पडळकर : सभापती महोदय, प्रश्नाच्या क्रमांक २ मध्ये, टीसी 

कॉलेजच्या प्रबंधकांच्या गैरकृत्याबाबतच्या तक्रारी बारामती पोलीस स्टेशिला 

नदल्या होत्या का, असे नवचारले आह ेआनण त्यास आपण ह ेअंशंत: खरे आह ेअसे 

म्हणत आहात. सदर नवषयामध्ये वारंवार अशा तक्रारी येत असतील आनण त्या 

प्रबंधकांचा जर दबाव असेल तर, या नवषयामध्ये गोपनियता पाळूि या सवा संबंधाची 

चौकशी करण्यासाठी एखादी सनमती गठीत करावी एवढीच आपल्याकडे माझी 

मागणी आह.े आपण ती सनमती गठीत करणार का ? मी माििीय मंत्रयांिा या संदभाात 

नविंती करतो. 

 श्री. उदय सामंत : सभापती महोदय, या प्रकरणातील सनवस्तर मानहती घेण े

आवश्यक आह.े कारण या तक्रारीमध्ये दोि बाबी आहते. 

 सभापती : मी जे उत्तर वाचले आह े त्यावरुि मला असे वाटत आह ेकी, 

अजातक्रारच नििावी आह.े त्यामळेु त्याला काही अर्था िाही. 

 श्री. उदय सामंत : सभापती महोदय, एक तक्रार नििावी आह ेआनण एक तक्रार 

श्रीमती एस.एम.पाटील यांची दाखनवली आह.े पोलीस अहवाल आनण सवाच 

नवभागांचा अहवाल असा आला आह े की, श्रीमती एस.एम.पाटील या तेरे्थ 

िोकरीलाच िाहीत. एक तक्रार नििावी असल्यामळेु, एक तक्रार बोगस असल्यामळेु 

आनण असा अहवाल आल्यामळेु त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा काही प्रश्नच येत 

िाही. 

---- 
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मराठिाड्यातीि लिल्हा पररषदेच्या शाळांना व्यािसालयक  

दराऐििी घरिुती दराने िीि पुरिठा करण्याबाबत 

 (६) * ११८७५ श्री.सलतश चव्हाण, श्री.अमरनाथ रािूरकर, श्री.लिक्रम काळे : 

सन्माििीय शािेय लशक्षण मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात नजल्हा पररषदेंतगात असलेल्या १२६४५ 

शाळांपैकी ५२७९ शाळांचे र्थकीत वीज दयेक रुपये ९८२ लक्ष असिू, त्यातील २४३ 

शाळांच्या र्थकीत दयेकांमळेु वीज जोडणी तोडण्यात आल्याचे तसेच सदर शाळांच े

नमटरही वीज मंडळािे काढूि िेल्याचे निदशािास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, ग्रामीण भागातील शाळांिा वीज परुवठा होत िसल्यािे नवद्यतु 

उपकरणे व संगणक दखेील बंद अवस्रे्थत असिू, शाळांिा व्यावसानयक दरािे वीज 

जोडणी नदली जाते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासिािे चौकशी करुि शाळांिा व्यावसानयक 

ऐवजी घरगतुी दरािे वीज परुवठा करण्याबाबतचा निणाय घेऊि र्थकीत वीज दयेके 

तात्काळ भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) िसल्यास, नवलंबाची कारणे काय आहते ? 

प्रा. िषाा िायकिाड : (१) व (२) अंशत: खरे आह.े  

 मराठवाड्यातील ४२७४ नजल्हा पररषद शाळांचे वीज नबल र्थकीत असल्यािे 

वीज जोडणी तोडण्यात आली आह.े  

(३) शाळांिा वीज परुवठा दरात सवलत दणे्याबाबत मा.मंत्री (ऊजाा) यांच्यासोबत 

बैठक आयोनजत करण्यात येत आह.े 

सि २०२०-२०२१ या आनर्थाक वषाात सादील अिदुािातिू मराठवाड्यातील 

८ नजल्यातील २६५७ नजल्हा पररषद शाळांचे कायम स्वरुपी बंद (Permanently 

Disconnected) वीज दयेकांची र्थकीत रक्कम एकूण रुपये ३२०.५९ लक्ष अदा 

करण्यात आली आह.े  

 तसेच, सि २०२१-२०२२ या आनर्थाक वषाात अिदुाि निधाारण पणूा झालेल्या 

नजल्हा पररषदचे्या शाळांकरीता रुपये २२५०.०० लक्ष इतके सादील अिदुाि नवतरित 

करण्यात आले आह.े त्यामधिू, र्थकीत वीज दयेके अदा करण्याची कायावाही 

करण्यात येईल.  

(४) प्रश्न उद ्भवत िाही.  
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ता.प्र.क्र.११८७५.... 

श्री. सतीश चव्हाण : सभापती महोदय, माििीय मंत्रयांिी आधीच याचे उत्तर 

नदले असल्यामळेु मी यावर फार प्रश्न नवचारणार िाही. मी एकच पश्न नवचारतो की, 

सादील अिदुाि कशासाठी नदले जाते आनण त्यामधिू वीज दयेक भरणे अपेनक्षत 

आह ेका ? 

प्रा. वषाा गायकवाड : सभापती महोदय, नकरकोळ खचा असतात. दिंैनदि 

कामामध्ये खचा करावा लागतो. दिंैनदि, भौनतक, शैक्षनणक असे खपू सानहत्य लागते, 

त्यावर खचा करण्यासाठी सादील अिदुाि नदले जाते. शाळांत नवद्याार्थीिी असतात. 

त्यामळेु तेरे्थ वीज असणे हाही महत्त्वाचा भाग आह.े मी मागच्या वेळी उत्तर नदले होते 

की, आपण जवळपास ६ कोटी रुपये मागच्या वषी नदले होते. आपल्याला यावषी 

सादील अिदुािपोटी जी रक्कम नमळाली आह,े त्यातील ३४.५० कोटी रुपयांपैकी 

२२.५० कोटी रुपये आपल्याकडे आहते, त्यामधिू यावषी ते दते आहोत.  

सभापती महोदय, माझी कालच माििीय उप मखु्यमंत्री व माििीय ऊजाामंत्री 

यांच्याशी चचाा झाली. स्र्थानिक स्वराज्य संस्र्थांच्या म्हणजे नजल्हा पररषद, 

िगरपानलका, िगरपररषदा यांच्या शाळा आहते, त्यांच्या नबलाच्या बाबतीत मी 

त्यांिा सांनगतले की, तत्संदभाात एक धोरण केले पानहजे. घरगतुी दरािे ि करता यांिा 

कमी दरािे कशी वीज नदली जाईल ह ेपहावे आनण नबलाचे एकदा सेटलमेंट करावे. 

स्र्थानिक स्वराज्य संस्र्थांच्या सवा शाळांमध्ये लाईट असलीच पानहजे आनण त्यासाठी 

िवीि धोरण केले पानहजे. आमच्या नतघांची काल या संदभाात बेठक झाली. येणाऱ्या 

काळात त्या संदभाातील एक धोरण आणणार आहोत आनण स्र्थानिक स्वराज्य 

संस्र्थांमध्ये घरगतुी ि करता कमी दरािे कसे करता येईल यासाठी पावले उचलणार 

आहोत. पढुील अनधवशेिाच्या आधी आम्ही ह ेधोरण आण.ू  

श्री. शनशकांत नशंद े: माििीय मंत्रयांिी स्पेनसनफक उत्तर नदले आह.े सदिात 

सातत्यािे हा नवषय चचलेा आला होता. आपल्याला कल्पिा आह.े आमचे म्हणणे 

एवढेच आह ेकी, वीज नबलाच्या आकारणीचे धोरण ठरत िाही तोपयांत वीज नबल 

त्याच कमनशाअल, इडंनस्रयल दरािे आकारले जाते. 

                          िंतर श्री. खचे .... 
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ता.प्र.क्र.११८७५.... 

श्री.शनशकांत नशंद.े... 

त्यामळेु अशी अडचण निमााण झाली आह ेकी, वीज दयेक भरली िाही तर वीज कट 

करण्यात येते. ऊजाा मंत्री असतािा चचाा झाली होती व त्यांिी असे आश्वासि नदले 

होते की, याबाबत लवकरात लवकर निणाय घेण्यात येईल. ह ेअनधवशेि संपण्याच्या 

आत शासकीय शाळा, नजल्हा पररषदांच्या शाळा, िगरपररषदांच्या शाळांसाठी 

धोरणात्मक निणाय शासि घेणार आह ेकाय ? असा निणाय झाला तर शाळा सरुु 

होतील त्यामळेु असे धोरण ठरविू निणाय घेण्यात येईल काय ? 

 प्रा.वषाा गायकवाड : सभापती महोदय, सोमवारी आम्ही ऊजाा मंत्री महोदयांिा 

सांगिू एमएआरसीकडे अजा सादर करणार आहोत. तेरे्थ सिुावणी घेऊि असे 

सांगण्यात येणार आह ेकी, घरगतुी दरापेक्षा आणखी काही दर कमी आहते ते दर 

शाळांिा लावले पानहजे. तसेच ज्या सरकारी शाळा आहते त्यांच्यासाठी वेगळी 

पॉनलसी तयार केली पानहजे. म्हणिू याबाबत धोरणात्मक निणाय येणाऱ्या काळात 

घेण्यात येईल. 

 सभापती : प्रश्नोत्तराचा तास संपलेला आह.े 

     ------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

पृ.शी./मु.शी. कागदपते्र सभागहृाच्या पटलावर ठेवणे. 
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 सभापती :  आजच्या कामकाजपनत्रकेत अिकु्रमांक-दोि वर "कागदपत्र े

सभागहृाच्या पटलावर ठेवणे" या शीषाकांतगात दशानवण्यात आलेली पढुील  

कागदपते्र सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आल्याचे मी घोनषत करतो. 

(क)  मुंबई लोखडं व पोलाद कामगार मंडळ यांच े सि २०१९-२०२० व सि 

२०२०-२०२१ या वषाांचे अिकु्रमे पन्िासावा व एकावन्िावा वानषाक अहवाल. 

(ख)  सातारा मार्थाडी व असंरनक्षत कामगार मंडळ यांचे सि २०११-२०१२, सि 

२०१२-२०१३ व सि २०१३-२०१४ या वषाांचे अिकु्रमे एकवीसावा, बावीसावा व 

तेवीसावा वानषाक अहवाल. 

(ग)  नद रेल्वे गडुस ्नक्लअररंग ॲण्ड फॉरवनडांग एस्टॅनब्लशमेंटस ्लेबर बोडा, मुंबई 

यांचे सि २०१६-२०१७, सि २०१७-२०१८, सि २०१८-२०१९ व सि २०१९-

२०२० या वषाांचे अिकु्रमे चाळीसावा, एकेचाळीसावा, बेचाळीसावा व त्रेचाळीसावा 

वानषाक अहवाल. 

(घ) कापड बाजार आनण दकुािे मंडळ यांचे सि २०१८-२०१९ व सि २०१९-

२०२० या वषाांचे अिकु्रमे अठे्ठचाळीसावा व एकोणपन्िासावा वानषाक अहवाल. 

(ङ) औरंगाबाद मार्थाडी व असंरनक्षत कामगार मंडळ यांचे सि २०१६-२०१७, 

सि २०१७-२०१८, सि २०१८-२०१९ व सि २०१९-२०२० या वषाांचे अिकु्रम े

पंचवीसावा, सव्वीसावा, सत्तावीसावा व अठ्ठावीसावा वानषाक अहवाल. 

(च)  बीड नजल्हा मार्थाडी व असंरनक्षत कामगार मंडळ यांचा सि २०१९-२०२० 

या वषााचा तेवीसावा वानषाक अहवाल. 

(छ)  धळेु - िंदरुबार नजल्हा मार्थाडी व असंरनक्षत कामगार मंडळ यांचे सि 

२००९-२०१०, सि २०१०-२०११, सि २०११-२०१२, सि २०१२-२०१३, सि 

२०१३-२०१४, सि २०१४-२०१५, सि २०१५-२०१६ व सि २०१६-२०१७ या 

वषाांचे अिकु्रमे एकवीसावा, बावीसावा, तेवीसावा, चोवीसावा, पंचवीसावा, 

सव्वीसावा, सत्तावीसावा व अठ्ठावीसावा वानषाक अहवाल. 

सभापती..... 
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(ज) अमरावती नजल्हा मार्थाडी व असंरनक्षत कामगार मंडळ यांचे सि २०१९-

२०२० व सि २०२०-२०२१ या वषाांचे अिकु्रमे अठ्ठावीसावा व एकोणतीसावा 

वानषाक अहवाल. 

(झ) कापसू बाजार कामगार मंडळ, (बहृन्मुंबई, ठाणे व रायगड नजल्यांकरीता) 

यांचे सि २०१९-२०२० व सि २०२०-२०२१ या वषाांचे अिकु्रमे अठे्ठचाळीसावा 

व एकोणपन्िासावा वानषाक अहवाल. 

(त्र)  धात ू (लोखडं व पोलाद वगळूि) आनण कागद बाजार व दकुािे मार्थाडी 

कामगार मंडळ यांचे सि २०१९-२०२० व सि २०२०-२०२१ या वषाांचे अिकु्रम े

सत्तेचाळीसावा व अठे्ठचाळीसावा वानषाक अहवाल. 

(ट)  मुंबई भाजीपाला बाजार असंरनक्षत कामगार मंडळ यांचे सि २०१८-२०१९ 

व सि २०१९-२०२० या वषाांचे अिकु्रमे चौतीसावा व पस्तीसावा वानषाक अहवाल. 

(ठ)  िांदडे मार्थाडी व असंरनक्षत कामगार मंडळ यांच ेसि २०१८-२०१९ व सि 

२०१९-२०२० या वषाांचे  अिकु्रमे सत्तावीसावा व अठ्ठावीसावा वानषाक अहवाल. 

(ड)  कोल्हापरू नजल्हा मार्थाडी व असंरनक्षत कामगार मंडळ यांचे सि २०१७-

२०१८, सि २०१८-२०१९, सि २०१९-२०२० व सि २०२०-२०२१ या वषाांचे 

वानषाक अहवाल. 

(ढ)  िानशक मार्थाडी व असंरनक्षत कामगार मंडळ यांचा सि २०१८-२०१९ या 

वषााचा चौतीसावा वानषाक अहवाल. 

(ण)  रत्िानगरी व नसंधदुगूा नजल्हा मार्थाडी आनण असंरनक्षत कामगार मंडळ यांच े

सि २०१८-२०१९, सि २०१९-२०२० व सि २०२०-२०२१ या वषाांचे अिकु्रम े

तेरावा, चौदावा व पंधरावा वानषाक अहवाल. 

(त)  नक्लअररंग आनण फॉरवडीगं असंरनक्षत गोदी कामगार मंडळ यांचा सि 

२०१९-२०२० या वषााचा एकोणतीसावा वानषाक अहवाल. 

सभापती.... 
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(र्थ)  अकोला-वानशम-बलुडाणा नजल्हा मार्थाडी व असंरनक्षत कामगार मंडळ 

यांचा सि २०२०-२०२१ या वषााचा तीसावा वानषाक अहवाल. 

(द)  माल वाहतकू कामगार मंडळ यांचा सि २०१९-२०२० या वषााचा 

एकोणपन्िासावा वानषाक अहवाल. 

(ध) चंद्रपरू नजल्हा सरुक्षा रक्षक मंडळ यांचा सि २०१५-२०१६, सि २०१६-

२०१७, सि २०१७-२०१८, सि २०१८-२०१९, सि २०१९-२०२० व सि 

२०२०-२०२१ या वषाांचा अिकु्रमे पनहला, दसुरा, नतसरा, चौर्था, पाचवा व सहावा 

वानषाक अहवाल. 

(ि) अहमदिगर नजल्हा सरुक्षा रक्षक मंडळ यांचा सि २०१९-२०२० या वषााचा 

वानषाक अहवाल. 

(प)  सांगली नजल्हा सरुक्षा रक्षक मंडळ यांचा सि २०२०-२०२१ या वषााचा 

वानषाक अहवाल. 

(फ) सरुक्षा रक्षक मंडळ बहृन्मुंबई आनण ठाण ेनजल्हा यांचा सि २०२०-२०२१ 

या वषााचा चाळीसावा वानषाक अहवाल. 

(ब)  िानशक नजल्हा सरुक्षा रक्षक मंडळ यांचा सि २०१८-२०१९ या वषााचा 

पंधरावा वानषाक अहवाल. 

(भ)  धळेु नजल्हा सरुक्षा रक्षक मंडळ (अंतगात जळगाव, धळेु व िंदरूबार नजल्ह)े 

यांचे सि २०१९-२०२० व सि २०२०-२०२१ या वषाांचा वैधानिक लेखापररक्षण व 

कामकाज अहवाल. 

(म) कोल्हापरू नजल्हा सरुक्षा रक्षक मंडळ यांचे सि २०१८-२०१९, सि २०१९-

२०२० व सि २०२०-२०२१ या वषाांचे वानषाक अहवाल. 

     ------- 

पृ.शी./मु.शी. : वस्त ूव सेवाकर नवभागात वषाािवुषे कंत्राटी 

      तत्वावर कायारत असलेल्या कमाचाऱ्यांिा 

      सेवेत सामाविू घेण े याबाबत ॲड.निरंजि 
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      डावखरे, नव.प.स. यांिी नदलेली नियम ९३ 

     अन्वये सचूिा  

 श्रीी.शंभरूाज दसेाई  (नवत्त राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, नियम ९३ अन्वय े

नदलेल्या सचूिेला अिलुक्षिू, आपण निदशे नदल्याप्रमाण ेमला निवेदि करावयाचे 

आह.े निवेदिाच्या प्रती सन्माििीय सदस्यांिा अगोदरच नवतररत केलेल्या असल्यािे 

मी सचूिा क्रमांक १५ चे निवेदि सभागहृाच्या पटलावर ठेवतो. 

 सभापती : निवेदि सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आह.े 

      निवेदि 

    ( प्रेस : येरे्थ सोबतचे निवेदि छापावे ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ॲड.निरंजि डावखरे : सभापती महोदय, वस्त ूव सेवाकर नवभागात वषाािवुष े

कंत्राटी तत्वावर जे कमाचारी काम करीत आहते त्या कमाचाऱ्यांिा माचा २०१९ मध्ये 

सेवेतिू काढूि  टाकल्यामळेु ते बरोजगार झाले आहते. कंत्राटी कमाचाऱ्यांिा सेवेत 
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सामाविू घेण्याबाबत राज्य शासि काही धोरण आखणार आह े काय ? या 

कमाचाऱ्यांिी शासिाची कामे केली आहते, म्हणिू माझी मंत्री महोदयांिा नविंती आह े

की, या कमाचाऱ्यांिा प्रश्न सोडनवण्यासाठी बैठक घेतली तर चचाा होऊि सकारात्मक 

निणाय होऊ शकेल. 

 श्री.शंभरूाज दसेाई : सभापती महोदय, वस्त ू व सेवाकर नवभागात कंत्राटी 

तत्वावर काही कमाचाऱ्यांिा कामावर घतेले होते. नियकु्ती पत्र दतेािा इतक्या 

कालावधीपरुती  व कंत्राटी तत्वावर आपली नियकु्ती करण्यात येत आह ेअसे िमदू 

केले होते. वस्त ूव सेवाकर नवभागात ररक्त पद ेभरण्याची प्रनक्रया सरुु केली आह.े सि 

२०१९ मधील पनहली यादी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगािे मान्य केली आह.े नियकु्ती 

दणे्याबबात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडूि नशफारस करण्यात आलेली 

िसल्यामळेु पद भरती झालेली िाही. सि २०२० मध्ये कोनवडमळेु परीक्षा होऊ 

शकल्या िाहीत. ररक्त पद ेभरण्याबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला दोि वेळा 

स्मरणपत्रे दणे्यात आली आहते. आणखी एक वेळा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे 

नविंती करुि ररक्त पद ेभरण्यात कायावाही करण्यात येईल. 

 सभापती : बैठक घऊेि कायावाही करण्यात यावी. 

 श्री.शंभरूाज दसेाई : सभापती महोदय, कंत्राटी तत्वावर घेतलेल्या 

कमाचाऱ्यांिा पनु्हा कामावर घेणे शक्य िाही. सभापती महोदय, आपण निदशे नदले 

व सन्माििीय सदस्यांिी बैठक घेण्याची नविंती केली त्यािसुार बैठक घणे्यात येईल. 

     -------- 

 

 

 पृ.शी./मु.शी. : १०० टक्के अिदुानित शाळांमधील १३५८ 

     नवशेष नशक्षकांची सामान्य शाळेतील ररक्त 

     पदांवर समायोनजत करण्याच्या नियकु्तीमध्ये 

     झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करणे  

     याबाबत सवाश्री िागोराव गाणार, प्रवीण  
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     दरेकर, ॲड.निरंजि डावखरे, श्री.नवजय ऊफा  

     भाई नगरकर, नव.प.स. यांिी नदलेली नियम ९३ 

     अन्वये सचूिा  

 प्रा.वषाा गायकवाड (शालेय नशक्षण मंत्री) : सभापती महोदय, नियम ९३ 

अन्वये नदलेल्या सचूिेला अिलुक्षिू, आपण निदशे नदल्याप्रमाणे मला निवेदि 

करावयाचे आह.े निवेदिाच्या प्रती सन्माििीय सदस्यांिा अगोदरच नवतररत केलेल्या 

असल्यािे मी सचूिा क्रमांक १४ चे निवेदि सभागहृाच्या पटलावर ठेवतो. 

 सभापती : निवेदि सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आह.े 

      निवेदि 

    ( प्रेस : येरे्थ सोबतचे निवेदि छापावे ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 श्री.िागोराव गाणार : सभापती महोदय, गैरप्रकार व भ्रष्टाचारासंदभाातील हा 

नवषय आह,े नशक्षकांकडूि ३० ते ४० हजार रुपये गोळा करुि मंत्रालयातील पवार 

िावाचे अनधकारी व समग्र नशक्षा योजिेतील काकडे िावाचे अनधकारी यांिी एक 

कोटी पेक्षा जास्त पैसा लबुाडला आह.े त्यांच्या अनधकारात िसतांिा नशक्षकांिा 

पिुस्र्थाापिा दणे्यात आली. मखु्यमंत्री महोदयांच्या व न्यायालयाच्या निणायाचा 
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अवमाि केला आह.े याबाबत मी दस्तावेजासह १४ माचा २०२२ रोजी तक्रार केली 

आह.े त्याबाबत चौकशी करुि नकती नदवसात ही बाब निकाली काढण्यात येईल. 

 प्रा.वषाा गायकवाड : सभापती महोदय, कें द्र शासिाच्या अपंग समावशेक 

नशक्षण माध्यनमक स्तरीय कें द्र परुस्कृत योजिेबाबत हा प्रश्न आह.े यामध्ये जवळपास 

१३०० कमाचारी आहते त्यांच्या संदभाातील हा प्रश्न आह.े ६३३ नशक्षकांच्या 

पदस्र्थापिेचा प्रस्ताव शासिाकडे आलेला आह.े सन्माििीय सदस्यांिी जी पत्राद्वारे 

तक्रार केली त्याबाबत सनचवांच्या अध्यक्षतखेाली सनमती स्र्थापि करुि १५ 

नदवसांच्या आत चौकशी करण्यात येईल. 

 सभापती : सचूिा क्रमांक १२ ला उत्तर दणे्यासाठी मंत्री महोदय उपनस्र्थत 

िसल्यामळेु ही सचूिा िंतर घेण्यात येईल. 

------ 

 

 

 

 

 

 

 

   पृ.शी./मु.शी. : भसुावळ िगरपररषदमेध्ये रस्ते नवकासाची 

         कामे, अनतक्रमण निष्ट्कानसत करणे अशा 

                 अिेक कामांमध्ये होत असलेल्या  

         गैरव्यवहाराची चौकशी करणे याबाबत  

        सवाश्री चंदभूाई पटेल, प्रसाद लाड,  

        डॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस,नव.प.स. यांिी 

        नदलेली नियम ९३ अन्वये सचूिा  
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 श्री.प्राजक्त तिपरेु (िगर नवकास राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, नियम ९३ 

अन्वये नदलेल्या सचूिेला अिलुक्षिू, आपण निदशे नदल्याप्रमाणे मला निवेदि 

करावयाचे आह.े निवेदिाच्या प्रती सन्माििीय सदस्यांिा अगोदरच नवतररत केलेल्या 

असल्यािे मी सचूिा क्रमांक १३ चे निवेदि सभागहृाच्या पटलावर ठेवतो. 

 सभापती : निवेदि सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आह.े 

      निवेदि 

    ( प्रेस : येरे्थ सोबतचे निवेदि छापावे ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 श्री.चंदभूाई पटेल : सभापती महोदय, भसुावळ िगरपररषदमेध्ये १२ कोटी 

रुपयांची कामे सरुु असतािा कंत्राटदाराला मरुुम व कच्चे कामे दणे्यात आले यामाग े

काय कारणे आहते. १२ कोटी रुपयांचे रस्ते मंजरू असतािा तीि वष ेदखेभाल व 

दरुुस्ती करण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची असते. तरी दखेील भ्रष्टाचार करण्याच्या 

उद्दशेािे मखु्यानधकारी भसुावळ िगरपानलका यांिी अशी मरुुमाची कामे काढली 

आह.े अनभयंता श्री.बावीस्कर यांिी आपल्या भाच्याला सदर कामे दणे्याचा ऊहापोह 

केला आह.े याबाबत तक्रार करण्यात आल्यािंतर कोणतीही कारवाई करण्यात आली 

िाही. जो कच्चा मरुुम काढण्यात आला त्याच्या रॉयल्टीचा तपशील उप नवभागीय 
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अनधकारी यांच्याकडे दणे्यात आला िाही.  त्यामळेु त्यांच्याकडूि दडं वसलू करण्यात 

यावा. शासिाची फसवणकू केली म्हणिू त्यांिा काळ्या यादीत टाकूि कंत्राटदारावर 

फौजदारी कारवाई करावी.तसेच भसुावभ्  िगरपररषदचे मखु्यानधकारी यांिा निलंनबत 

करुि त्यांची  नवभागीय चौकशी उप नजल्हानधकारी यांच्यामाफा त करण्यात येईल   

काय ? 

 श्री.प्राजक्त तिपरेु : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्यांिी सांनगतले की, १२ 

कोटीच्या रस्त्यांची कामे असतािा पनु्हा ६ कोटी रुपयांची मरुुमाची कामे केली 

आहते. याबाबत मखु्यानधकारी यांच्याकडूि मानहती घेण्यात आली असिू जी १२ 

कोटी रुपयांची कामे होती त्याच्या व्यनतररक्त जो मरुुम टाकण्यात आला तो तरेे्थ 

टाकण्यात आलेला िाही. पावसामळेु इतर रस्त ेखराब झाले आहते, खड्डे पडले 

आहते तरेे्थ मरुुम टाकण्यात आला आह.े गौण खनिजाची रक्कम ५७ लाख रुपय े

तहसील कायाालयात जमा केली आह.े प्रर्थमदशी यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार 

झाल्याचे नदसिू येत िाही. 

      ------- 

 

 

 

 पृ.शी./मु.शी. : िगरपररषद कळमेश्वर-ब्राम्हणी अंतगात 

    नसटी सवेकररता निनवदा काढूि खाजगी 

    संस्र्थांकडूि नसटीसवचे े काम चकुीच े

    झाल्यामळेु सवेक्षण रद्द करणे याबाबत 

    श्री.चंद्रशेखर बाविकुळे  नव.प.स. यांिी 

             नदलेली नियम ९३ अन्वये सचूिा  

 श्री.बाळासाहबे र्थोरात   (महसलू मंत्री) : सभापती महोदय, नियम ९३ अन्वय े

नदलेल्या सचूिेला अिलुक्षिू, आपण निदशे नदल्याप्रमाण ेमला निवेदि करावयाचे 
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आह.े निवेदिाच्या प्रती सन्माििीय सदस्यांिा अगोदरच नवतररत केलेल्या असल्यािे 

मी सचूिा क्रमांक  १६ चे निवेदि सभागहृाच्या पटलावर ठेवतो. 

 सभापती : निवेदि सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आह.े 

      निवेदि 

    ( प्रेस : येरे्थ सोबतचे निवेदि छापावे ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 श्री.चंद्रशेखर बाविकुळे : सभापती महोदय, िगरपररषद कळमेश्वर व 

राज्यातील ६० िगरपानलकांचा नसटीसव्ह े खाजगी कंत्राटदारांकडूि करुि घेतला 

आह.े शासिाच्या धोरणाप्रमाणे ते करण्यात आले. मी स्वत: असे पानहले आह ेकी, 

यामध्ये ९० टक्के िागररकांच्या तक्रारी आहते. हा कंत्राटदार खाजगी होता. त्यांिी 

एका कायाालयात बसिू र्थातरूमातरू हा नसटीसवे केला. हा नसटीसवे जाहीर झाला तर 

कोणाच्या प्रापटी कोणाकडे जातील असा मोठा घोळ यामध्ये झालेला आह.े त्यामळेु 

यामध्ये प्रचंड िकुसाि होणार आह.े मंत्री महोदयांिा अशी नविंती आह ेकी, या सवा 

शहरांचे पनु्हा नसटी सवके्षण करुि तेर्थील लोकांिा न्याय दणे्यात येईल काय ? 
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 श्री.बाळासाहबे र्थोरात : सभापती महोदय, राज्यातील ६१ िगरपानलकांच्या 

हद्दीचे िगरभमूापि के्षत्र तयार झाले िव्हते. भमूापि करण्याचा धोरणात्मक निणाय सि 

२०११ मध्ये झालेला आह.े त्यामध्ये कळमेश्वर िगरपानलकेचा समावशे आह.े सि 

२०१२ मध्य ेजमावबंदी आयकु्तांिी निनवदा काढली होती. नवभागीय आयकु्त िागपरू 

यांिी त्यासाठी कायाारंभ आदशे नदला. अक्षय इनंजनिअररंग या कंपिीला कन्सलटंट 

म्हणिू जबाबदारी दणे्यात आली. याचे सवेक्षण सि २०१३ मध्ये झाले. त्यांिी जो 

सवे केला त्याची तपासणी उप अनधक्षक भमूी अनभलेख ह े १०० टक्के करतात. 

त्यातील एसएलआर रॅन्डमली १० टक्के चेक करतात. 

        या िंतर श्री.बोरले... 
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श्री.बाळासाहबे र्थोरात.......... 

रॅन्डम पद्धतीिे एसएलआर १० टक्के व डेप्यटुी डायरेक्टर २ टक्के तपासणी करतात. 

त्यामध्ये काही चकू आह ेकाय ह ेतपासले जात.े ही संपणूा तपासणी झालेली आह.े 

काम पणूा झाल्यािंतर प्रनसद्धी, हरकती, दरुुस्ती करण्याची तरतदू आह.े एकूण ५४२० 

नमळकती असिू ९० हरकती प्राप्त झालेल्या आहते. सन्माििीय सदस्य श्री.चंद्रशेखर 

बाविकुळे यांिी सांनगतले की, ९० टक्के तक्रारी आहते. आपण सांनगतल्यामळेु 

आम्ही पनु्हा ह ेतपासिू घेऊ. परंत ुमी सांनगतल्याप्रमाणे ९० हकरती प्राप्त झालेल्या 

आहते आनण त्या ३ मनहन्यात निकाली काढण्याचा आमचा प्रयत्ि आह.े आम्ही 

आपली तक्रार तपासिू घेऊि त्यावर योग्य तो निणाय घेऊ.  

-------- 
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सभािृहाच्या कामकािाबाबत 

 सभापती : आज सकाळी १०.०० वाजता सभागहृाचे कामकाम सरुु झालेले 

आह.े आजचे सभागहृापढुील कामकाज लक्षात घेता आजच्या कामकाजपनत्रकेवर 

दशानवण्यात आलेल्या लक्षवेधी सचूिा पढेु ढकलण्यात येत आहते. नवशेष 

उल्लेखाच्या सचूिा सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात येत आहते. तसेच, म.नव.प. 

नियम ९७ अन्वये अल्पकालीि चचाा पढेु ढकलण्यात येत आहते. आजच्या 

कामकाजपनत्रकेत म.नव.प. नियम २६० अन्वये २ प्रस्ताव दशानवण्यात आलेले 

आहते. मागील आठवड्यात गरुुवारी सभागहृाची बैठक होऊ ि शकल्यामळेु 

आपल्याला नवरोधी पक्षाचा प्रस्ताव घेता आला िाही. त्यामळेु आपण आज दपुारी 

३.०० वाजता नवरोधी पक्षातफे दणे्यात आलेल्या म.नव.प. नियम २६० अन्वये 

प्रस्तावावर चचाा सरुु करु.  

-------- 
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कााँगे्रस पक्षाचा िटनेता ि मुख्य प्रतोद िाहीर करण्याबाबत 

श्री.बाळासोब र्थोरात : सभापती महोदय, मी काँग्रस पक्षाचा नवनधमंडळ िेता 

म्हणिू काम करीत आह.े काँगे्रस पक्षाचा गटिेता व मखु्य प्रतोद जाहीर करण्यात यावा, 

असे पत्र मी आपल्याकडे पत्र नदलेले आह.े 

सभापती : आज दपुारी ३.०० वाजता या संदभाात घोषणा करण्यात येईल.  

--------- 
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िौण खलनि ि िाळू उपसा याबाबत पॉईटं ऑफ इन्फमेशन 

 ॲड.निरंजि डावखरे : सभापती महोदय, मी पॉईटं ऑफ इन्फमेशिच्या 

माध्यमातिू महत्वाच्या नवषयाबाबत सभागहृाला मानहती दऊे इनच्छतो. कडेगांव 

तहसीलदार श्रीमती शैलजा पाटील कामावर रुज ूझाल्यापासिू कडेगांव तहसीलमध्ये 

अिेक अिनधकृत कामांिा चालिा नमळालेली आह.े त्यांच्या कायाक्षेत्रात गौण 

खनिजाचे अिनधकृत उत्खिि व वाळूचा उपसा होत आह.े सभागहृात अिनधकृत 

गौण खनिज उत्खिि व वाळूचा उपसा या संदभाात वेळोवेळी चचाा झालेली आह.े या 

संदभाात कडक कारवाई होणे गरजेचे आह.े अशा प्रकारे बेजबाबदार अनधकाऱ्याच े

ताबडतोब निलंबि होण ेगरजेचे आह.े एका पत्रकारािे वाळू उत्खििाबाबत तक्रार 

नदली होती. त्या पत्रकारािे श्रीमती शैलजा पाटील यांिा व्हॉट्ॲप दखेील केला होता. 

त्यािंतर तक्रारदारावर १२.०० ते १२.१५ वाजता हल्ला होतो आनण हल्लेखोर 

त्याला सांगतात की, त ू तहसीलदारांकडे आमची तक्रार का करतो ? माझी मंत्री 

महोदयांिा नविंती आह ेकी, श्रीमती शैलजा पाटील, तहसीलदार यांच्यावर ताबडतोब 

कारवाई होणे गरजेचे आह.े 

 सभापती : चौकशी करुि कारवाई करण्यात यावी. 

-------- 
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पुणे ि आिुबािूच्या पररसरातीि अनलधकृत बांधकामांच्या 

रलिस्रेशनबाबत पॉईटं ऑफ इन्फमेशन 

 श्री.प्रसाद लाड : सभापती महोदय, सभागहृात काल पणुे नजल्यातील हवेली 

येर्थील खोटे दस्तावेज िोंदनवण्याबाबत मदु्दा उपनस्र्थत करण्यात आला होता. मंत्री 

महोदयांिी सांनगतले होते की, माझ्याकडे आता या संदभाात मानहती िाही, मी मानहती 

घेऊि सभागहृाला कळनवतो. माझ्याकडे या संदभाातील कागदपते्र आहते. फेक एिए 

ऑडार रनजस्रेशि करणे, पणुे व पणु्याच्या आजबुाजचू्या पररसरात दोि वषाांपासिू 

अिनधकृत बांधकामाचे रनजस्रेशि पणूापणे बंद होते. परंत ुमागील एका वषाापासिू तेरे्थ 

नकमाि शंभर फ्लॅटचे रनजस्रेशि झालेले आह.े एका आयपीएस अनधकाऱ्याच्या 

िावािे जवळपास ६३ डॉक्यमुेंट आनण उवाररत ३७ डॉक्यमुेंट महािगरपानलकेच्या 

िावािे रनजस्टर केले गलेे आहते. नवभागीय आयकु्त, श्री.सौरभ राव आनण तत्कालीि 

िोंदणी महानिरीक्षक श्री.चोकनलंगम साहबेांच्या प्रांत अनधकारी म्हणिू सया 

करण्यात आलेल्या आहते. यामध्ये करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार झालेला आह.े मी हा 

मदु्दा काल सभागहृाच्या निदशािास आणिू नदला होता. सभापती महोदय, मी आपल्या 

माध्यमातिू ती कागदपते्र मंत्री महोदयांकडे दऊे इनच्छतो. शासिािे तत्काळ चौकशी 

करुि गनु्हा रनजस्टर करावा, अशी माझी मागणी आह.े  

 सभापती : शासिािे उनचत कायावाही करावी. 

 श्री.बाळासाहबे र्थोरात : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्यांिी काल 

सभागहृात हा मदु्दा उपनस्र्थत केल्यािंतर मी लगेच सचूिा नदलेल्या आहते. या संदभाात 

कायावाही सरुु आह.े  

--------- 
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कााँगे्रस पक्षाचे िटनेता ि मुख्य प्रतोद पदाबाबत घोषणा 

सभापती : माििीय महसलू मंत्री श्री.बाळासाहबे र्थोरात यांिी सचूिा 

केल्याप्रमाणे मी काँगे्रस पक्षाचे गटिेता व मखु्य प्रतोद पदाबाबत पढुील घोषणा करीत 

आह.े  

महाराष्ट्र नवधािमंडळ काँगे्रस पक्षाचे नवधाि पररषद गटिेते पद व मखु्य प्रतोद 

पद ररक्त असिू त्या जागेवर गटिेता (नवधाि पररषद) श्री.अमरिार्थ राजरूकर व मखु्य 

प्रतोद (नवधाि पररषद) श्री.अनभजीत वंजारी यांची नियकु्ती केल्याचे मी घोनषत करीत 

आह.े  

-------- 
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पृ.शी./मु.शी. : बीडीडी चाळीतील रनहवाशांिा न्याय 

नमळविू दणे्याबाबत सवाश्री प्रवीण दरेकर, 

प्रसाद लाड, नवजय ऊफा  भाई नगरकर, 

डॉ.पररणय फुके, सवाश्री सरेुश धस, 

सदाभाऊ खोत, नविायक मेटे, गोनपचंद 

पडळकर, ॲड.निरंजि डावखरे, निलय 

िाईक, सवाश्री प्रवीण दटके, िागोराव 

गाणार, चंदभूाई पटेल, नव.प.स.  यांिी नियम 

९३ अन्वये नदलेली सचूिा. 

 

 डॉ.नजतेंद्र आव्हाड (गहृनिमााण मंत्री ) : सभापती महोदय, नियम ९३ अन्वय े

नदलेल्या सचूिेला अिलुक्षिू, आपण निदशे नदल्याप्रमाण ेमला निवेदि करावयाचे 

आह.े निवेदिाच्या प्रती सन्माििीय सदस्यांिा अगोदरच नवतररत केलेल्या असल्यािे 

मी आपल्या अिमुतीिे सचूिा क्रमांक १२ चे निवेदि सभागहृाच्या पटलावर ठेवतो. 

 सभापती : निवेदि सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आह.े 

( प्रेस : येरे्थ सोबतचे निवेदि छापावे ) 

-------- 
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 श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, बीडीडी चाळ महासंघाच्या 

पदानधकाऱ्यांिी वरळी, िायगाव, िा.म.जोशी मागा व नशवडी येर्थील बीडीडी 

चाळींचा पिुनवाकास करण्यासाठी मे.कररश्मा इन्व्हसे्टमेंट प्रायव्हटे नलनमटेड या 

कंपिीला सि २००४ मध्ये २२५ कोटी रुपयांिा नवकल्याचा आरोप अनखल बीडीडी 

चाळ भाडेकरु हक्क संरक्षण सनमतीिे केला आह.े महासंघाच ेपदानधकारी सातत्यािे 

सरकारी कामात अडर्थळे आणत असिू त्यामळेु पिुनवाकास रखडत आह.े त्यामळेु 

संबंनधत पदानधकाऱ्यांवर फौजदारी गनु्ह ेदाखल करुि त्यांची ईडी माफा त चौकशी 

करण्यात यावी, अशा प्रकारची मागणी भाडेकरु हक्क संरक्षण सनमतीिे केलेली आह.े 

काही रक्कम चेकद्वारे श्री.अरनवंद वाघमारे यांच्या बँक ऑफ बडोदा येर्थील खात्यात 

जमा झाल्याची मानहती त्यांिी तपास यंत्रणांिा नदलेली आह.े माझे स्पेनसनफक प्रश्न 

असे आहते की, अनखल बीडीडी चाळ भाडेकरु हक्क संरक्षण सनमतीची तक्रार 

शासिाकडे प्राप्त झालेली आह ेकाय, असल्यास या प्रकरणी चौकशी करण्यात येणार 

आह ेकाय आनण संबंनधतावर गनु्ह ेदाखल करण्यात येणार आहते काय ? 

 डॉ.नजतेंद्र आव्हाड : सभापती महोदय, वरळीतील िायगाव, िा.म.जोशी 

येर्थील बीडीडी चाळींच्या पिुनवाकासाचा प्रकल्प नदिांक ३०.३.२०१६ रोजीच्या 

शासि निणायान्वये कायाानन्वत करण्यात आला असिू म्हाडाची िोडल एजन्सी म्हणिू  

िेमणकू करण्यात आली आह.े आपण स्पेशल प्लॅनिंग ॲर्थॉररटी िेमिू ३३ (९)(B) 

या िवीि कलमान्वय े नवकास करीत आहोत. मे.कररश्मा इन्व्हसे्टमेंट प्रायव्हटे 

नलनमटेड कंपिी वगरेै असे आपले म्हणणे आह.े परंत ुत्याचा हाऊनसंगशी काहीही 

संबंध िाही. बीडीडी पिुनवाकास चाळीच्या नशष्टमंडळािे योग्य त्या खात्याला 

परुाव्यासह पत्र नदले तर संबंनधत खाते चौकशी करील. चौकशी करण्याचे काम 

दखेील माझ्या नवभागाचे िाही. सि २००२ नकंवा २००३ मध्ये काही झाले असले, 

त्यांच्याकडे बँक प्रफु असतील आनण माझ्याकडे तशा प्रकारचे पत्र आले तर मी ते 

ईओडब्ल्य ूनकंवा सीपी यांच्याकडे पाठविू दईेि. मी या प्रकरणी चौकशी करु शकत 

िाही.  

 श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, आम्ही शासिाला प्रश्न नवचारलेला आह.े 

सदर प्रकल्प गहृनिमााण नवभागाच्या िेततृ्वाखाली सरुु आह.े आम्ही संबंनधत बाब 
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सभागहृाच्या निदशािास आणिू नदलेली आह.े गहृ नवभागाच्या वतीिे गनु्हा दाखल 

करण्यात येतो याची आम्हाला कल्पिा आह.े परंत ुसंबंनधत नवभागािे गहृ नवभागाला 

सचूिा नदल्या पानहजेत. आपण तक्रारीची दखल घेऊि.... 

 डॉ.नजतेंद्र आव्हाड : सभापती महोदय, मी स्पष्ट शब्दात सांनगतले की, 

माझ्याकडे तक्रार आली तर मी ती सीपी, ईओडब्ल्य ूयांच्याकडे पाठविू दईेि. 

 श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, मंत्री महोदयांकडे तक्रार प्राप्त झालेली 

िाही काय ? 

 डॉ.नजतेंद्र आव्हाड : सभापती महोदय, माझ्याकडे तक्रार प्राप्त झालेली िाही. 

माझ्याकडे तक्रार पाठनवण्यात यावी. मी त्यावर ररमाका  दऊेि ती पढेु पाठनवतो. 

-------- 
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 सभापती : सभागहृाची बैठक आता मध्यंतरासाठी स्र्थनगत होत आह.े 

( दपुारी २.४८ ते ३.०० वाजेपयांत मध्यंतर ) 

-------- 

        यािंतर श्री.सांगळे....... 
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(मध्यंतरानतंर) 

(सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती) 

 

पृ.शी.: राज्याच्या नवकासात निमााण झालेला प्रादनेशक असमतोल  

 

मु.शी.: राज्याच्या नवकासात निमााण झालेला प्रादनेशक असमतोल या 

नवषयासंबंधी सवाश्रीी प्रवीण दरेकर, नवजय ऊफा  भाई नगरकर, 

प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, सवाश्री चंद्रशेखर बाविकुळे, सरेुश 

धस, सदानशव खोत, गोनपचंद पडळकर, नविायक मेटे, 

डॉ.रणनजत पाटील सवाश्री प्रनवण पोटे पाटील, महादवे जािकर, 

रणनजतनसंह मोनहते-पाटील, अॅड.निरंजि डावखरे, अॅड. निलय 

िाईक सवाश्री चंदभुाई पटेल, प्रवीण दटके, रमेशदादा पाटील, 

िागोराव गाणार, राजहसं नसंह, रामदास आंबटकर, रमेश कराड, 

अमरीशभाई पटेल, रामराव पाटील, नव.प.स. यांचा प्रस्ताव 

 

 श्री.प्रवीण दरेकर (नवरोधी पक्षिेता) : सभापती महोदयीा, मी आपल्या 

अिमुतीिे नियम २६० अन्वये पढुील प्रस्ताव मांडतो.  

"राज्याच्या नवकासात निमााण झालेला प्रादनेशक असमतोल, नवदभा, 

मराठवाडा, कोकणात व खािदशेासाठी स्वतंत्र उद्योग धोरण जाहीर करण्यात येईल, 

अशी निवडणकूपवूा घोषणा करुिही उद्योग उभारण्यात सरकारला आलेले अपयश, 

िागपरू कराराचे पालि करण्याबाबत शासिािे दाखनवलेली उदानसिता, मागील 

सरकारिे सरुु केलेल्या मराठवाडा वॉटर ग्रीड, वैिगंगा-पैिगंगा िदीजोड प्रकल्प, 

कोकणातील १६७ टीएमसी पाणी मराठवाडा व खािदशेाकडे वळवण्याचा प्रकल्प, 

अशासारख्या प्रकल्पांची र्थांबलेली अंमलबजावणी, शासकीय योजिात मागास 

भागाला नमळणारा अल्प निधी, नसंचि, नशक्षण, उद्योग, व्यवसाय, सहकारी संस्र्था 

अशा क्षेत्रात या चारही क्षेत्रावर निधी नवतरणात होणारा अन्याय, मागास भागाचा  

श्री.प्रवीण दरेकर... 
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अिशेुष दरू करण्यास वैधानिक नवकास मंडळाचा वाटा मोठा असतािा नदिांक ३० 

एनप्रल, २०२० िंतर मदुत संपल्यािंतर सधु्दा सरकारिे वैधानिक नवकास मंडळांिा 

मदुत वाढ नदलेली िसणे, पररणामी या भागांचा खुटंलेला नवकास व नशल्लक 

अिशेुषात वाढ झालेली असणे, सरकारिे तातडीिे वैधानिक नवकास मंडळांिा 

मदुतवाढ दणे्याची आवश्यकता, नसंचि, पयाटि, उद्योग, रस्ते, प्रनक्रया उद्योग 

याबाबतीत सवाच नवभागांचा अिशेुष मोठया प्रमाणावर असणे, उवाररत महाराष्ट्र 

वैधानिक नवकास मंडळाकडूिही कोकणावर अन्याय झाला असणे, त्यामळेु 

कोकणासाठी स्वतंत्र वधैानिक नवकास मंडळ स्र्थापि करण्याबाबत तातडीिे निणाय 

होण्याची आवश्यकता, तसेच, कोरडवाहू  नपकांसाठी हके्टरी रुपये २५,०००/- व 

बागायतीसाठी हके्टरी रुपये ५०,०००/-ची मदत  दणे्याची निवडणकुीपवूी केलेली 

घोषणा, सरकारिे सि २०२० व २०२१ मध्ये आलेल्या चक्रीवादळ, अनतवषृ्टी, परू, 

गारपीट, अवकाळी पावसािे िकुसाि झालेल्या शेतकऱ्यांिा तटुपुंजी मदत करुि 

पणूापण े भ्रमनिरास केलेला असणे, महात्मा फुले कजामाफी योजिेत अिेक पात्र 

शेतकरी अद्याप वंनचत असणे, प्रोत्साहिपर अिदुाि दणे्याची तसेच एकवेळ समझोता 

योजिेची २ वषापतुी घोषणेची सरकारिे अद्याप अंमलबजावणी केलेली िसण,े 

शेतकऱ्यांिा नदलेल्या वचिाची पतुाता ि करता, भ्रष्ट नजल्हा सहकारी बँकांच्या 

व्यवस्र्थापिांिा शासिाकडूि संरक्षण नमळणे, अन्य राज्यांिी शेतकऱ्यांिा पॅकेजेस 

नदलेले असतािा महाराष्ट्रात सरकारिे कोणतेही पॅकेज नदलेले िसणे, शेतकऱ्यांिा 

पीक नवम्याचा लाभ नमळत िसणे, चक्रीवादळ व अनतवषृ्टीग्रस्तांसाठी जाहीर 

करण्यात आलेल्या दोन्ही वषााच्या पॅकेजचा लाभ बहुतांश शेतकऱ्यांिा झालेला 

िसणे, निवडणकूपवूा जाहीरिाम्यामध्ये शेतकरीनहताच्या अिेक योजिा जाहीर करणे, 

परंत ुगत २ वषाात कोणत्याही घोषणेची अमंलबजावणी झालेली िसणे, शासिाच्या 

शेतकरी नवरोधी धोरणामळेु, अनतररक्त ऊसाचा प्रश्न निमााण होणे, तसेच द्राक्ष, डाळींब 

व कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आलेला असणे, ऐि हगंामात कृनष पंपाच्या 

वीज जोडण्या तोडण्यात आल्या असणे, शेती पंपांसाठी पैसे भरुि लाखो शेतकऱ्यांिा 

नवद्यतु जोडणी नमळालेली िसणे, कृनष के्षत्रासाठी सरुु असलेल्या योजिांची ठप्प  

श्री.प्रवीण दरेकर... 
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झालेली वा संर्थ गतीिे सरुु असलेली अंमलबजावणी, पररणामी कृषी के्षत्राची पणूा 

वाताहत झाली असण,े पररणामी शेतकरी बांधवामध्ये िैराश्य येऊि हजारो 

शेतकऱ्यांिी केलेल्या आत्महत्या, पररणामी संपणुा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये 

पसरलेले असंतोषाचे वातावरण तसेच नवदभा, मराठवाडा, कोकण व खािदशेातील 

जितेमध्ये भेदभावपणूा वागणकु नदल्यामळेु पसरलेला तीर असंतोष, याबाबत 

शासिािे करावयाची उपयायोजिा नवचारात घेण्यात यावी." 

सभापती महोदया, या प्रस्तावामध्ये नवनवध नवभागांमधील प्रादनेशक 

असमतोल असो, उद्योग, व्यवसाय, नशक्षण, सहकार क्षेत्रामधील असमतोल या 

नवषयांवर सवांकष चचाा व्हावी या उद्दशेािे आम्ही सदरहू प्रस्ताव सदिासमोर आणला 

आह.े या प्रस्तावर बोलत असतािा महाराष्ट्राच्या सवाांगीण नवकासामध्ये सहकार 

के्षत्राच्या असलेल्या योगदािासंबंधी मी काही गोष्टी आपल्या माध्यमातिू शासिाच्या 

निदशािास आणणार आह.े  

सभापती महोदया, भारतामध्ये १९०४ साली सहकाराची महूुतामेढ झाली. 

राज्यात १९५१-५२ मध्ये पद्मश्री नवख ेपाटील यांिी पनहला साखर कारखािा स्र्थापि 

केला. राज्यातील सहकार चळवळीच्या संदभाात स्वगीय यशवंतराव चव्हाण तसेच 

स्वगीय वसंतदादा पाटील यांिी सहकार के्षत्रामध्ये महूुतामेढच रोवली िाही तर संपणूा 

दशेात त्यांच्यामळेु सहकार ओळखले गेले. त्या काळात महाराष्ट्राकडे सहकार 

के्षत्रातील आदशा राज्य म्हणिू पानहले जात होत.े साधारणत: १९६० ते १९८५ हा 

सहकार चळवळीसाठी सवुणाकाळ होता. त्याकररता तत्कालीि िेततृ्वांिा त्याचे सवा 

श्रये जाते. सि १९८० पयांत १०० पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखािे, सहकारी 

सतूनगरण्या, कुक्कुटपालि सहकारी दधू प्रनक्रया संस्र्था, शेतीवर प्रनक्रया करणाऱ्या 

सहकारी संस्र्थांचे जाळे राज्यामध्ये पसरलेले होते. त्यातिू प्रवरा िगर, वारणा िगर, 

कोपरगाव, कऱ्हाड तसेच सांगली येरे्थ शेती नशक्षण व वैद्यकीय नशक्षण संस्र्था 

असल्यामळेु त्यातिू वदै्यकीय रोजगार निमााण झाला. दशेातील ४० ते ५० टक्के 

सहकार संस्र्थांचे जाळे आपल्या राज्यात आह.े सभापती महोदया, सदिाला  

श्री.प्रवीण दरेकर .... 
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सहकाराची महती सांगत असतािा मला आवजूाि सांगावेसे वाटते की, राज्यात 

१९८५ िंतर सहकारातिू स्वाहाकारास सरुुवात झाली. तेर्थिू सहकाराची अधोगती 

सरुु झाली. १९८५ िंतर राज्यात सहकार िेततृ्वािे सहकार संस्र्थांची प्रगती ि करता 

स्वाहाकारातिू स्वत:ची प्रगती केल्यामळेु पररणामी सहकाराचा ऱ्हास होत असल्याच े

आपल्याला नदसिू येत आह.े सहकाराचे अिेक क्षेत्र आहते. सभापती महोदया, आज 

या प्रस्तावाच्या माध्यमातिू सहकाराला ऊनजातावस्र्था दणे्याचा आपण सवाांिी प्रयत्ि 

केला पानहजे. सरकार कोणाचेही असो, शासिाकडूि सहकार चळवळीचा सडू 

पद्धतीिे वापर केला जातो. मी एका नजल्हा बँकेचे २०-२५ वषाांपासिू िेततृ्व करीत 

आह ेव तेरे्थ संचालक म्हणिू काम करीत आह.े आता सरकारिे तेरे्थ मिॅीप्यलेुशि 

करुि सहकार मंत्री असतील, त्यांिी स्वत: डीडीआर, जॉईटं रनजस्रारांिा आदशे नदले. 

तसेच सीएमओ कायाालयातिू सवा रनजस्रारांिा नवनवध पद्धतीिे नवनवध कारवाई 

करण्यास सांनगतले. मी आता मजरू िाही. मी जेव्हा संस्रे्थची िोंदणी केली तेव्हा मी 

मजरू होतो. माझ्याकडे त्याबाबत तलाठयाचा दाखला होता. मजरुािे िंतर प्रगती करु 

िये का ? त त्यांच्याकडूि यासंबंधी मोठया प्रमाणावर पे्रशर टाकण्यात आले. त्यांिी 

माझे मजरू संस्रे्थचे सभासदत्व रद्द करण्यास सांनगतले. त्यािंतर माझे सभासदत्व रद्द 

केले. मी मजरू संस्र्थांतिू संचालक पदी निवडूि आलो होतो. मी त्याचा राजीिामा पण 

नदला. तरी सदु्धा त्यांचे पोट भरले िाही. नवरोधी पक्षिेत्याला चपेिू टाकायचे, नचरडूि 

टाकायचे. मी या संदभाात माििीय कें द्रीय मंत्री श्री.अनमत शहा यांच्याकडे निवेदि 

दणेारच आह.े सन्माििीय सदस्य श्री.नगरीष महाजि यांच्याबद्दल असलेले षडयंत्र 

सीडीच्या माध् यमातिू उघड झाले. परंत ु माझ्याकडे सवाांकडील असलेले निरोप, 

एसएमएस, बैठका याबाबतची मानहती आह.े सहकार खात्यामधील अनधकाऱ्यांिी 

असे सांनगतले होते की, सदर प्रकरणी एफआयआर होत िाही. परंत ुत ेपढेु आले 

िाहीत. तसेच पोलीस अनधकाऱ्यांिी दखेील सांनगतले होत की, याबाबत 

एफआयआर होत िाही. मी मजरू झाल्यािंतर २२ हजार रुपये भत्ता घतेला आह ेका 

? अशाप्रकारे सदर प्रकरणी माझ्यावर गनु्हा दाखल केला जातो. या संदभाात तमु्ही 

कायदशेीर कारवाई करा. मला कायदशेीर कारवाईबाबत काही म्हणायचे िाही. मी  

श्री.प्रवीण दरेकर .... 
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महाराष्ट्राचा सवा उतारा येरे्थ आणला आह.े महाराष्ट्रात जवळपास १५ हजार मजरू 

संस्र्था आहते. त्यात आयकर भरणारे तसेच वाहिे असलेले अिेक कंत्राटदार लोक 

आहते. आपण त्या संदभाात नकती जणांवर कारवाई करणार आहात ? सभापती 

महोदया, माझ्यावर कारवाई केल्याच े द:ुख िाही. महाराष्ट्रातील १५ हजार मजरू 

संस्र्थांपैकी एका संस्रे्थमधील १० संचालक गहृीत धरल्यास त्यांची संख्या दीड ते दोि 

लाख इतकी होते. तसेच एका मजरू संस्रे्थवर अवलंबिू असलेली १० ते १५ लोक 

गहृीत धरल्यास मजरू संस्र्थांच्या माध्यमातिू ३ ते ४ लाख लोकांचा उदरनिवााह सरुु 

आह.े त्यात कोणी धिाढय, मध्यमवगीय असतील. अशा प्रकारे ते मजरू संस्र्थांच्या 

माध्यमातिू कामे करीत आहते. मी सहकार के्षत्रामध्ये काम करणारा कायाकताा 

असल्यामळेु सहकार उद्धस्त व्हावे अशी माझी भाविा िाही. परंत ुआमच्याकडे एक 

बोट दाखवत असतािा राज्यातील १५ ते २० हजार मजरू संस्र्थांच्या संदभाात शासि 

त्या संस्र्था रद्द करणार आहते का, त्यांच्यानवरुध्द गनु्ह ेदाखल करणार आहते का ? 

नकंवा त्यांच्यामधील दोष दरू करुि सहकार चळवळ सदुृढ करणार आह.े सभापती 

महोदया, सहकार चळवळ सदुृढ करावी अशी माझी भाविा आह.े आपण िेहमी 

म्हणत असतो की, सहकारमध्ये १० टक्के चकुा असतील म्हणिू संपणूा सहकार के्षत्र 

वाईट आह ेका ? आपण चकुा दरुुस्त करीत असतो. मी सहकार चळवळीमध्ये १०-

१५ वषाांपासिू सातत्यािे सांगत आह े की, सहकारातील चकुा दरुुस्त कराव्यात. 

बदलत्या प्रवाहाबरोबर आपल्याला सहकार के्षत्राला पढेु िेले पानहजे. परंत ुकोणतेही 

कारण िसतािा सेक्शि ८३ अन्वये चौकशी करण्यासंबंधी सहकार मंत्रयांिी आदशे 

नदले. तसेच सहकार आयकु्तांिी पत्र नदले. अशा प्रकारे सहकार आयकु्त  ह ेपोलीस 

आयकु्त झाले आहते. त्यांिी असे सांनगतले की, चौकशी करण्यापवूी गनु्हा दाखल 

करावा. तसेच याबाबत ते असे सांगतात की, सदर गनु्हा रद्द झाल्यास तो कोटाात होईि. 

सभापती महोदया, कोटाात जो निणाय होईल तो िंतर होईल. उद्या तमु्हाला मला अटक 

करायची असल्यास तमु्ही मला अटक करावी. आम्ही त्याकररता घाबरत िाही. परंत ु

या निनमत्तािे मजरू चळवळीचे काय होणार आह े? सभापती  महोदया, मी नजल्हा  

श्री.प्रवीण दरेकर .... 
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बँकेत केलेल्या कामाचा इनतहास सदिाला सांगणार िाही. मी २० वषाांच्या काळात 

सदर नजल्हा बँक १२०० कोटी रुपयांवरुि १० हजार कोटी रुपयांपयांत िेली. हा माझा 

गनु्हा आह ेका ? याउलट राज्यातील ३०–३५ बँकापैकी ४-५ बँका वगळयास उवाररत 

सवा बँका पढुाऱ्यांिी खाऊि टाकल्या आहते.  

      यािंतर श्री.गागरे.... 
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श्री.प्रिीण दिेकि ..... 

त ेपढुािी भाितीय जनता पाटीचे नाहीत. त्याांची जांत्री यादी मी येथे माांडणाि आह.े 

सहकाि मांत्री महोदयाांना आपल्या एका सहकाऱयाचे सनिेदन िाचताना आनांद झाला. 

प्रिीण दिेकि याांच्यािि दािल झालेल्या गनु्हयाांची कलमे िाचनू दािसिली. काही 

अडचण नाही. जसे सन्माननीय सदस्य श्री.गोसपचांद पडळकि याांनी दाििले ते दिेील 

िेकॉडधिि आणािे, सत्य समोि येईल. कायद्याचा सकती िापि किायचा तो किािा. 

जसा आमचा गनु्हा तमु्ही िेकॉडधिि आणता ि सनिेदन किता. सांभाजीनगिचा महेबबु 

शेिचा गनु्हा दिेील िाचनू दाििािा. िघनुाथ कुचीत याच्यािि बलात्कािाचा आह,े 

कोणती कलमे लािली आह,े काय आिोप आहते पहािे त्याबाबत सनिेदन किाि े

अशी माझी मागणी आह.े  

 सभापती महोदय, श्री.िमेश बोिनािे, सि.प.स. याांच्याबाबत माननीय 

गहृिाज्यमांत्री याांनी सनिदेन किािे, मी गनु्हगेाि असल्याचे गनु्हा िाचनू दािसिता. 

काचेच्या घिात िाहणाऱयाांनी दसुऱयाच्या घिािि दगड मािण्याचा प्रयत्न करु नये. 

सत्तेचा िापि असा किणाि असाल ति मी सीबीआयकडे तक्राि किणाि आह.े मी 

सजल्हा बाँक ि बाकीच्या सांस्थाांची मासहती आणली आह.े सहकाि मांत्री महोदयाांनी 

चौकशी केली नाही ति माननीय कें द्रीय मांत्री श्री.असमत शहा ि सीबीआय याांचेकडे 

चौकशीची मी मागणी किणाि आह.े माझ्याकडे िाज्यातील मजिू फेडिेशनच्या 

अध्यक्षाांची यादी आह.े सकती आमदाि ि मांत्री मजिू सहकािी सांस्थेिि आहते, तमु्ही 

या सिाांिि गनु्ह े दािल किणाि का, ती सहांमत आह ेका, माननीय श्री.गलुाबिाि 

दिेकि माजी मांत्री ह ेसध्या जळगाि सजल्हा मध्यिती सहकािी बाँकेचे अध्यक्ष आहते. 

त ेसजल्हा फेडिेशनचे अध्यक्ष होते, िाज्य फेडिेशनिि सांचालक होते. आज ते सजल्हा 

बाँकेचे अध्यक्ष आहते. सनिडणकू लढिली नाही पण ते १५-२० िषे तेथे आहते. 

सहकाि मांत्री महोदय त्याांच्यािि काििाई किणाि आहते का. प्रिीण दिेकि िेगळया 

पक्षाचा सििोधी पक्ष नेता असल्याने जबिदस्तीने काििाई किीत आहात. काळच या 

सिध गोष्टींचे उत्ति सदल्यासशिाय िाहणाि नाही. माझ्यािि द्वषे भािनेतनू गनु्हा दािल 

केला असला तिी मी सहकाि मांत्री महोदयाांना सिनांती किणाि आह.े तमु्ही 

श्री.प्रिीण दिेकि ..... 
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 माझ्याििील काििाईची प्रसक्रया ताकदीने किा, आणिी जोि लािा पिांत ुया मजिू 

सांस्थाांच्या भसिष्ट्यासिषयी सिकािची काय भसूमका आह.े या सांस्था िद्द किणाि 

आहात. ते १०० टक्के आयकि भिणािे आहते. हा िोजगाि सटकला पासहजे. 

त्याांच्यातील दोष काढून पनु्हा ही चळिळ सजिांत करुन चाांगल्या पध्दतीने चालिली 

पासहजे की त्याला टाळे लािायचे आह े ह े एकदा ठििािे. मी मजिू सांस्थाांच्या 

फेडिेशनच्या अध्यक्षाांची ि त्याांच्या पक्षाची यादी िाचतो. श्री.सय्यद अकबि, जालना 

सजल्हा कााँग्रेस, श्री.िािे, पिभणी सजल्हा िाष्ट्रिादी कााँग्रसे फेडिेशन अध्यक्ष, 

श्री.िामनिाि दशेमिु, िासशम, कााँग्रेस पक्ष, श्री.नांदकुमाि पाटील, िाष्ट्रिादी कााँग्रेस, 

बलुढाणा मजिू सांघाचे अध्यक्ष, श्री.सदनकि उबाळे, नासशक, श्री.स्िान ह ेकााँग्रेस 

पक्षाचे असनू चांद्रपिू सजल्हा मजिू सांघाचे अध्यक्ष आहते. श्री.अांकुश पाटील, कााँग्रेस 

पक्ष, नांदिूबाि अध्यक्ष, ह ेगिीब मजिू आहते का, त्याांच्या मालमत्ता ि िाहने पहािीत. 

त्यानांति श्री.कैलास नगीने, िाष्ट्रिादी कााँग्रेस, भांडािा, याांच्यािि काििाई ि गनु्हा 

नाही. श्री.कुसाळकि, िाष्ट्रिादी कााँग्रेस, पणुे, श्री.भोयि, कॉग्रेस, गडसचिोली, श्री.साठे, 

साांगली, िाष्ट्रिादी कााँग्रसे, श्री.प्रमोद झाांबिे, िाष्ट्रिादी कााँग्रेस सातािा, श्री.नािायण 

नन्नाििे, कााँग्रेस पक्ष, उस्मानाबाद, श्री.मोिेश्वि मांतािे, कााँग्रेस पक्ष, िधाध, श्री.सदलीप 

पाटील नागिकि, िाष्ट्रिादी कााँग्रेस लातिू, श्री.तनिीि, कााँग्रेस पक्ष, अमिािती, 

श्री.बांटी सशिसाठ, िाष्ट्रिादी कााँग्रेस ह ेदिेील गिीब मजिू आहते का. माझ्यािि ज्या 

पध्दतीने गनु्हा दािल करुन काििाई सरुु आह.े ते कोण आहते ह े मी आपल्या 

माध्यमातनू महािाष्ट्रातील जनतेसमोि आणत आह.े श्री.स्िप्नील सनिाि, कााँग्रेस पक्ष, 

नागपिू, श्री.सललाधि तायडे, िाष्ट्रिादी कााँगेस, जळगाि, श्री.ज्ञानेश्वि जाधि, सहांगोली 

ही नािे आहते. या सशिाय १०३ आजी माजी आमदाि मांत्री याांची यादी आह.े पिांत ु

मी सिध यादी िाचत नाही. पण या सिध प्रकिणाच्या चौकशीची मी मागणी किणाि 

आह.े 

 सभापती महोदय, माझ्याििील काििाईचा प्रश्न नाही. मी २०-२५ िष ेया 

सहकाि चळिळीत काम किीत आह.े मजिू चळिळीच्या माध्यमातनू बेिोजगाि  

श्री.प्रिीण दिेकि ..... 
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तरुणाांना काम समळािे यासाठी प्रयत्न केला आह.े सशिशाहीचे सिकाि असताना 

सहकाि मांत्री श्री.जयप्रकाश मुांदडा होते. त्यािेळी त्याांना सिनांती करुन मुांबईतील अनेक 

बेिोजगाि तरुणाांनासधु्दा मजिू सांस्थाांच्या माध्यमातनू िोजगाि उपलब्ध व्हािा या 

भसूमेकेतनू काम केले आह.े आज मांत्री महोदयाांनी मजिूाची व्याख्या स्पष्ट किािी 

जेणेकरुन तीन चाि लाि लोकाांचे भसिष्ट्य प्रश्नाांसकत आह.े माझ्यािि काििाई होईल  

तशी मी एक पत्र सदले ति त्याांच्याििही काििाई होणाि. ही काििाई फक्त माझ्यापिुती 

होती असे साांगनू टाकािे, मी तमु्हाला सोडून दतेो. सहकाि चळिळीिि याांनी दिोडे 

टाकायचे, याांनी चोऱया किायच्या, मजिू सांस्थाांच्या माध्यमातनू  माझ्यािि २५७०० 

रुपये भत्ता घेतल्याचा आिोप केला आह.े भत्ता घेतला म्हणनू मी मोठा दिोडेिोि, 

फसिणकू झाली का, फळे येणाऱया झाडालाच लोक दगड माित असतात. त्यामळेु 

अशा दगड ि सांकटाांची पिाध किीत मी काम किणािा कायधकताध नाही. सािि 

काििानदािी ह ेया महािाष्ट्राचे िभैि होते. या पढुाऱयाांनी याच ेकस ेिाटोळे केले ह े

मी मदु्दयासहीत माांडणाि आह.े ही िाण्याची कुिण आहते का, मजिू सांस्थाांच्या 

लोकाांनी चोिी केली का. आपल्याकडे म्हण ेआह ेकी, िाज्याने सबडी प्यायली ति ती 

स्टाईल ि गिीबाने प्यायली ति तो सभकािी. अशा प्रकािच्या मनोितृ्तीतनू सिकाि काम 

किीत आह.े  

 सभापती महोदय, महािाष्ट्र िाज्य सहकािी बाँकेचा घोटाळा मी पनु्हा एकदा 

अधोिेिीत किीत आह.े दशेात आतापयधतचा सिाधत ससुनयोसजत घोटाळा महािाष्ट्र 

िाज्य सहकािी सशिि बाँकेचा आह.े  न्यायालयाच्या आदशेाने या बाँकेची चौकशी 

झाली, सिुींदि अिोिा याांनी या प्रकिणी २०१५ मध्य े उच्च न्यायालयात दािल 

केलेल्या जनसहत यासचकेिि सनकाल दतेाना न्यायालयाने सांबांसधताांिि एफआयआि 

दािल किण्याचे आसथधक गनु्ह े शािलेा आदशे सदले. २०१३ मध्ये तत्कालीन 

सहकािी आयकु्तां नी सशिि ि िाज्य बाँकेच्या चौकशीचे आदशे सदले. या 

आदशेाबिोबि त्याांनी स्ितांत्र परिसशष्ट जोडत या चौकशीसाठी १० सिसिध मदु्द ेसदले. 

 

श्री.प्रिीण दिेकि ..... 
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 आम्ही २५ हजाि भत्ता घेतला म्हणज ेआम्ही बोगस. पण त्याांच्या चौकशीमध्य े

किोडो रुपयाांचे डल्ले मािले आहते, मी आकडे साांसगतले ति सिाांना आियध िाटेल.  

 सभापती महोदय, बाँकेने नाबाडधकडील के्रडीट मॉनीटिींग ॲिेजमेंटचे सीएमएच े

उल्लांघन करुन सांसचत तोटा उणे नक्त मलु्य अपिुा दिुािा. 

        यानांति श्रीमती नाफडे ..... 
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श्री.प्रवीण दरेकर..... 

आनण अपरेु तारण मलु्य असलेल्या संस्र्थांिा कजा परुवठा केला.  आम्ही सन्माििीय 

सदस्य श्री.सरेुश धस यांिा तारण घेऊि कजा नदले, त्याची नियनमत परतफेड होत 

आह.े सन्माििीय सदस्य श्री.सरेुश धस तीि िगरपानलकांवर झेंडा फडकनवत आहते 

म्हणिू त्यांच्यावर गनु्ह ेदाखल होत आहते. सन्माििीय सदस्य श्री.सरेुश धस यांिी 

नतप्पट तारण नदलेले आह.े  राज्य बँकेत जागा, शेड, स्टॉक, तारण दखेील िाही, तेरे्थ 

कोटयवधी रुपयांची कजे नदली जात आहते. भारतरत्ि बाबासाहबेांच े िाव सांगिू 

समाितचेे कायद्याचे राज्य आह,े असे सांगायचे आनण अशा प्रकारे कायदा 

वाकवायचा ! 

 सभापती महोदय, संजय सहकारी साखर कारखािा नवजय िगर, नजल्हा 

सांगली, नगरिार सहकारी साखर कारखािा, मालेगाव, नज.िानशक, नसंदखडेा 

सहकारी साखर कारखािा, नज.धळेु, डोंगराळी सहकारी साखर कारखािा, 

नज.सांगली, अशा अिेक कारखान्यांिा कजा परुवठा केला गेलेला आह.े  परंत ुया 

कजााच्या सरुके्षसाठी संस्र्थांची मालमत्ता तारण, गहाण ठेविू घेतली िसल्यािे ही कजा 

असरुनक्षत झालेली आहते. असे त्या चौकशीत म्हटलेले आह.े  दसुऱ्या मदु्दयात 

साखर कारखान्यांिा नदलेल्या कजाावरील अपऱु्या दरुाव्याचे खळेत े भांडवली 

कजाामध्ये रुपांतर, खळेते भांडवली कजााच े पिुारनचत मदुती कजाामध्ये रुपांतर, 

पिुारनचत मदुतीचे पनु्हा रुपांतर, त्यामळेु बँकेची साखर कारखान्यांकडूि असलेली 

कजााची येणी ४५०० कोटी रुपये इतकी ३१ माचा,२०११ पयांत अपेनक्षत होती.  ही 

रक्कम राज्य बँकेच्या प्रमाणात एकूण कजााच्या ४० टक्के इतकी होती.  या दहा 

मदु्दयांपैकी सहाव्या मदु्दयात राज्य बँकेिे कजादार संस्र्थांकडील र्थनकत 

कजावसलुीसाठी कें द्र शासिाच्या नसनपटरायजेशि नकंवा सरफेसी कायद्यांतगात 

सहकारी साखर कारखान्यांची मालमत्ता ताब्यात घेऊि त्या मालमत्तांची नवक्री केली.  

या मालमत्तेत एकूण २२ कारखािे असल्याचे सांनगतले जात आह,े परंत ुप्रत्यक्षात 

मात्र या नठकाणी ह ेएकूण ४० कारखािे आहते. या तीि मदु्दयांच्या आधारावर ररझव्हा 

बँकेिे तत्कालीि संचालक मंडळ बरखास्त करुि तेरे्थ प्रशासक िेमले.   

 श्री.प्रवीण दरेकर...... 
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 सभापती महोदय, या सरफेसी ॲक्टचा दरुुपयोग केला गेलेला आह.े  या 

कारखान्यांची काय पररनस्र्थती आह े? कारखान्यांिा कशा पध्दतीिे सरकार मदत करत 

आह े? राज्यात एकूण २०२ सहकारी साखर कारखान्यांची उभारणी झाली.  त्यापैकी 

१०१ सहकारी साखर कारखािे सरुु आहते. या कारखान्यांिा नदलेल्या मदतीपैकी 

आजपयांत जवळपास ४१०० कोटी रुपये वसलुीस पात्र आहते, त्याचा गोषवारा मी  

आता दते आह.े  या कररता सरकारिे कशी मदत केलेली आह े? शासकीय भाग 

भांडवल शासिािे साधारणत: ९९६ कोटी रुपयांचे नदलेले आह.े  शासकीय कजा 

साधारणत: शासिािे १२६७ कोटी रुपयांचे नदलेले आह.े  शासिाची र्थकहमी ती 

११११ कोटी रुपये इतकी आह.े  एकूण ४०७६ कोटी रुपये सरकारिे कष्टकऱ्यांिी 

भरलेल्या करातिू कारखान्यांिा नदलेले आहते. ह ेशासिािे मोठया लोकांसाठी केलेले 

आह.े 

 सभापती महोदय, आज यामध्ये तब्बल कष्टकऱ्यांच्या घामाच्या पैशातिू 

भरलेल्या करातिू ३८६८ कोटी रुपये र्थनकत आहते.  जी शासकीय मदतीच्या ९५ 

टक्के एवढी रक्कम ती आह.े १०० पैकी ९५ रुपये र्थकनवले गलेेले आहते.  ही 

सहकार चळवळीची फसवणकू िाही का ? प्रवीण दरेकर मजरू दाखनवतो, तो 

फसवणकू करतो, तो दरोडेखोर आह.े  त्याच्यावर गनु्हा दाखल करावा, असे म्हटले 

जाते.  या संदभाात ५०-५० अनधकारी सचा घेण्याकररता येतात.  वसंतदादा पाटील 

यांच्या िावािे सरुु झालेल्या सहकारी कारखान्यांची पररनस्र्थती काय आह,े ती दखेील 

पाहावी.  ती कारखान्याची नस्र्थती शासि दरुुस्त करु शकलेले िाही. सहकार चळवळ 

दरुुस्त करण्याच्या ऐवजी पिुरुनज्जनवत करण्याच्या ऐवजी संबंनधतांिा आरोपी 

करायचे आनण राजकीय सडु घ्यायचे, ह े योग्य िाही. वसंतदादा पाटील, कळवण 

यांच्या िावािे दखेील कारखािे आहते. वसंतदादा पाटील, कळवण येर्थील  

कारखान्याचे ३.७१ कोटी रुपये र्थनकत आहते. वसंतदादा पाटील कारखािा पसुद 

यांचे १३.२१ कोटी रुपये र्थनकत आहते. वसंतदादा पाटील, एरंडोल या कारखान्याच े

८.२१ कोटी रुपये र्थनकत आहते.  

श्री.प्रवीण दरेकर...... 
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आदरणीय कै.वसंतदादा पाटील यांच्या नजल्हयातील काही कारखान्यांची पररनस्र्थती 

सांगतो. तासंगाव सहकारी साखर कारखान्याचे २२.९२ कोटी रुपये र्थनकत आहते.  

सवोदय कारखान्याचे १६ कोटी र्थनकत आहते. नििाईदवेी, नशराळा या कारखान्याच े

१९ कोटी रुपये र्थनकत आहते. वसंतदादा पाटील शेतकरी सहकारी बँक, सांगली ही 

६०० कोटी रुपयांची ठेव असणारी बँक २००९ मध्ये अवसायिात गलेी.  सवासामान्य 

ठेवीदारांचे कोटयवधी रुपये बडुाले.  र्थोर धरुीणांिी सहकार चळवळ उभी केली.  

ज्यांिी सहकार चळवळ उभी केली, त्यांच्या िावािे सरुु केलेल्या सहकारी संस्र्था 

दखेील आज र्थनकत आहते. त्यांचे िाव केवळ भाषणात घेतले जात.े स्व. यशवंत 

चव्हाण यांचे िाव भाषणात घेतले जाते.  परंत ुत्यांच्या िावािे काढलेल्या संस्र्था मात्र 

डबाघाईस आलेल्या आहते, त्या पिुरुज्जीनवत केल्या जात िाहीत. स्व.यशवंतराव 

चव्हाण यांच्या िावािे सरुु झालेल्या कारखान्यांची मी पररनस्र्थती सांगतो.  यशवंत 

खािापरू कारखान्याची ८३ कोटींची र्थकबाकी आह.े  यशवंत कारखािा, रे्थऊर यांच े

२४.२९ कोटी रुपये र्थनकत आहते. यशवंतराव चव्हाण साहबेांच्या िावािे जरण्डेश्वर, 

कोरेंगाव येर्थील कारखान्याचे  ६६ कोटी रुपये र्थनकत आहते. रयत, कराड या 

कारखान्याचे २० कोटी रुपये र्थनकत आहते.  प्रतापगड जावळी या कारखान्याचे १२ 

कोटी रुपये र्थनकत आहते. स्व.यशवंतराव चव्हाण यांच्या आत्म्यास ह ेपाहूि वाईट 

वाटत असेल. ज्या र्थोर िेत्यांिी सहकाराला एक मोठी उंची नदली, आज त्यांच्या 

िावािे सरुु करण्यात आलेल्या सहकारी संस्र्था गैरव्यवस्र्थापि, भ्रष्टाचार, मिमािी 

कारभारामळेु अवसायिाकडे वाटचाल करत आहते, अशा प्रकारची ददुवैी पररनस्र्थती 

सहकारावर आलेली आह.े  

 सभापती महोदय, सहकारी सतुनगरण्यांिाही तशाच प्रकारे सरकारिे मदत 

केलेली आह.े  त्यांिाही सरकारिे भाग-भांडवल, कजा, र्थकहमी नदलेली आह.े तरी 

दखेील या कारखान्यांची नस्र्थती वाईटच आह.े  नदलेल्या रकमेच्या ८८ टक्के र्थनकत 

रक्कम यंत्रमाग सहकारी संस्र्थांची आह.े  काही संस्र्थांची र्थनकत तर केलेल्या  

 

श्री.प्रवीण दरेकर...... 
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मदतीच्या ९५ टक्के इतकी आह.े  कृषी सहकारी संस्र्थांचे दखेील अशाच प्रकारे 

२५०-३०० कोटी रुपये र्थनकत आहते.   

 सभापती महोदय, ज्या सहकार के्षत्रातील संस्र्था बडुायला निघायला आहते, 

त्यांच्याकडे बघायला आम्हाला वेळ िाही, परंत ुराजकीय सडुािे नवरोधक कोण ? 

सत्ता येते आनण जाते, परंत ुसडुािे वागिू चालत िाही.  जे नियम आहते, ते केवळ 

एका संस्रे्थला लावले जात आहते, ते सवाांिाच लाग ूहोणार आहते.  मी आपल्याकडे 

मागणी केल्यािंतर न्यायालयातही ही मागणी करणार आह.े राज्यातील नजल्हा 

बँकांची मी पररनस्र्थती सांगतो. राज्यातील चार-पाच नजल्हा बँका केवळ चांगल्या 

चाल ूआहते.  पणुे नजल्हा बँक, कोल्हापरू नजल्हा बँक, सांगली-सातारा नजल्हा बँक, 

मुंबई नजल्हा-मध्यवती बँक या नजल्हा बँका केवळ आजच्या घडीला चांगल्या चाल ू

आहते. इतर सवा नजल्हा बँका वाईट अवस्रे्थत आहते. बलुढाणा, गोंनदया नजल्हा 

बॅकाची काय नस्र्थती आह,े याचे वणाि मी करतो.   यामध्ये िागपरू नजल्हा बँकेचे 

दखेील िाव आह.े   

 सभापती महोदय, नवदभाातील बलुढाणा, वधाा, िागपरू नजल्हा बँक कधी सरुु 

करण्यात येणार आह,े मजरू संस्र्था बंद करा, फेडरेशि बंद करा, सवा बंद करा पण 

शेतकऱ्यांसाठी कजा दणेाऱ्या ज्या नजल्हा बँका आहते, त्यांच्यासाठी शासि काय 

करणार आह,े त्या बँका सरुु करण्याकररता शासि काय करणार आह े ? माििीय 

श्री.दवेेंद्रजी फडणवीस सरकारच्या काळात या बँकांिा २००-२५० कोटी रुपये नदले 

गेले होते.   

 सभापती महोदय, आज शेतकऱ्यांिा कजा नमळत िाही.  काही प्रमखु कजादार 

जे आहते, त्यांच्याकडील र्थनकत रक्कम मी आपल्याला सांगतो. कारण शेवटी या 

चचेच्या निनमत्तािे राज्यामध्ये सहकारी संस्र्थांमध्ये िेमके काय चाल ू आह,े याची 

सहकार मंत्रीमहोदयांिा मानहती करुि दणेे अर्थाात त्यांच्याकडे यंत्रणा आह,े 

त्यांच्याकडे नवभाग आह े त्यांिा मानहती असतचे ! परंत ु त्याची आठवण दखेील 

आम्ही करुि दते आहोत.   
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श्री.प्रवीण दरेकर....... 

 सभापती महोदय, सहकार महषी स्व.बापरुाव दशेमखु सहकारी साखर 

कारखािा, वधाा कोणाचा आह े? या कारखान्याकडे ८१ कोटी रुपये र्थनकत आहते.  

स्व.बापरुाव दशेमखु सहकारी सतुनगरणी, वधाा कोणाची आह,े ती दखेील पणूापण े

डुबलेली आह.े या सतुनगरणीचे २० कोटी रुपये र्थनकत आहते. मुंगसाजी महाराज 

सहकारी सतुनगरणी, बलुढाणा यांचे दखेील २२ कोटी रुपये र्थनकत आहते. ही संस्र्था 

पणूापणे बडुलेली आह.े अिरुाधा शगुर नमल्स, बलुढाणा या संस्रे्थचे दखेील २४ कोटी 

रुपये र्थनकत आहते.  

 सभापती महोदय, ही रक्कम वसलू करण्याची शासि नहम्मत दाखनवणार आह े

का ? यातिू शेतकऱ्यांच ेनहत साधण्यात येणार आह ेका ? आज या नठकाणी नजल्हा 

बँकांच्या माध्यमातिू कजा वाटप होत िाही. 

यािंतर श्री.सोिावणे... 
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श्री. प्रवीण दरकेर.......... 

बलुडाणा नजल्हा बँकेला शासिािे कजामकु्ती योजिेचे १२८ कोटी रुपये नदले. परंत,ु 

वाटप केवळ ६४ कोटी रुपयांचे झाले. उवाररत रक्कम नडपॉनझटरला परत केली काय 

? र्थकबाकीदारांची रक्कम वसलु केली िाही. ज्यांिी बँका डबघाईला आणलेल्या 

आहते, त्यासाठी आपण काहीच करायचे िाही काय ? ज्या बँका चांगल्या चालत 

आहते, अशा बँकािा राजकीय द्वेष भाविेतिू छळण्याचे काम केले जात आह.े मी 

सहकार चळवळीत काम केलेले आह.े मी मुबैं नजल्हा मध्यवती बँकेच्या माध्यमातिू 

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांिा कजा नदलेले आह.े माझे मुंबई शहर ह े

कायाक्षेत्र असतािा शेतकऱ्यांच्या नहतासाठी राज्य बँकेला पैसे नदले आहते. कारखािे 

बंद पडू ियेत म्हणिू पैसे नदलेले आहते. जे कारखािे बंद पडलेले आहते, अशा 

कारखान्यात शेतकऱ्यांचा ऊस कोणामाफा त दणेार असा माझा प्रश्न आह.े त्यांिा मदत 

करण्याच्या भाविेतिू कजा नदलेले आह.े कजा द्या म्हणिू आम्हाला सांनगतल्यामळेु 

आम्ही कजा नदलेले आह.े त्यािंतर आमच्या नवरोधात मुबंई शहराच्या बाहरे कजा कसे 

नदले म्हणिू चौकशी सरुु केली. अशा प्रकारची दटुप्पी भनूमका केलेली आह.े कजा 

द्यायला सांगणारे आपणच आनण बाहरे कजा का नदले म्हणिू नवचारणा करणारे दखेील 

आपणच, अशा प्रकारची दटुप्पी भनूमका ही फार काळ जितेला गमुराह करता येत 

िाही. राज्यात अिेक अबाि बँका आहते. त्या डबघाईला आल्या म्हणिू त्यांिा मदत 

केलेली आह.े साहबेराव दशेमखु श्रमीक बँक, रायगड सहकारी बँकातील दोष काढूि 

त्या कशा पिुरुज्जीवीत होतील यासाठी आम्ही प्रयत्ि केलेला आह.े आम्ही सहकार 

बडुनवण्याच ेकाम केलेले िाही. सहकार वाढनवण्याचे, जपण्याचे आनण नटकनवण्याच े

काम केलेले आह.े त्याची नशक्षा म्हणिू आमच्या नवरोधात गनु्हा दाखल केलेला 

आह.े ह ेकमी की काय म्हणिू त्यासंदभाातील गनु्ह ेह ेसभागहृात वाचिू दाखनवलेले 

आहते. सि नगरणा सहकारी साखर कारखािा १९५५ साली स्र्थापि झाला आनण तो 

सि १९९७ मध्ये अवसायािात गलेा. सि २०१० पयांत तो साखर कारखािा 

अवसायािात होता. सरफेसी कायद्यांतगात राज्य बँकेिे िोटीस नकंवा मालमत्ता जप्त 

केली िाही.  मी तो कारखािा कोणाचा आह ेह ेसांगणार िाही. सवा सन्मािीय 
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श्री. प्रवीण दरकेर.......... 

सदस्यांिा नगरणा सहकारी कारखािा कोणाचा आह े याची मानहती आह.े नगरणा 

सहकारी साखर कारखािा हा िानशक नजल्यातील आह.े िानशकचे िेते कोण आहते 

? नदिांक ३० िोव्हेंबर, २०१० रोजी या कारखान्याची आमास्राँग इन्फ्रास्रक्चर 

प्रायव्हटे नलनमटेड ही मंनत्रमंडळातील एका सदस्याच्या कंपिीला नवकण्यात आली. 

ह ेकेवळ नवकले िाही. आमास्राँगचा मराठी अर्था भजूबळ असा आह.े िानशक नजल्हा 

मध्यवती सहकारी बँकेिे आमास्राँग इन्फ्रास्रक्चर प्रायव्हटे नलनमटेड कंपिीला ३० 

कोटी रुपयांचे कजा नदले. मी चकुीचे बोलत असतील तर मंत्री महोदय त्यांच्या 

उत्तरातिू मला खोडूि काढतील. ३० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार आनण १५ कोटी 

रुपयांचा भ्रष्टाचार हा शेवटी भ्रष्टाचारच आह.े सत्येचा नकती दरुुपयोग केला जात आह े

त्यासाठी मी एक-एक उदाहरण दणेार आह.े कन्िड सहकारी कारखािा, िावे घेतले 

तर अिेक मोठ्या पढुाऱ्यांची मला िावे घेता येतील. सत्ताधारी पक्षातील एका प्रभावी 

आमदारािे कन्िड सहकारी साखर कारखािा खरेदी करण्याच्या व्यवहारामध्य े

घोटाळा केल्याचा आरोप आह.े ज्येष्ठ िेत्या माििीय श्रीमती शानलिीताई पाटील 

यांिीसधु्दा त्या आरोपांिा दजुोरा नदला होता. कन्िड सहकारी कारखािाच्या नवक्री 

दरम्याि नकंमत कमी केल्याच्या घोटाळ्याचा आरोप आह.े संबंनधत सदस्यांिे कन्िड 

सहकारी कारखािा ज्या पध्दतीिे राज्य बँकेच्या नललावामध्ये मॅन्यनुपलेशि करीत 

५० कोटी रुपयांिा नवकत घेतला होता. त्यांची प्रॉपटी ही ४०० ते ५०० कोटी 

रुपयांच्या आसपास आह.े बारामती ॲग्रोिे ह े साखर कारखािा नवकत घेतला. 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखान्याचा त्यामध्ये मोठा तोटा झालेला आह.े 

त्यािंतर नशखर बँकेिे ताबडतोब १४० कोटी रुपयांचे कजा मंजरु केले होते. आता 

जरंडेश्वर कारखान्याची सत्य मानहती दणेार आह.े सहकार चळवळीतील माझे खरे 

मारेकरु कोण ह ेमी सांगणार आह.े र्थोर समाजसधुारक माििीय श्री. अण्णा हजारे 

यांिा सोबत घेऊि कॉम्रडे मानणक जाधव यांिी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर बँकेचा 

घोटाळा आनण कमी दरात कारखान्यांच्या नवक्रीच्या नवरोधात गलेी १० वषे 

सातत्यािे लढा दते आहते. शेतकऱ्यांचे साखर कारखािे खाजगी मालकीचे करण्याचा  
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श्री. प्रवीण दरकेर.......... 

घाट अिेक पढुाऱ्यांिी केलेला आह.े त्यामळेु सहकार चळवळ अडचणीत आली.  

मागच्या ४० वषाापासिू सहकारी चळवळीच्या मारेकऱ्याची नहमंत वाढत आह.े कशा 

पध्दतीिे भ्रष्टाचारा करायचा ती कायापध्दती सांगणार आह.े पनहल्यांदा सहकारी 

बँकेतिू अव्वाच्या सव्वा कजा घ्यायचे. राज्य आनण नजल्हा बँका आपल्याच आहते. 

त्यावर चकूुि नवरोधी पक्षातील सन्मािीय सदस्य अध्यक्ष असला तर सरकारकडूि 

सांनगतले जाते की, कजा द्या. त्यावेळी अव्वाच्या सव्वा कजा काढले जाते. कजा 

एिपीएत घालायचे. अिउुत्पादक कजा करायचे आनण कारखािा अवसायािात 

काढायचा. बँकेिे अवसायिात आलेला कारखािा ताब्यात घ्यायचा. स्वत: अल्प 

नकंमतीमध्ये कारखािा खरेदी करायचा आनण तो खरेदी करत असतािा त्याच बँकेला 

लटुण्याचे काम केलेले आह.े राज्यातील ५५ सहकारी साखर कारखािे अशाच 

पध्दतीिे बेकायदशेीर नवक्री करुि एक मोठा संघनटत दरोडा सहकार के्षत्रावर 

घालण्याचे काम केले जाते. म्हणजे दरोडेखोर आपण आनण सांगायचे की प्रवीण 

दरेकरांचे िाव दरोडेखोर ठेवा. महानवकास आघाडी सरकारला महादरोडेखोर 

म्हणायचे काय ? जरंडेश्वर साखर कारखािा सहकारीचा खाजगी कसा झाला याचा 

अभ्यास करण्याची गरज आह.े त्यावर नसिेमा काढला जाऊ शकतो. हा कारखािा 

राष्ट्रवादीच्या आमदार माििीय श्रीमती शानलिीताई पाटील यांच्या ताब्यात होता. 

कारखािा सि २००८ साली बँकेिे जप्त केला होता. मी कायापध्दती सांनगतली आह.े 

त्यावेळी फक्त १९ कोटी रुपयांचे कजा होते. त्यांच्या ८ कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या 

आनण ३३ कोटी रुपयांची र्थकहमी होती. एवढीच त्या कारखान्याची लायनबलीटी 

होती. इतके सवा असतािा हा कारखािा राज्य सहकारी बँकेला सांगिू ताब्यात घेण्यात 

आला. कारखान्याला मदत केली असती तर जरंडेश्वर कारखािा हो लोकांचा, 

सभासदांचा आनण सहकारी संस्र्थाचा रानहला असता. त्यािंतर तो कारखािा हडप 

करायचा होता त्यामळेु नवक्रीला काढलेला आह.े सि २००५ पासिू शानलिी बँकेिे 

पैसे दणे्याच ेबंद केले. सि २००५ मध्ये सरकार आपले असतािा त्यांिी सवा कारखािे 

आनण बँकांचे खाजगीकरण करण्याचा ठराव केला होता. इस्ट इनंडया कंपिी भारतात  
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श्री. प्रवीण दरकेर.......... 

आली. त्यावेळी कंपिीिे सवा साखर कारखािे आनण बँका खाजगी करण्याचा ठराव 

केला असल्याचे परुावे प्राप्त झाले. ह ेकॉम्रेड मानणक जगताप यांच्या यानचकेच्या 

माध्यमातिू पढुाकारािे ह ेझालेले आह.े २५ हजार सभासद आनण ४० कोटी रुपयांच े

मलू्यांकि असतािा या कारखान्यास केवळ खाजगीकरणासाठी घाट घातला गेला 

आनण शानलिीताई यांिा िेस्तिाबतू करुि त्या कारखान्याची नवक्री करण्याचे कट 

कारस्र्थाि नशजले होते. काही नदवस तो कारखािा सन्माििीय सदस्य श्री. नविय कोरे 

यांिी चालनवला होता. त्यांिा िंतर मंनत्रमंडळात काम करण्याची संधी नमळाली. 

त्यामळेु कारखािा त्यांिा सोडावा लागला होता. पनु्हा तो उत्तर प्रदशेमधील स्िेहा 

शगुर कंपिीला नदला. निनवदते कशा पध्दतीिे घोटाळा झालेला आह,े ते मी सांगणार 

आह.े नदिांक २७ सप्टेंबर, २०१० रोजी एक निनवदा प्रनसध्द करण्यात आली. यामध्य े

१२ जणांिी निनवदा भरली होती. यामध्ये सध्याच्या गरुु कमोनडटी प्रायव्हटे नलनमटेड 

यांची निनवदा िव्हती ह ेनवशेष. १२ जणाच्या निनवदमेध्ये त्यांचे िाव िव्हते.  

 

 

 

        यािंतर श्री. बोडे.... 

 



22-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) FF - 169 

SJB/AKN/KTG प्रथम श्री.सोनावणे 15:40 
 

 

(सभापतीस्थानी तालिका सभापती श्री.रामदास आंबटकर) 

श्री.प्रवीण दरेकर..... 

एकूण १२ जणांिी निवदा भरल्यािंतर पनु्हा निनवदा काढण्याची काहीच आवश्यकता 

िव्हती.  परंत ुतरी सदु्धा दसुऱ्यांदा, सतसऱयाांदा सनसिदा काढण्यात आली.  बंगलोरच्या 

एस.एल.शगुरिे सवाानधक ६५ कोटी रुपये भरलेले असतािा सदु्धा नदिांक १२ 

नोव्हेंबि, २०१० रोजीच्या बोडा बैठकीमध्ये त्यांिा बाद करण्यात आले आनण गरुु 

कमोनडटीज या कंपिीच ेभाग भांडवल िगन्य असतािा, त्यांचा टिाओव्हर अत्यल्प 

असतािा त्यांच्या हातात हा कारखािा दणे्याचे पाप कोणी केले, हा खरा प्रश्न आह.े  

त्यांची सवा कागदपते्र ई.डी.च्या ताब्यात आहते.  सभापती महोदय, या प्रकरणी खरा 

घाट हा नद.०७/०५/२०११ रोजी घालण्यात आला.  तेर्थील बोडा बरखास्त 

झाल्यािंतर त्या नठकाणी श्री.गोयल िावाच्या प्रशासकाची नियकु्ती करण्यात आली.  

परंत ु त्यांचे कोणीही ि ऐकता हा कारखािा खाजगी करण्याची नबजे रोवली गलेी.  

राज्य बँकेचे सात प्रादनेशक कायाालये असिू त्यातील एक कायाालय पणुे येरे्थ आह.े 

सभापती महोदय, यात नकती मॅिीप्यलेुटेड कायाक्रम असतो ते मी सांगतो.  २०० 

रुपयांच्या बाँडवर सेल डीड बिनवण्याचा प्रकार केला गेला. तालकुा निबंधक 

कायाालयात २०० रुपयांच्या बाँडवर १८ कोटी ८९ लाख रुपयांचे सेल डीड करण्यात 

आले.  परंत ुश्री.गोयल िावाच्या प्रशासकांिा या बाबत काहीही र्थांगपत्ता िव्हता.  

तसेच ह ेपैसे सदु्दा बँकेत जमा केले िाहीत, ही बाब नवशेष आह.े  या दरम्याि श्रीमती 

शानलिीताई पाटील यांच्या यानचकेप्रकरणी कॉ.माणक जाधव, श्री.अण्णा हजारे 

आनण श्री.अरोरा यांची उच्च न्यायालयात सिुावणी झाली. तद्नतंर नद.२२/०८/२०१९ 

रोजी उच्च न्यायालयािे संबंनधतांवर पाच नदवसांच्या आत गनु्ह ेदाखल करावेत, अस े

आदशे नदले.  त्यािसुार नद.२६/०८/२०१९ रोजी एफ.आय.आर.दाखल झाला.  

त्यात बड्या ७६ संचालकांची िावे आहते. मी या बड्या लोकांची िाव ेघेत िाही.  

आनर्थाक गनु्ह ेशाखिेे सवाांवर गनु्ह ेदाखल केले.  परंत ुसरकार बदलल्यािंतर सत्तेचा 

गैरवापर सरुु झाला. श्री.श्रीकांत परोपकारी या पोलीस उपायकु्तांिी कोणताही तपास 

ि करता या प्रकरणातील सवाांिा नक्लिचीट नदली.  परंत ुआमच्या बाबतीत जो गनु्हा 
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श्री.प्रवीण दरेकर..... 

सी-समरी झाला, न्यायालयािे जे पीटीशि नडसमीस केले त्या प्रकरणी पनु्हा गनु्हा 

दाखल करण्यात आला.  ई.डी.च्या १० हजार पािांच्या अहवालामध्ये गनु्हा नसद्ध 

झालेला असतािा, पोलीस उपायकु्तांिी संबंनधतांिा नक्लिचीट नदली.  ही नकमया 

केवळ सत्ताधारी मंडळीच करु शकते.  त्यािंतर कॉ.माणक जाधव, श्री.अण्णा हजारे 

साहबे, श्री.अरोरा यांिी नक्लिचीटच्या नवरोधात आमची यानचका फेटाळली असा 

दावा केला आनण या प्रकरणी हा तपास पनु्हा ई.डी., सी.बी.आय.कडे दणे्याची मागणी 

केली.  

 सभापती महोदय, मुंबै नजल्हा बँकेिे नजल्याच्या बाहरे कजा नदले तर 

कायाके्षत्राच्या बाहरे कजा नदल्यामळेु बँकेच्या कारभारात अनियनमतता झाली, 

गैरव्यवहार झाला असे सांनगतले जाते.  परंत ुपणुे नजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेिे 

नजल्याबाहरे जाऊि जरंडेश्वर साखर कारखान्याला १० वषाात तब्बल ७०० कोटी 

रुपयांचे कजा नदले.  मळुात तो कारखिा केवळ ४० कोटी रुपयांत घेण्यात आला 

होता.   हा काय प्रकार सरुु आह े? साप म्हणत भईु र्थोपटण्याचा हा प्रकार आह.े  

सभापती महोदय, त्या नठकाणी एक-एक जादईु प्रयोग करण्यात आले.  हा कारखािा 

ज्या नदवशी नवकत घेतला त्याच नदवशी चालनवण्यास दणे्यात आला. अशा प्रकारचा 

नवक्रम या महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रात िोंदनवला गेला.  २०१०-११ चा हगंाम 

बीव्हीजी ग्रपुिे चालनवला. त्यािंतर जरंडेश्वरिे गरुु कमोनडटीजकडूि तो कारखािा 

भाड्यािे घेतल्याचे दाखनवले गेले आनण फायिान्स मात्र जय ॲग्रोिे केल्याच े

दाखनवण्यात आले.  जय ॲग्रो कोणाची आह,े गरुु कमोनडटीज कोणाची आह,े ह े

सन्माििीय सदस्य श्री.सतीश चव्हाण यांिा चांगले माहीत आह.े  या कंपिीत शेअसा 

कोणाचे आह ेह ेसवाांिा माहीत आह.े  मी नवचारु इनच्छतो की, पणुे नजल्हा मध्यवती 

सहकारी बँक साताऱ्यात जाऊि ७०० कोटी रुपये कोणाच्या आदशेािे दतेे, त्यांचा 

बोलनवता धिी कोण आह े? 
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श्री.प्रवीण दरेकर..... 

 सभापती महोदय, राम गणेश सहकारी साखर कारखान्याकडे १११ एकि 

जमीन होती.  या सिकािकडून लटुायचे, दिोडा टाकायचे काम केले जाते आसण 

दसुऱयाला चोि म्हणिू संबोधले जाते.  या कारखान्यासाठी शासिािे १२ कोटी 

रुपयांचे भाग भांडवल नदले.  तसेच २ कोटी ५१ लाख रुपयांचे शासकीय कजा नदले.  

एवढेच िव्ह ेतर २२ काटी ९३ लाख रुपयांची शासकीय हमी दखेील दणे्यात आली.  

तसेच शेतकरी बांधवांकडूि १२ कोटी रुपयांचे शेअसा गोळा करण्यात आले.  

अशाप्रकारे एकूण ५० कोटी रुपये या कारखान्याला नवनवध मागाांतिू नमळाले.  हा 

कारखािा प्रसाद शगुर नल., अहमदिगर यांिा १२ कोटी ५० लाख रुपयांत नवकण्यात 

आला.  सभापती महोदय, ५० कोटी रुपये नकंमतीचा कारखािा केवळ १२ कोटी ५० 

लाख रुपयांत नवकण्यात आला.  प्रत्यक्षात या कारखान्याची बाजार भावािसुार 

नकंमत ८० कोटी रुपये इतकी होती.  मी अशी नकती उदाहरणे सांग ू?  

 सभापती महोदय, पणुे नजल्यातील दौंड सहकारी साखर कारखािा सहकारी 

तत्त्वावर उभा करण्यासाठी राज्य सरकारिे त्यावेळी साधारणपणे १६५ एकरच्या 

आसपास शासकीय जमीि नदली होती.  ही जमीि चांगल्या उद्दशेािे नदली होती.  

१०-१२ हजार शेतकऱ्यांिी प्रत्येकी १५ हजार रुपयांचे शेअसा खरेदी केले.  परंत ु

दसुरीकडे िव्यािे िोंद झालेले कारखािे भनवष्ट्यात सक्षमपणे चालणार िाहीत आनण 

त्या भागात पाण्याची व ऊसाची टंचाई जाणवले या सबबीखाली अशा कारखान्यांची 

िोंदणी रद्द करण्याचा निणाय राज्य सरकारिे घतेला.  या धोरणािसुार नद.२५ िाव्हेंबर, 

२००३ रोजी अशा १० कारखान्यांची िोंदणी रद्द करण्यात आली. त्यामध्ये दौंड 

सहकारी साखर कारखान्याची िोंदणी सदु्धा रद्द करण्यात आली.  परंत ु या 

कारखान्याचे दौंड शगुर प्रा.नल. असे िामांतर करण्यात आले. एका बाजलूा त्या 

कारखान्याची िोंदणी रद्द करण्यात आली आनण दसुऱ्या बाजलूा दसुरे िाव दऊेि तो 

कारखािा सरुु ठेवण्यात आला. २०१४-१५ च्या गळीत हगंामात या कारखान्यािे 

साधारणत: सहा-सात लाख टि ऊसाचे गाळप केले.  हा सवा प्रकार कोण करीत   

आह े? शेतकऱ्यांकडूि भाग भांडवल जमा करण्यात आले. एवढेच िव्ह ेतर सत्तेचा 
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श्री.प्रवीण दरेकर..... 

दरुुपयोग करुि एका रात्रीत त्या कारखान्याचे खाजगीकरण करण्यात आले. 

शेतकऱ्यांची अशा पद्धतीिे घोर फसवणकू सरुु आह.े 

 सभापती महोदय, राज्य सहकारी बँकेच्या वतीिे अनधकाराचा दरुुपयोग करुि 

नवक्री करण्यात आलेल्या ४० कारखान्यांपैकी जरंडेश्वर, पषु्ट्पदतंेश्वर, जगदबंा आनण 

कन्िड ह े कारखािे कोणी नवकत घेतले ह े आपल्या सवाांिा आनण महाराष्ट्रातील 

जितेला माहीत आह.े  उवाररत कारखािे ह ेसहकार के्षत्रातील मंत्री, िेते, नहतनचंतकांिा 

वाटण्यात आले, अशी चचाा आह.े   

 सभापती महोदय, म्हातारी मेल्याचे द:ुख िाही, पण काळ सोकावता कामा 

िये.  या कारखान्यांच्या बाबतीत उपाययोजिा करण्यासाठी काही जण पढेु आले.  

आजारी कारखान्यांवर उपाययोजिा करण्यासाठी सनमती िेमण्यात आली होती.  त्या 

सनमतीिे काही नशफारशी सदु्धा केल्या होत्या. १९८१-२००० या कालावधीत 

आजारी वा बंद सहकारी साखर कारखान्यांच्या बाबतीत अभ्यास करण्यासाठी व 

उपाययोजिा सचुनवण्यासाठी गलुाबराव पाटील सनमती, नशवाजीराव पाटील सनमती, 

पे्रम कुमार उच्चानधकार सनमती व माधवराव गोडबोले सनमती अशा चार सनमत्या 

घटीत करण्यात आल्या. परंत ुया चारपैकी एकाही सनमतीची नशफारस राज्य सरकारिे 

का स्वीकारली िाही याचे उत्तर माििीय सहकार मंत्रयांिी नदले पानहजे. कें द्र सरकार 

आनर्थाक बोजा उचलिू सहकारी साखर कारखािदारी वाचनवण्यासाठी प्रयत्ि करीत 

असतािा, राज्य सरकार आनण राज्य सहकारी बँकेिे संगिमतािे सहकारी साखर 

कारखािदारी मोडीत काढण्याच्या दृष्टीिे पावले उचलल्याचे नदसते.  सभापती 

महोदय, मी नवचारु इनच्छतो की, या लोकांिा सत्ता कशासाठी हवी आह,े सत्तेच्या 

माध्यमातिू पैसा आनण पैशाच्या माध्यमातिू सत्ता नमळनवण्यासाठी का प्रयत्ि केले 

जात आहते, सत्ता िसतािा सहकाराच े मारेकारी का अस्वस्र्थ होतात ? सत्तेच्या 

माध्यमातिू जितचेे प्रश्न ि सोडनवता, स्वत:ला समदृध होण्यासाठी हा सवा खटाटोप 

केला जात आह.े   
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श्री.प्रवीण दरेकर..... 

 सभापती महोदय, शेतकऱ्यांच्या मालकीचे असलेले ५५ सहकारी साखर 

कारखािे ह े कशाप्रकारे खाजगी झाले आहते याच्या सरुस कर्था हळूहळू बाहरे 

यावयास लागल्या तर शेतकऱ्यांचे खरे मारेकरी कोण आहते ह ेसमोर येईल.  जरंडेश्वर 

कारखािा ह ेतर केवळ एक उदाहरण आह.े 

 सभापती महोदय, राज्य सरकारच्या माध्यमातिू मुंबै नजल्हा मध्यवती सहकारी 

बँकेवर कारवाई केली जात आह.े  आमची त्याला काही हरकत िाही.  राज्य 

सरकारच्या वतीिे मुंबै नजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेची १० मदु्याच्या आधारे 

चौकशी करण्यात आली.  

 

      िंतर श्री.कांबळे...... 
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श्री. प्रवीण दरेकर .... 

मी सांनगतले की, होय, कारवाई चांगली आह.े सवा स्वच्छ झाले पानहजे. मी म्हणालो 

की, या १० मदु्यांप्रमाणे पणुे, सांगली, कोल्हापरू, सातारा नजल्हा मध्यवती बँकेची 

चौकशी लावा. अिेक वेळा तक्रारी करुिही मला शासिािे साधे उतर नदले िाही, 

साधी दखल घेतली िाही. एका नजल्हा बँकेला एक न्याय, आपला तो बाब्या आनण 

दसुऱ्याचे काटे सरुु आह.े मी काय भ्रष्टाचार आहते ते उदाहरणासनहत सांगणार आह.े 

राज्य सरकारिे त्या भ्रष्टाचारामध्ये लक्ष घातले िाही. मी माििीय कें द्रीय सहकार मंत्री, 

गहृमंत्री श्री. अनमत शहा यांिा तक्रार करणार आह ेकी, नवरोधी पक्षिेत्यांिी १० वेळा 

मानहती मागविू सहकार खात्यािे नदली िाही, कारवाई केली िाही. उलट आमच्यावर 

आकसािे कारवाई होते.  

 सभापती महोदय, मी अशा अनियनमतता लक्षात आल्यावर आयकु्त, सहकार 

यांिा सवा अनियनमततांची चौकशी करण्याबाबत नवरोधी पक्षिेता म्हणिू पत्र नलनहले. 

सदर पत्र नदिांक २४ सप्टेंबर, २०२१ ला नदले, त्यािंतर नदिांक २७ ऑक्टोबर, 

२०२१, नदिांक १ िोव्हेंबर, २०२१, नदिांक ११ िोव्हेंबर, २०२१ रोजी मी स्मरणपत्र े

पाठनवली. अद्याप दखेील कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली िाही. असे का, तर 

त्या बँका सत्ताधारी पक्षाच्या आहते. मुंबई बँकेची चौकशी करीत असतािा एकदा, 

दोिदा िव्ह ेतर एकाच नवषयाच्या ८ वेळा चौकशी केली. कलम ८३, कलम ८८, 

ईओडब्ल्य,ू स्र्थानिक पोलीस स्टेशि .... ते समाधाि झाले की, पनु्हा पत्र, पनु्हा कोणी 

तरी कायाकताा उभा करायचा, कोणा एखाद्या पत्रकाराला हाताशी धरायचे, पनु्हा 

बातम्या छापिू आणायच्या. ह े कुभांड रचतात. आपण असे केले, ज्याची 

न्यायालयािे सी समरी केली होती. त्यांिा त्रास दते आहते. परंत ुपणुे नजल्हा बँकेच्या 

गैरव्यवहाराकडे मात्र सोयीस्करपणे कािाडोळा केला जात आह.े  

 सभापती महोदय, मला पणुे नजल्हा सहकारी बँकेच्या कामकाजासंदभाात एक 

तक्रार प्राप् त झाली. खरे तर राज्यातील ही अग्रणी संस्र्था आह.े चांगली संस्र्था आह.े  

मुंबई नजल्हा बँक आनर्थाकदृष््टया संपन्ि, ताकदवाि आह ेतशी पणुे नजल्हा बँक आह े

आनण याही बँकेत गोरगररबांच्या ठेवी आहते. परंत ुगतवषाांत पणुे नजल्हा सहकारी  

श्री. प्रवीण दरेकर .... 
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बँकेच्या व्यवस्र्थापिािे बँकेचा आनर्थाक लाभ स्वत:चा कुटंुनबयांिा नमळनवण्याचा 

प्रयत्ि केला, त्याकररता बँकेचे नहत ि जपता, कंत्राटदारांचे नहत जपण्यात आले हा 

माझा आरोप आह.े  

 सभापती महोदय, पणुे नजल्हा बँकेिे शेतकऱ्यांच्या कजााची कशी लटू केली 

याबाबत मला जी मानहती नमळाली ती मी सरकारच्या निदशािास आणतो. बँकेतील 

कॉम्प्यटुर तसेच बँनकंग सॉफ्टवेअर, हाडावअेर ह ेसवा उपलब्ध, अद्ययावत व चांगले 

असतािा सधु्दा दाऊस िावाच्या कंपिीिे राज्यातील प्रमखु पढुाऱ्याच्या दबावापोटी 

बँकेला १४० ते १६० कोटी रुपये गतवषाात खचा करायला लावला. सॉफ्टवेअर 

हाडावअेर सवा होते. पण माझ्या कोणाला तरी काम द्यायचे आह ेम्हणिू १६० कोटी 

रुपये खचा करायला लावले. र्थोडक्यात असे की, ज्या गोष्टीची गरज िव्हती त्यावर 

खचा करण्यात आला. यरेे्थ अनियनमतता झाली की िाही ? माहीत िाही. सदर रक्कम 

खचा करतािा स्पधाात्मक दरािे निनवदाप्रनक्रया राबनवण्यात आली िाही. मी माििीय 

मंत्रयांच्या निदशािास आणत आह ेकी, येरे्थ निनवदाप्रनक्रया स्पधाात्मक दरािे राबवली 

िाही. दाऊस कंपिीकडूि खरेदी करण्यात आली, त्या कंपिीची निनमाती िकुतीच 

झाली असतािा, १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मलु्यांच्या वस्त ूपरुनवण्याचा शासकीय 

अिभुव िसतािा, काम नदले. त्यांिा अिभुवच िाही. िवीिच कंपिी आह.े १०० 

कोटी रुपयांच्या वरील काम नदले. दाऊस कंपिीमध् ये कंपिीच्या स्र्थापिेपासिू जे 

संचालक होते, ते एका प्रमखु िेत्याशी संबंनधत आहते. दाऊस कंपिीच्या खात्यातिू 

या पढुाऱ्याच्या संबंनधत खात्यात काही रक्कम वळती झाली का याची चौकशी 

करावी.  

 सभापती महोदय, आमच्या, बँकेच्या, संस्रे्थच्या बँक स्टेटमेंट  मागनवता, मग 

याही स्टेटमेंट मागवा. त्या खात्यातिू कोणत्या पढुाऱ्याच्या खात्यामध्ये पैसे गलेे      

का ? महाराष्ट्रातील जितेला खरे दरोडेखोर कोण आहते ते कळू द्यावे. दाऊस 

कंपिीकडूि ज्या वस्तुचंी खरेदी करण्यात आली, त्या वस्तुचंे बाजारमलू्य २० कोटी  
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रुपये आह.े आम्ही ज्या गोष्टीची २० कोटी रुपये माकेट व्हलॅ्य ूआह ेती गोष्ट १४० 

कोटी रुपयांिा खरेदी केली आह.े मी एक भयंकर गोष्ट सांगतो. नकती चांगल्या, सरुस 

कर्था आहते ते आपण पहावे.  

 सभापती महोदय, बँकेच्या सरुके्षकररता नसक्यरुरटी एजन्सी लावली आह.े ती 

२ नशफ्टमध्ये काम करते. पण पगार ३ नशफ्टचा नदला जातो. र्थोडक्यात एका नशफ्टच े

पेमेंट कारण िसतािा वसलू केले जाते. ही एजन्सी दखेील बँकेच्या व्यवस्र्थापिाच्या 

िातेवाईकाशी संबंनधत आह.े राजगड वाहतकू संस्र्था िावाची एक संस्र्था आह.े या 

संस्रे्थला गेल्या १० वषाांपासिू संस्रे्थचे कोणतेही काया चाल ूिसतािा कजा दणे्यात 

आले. गले्या १० वषाांपासिू आतापयांत जे कजा  नदले, त्यापोटी आजपयांत बँकेला या 

संस्रे्थकडूि २० ते २५ कोटी रुपये कजा येणे बाकी आह,े एवढी र्थकबाकी असतािा 

बँकेिे कोणतीही कायावाही केली िाही. मात्र सन्माििीय सदस्य श्री. सरेुश धस यांची 

र्थकबाकी िाही तरी त् यांच्यावर एफआयआर, चौकशी.  

 सभापती महोदय, पणुे नजल्हा मध्यवती बँकेमध्ये दररोज नकमाि १०० रुपय े

कॅश इि हणॅ्ड दाखनवली जाते अशी माझ्याकडे तक्रार आह.े एवढ्या प्रमाणात कॅश 

इि हणॅ्ड करण्याची काय आवश्यकता आह े? गत दोि वषाांमध्ये पणुे नजल्हा मध्यवती 

बँकेिे फनिाचरच्या ितूिीकरणासाठी ८० कोटी रुपये खचा केल्याची माझी मानहती 

आह.े सदर ितूिीकरणाचे कामही राज्यातील प्रमखु पढुाऱ्यांच्या कायाकत्याांिा दणे्यात 

आले आनण ितूिीकरण करतािा अव्वाच्या सव्वा दयेके काढण्यात आली. 

ितूिीकरण्ण ि करता िवीि फनिाचर खरेदी केले असते तरी ते स्वस्त नमळाले असत.े 

पणुे नजल्हा बँकेचे कायाके्षत्र पणु्यापरुते सीनमत असतािा नजल्याबाहरे कजा वाटले गलेे 

आनण सदर कजा वाटप करतािा कारखान्याचे मखु्यालय िावापरुते पणुे नजल्यामध्ये 

दाखनवण्यात आले आनण कायाके्षत्राबाहरे कोट्यवधी रुपयांचे कजा वाटप करण्यात 

आले. कायाके्षत्राबाहरे कजा वाटप केल्याची मी अिेक उदाहरणे सांगतो. मात्र 

सन्माििीय सदस्य श्री. सरेुश धस यांिा कजा दते असतािा मुबंई नजल्हा बँकेचे  
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कायाालय, सन्माििीय सदस्य श्री. सरेुश धस यांचे कायाालय मुंबईत आह,े तो गनु्हा 

आह.े मात्र यांिी राज्यभर कजे नदली, त्यांची तात्परुती कायाालये पणु्यात दाखनवली, 

तो गनु्हा िाही. सरकारच ेखपू चांगले चालले आह.े  

 सभापती महोदय, जरंडेश्वर शगुर, सातारा, अबंानलका शगुर, अहमदिगर, 

आयिा शगुर, िंदरुबार, आयिा मल्टीरेड, एडेश्वर सहकारी साखर कारखािा, बीड, 

नफिजी शगुर इत्यादी कायाके्षत्राबाहरे जाऊि कजा वाटप करण्यात आले. आपण ह े

कारखािे कोणाचे आहते याची मानहती घ्यावी. ह ेसवा कारखािे सगळ्या पढुाऱ्यांचचे 

आहते. ....(अडर्थळा).... भाजपचे असले तरी चकू  आह.े खडे राजपरुी िगर येर्थील 

शाखमेध्ये बोगस सोिे तारण ठेविू कजा वाटप करण्यात आले. परंत ुही बाब लक्षात 

येऊिही वसलुी ि करता ह ेप्रकरण दाबण्याचा प्रयत्ि करण्यात आला. िोटबंदीच्या 

काळात जवळपास ५००-६०० कोटी रुपये बँकेकडे जमा झाले. १००-१५० कोटी 

रुपये अजिुही आरबीआयिे स्वीकारले िाहीत. मग ही रक्कम ऐि वेळी कोणी 

आणली, काय झाले ? १००-१५० कोटी रुपये शेवटच्या क्षणी आले. त्याचे काय 

झाले ?  

 सभापती महोदय, आपण करीत आहोत तो स्वच्छ कारभार आनण दसुरे करीत 

आहते ते चोर, गनु्हगेार, दरोडेखोर, असे यांचे काम सरुु आह.े कोल्हापरू, सातारा व 

सांगली या नजल्हा बँकांची सधु्दा मी मानहती मानगतली आह.े आयकु्त, सहकार 

यांच्याकडे मी मानहती मानगतली आह.े मानहती अनधकार कायद्यांतगात अजा करुिही 

मानहती मानगतली आह.े पण आयकु्त, सहकार यांिी सदर मानहती आपल्या 

कायाालयाकडे उपलब्ध िसल्याचे सांनगतले आह.े वास्तनवक पाहता, आयकु्त, 

सहकार यांिी नजल्हा बँकेच्या व्यवस्र्थापिाकडूि ही मानहती मागणे अपेनक्षत होते. 

परंत ुती कशी नमळणार िाही ह ेिीट, कायद्याच्या चौकीटीत सांनगतले. आज िाबाडा, 

आरबीआय, कें द्रीय सहकार मंत्रालय ही मानहती मागव ूशकते, याची आपल्याला 

कल्पिा िाही. मी अमरावती नजल्हा सहकारी बँकेतील, कराड जिता सहकारी 

बँकेतील, सांगली नजल्हा बँकेतील व इतर नजल्हा बँकांतील मानहती आपल्या  
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माध् यमातिू राज्यातील जितेला दते आह.े अमरावती नजल्हा सहकारी बँकेिे सि 

२०१७ ते सि २०२० या काळात निप्पॉि कंपिीच्या म्यचु्यअुल फंडमध्ये तब्बल 

७०० कोटी रुपयांची गुंतवणकू केली. 

          िंतर श्री. खचे ....  
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श्री.प्रवीण दरेकर... 

ही गुंतवणकू करतािा बँक व गुंतवणकुीची रक्कम घेणारी कंपिी यांच्यामध्ये रे्थट 

व्यवहार करतािा ३ कोटी ३९ लाख रुपयांची दलाली दणे्यात आली. ह ेनदिांक १२ 

एनप्रल, २०२१ च्या बँकेच्या लेखापरीक्षण अहवालातिू उघड झाले आह.े यासाठी 

अमरावती नजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेचे तत्कालीि मखु्यानधकारी जे.सी.राठोड, 

कमाचारी निळकंठ जगताप, सधुीर चांदरूकर, राजेश कडू,  रोनहणी चौधरी यांच्यासह 

शेअसा व म्यचुअल फंडचे अनजतपाल मोगा, निता गांधी, परुुषोत्तम रेड्डी, शोभा 

शमाा, नशवकुमार गट्टािी व राजेंद्र गांधी यांच्या नवरोधात अमरावती कोतवाली पोलीस 

स्टेशिमध्ये गनु्हा दाखल करण्यात आला. नजल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव यांच्या 

तक्रारीवरुि बँकेच्या मखु्य कायाकारी अनधकारी यांच्यासह ११ जणांनवरोधात गनु्ह े

िोंदनवले गलेे. आरबीआयच्या १४ जलैु २०१६ च्या पररपत्रकाप्रमाणे बँकेच्या 

दिंैनदि व्यवहारातील अनतररक्त निधी िॉि एसएलआरमध्ये आनर्थाक वषाातील एकूण 

ठेवीच्या १० टक्क्यांपयांत गुंतनवता येते. मात्र बँकेिे आरबीआयच्या नियमाच े

उल्लंघि करुि ३४ टक्क्यांपयांत गुंतवणकू केली. या व्यवहारात बँकेचे अनधकारी, 

कमाचारी व ब्रोकर यांिी संगिमत करुि िावाचा बिावट नशक्का तयार करुि 

संबंनधतांच्या खोट्या सया करुि बँकेची ३ कोटी ३९ लाख रुपयांची फसवणकू 

केल्याचे बँकेचे अनधकारी व निबंधक जाधव यांिी त्यांच्या तक्रारीत िमदू केले आह.े 

फसवणकु करतात, खोटे नशक्के तयार करतात त्यांच्याकडे लक्ष दणे्यास सहकार 

नवभागाला वेळ िाही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करुि कारवाई करण्याची 

मागणी तरे्थील भारतील जिता पक्षाचे आमदार  व पदानधकारी यांिी केल्यािंतर काही 

शेतकऱ्यांिी कोतवाली पोलीस स्टेशिमध्ये तक्रार नदल्यािंतर शासिावर दबाव येऊि 

या प्रकरणाचा तपास आनर्थाक गनु्ह ेशाखकेडे सोपनवण्यात आला. या प्रकरणातील 

तपासी अनधकारी यांिी  पोनलसांकडे अर्थातज्ज्ञ िसल्यािे सदरच्या प्रकरणात मायक्रो 

ऑडीट मानगतले होते. त्यािसुार िागपरू येर्थील सीए फमाला मायक्रो ऑडीटसाठी ह े

प्रकरण दणे्यात आले. सहा मनहिे उलटूि गेल्यावर अजिूही मायक्रो ऑडीटचा 

अहवाल आला िाही. या प्रकरणी ईडीकडूि बँकेला िोटीस गले्याची मानहती आह.े  
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या प्रकरणात गनु्हा नसध्द होऊि कोणतीही कारवाई करण्यात आली िाही. सरकार 

भ्रष्टाचार करणाऱ्याला संरक्षण दतेे व चांगल्या लोकांच्या पाठीशी लागते असा प्रकार 

सरुु झालेला आह.े 

 सभापती महोदय, सोलापरू नजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेचे महत्वाचे 

र्थकबाकीदार आहते. त्यामध्ये आयिा शगुर प्रायव्हटे नलनमटेड, बाशी यांच्याकडे 

१९३ कोटी रुपयांचे कजा र्थकीत आह.े सांगोला तालकुा सहकारी साखर 

कारखान्याकडे ८१ कोटी रुपयांची र्थकबाकी आह.े वधाा नजल्हा मध्यवती सहकारी 

बँकेचे ६७ कोटी रुपये र्थकीत आहते. िानशक नजल्हा बँकेचे निफाड सहकारी साखर 

कारखान्याकडे १४७ कोटी रुपये र्थकीत आहते. बलुढाणा मध्यवती सहकारी बँकेच े

अिरुाधा शगुरकडे ४१ कोटी रुपये र्थकीत आहते. अशा प्रकारे र्थकीत पैसे असतािा 

त्यांची काळजी सरकार करीत िाही. फक्त राजकीय अनभनिवषेातिू या नठकाणी 

कारवाई सरुु आह.े सांगली नजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेच्या संदभाात गेल्या दोि 

तीि नदवसापासिू टीव्हीमधिू बातम्या येत आहते की, आपल्या जवळच्या बगल 

बच्यांच्या संस्र्थांिा कजा नदले. त्यामध्ये अिेक पढुारी आहते. एखाद े दोि पढुारी 

त्यामध्ये भारतीय जिता पक्षाचे आहते. सन्माििीय सदस्य श्री.सनतश चव्हाण मी 

आपणास सांगतो इतर नकती लोक आह ेते आपण पहावे. नियम २६० च्या प्रस्तावात 

सहकार, नजल्हा बँकेचा भ्रष्टाचार आह,े सन्माििीय सदस्य माझे दखेील र्थोडे केस 

आता नपकले आहते. आपण जरा सहि करायला नशका, आम्ही नकती सहि करतो 

त्याचा नवचार करा.  

 सभापती महोदय, यांिा सहिही होत िाही व सांगताही येत िाही. अशी 

सन्माििीय सदस्यांची अवस्र्था झाली आह.े नजल्हा बँकेचा वापर स्वत:च्या 

अडचणीतील संस्र्थांिा बाहरे काढण्यासाठी करण्यात आला आह.े वास्तनवक पाहता 

नजल्हा बँकेच्या स्र्थापिेचा उद्दशे  शेतकरी बांधवांिा सहज कजा उपलब्ध व्हावे असा 

होता. परंत ुनजल्हा बँकेचे व्यवस्र्थापि हातात हात घालिू त्याचा उपयोग स्वत:च्या 

संस्र्थांिा अडचणीतिू बाहरे काढण्यासाठी सरुु केला आह.े सांगली नजल्हा मध्यवती  

श्री.प्रवीण दरेकर... 
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सहकारी बँकेत १९ माचा रोजी होणाऱ्या सभेत स्वत:च्या संस्र्थांचे कोट्यवधी रुपयांच े

कजा व व्याज माफ करण्याचा निणाय घेण्यात येणार होता.  हा नवषय तरे्थील एमडींिा 

पटला िाही. सवासामान्य लोकांच े व शेतकऱ्यांचे १४० कोटी रुपये आमच्या 

पढुाऱ्यांच्या  १० ते १५ संस्र्थांिा सटू दणे्यात यावे असे एमडी यांिा सांगण्यात आले. 

एमडीिे सांनगतले की ह ेमला पटत िाही व मी तसे करणार िाही म्हणिू त्या एमडींिी 

राजीिामा नदला. एमडींिा चॅिेलवाल्यांिी प्रनतक्रीया नवचारली तेव्हा ते म्हणाले की, 

ते मोठे लोक आहते. मी कशासाठी राजीिामा नदला ह ेमला सांगणे परवडणार िाही. 

अशा प्रकारची कामे सहकार नवभागाअंतगात सरुु आहते. त्या एमडीवर दबाव 

आणण्यात आला त्या बँकेचे कडू पाटील ह ेसीईओ आहते त्यांिी राजीिामा नदला. 

यामध्ये राष्ट्रवादी पक्षाच ेदोि बडे िेते आहते. काँग्रेसचे पदानधकारी आहते. आमच्या 

पक्षाचे फक्त एक दोि पदानधकारी त्यामध्ये घेण्यात आले. फार अडचण होऊ िय े

म्हणिू सवापक्षीय नहत साधण्याचा निणाय घेण्यात आला. हा निणाय सहकारला नकती 

पटणारा आह ेह ेसांगण्याची आवश्यकता आह.े 

 सभापती महोदय, कराड जिता बँक या पररसरातिू सहकार मंत्री महोदय 

निवडूि येतात. कलम ८८ अन्वये बँकेची तपासणी होऊि अफरातफरीची रक्कम 

निनित झाली. कलम ९८ ब िसुार वसलूी दाखला नदला आह.े मात्र सहकार मंत्री 

महोदयांिी वसलुीला स्र्थनगती नदली.माझी मानहती असत्य असेल तर आपण सांगाव.े 

या बँकेत ३१० कोटी रुपयांची अफरातफर झाली आह.े नदिांक १६ ऑगस्ट २०१९ 

रोजी बडतफा  चेअरमि व सवा संचालक अनधकारी वगा, सरकारी लेखा तपासणीस व 

कजादार अशा ३७ जणांनवरुध्द कराड पोलीस स्टेशिमध्ये भारतीय दडं नवधाि कलम 

४०९, कलम ४२०, जो माझ्यावर टाकण्यात आला आह.े कलम ४६५, कलम ४६७, 

कलम ४६८, कलम ४७७ सह प्रोहीबीशि ऑफ बेिामी रॅन्झेक्शि ॲक्ट १९८८ च्या 

कलम ३ अन्वये गनु्याची िोंद करण्यात आली. माििीय न्यायालयािे तपासाच े

आदशे नदले आहते. गेल्या दीड वषाापासिू चालढकल व नदरंगाई होत आह.े आम्ही 

सहकार मंत्री महोदयांकडे स्टे मागायला गेलो की, राजकारण आडवे येत.े  

श्री.प्रवीण दरेकर... 
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र्थकबाकीदारांवर व व्यवस्र्थापिावर दोष येऊि कारवाई करण्यात आली िाही. मी 

िावे सांगतो ह ेपनवत्र सभागहृ आह,े शकील अब्दलु शकुर नबजापरेु गपृ यांच्यावर 

निबांध घातले त्यावेळी त्यांच्याकडूि ९८ कोटी रुपये येणे बाकी होते. सध्याची येणे 

रक्कम १०५ कोटी रुपये आह.े महपतराव रामचंद्र फडतरे गपृ यांच्यावर निबांध घातले 

त् यावेळी ११२ कोटी रुपये येणे बाकी होते. आता २०० कोटी रुपये येणे बाकी आहते. 

जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखािा नचमणगांव गपृ ४५ कोटी रुपये अबाि बँकेिे नदले 

होते. आता ५५ ते ६० कोटी रुपये त्यांच्याकडूि येणे बाकी आह.े एकूण ३०० कोटी 

रुपयांची र्थकबाकी ४०० कोटी रुपये झाली आह.े यांच्यावर नवशेष मेहरिजर का 

दाखनवण्यात आली. यांच्यावर मेहरिजर दाखनवल्यामळेु सि २०११ दरम्याि िफ्यात 

असलेली कराड जिता सहकारी बँक १५४ कोटी रुपयांच्या तोट्यात गलेी.िफ्यात 

असलेली बँक आपल्या बगल बच्च्यांिा सांभाळण्यासाठी तोट्यात घालनवली. मबुैं 

नजल्हा मध्यवती सहकारी बँक आज िफ्यात आह े१२०० कोटी रुपयांवरुि ती १० 

हजार कोटी रुपयांवर गलेी ती िफ्यातिू खाली कशी येईल व बंद कशी होईल याची 

काळजी सरकार घेत आह.े आपण सहकाराचे पालकत्व स्वीकारणारे आहात. मलुाच े

चकुले असेल तर दरुुस्ती करायची असते. मलुाच्या मािेच्या िरडीचा घोट आपण 

घेत िाही. ह ेपाप या सरकारच्या माध्यमातिू येरे्थ होत आह.े 

        या िंतर श्री.बोरले... 



22-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) II - 183 
GRB/AKN/KTG प्रथम श्री.खर्चे 16:10 

 

 

श्री.प्रवीण दरेकर........ 

तरीही बँकेच्या व्यवस्र्थापिावर कारवाई करण्यात आली िाही. याचाच अर्था ज्यांिी 

सहकार बडुनवला त्यांिा संरक्षण व ज्यांिी सहकार वाढनवला त्यांच्यावर कारवाई 

अशा प्रकारचे काम सरुु आह.े  

 सभापती महोदय, कें द्र शासिािे सहकार खात्याची निनमाती केल्यािंतर गत 

दोि वषाात सहकार वाढनवण्यासाठीच प्रयत्ि केले. ज्यावेळी माििीय श्री.अनमत शहा 

कें द्रीय सहकार मंत्री झाले त्यावेळी आता राज्यातील सहकाराला बडुनवणार, 

सहकाराला दाबणार अशी बोंबाबोंब करण्यात आली. कें द्रातील सहकार खात्यािे 

राज्यातील सहकार कारखािदारीला ऊजीतावस्र्था नमळविू दणे्याच्या दृष्टीिे अिेक 

निणाय घेतलेले आहते. मग इरे्थिॉल सारखा निणाय असेल नकंवा नियाातीसंदभाात 

घेलतलेा निणाय असेल. कें द्र शासिािे ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखािा 

िजरेसमोर ठेऊि िेहमीच साखर उद्योगासाठी सकारात्मक भनूमका घेतली. 

शेतकऱ्यांिा ऊसासाठी मोठ्या प्रमाणावर खते लागतात. गत वषी सि २०२० मध्ये 

खत उद्योगाला प्रोत्साहि दणे्यासाठी ७५ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात 

आले आनण त्यासाठी मोठ्या  प्रमाणावर अिदुाि दणे्याचाही निणाय घेण्यात आला. 

हा निणाय घेतल्यािंतर लगेच पढुील मनहन्यात केवळ साखर उद्योगासाठी ५३६१ 

कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. कें द्र शासिाच्या कॅनबिेट ऑि 

इकॉिॉनमक अफेअसा कनमटीिे मागील वषी साखरेच्या नियाातीसाठी प्रती नक्वंटल 

६०० रुपये प्रोत्साहिपर दणे्याचे मान्य केले. सि २०२१ या आनर्थाक वषाात दखेील 

कें द्र शासिािे साखर उद्योगासाठी सकारात्मक भनूमका घेतली. कें द्र शासिािे ऊस 

उत्पादक शेतकऱ्यांिा िजरेसमोर ठेऊि अनतररक्त साखरेची नियाात कशी होईल व 

उवाररत साखरेचे इरे्थिॉलमध्ये कन्व्हजाि कसे होईल यासाठी सदु्धा प्रयत्ि केले. 

त्यासाठी नदिांक १९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी कें द्र शासिािे ६० लाख मेरीक टि 

नियाातीचे उनद्दष्ट असतािा १० लाख एक्स्स्रा म्हणजे ७० लाख मेरी टिाचे कॉन्रॅक्ट 

केले. या निणायामळेु साखर कारखान्यांिा, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांिा वळेेवर ऊसाचा 

 

श्री.प्रवीण दरेकर........ 
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परतावा दणेे शक्य झाले. अनतररक्त साखरेजे कन्व्हजाि करण्याच्या धोरणामळेु इरे्थिॉल 

पासिू साखर कारखान्यांिा चांगला महसलू नमळत आह.े सि २०२०-२१ मध्ये 

जवळपास १५ हजार कोटी रुपयांचा महसलू साखर कारखान्यांिा केवळ इरे्थिॉलच्या 

नवक्रीतिू नमळालेला आह.े कें द्र शासिाि साखर कारखान्यांबाबत व ऊस 

उत्पादकांबाबत नकती सकारात्मक आह े ह े यातिू नदसिू येते. ऊस उत्पादक 

शेतकऱ्यांिा िजरेसमोर ठेऊि कें द्र शासिािे एफआरपीमध्ये सदु्धा वाढ केलेली आह.े 

सि २०२१-२२ मध्ये १० टक्के ररकव्हरी लक्षात घेऊि २९० रुपये प्रती नक्वंटल 

एवढी रक्कम ठरनवलेली आह.े १० टक्क्यापेक्षा अनधक ररकव्हरी झाल्यास शेतकरी 

बांधवांिा त्या पद्धतीिे अनतररक्त रक्कम दणे्याबाबत कें द्र शासिािे सचूिा केली. कें द्र 

शासि आनर्थाक बोजा उचलिू सहकार कारखािदारी वाचनवण्यासाठी प्रयत्ि करीत 

असतािा राज्य सरकार व राज्य बँकेिे संगिमतािे राज्यातील साखर कारखािदारी 

मोडीत काढण्याचे काम केले आह.े माझी माििीय सहकार मंत्रयांिा नविंती आह ेकी, 

मी सभागहृात काही गोष्टी मांडलेल्या आहते. नकंबहुिा मी पत्राच्या स्वरुपात 

आपल्याकडे व मखु्यमतं्री महोदयांकडे आणखी काही गोष्टी दणेार आह.े समन्यायी 

पद्धतीिे सवाांवर कारवाई होण्याची अपेक्षा आह.े कें द्रात सहकार खाते आह,े कें द्र 

शासिाच्या तपास यंत्रणा आहते. आम्ही त्यांच्याकडे या गोष्टींची तक्रार करु, 

न्यायालयात जाऊ, वेगवेगळ्या प्रकारच्या चौकशीची मागणी सदु्धा केली जाईल.  

 सभापती महोदय, राज्य शासि कशा प्रकारे प्रादनेशक असमतोल निमााण 

करीत आह ेयावर मी भाष्ट्य करणार आह.े नवदभा, मराठवाडा, कोकण नवभागाला या 

शासिािे सातत्यािे सातप्िभावाची वागणकू नदलेली आह.े खरे म्हणजे िागपरू येरे्थ 

अनधवशेि होणे अपेनक्षत आह.े परंत ुराज् य शासि िागपरू येरे्थ अनधवेशि घेऊ शकले 

िाही. मराठवाडा, नवदभााचा असमतोल दरू करणे तर सोडाच राज्य शासिािे तेर्थील 

नवकास साधण्यासाठी तरेे्थ अनधवेशि सदु्धा घतेले िाही. राज्य शासिािे िागपरू येरे्थ 

अनधवशेि घेतले असते तर नवदभाातील प्रश्न सोडनवण्यासाठी निनितपणे मदत झाली 

 

श्री.प्रवीण दरेकर........ 
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असती. सत्तेत िसतािा माििीय मनहला व बाल नवकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर, 

माििीय मदत व पिुवासि मंत्री श्री.नवजय वडेट्टीवार ह े नवदभाावर अन्याय होत 

असल्याच्या वल्गिा करीत होते. मराठवाडा वॉटर ग्रीड हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आह.े 

मराठवाड्यातील सवा धरणे एकनत्रत करुि मराठवाड्यातील नसंचिाच्या पाण्याचा प्रश्न 

कायम स्वरुपी निकाली काढणारा प्रकल्प केवळ राजकीय सडुबदु्धीमळेु रखडलेला 

आह.े तत्कालीि मखु्यमतं्री श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांिी मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प 

आणला. परंत ु तो प्रकल्प बसासिात गुंडाळूि ठेवण्याचे काम या सरकारच्या 

माध्यमातिू झाले आह.े मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प झाला असता तर 

मराठवाड्यातील पाण्याचा प्रश्न कायम स्वरुपी निकाली निघाला असता. तत्कालीि 

मखु्यमंत्री श्री.दवेेंद्र फडणवीस, तत्कालीि पाणी परुवठा मंत्री श्री.बबिराव लोणीकर 

यांिी मराठवाडा वॉटर ग्रीडची संकल्पिा मांडली. एवढेच िाही तर प्रशासकीय 

मान्यता व इतर तांनत्रक बाबींचीही पतूाता केली. २० हजार कोटी रुपयांचा हा 

महत्वाकांक्षी प्रकल्प होता. औरंगाबादसाठी २७६४ कोटी रुपये, जालन्यासाठी 

१५२९ कोटी रुपये, बीडसाठी ४८०१ कोटी रुपये, लातरूसाठी १७१२ कोटी रुपये, 

उस्मािाबादसाठी १४१० कोटी रुपये व उवाररत ३ नजल्यांसाठी ६ हजार कोटी रुपय े

असा एकंदररत २० हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प मंजरू करण्यात आला. परंत ु या 

प्रकल्पासाठी गत २ वषाापवूीच्या अर्थासंकल्पामध्ये केवळ २०० कोटी रुपयांची तरतदू 

करण्याची घोषणा करण्यात आली. सि २०२० मध्ये घोषणा झाल्यािंतर संपणूा 

२०२० या कॅलेंडर वषाात मराठवाडा वॉटर ग्रीड संदभाात निणाय घेण्यासाठी 

मंनत्रमंडळासमोर हा नवषय आलेला िाही. सि २०२० या कॅलेंडर वषाात एक रुपयाही 

या प्रकल्पावर खचा झाला िाही. सि २०२१ या कॅलेंडर वषाातही मराठवाडा वॉटर 

ग्रीड या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाकडे दलुाक्ष करण्यात आले. मराठवाडा वॉटर ग्रीड 

प्रकल्पाबाबत शासिािे कोणती कायावाही केली याबाबत मानहती मानगतली असता 

ती मानहती दणे्यासाठी टाळाटाळ करण्यात आली. मी अिेक वेळा स्मरणपत्र पत्र े

नदली. परंत ुअद्याप मानहती अप्राप्त आह.े माझ्या मानहती प्रमाणे सि २०२१ मध्ये या 

प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामावर एक रुपयाही खचा झालेला िाही.  

श्री.प्रवीण दरेकर........ 
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 सभापती महोदय, समदु्रात वाहूि जाणारे १६७ टीएमसी पाणी मराठवाडा व 

खान्दशेात आणण्याच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाकडेही महानवकास आधाडी सरकारच े

दलुाक्ष झालेले आह.े नपण्याच्या पाण्याबरोबर नसंचिाचा अिशेुष हा मराठवाड्यावर 

झालेला मोठा अन्याय आह.े मराठवाड्यावरील अन्याय दरू व्हावा व 

मराठवाड्यातील दषु्ट्काळ कायमचा नमटूि शेतकरी सजुलाम-सफुलाम व्हावा यासाठी 

समदु्रात वाहूि जाणारे १६७ टीएसी पाणी मराठवाड्यात आणण्याचा संकल्प 

तत्कालीि मखु्यमंत्री श्री.दवेेंद्रजी फडणवीस यांिी केला होता. त्यासाठी नदिांक ३० 

जलैु, २०१९ रोजी झालेल्या मंनत्रमंडळ बैठकीत तत्कालीि मखु्यमंत्री श्री.दवेेंद्र 

फडणवीस यांिी पढुील प्रकल्पांिा मान्यता नदली. आंतरराज्यीय दमणगंगा नपंजाळ 

िदीजोड प्रकल्प व राज्यांतगात िार-पार-नगरणा पार गोदावरी, दमणगगंा वैतरणा 

गोदावरी व दमणगंगा एकदरे गोदावरी ह ेिदी जोड प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणिू ि 

घेता राज्यांतगात प्रकल्प म्हणिू राज्याच्या निधीतिू त्वररत हाती घेण्यात यावेत.  

        यािंतर श्री.सांगळे....... 



22-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) JJ - 187 

MJS/AKN/KTG प्रथम श्री.बोिले 16:20 
 

 

श्री.प्रवीण दरेकर..... 

सदर िदीजोड प्रकल्पांमळेु मुंबई शहरासाठी ३१.६० अब्ज घिफुट, गोदावरी 

खोऱ्यातील मराठवाडा भागात २५ अब्ज घिफुट तसेच तापी खोऱ्यासाठी १० अब्ज 

घिफुट पाणी कोकणातिू उपलब्ध होईल. पनिमी वानहिी िदी खोऱ्यातील 

कोकणामध्ये उल्हास, वैतरणा, िारपार व दमणगंगा खोऱ्यात एकूण ३६०अब्ज 

घिफुट अनतररक्त पाणी उपलब्ध आह.े त ेगोदावरी खोऱ्यामध्ये वळनवणे शक्य आह.े 

याकररता िवीि िदीजोड िद्यांचे सवेक्षण त्वररत हाती घऊेि व्यवहाया योजिांच े

सनवस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करावेत. अशा प्रकारे एकूण १४० अब् ज घिफुट 

पाणी वळनवण्यासंबंधी मान्यता दणे्यात आली. मराठवाडा व खािदशेमधील जितेला 

समदृ्ध करणाऱ्या अशा प्रकल्पांकडे महानवकास आघाडीकडूि सपशेल दलुाक्ष केले 

जात आह.े नवदभाातील वैिगंगा, पैिगंगा िदीजोड प्रकल्पाकडे शासिाच ेदलुाक्ष होत 

आह.े नवदभा, मराठवाडयातील पायाभतू सनुवधांकडे शासिाचे दलुाक्ष होत आह.े 

मागील २ वषाांमध्ये शासिािे नवदभा, मराठवाडा, खािदशे व कोकणसाठी एकही 

िवीि प्रकल्प सरुु केला िाही. तसेच यापवूी सरुु असलेल्या प्रकल्पांची कामे संर्थ 

गतीिे कशी सरुु राहतील याबाबत प्रयत्ि केले जात आहते. याचे कारण सदरहू प्रकल्प 

माििीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांच्या काळात सरुु झालेले असल्यामळेु सदर प्रकल्प 

पणूा झाल्यास त्यांचे श्रेय माििीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांिा नमळू शकेल. अशा प्रकारे 

चांगली कामे सरुु असतािा त्यात अडर्थळे निमााण करण्याचे काम शासिाकडूि 

करण्यात आले. नवदभा, मराठवाडा व  खािदशेकररता वरदाि ठरणाऱ्या माििीय 

बाळासाहबे ठाकरे समदृ्धी महामागााचे काम दखेील २ वषाांच्या काळात संर्थ गतीिे 

सरुु आह.े अशा प्रकारे नहदंहूृदयसम्राट बाळासाहबे ठाकरे यांचे सदर महामागााला िाव 

असतािा दखेील सरकार बदलल्यामळेु त्या कामाची गती रं्थडावली आह.े यावरुि 

नवदभा, मराठवाडा व  खािदशेातील पायाभतू सनुवधांकडे शासि कशाप्रकारे दलुाक्ष 

करीत आह े? ही बाब या निनमत्तािे नदसिू येत आह.े   

 सभापती महोदय, मगॅ्िेटकडे शासिाचे दलुाक्ष होत आह.े अनशयाई नवकास 

बँक अर्थासहानय्यत महाराष्ट्र ॲग्री नबझिेस िेटवका  म्हणजे मॅग्िेट या प्रकल्पांिा  

श्री.प्रवीण दरेकर..... 
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मान्यता दणे्यात आली. नदिांक २९ जलैु, २०२० रोजी शेतकऱ्यांच्या महत्त्वाच्या 

असलेल्या सदर प्रकल्पाला मंनत्रमंडळािे मान्यता नदली. परंत ु७ मनहिे उलटूि दखेील 

सदर प्रकल्पाच्या कामाकररता अद्याप कोणत्याही प्रकारची कायावाही करण्यात 

आलेली िाही. अनशयाई नवकास बँकेकडूि सदर प्रकल्पाला अर्थासहाय्य नमळणार 

असल्यामळेु निधीची कमतरता िाही. परंत ु शासिाकडे प्रशासकीय व राजकीय 

इच्छाशक्ती िसल्यामळेु या प्रकल्पामध्ये एकही िवीि कृषी प्रनक्रया उद्योग अद्याप सरुु 

होऊ शकला िाही. सरुुवातीच्या काळात फक्त २५ प्रकल्पांची निवड करण्यात आली. 

सदर प्रकल्प निवडत असतािा नवदभाातील अवाषणप्रवण असलेल्या ११ 

नजल्हयांतील फक्त २ प्रकल्प, मराठवाडयातील ९ नजल्हयांतील फक्त ५ प्रकल्प,  

याउलट पनिम महाराष्ट्रात ६ नजल्हयांतील १० प्रकल्पांची निवड करण्यात आली.  

तेर्थील नवकास होऊ िये असे आमचे म्हणणे िाही. परंत ुआपले पोट भरत असतािा 

ज्यांचे पोट ररकामे आह ेत्यांिा २ घास दणे्याचा प्रयत्ि करणे गरजेचे आह.े या संदभाात 

कोकणची अनतशय दयिीय अवस्र्था आह.े कोकणिे नशवसेिेला भरभरुि नदले 

असतािाही शासिाचे कोकणकडे लक्ष िाही. कोकणमधील फक्त २ प्रकल्पांची निवड 

करण्यात आली.  अशाप्रकारे नवदभा, मराठवाडा तसेच कोकणवर आपण कशा प्रकारे  

िांगर नफरवत आहात ह े नदसिू येत आह.े नवदभा, मराठवाडयात होत असलेल्या 

समदृ्धी व संस्कृतीवर िांगर नफरवण्याचे पाप महानवकास आघाडी शासिाकडूि केले 

जात आह.े शासिािे समदृ्धी महामागााकररता शेतकऱ्यांच्या जनमिी संपानदत करीत 

असतािा त्यासाठी असलेला रेडीरेकिरचा दर ४ टक्क्यांिी कमी केला. माििीय 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांच्या काळात वस्त्रोद्योग व्यावसानयकांकररता नवजेच्या दराच े

अिदुाि प्रती यनुिट ३ रुपयांिी कमी करण्यात आले होते. परंत ुमहानवकास आघाडी 

शासिािे सदर दरांमध्ये पनु्हा वाढ केली. शासिािे धानमाक तीर्थाके्षत्रांच्या 

नवकासासाठी फक्त घोषणा केल्या. परंत ु प्रत्यक्षात एक रुपयाचे काम झाले िाही. 

महाराष्ट्रात जागनतक वारसा लाभलेली अिेक अध्यानत्मक स्र्थळे आहते. 

अष्टनविायकाच्या दशािासाठी असंख्य भानवक जात असतात. परंत ुतेरे्थ सनुवधांचा 

मोठा अभाव आह.े पाली येर्थील प्रनसध्द असलेल्या गणेश मंनदराकडे जाणारा अरंुद  

श्री.प्रवीण दरेकर..... 
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रस्ता असेल, त्या संदभाात शासि कायावाही करु शकले िाही. याउलट बारकडे जाणारे 

रस्ते गळुगळुीत करुि बार, वाईिवाल्यांची शासिाकडूि काळजी घेतली जात आह.े  

नवदभा, मराठवाडयातील संतांच्या भमूीचा तसेच तीर्थाके्षत्रांचा शासिाला कोणताही 

नवकास करता आला िाही. महानवकास आघाडी शासिािे नवदभा, मराठवाडा व 

कोकण नवभागाकररता रोनहत्रांकररता खरेदी केलेल्या ऑईलच्या वाटपामध्ये दजुाभाव 

करण्यात आला. रोनहत्रांकररता ऑईल वाटप करीत असतािा धळेु व िंदरुबारकररता 

१८४ नकलो नलटर, रत्िानगरी व नसंधदुगुा १६२ नकलो नलटर, वधाा व गोंनदया तसचे 

६ नजल्ह ेनमळूि १४७ नकलो नलटर अशाप्रकारे एकूण ४३३ नकलो नलटर ऑईलच े

वाटप करण्यात आले. याउलट बारामतीसारख्या तालकु्याला २९५ नकलो नलटर 

ऑईलचे वाटप करण्यात आले.  

 तालिका सभापती : माििीय नवरोधी पक्षिेते आपले भाषण आणखी नकती 

वेळ सरुु राहणार आह े? आपण आपले भाषण लवकर पणूा करावे. सदर प्रस्तावावर 

आणखी २६ सन्माििीय सदस्यांिा आपले नवचार व्यक्त करायचे आहते.  

 श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, मी १० नमनिटांमध्ये माझे भाषण पणूा 

करतो. तसेच मी महत्त्वाचे मदु्द ेउपनस्र्थत करीत आह.े तसेच आपण मला सांनगतल्यास 

मी माझे भाषण र्थांबविू खाली बसतो. मी अनतशय पोटनतनडकीिे मदु्द ेमांडत आह.े  

 तालिका सभापती : माििीय नवरोधी पक्षिेत ेआपल्या बोलण्यामळेु काही 

अडचण िाही. परंत ुआपण र्थोडक्यात आपले भाषण पणूा करावे.  

 श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, मी या प्रस्तावावर  आणखी १० ते १५ 

नमनिटे भाषण केल्यास काय होणार आह े? मी महाराष्ट्रातील जितेच्या नहताचे मदु्द े

मांडत आह.े आपण सदिाची वेळ वाढवावी. सभापती महोदय, मी येरे्थ बोलत आह,े 

ही बाब आपल्याला सहि होत िाही का ? सभापती महोदय, मी सदिाचा जास्त वेळ 

घेणार िाही.  
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 तालिका सभापती : ठीक आह.े  

 श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, पनिम महाराष्ट्रासाठी १०३० नकलो 

नलटर ऑईल परुनवण्यात आले. वैधानिक नवकास महामंडळांिा शासिािे अद्याप 

मदुतवाढ नदलेली िाही. सभापती महोदय, आपण नवदभाातील आहात. मी नवदभााची 

काळजी करीत आह.े त्यामळेु नकमाि नवदभााकररता आपण मला जास्त वेळ 

बोलण्यासाठी नदला पानहजे. माििीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांच्या काळात वैधानिक 

नवकास महामडंळांिा मदुतवाढ दणे्यात आली होती. आता वैधानिक नवकास 

महामंडळाची मदुत संपल्यािंतरही महानवकास आघाडी शासिाला वैधानिक नवकास 

महामंडळांिा मदुतवाढ दतेा आली िाही. त्यामळेु नवकास दरू रानहला. शासिाचे या 

संदभाात असलेले प्राधान्यक्रम चकुले आहते. शासिाच्या प्राधान्यक्रमावर शेतकरी, 

सामान्य व्यक्ती तसेच दस्तरुखदु्द छत्रपती नशवाजी महाराज दखेील िाहीत. माििीय 

मखु्यमंत्री यांिा नशविेरी येर्थील छत्रपती नशवाजी महाराजांच्या भव्य उत्सवाला 

जाण्यासाठी वेळ िाही. याउलट माििीय पंतप्रधाि श्री.िरेंद्र मोदी यांच्या नवरोधात  

माििीय मखु्यमंत्रयांिा तलंेगणाचे मखु्यमंत्री श्री.चंद्रशेखर राव यांिा भेटण्यासाठी वळे 

होता.  

 सभापती महोदय, मािव नवकास निदशेांकामध्ये नवदभा, मराठवाडा नपछाडीवर 

आहते. त्यामळेु शासिािे त्यांचा नवकास करणे गरजेचे आह.े मािव नवकास 

निदशेांकामध्ये गडनचरोलीचा क्रमांक खालिू दसुरा आह.े त्यापाठोपाठ जालिा, 

वानशम, िांदडे, नहगंोली, बलुडाणा, परभणी यांचा क्रमांक आह.े तसेच उस्मािाबाद, 

यवतमाळ, लातरू, बीड व गोंनदया यांचा क्रमांक  अिकु्रमे १०, ११, १२, १३ व १४ 

असा आह.े  याउलट मािव नवकास निदशेांकामध्ये सांगली, सातारा, कोल्हापरू व 

पणुे वरच्या क्रमांकावर आहते. मािव नवकास निदशेांक हा त्या भागातील आयुामाि, 

नशक्षण, उत्पन्ि यांच्या निदशेांकावर आधाररत असतो. सभापती महोदय, राष्ट्रीय 

काँग्रेस पक्ष ५२ वषे सत्तेवर रानहल्यामळेु नवदभा व मराठवाडयातील नवकासाची मोठी 

दयिीय अवस्र्था झाली आह.े ही अवस्र्था केवळ काँग्रेस पक्षािे नवदभाावर केलेल्या 

अन्यायामळेु निमााण झालेली आह.े नवदभा व मराठवाडयाच्या आजच्या दरुावस्रे्थला  

श्री.प्रवीण दरेकर.... 
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राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष व राष्ट्रवादी काँगे्रस पक्ष पणूापणे जबाबदार आह ेअसे माझे स्पष्ट 

मत आह.े  

 सभापती महोदय, जलजीवि नमशि योजिेच्या निधी नवतरणामध्येही नवदभा, 

मराठवाडा व कोकणवर अन्याय झाला आह.े मी प्रादनेशक असमतोल यासाठी मांडत 

आह ेकी, कुटंुब प्रमखु प्रमखुाचे आपल्या कुटंुबातील सवा सदस्यांकडे समाि लक्ष 

असले पानहजे. अन्यर्था एका मलुाला जास्त खाऊ घालायचे आनण दसुरा मलुगा 

उपासमारीिे मरत आह,े असे कुटंुब प्रमखुाचे काम िसते.  

 

        यािंतर श्री.गागरे... 
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श्री.प्रिीण दिेकि ..... 

काही मठुभि लोकाांना सत्तेचा िापि करुन सनधी दते आह.े पिांत ुजलजीिन समशन 

योजनेच्या सनधीचा तपशील मी आपल्यासमोि माांडत आह.े या योजनेसाठी कें द्र 

सिकािकडून िाज्याला सकमान ६० टक्के सनधी येतो. सित्तीय िषध २०२१-२२ साठी 

कें द्राचा सहस्सा समुािे ३८०० कोटी, िाज्याचा ३२०० कोटी होता. मात्र या सनधीच े

सजल्हासनहाय सितिण पाहता मिाठिाडा, सिदभध ि कोकण याांच्यािि अन्याय 

झाल्याचे सदसनू येत आह.े पाणीपिुिठा ि स्िच्िता सिभागाकडून २८ फेबिुािी 

२०२२ िोजी मला प्राप्त झालेल्या मासहतीनसुाि सजल्हा परिषद कव्हिेज फां डाचे सितिण 

अन्यायकािक कस ेआह ेत ेसाांगतो. कोल्हापिूला १०० कोटी ि पणु्याला १२० कोटी 

सनधी दणे्यात आला. सिदभाधत अमिाितीला १३ कोटी, अकोला १६ कोटी, िासशम 

११ कोटी इतका सनधी सितिीत किण्यात आला. मिाठिाडयात बीड १६ कोटी, धळेु 

५ कोटी, उस्मानाबाद १४ कोटी, पिभणी १५ कोटी इतका सनधी दणे्यात आला. 

कोकणात ससांधदुगुधला केिळ ६ कोटी सनधी समळाला आह.े थोडक्यात कोल्हापिू 

जेिढा १०० कोटीचा सनधी समळाला तिेढा सिदभाधतील सात सजल्हयाांनाही समळाला 

नाही. एकटया पणु्याला १२६ कोटी सनधी समळाला, मिाठिाडयातील िि नमदू 

केलेल्या चाि सजल्हयाांना ५० कोटी सनधी समळाला आह.े सिकािचे सिदभध ि 

मिाठिाडयािि पतुना मािशीचे प्रेम आह.े सजल्हा िासषधक योजनाांचे सन २०२०-२१ 

च ेसनयोजन बघता एक गोष्ट लक्षात येत ेकी, िाज्यात पणुे, सोलापिू, अहमदनगि या 

तीन सजल्हयात िाज्यातील ९० टक्के जनता िाहते. बाकीच्या सजल्हयात कोणी िाहतच 

नाही. पणुे सजल्हयाला उपिोक्त कालािधीत ५१८ कोटी एिढा सनधी सजल्हा िासषधक 

योजनेतनू सितिीत किण्यात आला. मी सजल्ह े ि अथधसांकल्पीय तितदू साांगतो. 

पणु्याला ५१८ कोटी, सोलापिूला ३४४ कोटी, नासशक ३३३ कोटी, अहमदनगि 

३२६ कोटी, या चाि सजल्हयाांना दीड हजाि कोटीच्या आसपास सनधी समळाला आह.े 

दसुिीकडे पालघि १०० कोटी, िासशम १२७ कोटी, धळेु १४३, भांडािा ११७, नांदिूबाि 

९८, असे पाच सजल्हयाांत ६०८ कोटी रुपये होतात. एिढी िक्कम अथधसांकल्पात 

सजल्हा सनयोजनासाठी िािीि ठेिण्यात आली आह.े या सिकािचे पतुना मािशीच े

प्रेम नाही ति काय म्हणायचे. सिभागाचा हा असमतोल दिू व्हािा अशी या 
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श्री.प्रिीण दिेकि ..... 

 प्रस्तािाच्या सनसमत्ताने माझी इच्िा आह.े मखु्यमांत्री महोदय सशिसेनेचे असले तिी 

सिकाि िाष्ट्रिादी कााँग्रेस पक्ष चालित आह,े मी आकडेिािी दतेो. मिाठीत म्हण आह े

की, जो तळे िािले तो पाणी चािले. पण महािाष्ट्राचे पाणीपिुिठा ि स्िच्िता ह े

िात ेिान्दशेचे नेततृ्ि किणािे आमचे समत्र श्री.गलुाबिाि पाटील याांच्याकडे आहते, 

तसेच ते जळगािचे पालकमांत्री दिेील आहते. पिांत ुजळगाि सजल्हयाला केिळ ३८ 

कोटी सनधी समळाला असताना पणुे ि कोल्हापिू या आधीच समधृ्द असलेल्या 

सजल्हयाांना १२६ ि १०० कोटीचा सनधी सदला. महािाष्ट्र समधृ्द झाला पासहजे, केिळ 

एक सजल्हा समधृ्द होऊन िाज्य समधृ्द होणाि नाही. पाणीपिुिठा मांत्री महोदयाांना 

कसा चनुा लािला ह ेयेथे सदसत आह.े  

 सभापती महोदय, महािाष्ट्र जीिन प्रासधकिण कव्हिेज फां डचे सितिण प्रादसेशक 

असमतोल दशधसित आह.े जीिन प्रासधकिणामाफध त िाज्य शासनाच्या योजना 

िाबसिल्या जातात. या अांतगधत् कोल्हापिू १५ कोटी, नासशकला १६ कोटी, पणुे ३० 

कोटी इतका सनधी सितिीत झाला. मात्र सिदभाधत् अकोला ३ कोटी, गोंसदया ९१ लाि, 

िधाध १ कोटी, िासशम १ कोटी सनधी दणे्यात आला. मिाठिाडयात एमजपेी कव्हिेज 

फां ड औिांगाबाद ९ कोटी, लातिू ३ कोटी, उस्मानाबाद १ कोटी, नाांदडे २ कोटी, 

ससांधदुगुधला ६४ लाि समळणाि आह.े याचा अथध या सनधीच्या सितिणातही 

िाष्ट्रिादीचे िचधस्ि आह.े जेथे कााँग्रेस ि सेनेचे पालकमांत्री आहते तथेे सनधीच्या 

सितिणात सनसितपणे अन्याय झाला आह.े सिदभाधत ्िाष्ट्रिादी कााँग्रेस पक्षाचे तिेढे 

असस्तत्ि नाही. मात्र सिदभध ि मिाठिाडयातनू येणािे पाच मांत्री कााँग्रेसचे असताना 

सिदभाधला न्याय दतेा आला नाही, त्याांना या सिकािने सिजगणतीमध्येही पकडले 

नाही. िाजय सिकाि कें द्राकडे ज्या प्राधान्यक्रमाने प्रस्ताि पाठित असते त्यानसुाि 

कें द्र सिकाि सनधीचे सितिण किीत असते. महासिकास आघाडी सिकािने प्रस्तािही 

पाठसिताना जाणीिपिूधक मिाठिाडा, सिदभध ि कोकण याची उपेक्षा केली आह.े 

परिणामी याांना सनधीमध्य ेफाि नगण्य िाटा समळाला आह.े  

 



22-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) KK - 194 

PNG/AKN/KTG प्रथम श्री.साांगळे 16:30 
 

 

श्री.प्रिीण दिेकि ..... 

 सभापती महोदय, कोकणासशिाय माझे भाषण पणूध होऊ शकत नाही. या 

िाज्याचे मखु्यमांत्री सशिसेना पक्ष प्रमिु आहते. सिध जण मान्य कितील की, सशिसेना 

पक्ष उभािणीमध्य े कोकणचा ससांहाचा िाटा आह.े मी मागे साांसगतले होते की, 

कोकणाकिीता स्ितांत्र िैधासनक सिकास महामांडळ दणे्यात यािे. उिधरित महािाष्ट्र 

िैधासनक सिकास महामांडळही बांद केले. मखु्यमांत्री असताना श्री.शिद पिाि साहबेाांनी 

कोकणासाठी स्ितांत्र िैधासनक सिकास मांडळाची सनसमधती किण्याचा महािाष्ट्र 

सिसधमांडळाचा ठिाि कें द्र सिकािकडे पाठसिण्याचे मान्य केले होते. भाजपाच्या 

सनिडणकू जाहीिनाम्यामध्येही कोकणच्या स्ितांत्र िैधासनक सिकास मांडळाच े

आश्वासन सदलेले आह.े सशिसेनेचा सधु्दा कोकण सिकास मांडळाला पासठांबा आह.े 

िाष्ट्रिादी कााँग्रेस पक्षाने सिसधमांडळात या प्रस्तािाला पाठींबा सदलेला आह.े सिधच 

पक्षाचा पाठींबा असले ति सनणधय घेण्यास सिलांब का होत आह.े या िधैासनक सिकास 

महामांडळाांना मदुतिाढ दणे्यात यािी ि कोकण स्ितांत्र िधैासनक सिकास महामांडळ 

स्थापन किण्यात यािे, याचा ठिाि किािा अशी या चचेतनू माझी मागणी आह.े 

मागील दोन्ही अथधसांकल्पात या सिकािने कोकणची उपेक्षा केलेली आह.े मी 

याकिीता सशिसेनेला जबाबदाि धिणाि आह.े कोकणातील सािांतिाडीपासनू 

मुांबईपयधत मोठया प्रमाणािि कोकणच्या जनतेिि सशिसेनेचे आमदाि सनिडून सदले 

आहते. ते आमदाि नसत ेति आज सत्तेमध्ये सशिसेना नसती. कोकणची अथधव्यिस्था 

ही मखु्यत्िे पयधटन, मत्स्यव्यिसाय ि फळबागाांिि मोठया प्रमाणािि अिलांबनू आह.े 

पिांत ुया तीन क्षेत्रात मोठा सनधी दणे्याची आिश्यकता असताना िाटाण्याच्या अक्षता 

दािसिल्या आहते. सन २०२० च्या असधिेशनात बांदिे सिकास कायधक्रमासाठी 

केिळ २७६ कोटी एिढा सनयतव्यय प्रस्तासित केला होता ि तो असतशय तटुपुांजा 

होता. कोकणाला आज प्रचांड ि उपयोगी असा सागिी सकनािा लाभला आह.े या 

सकनाऱयािि उच्च दजाधची आांतििाष्ट्रीय बांदिे उभािणे महत्िाचे असतान असधक 

सनधीची आिश्यकता होती. हा सनधी दणे्याकिीता मी सिकािकडे मागणी किीत आह,े 

सन्माननीय सदस्य श्री.सदिाकि िािते याांनी त्याचा पाठपिुािा किािा. कोकणाची 

ससांचनामध्ये दिेील उपेक्षा आह.े सिदभाधत ९ टक्के, मिाठिाडा ९ टक्के, पसिम  
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महािाष्ट्रात १४ टक्के, कोकणात दीड टक्का ससांचन आह.े ससांचन प्रकल्पाच्या 

बाबतीतही कोकणािि अन्याय होत आह.े अांबोली घाटाच्या िि कोल्हापिू सजल्हा 

आह.े िाली ससांधदुगुध सजल्हा आह.े कोल्हापिू सजल्हयापेक्षा सकतीतिी असधक पाऊस 

िाली कोकणात पडतो. पण पाटबांधािे प्रकल्पाच्या बाबतीत मात्र कोल्हापिू 

सजल्हयािि सिकािची मोठया प्रमाणािि कृपा होत आह.े ती होण्याबद्दल दमुत नाही 

पण कोकणच्या बाबतीत दजुाभाि का आह ेहा माझा प्रश्न आह.े कोकणात मबुलक 

पाऊस पडत असनूही कोकण पाटबांधािे सिकास महामांडळातनू क्षमता ि ससांचन 

क्षमतेतील तफाित मी आपणास दािितो. 

       यानांति श्रीमती नाफडे ..... 
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श्री.प्रवीण दरेकर..... 

आनण कृष्ट्णा खोरे नवकास महामंडळाद्वारे तयार केलेल्या प्रकल्पांची साठवणकू 

क्षमता मी टीएमसी आनण हके्टर या प्रमाणात सांगत आह.े कोल्हापरू येर्थील धरणांची 

साठवणूक क्षमता २२७ टीएमसी इतकी असिू नसंचि क्षमता १,७६,४१३ हके्टर 

इतकी आह.े नसंधदुगूा नजल्हयात २.१४ टीएमसी इतकी धरणांची साठवणकू क्षमता 

असिू ३,५९१ हके्टर इतकी नसंचि क्षमता आह.े  पनिम महाराष्ट्रात धरणांची 

साठवणकू क्षमता २४४ टीएमसी इतकी असिू नसंचि क्षमता २,६९,६१८ हके्टर 

इतकी आह.े कोकणात २४ टीएमसी इतकी धरणांची साठवणकू क्षमता असिू नसंचि 

क्षमता २७०२ हके्टर इतकी आह.े  कोकण पाटबंधारे नवकास महामंडळाच्या 

स्र्थापिेिंतर ८९ प्रकल्प या मंडळाकडे आहते, यातील चार मोठे, अकरा मध्यम 

प्रकल्प, उवाररत ७५ लघ ु प्रकल्प आहते.  मात्र सतरा वषाात यातील ७७ प्रकल्प 

आजही प्रलंनबत आहते.  एवढया वषाात आता या प्रकल्पांची मळू नकंमतीपेक्षा नकंमत 

जवळपास शंभर टक्के इतकी वाढलेली आह.े ११ मध्यम प्रकल्पांपैकी एकही प्रकल्प 

पणूा झालेला िाही.  ७५ लघ ुप्रकल्पांपैकी केवळ १२ प्रकल्प पणूा झालेले आहते. ६३ 

लघ ुप्रकल् प अद्यापनह अपणूा आहते. भसंूपादिाचे, पिुवासिाचे प्रश्न आजही तसेच 

आहते. मोबदला कमी नमळतो. असे अिेक प्रश्न आहते.  परंत ु ददुवैािे ते प्रश्न 

सोडनवण्याचा प्रयत्ि झाला िाही.  या मंडळाकडे असणारे चारही मोठे प्रकल्प ठाण े

आनण रायगडमध्ये आहते.  मध्यम आनण लघ ुप्रकल्प रत्िानगरी आनण नसंधदुगूा येरे्थ 

आहते.  गढ िदी, अजूािा, हटेवणे, िाडावे- जामदा, धेरजा, दवेगड, अरुणा, सातंडी, 

कोले, सरांबळा, सांबरकोण या अकरा मध्यम प्रकल्पांपैकी एकही प्रकल्प पणूा 

झालेला िाही.  सन्माििीय सदस्य श्री.नदवाकर रावते हचे आपले कोकणावरील प्रेम 

आह ेका ? नशवडावा, मोरवणे, शीळ, वैतरणेश्वर, वावी-हषा, दाभाडीवाडी, तळुयाचा 

पाडा, पन्हळघर, तांगर, क्वाडीवली, साखरपा, नशरसाडी, रोषणी, भोलवली, वाघ, 

आवशी, रांगाव, नशरमतं, पाली-पतुवली, नपंपळवाडी, आंबई, काचलुी, पवाळे, 

िामपाडा, नशराळे, नभरवाडी, काल्हरेे, नचंचवाडी, तळवले, पन्हाळे, वडशेतवावे, 

देंदोणवाडी, वटाव, कळवली,धाडवली, करंदळे, शेलारवाडी, गरगाळी, डोमी-इरा, 

निरुऊके, नतडे, ओझर, हलोल, मचुकंडी, िांदवडे, काकेवाडी, येलोणवाडी, तेंडी,  
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पडाळे, नवडी, कुशीवली, बेडेवाडी, नशरनसंगे, तळवळ, चव्हाणवाडी, आंबोली, िवे-

मांडवे, िागशे्वरी, होल-सापडा, कोनठवली,कुडुप, पोयिाड, नतल्हरेे असे एकूण ६२ 

लघ-ुप्रकल्प जे आहते, ते आजही अपणूा अवस्रे्थतच आहते.  

 सभापती महोदय, शासिािे श्वेत-पनत्रका काढूि नदलेल्या उनद्दष्टांपैकी नकती 

उनद्दष्ट े पणूा झाली, याची मानहती कोकणवानसयांिा नदली पानहजे. वीज निनमाती 

केल्यािंतर कोयिा धरणातील प्रचंड पाणी समदु्रात वाहूि जात,े ह े पाणी 

अडनवण्याकररता सरकार पढुाकार घेत िाही.  महाराष्ट्रात ऊस लागवड के्षत्र केवळ 

साडे-पाच लाख हके्टरवर आह.े  एकूण महाराष्ट्राच्या नसंचि के्षत्राच्या तलुिेत ह ेके्षत्र 

केवळ ३ टक्के इतके आह.े मात्र त्याकररता नसंचिाच्या ६० टक्के पाण्याचा वापर 

ऊसासाठी केला जातो.  या उलट काही कोटी नलटर कोयिेचे पाणी वनसष्टी िदीमधिू 

वाहत जाऊि अरबी समदु्राला नमळते. वनसष्टी, सानवत्री, शास्त्री, जगबडुी, मचुकंुडी, 

गांधारी, वैतरणा, अलकिंदा या कोकणातील प्रमखु िद्यांचा उगमही सहयाद्रीच्या 

खोऱ्यात आह.े  एकटया रत्िानगरी नजल्हयातील िद्यांमधील पाण्याची क्षमता ६१२ 

टीएमसी इतकी आह.े  ही क्षमता कोयिा धरणाच्या सहापट आह.े ह े सवा पाणी 

समदु्रात वाहूि जाते.  कोकणात राज्यातील ४६ टक्के पाणी उपलब्ध आह.े  ह ेपाणी 

ि अडनवल्यामळेु त्या नठकाणी याचा काही उपयोग होत िाही.  कोयिा धरणाचे पाणी 

हळेवागेतिू वनसष्ठी िदीत वाहूि जाते.  ह े पाणी १९०० दशलक्ष घिमीटर इतके 

असावे, असा अंदाज आह.े  असा या के्षत्रातील तज्ज्ञांचा दावाही आह.े त्यामधील 

केवळ लोटे-परशरुाम एमआयडीसी, एन्रॉि वगळता सवा कोयिेचे पाणी वनसष्ठीमाग े

दाभोळ समदु्राला नमळत.े  वनसष्ठीचे पाणी नपण्याकररता व नसंचिाकररता रत्िानगरी 

तसेच नसंधदुगूा नजल्हयाला परुनवण्याचा नवचार होऊ शकतो.  सहयाद्रीच्या एका 

बाजलूा कोकण आह,े दसुऱ्या बाजलूा पनिम महाराष्ट्र आह.े  दोन्ही भागात 

साधारणपणे सारखा पाऊस पडूि दखेील कोकणातील बहतुांश पाणी ह ेसमदु्राला 

जाऊि नमळते.  पनिम महाराष्ट्रातील पाणी मात्र साठविू नसंचिाकररता वापरले जाते.  

कोकणातील सवासाधारणपणे.....(अडर्थळा) ....  

श्री.प्रवीण दरेकर.... 
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सन्माििीय सदस्य श्री.नदवाकर रावते आपण मला सपोटा करत आहात, ह े मला 

मानहती आह.े  आपली कामाची तळमळ मला मानहती आह.े आपण याबाबत काही 

करत िाही म्हणिू मला ह ेसवा आता बोलावे लागत आह.े 

 सभापती महोदय, कोकणात सवासाधारणपणे अडीच हजार ते तीि हजार 

नम.नम. पाऊस पडतो.  दशेाच्या सरासरी पावसापेक्षा हा पाऊस साधारणत: अडीच त े

तीि पटीिे जास्त आह.े एका बाजलूा परू येतो, जीनवतहािी होते, इतरही िकुसाि होते. 

दसुऱ्या बाजलूा उन्हाळयात कोकणातील मनहलांिा डोक्यावर हडंा घेऊि पाण्यासाठी 

वणवण मैलोि ्मलै पायपीट करावी लागते.  कोकणातील सवा प्रकल्प रखडलेले 

आहते.  कोकणातील जमीि नसंचिाखाली यावी म्हणिू कोकण पाटबंधारे मंडळाची 

स्र्थापिा झाली.  या महामंडळाच्या अखत्याररतील अद्याप १४७ प्रकल्प अपणूा 

आहते.  हजारो कोटी रुपये खचा करुि दखेील अिेक वषे कोकणातील नसंचिाचा 

अिशेुष भरुि निघालेला िाही.  प्रादनेशक मदृ व जलसंधारण नवभाग, ठाणे यांिी 

नदलेल्या मानहतीिसुार शासि व महामंडळांतगात ०-२०-५० नसंचि के्षत्रापयांत केवळ 

२८ योजिा पणूा झाल्या.  उवाररत १५० नसंचि योजिा अपणूा आहते.  कोकण 

नवकासाचा अिशेुष नव.म.दांडेकर आनण नवजय केळकर सनमतीच्या अहवालािसुार 

४१ वषाापवूी कोकणाच्या नवकासाचा अिशेुष अडीच ते तीि हजार कोटी रुपयांपयांत 

पोहोचला होता.  महाराष्ट्रातील रोजगाराच्या नस्र्थतीबाबत अभ्यास करण्यासाठी 

मंत्रीमंडळाची उप सनमती िेमण्यात आली होती. या सनमतीिे कोकणात रोजगाराचा 

अिशेुष इतर भागांपेक्षा सवाात जास्त आह,े असा निष्ट्कषा काढलेला आह,े दांडेकर 

सनमतीिे निधााररत केलेल्या निदशेांकािसुार कोकणात रस्ते पाटबंधारे प्रकल्प, 

औद्योनगक नवकास, रोजगार या सवा बाबतीत मोठा अिशेुष आह.े  गाव, रस्ते, डांबरी 

सडक आनण नजल्हा मागााशी गाव जोडण्याकररता रस्ते, पाणी परुवठा योजिा, टाक्या 

उभारणी हाही अिशेुष आह.े  यामळेु कोकणाकडे शासिािे लक्ष दणे्याची 

आवश्यकता आह.े   

 

श्री.प्रवीण दरेकर...... 
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 सभापती महोदय, आज या नठकाणी ग्रीि बॉल म्हणिू कोकणचा काज ूप्रनसध्द 

आह.े त्याचे सवाात जास्त उत्पादि कोकणात होते. हापसू आबं्याला जगभरातिू 

मागणी आह.े काज ूकोकणातिू येतो.  परंत ुया नठकाणी काज ूबोडा कोल्हापरूला िेलेले 

आह.े काज ूप्रनक्रयेबाबतचे अिेक प्रश्न आहते. काज ूबी खरेदी करण्यात स्र्थानिक 

प्रनक्रया उद्योजकांिा पर राज्यातील उद्योजकांसमवेत स्पधाा करावी लागते.  यामळेु 

काज-ूप्रनक्रयेला दहा-पंधरा कोटी रुपये नदले होते. त्यापैकी एक िवी दमडी दखेील 

प्रत्यक्ष खालच्या स्तरापयांत गेलेली िाही.  काज ूलागवड, फळ-प्रनक्रया, मत्स्योद्योग 

यांिा चालिा दणे्याची आवश्यकता आह.े  याकडे या शासिािे लक्ष िाही.   

 आमची खासकरुि नशवसेिा पक्षाकडूि अपेक्षा होती. मी दखेील एकेकाळी 

नशवसेिेचा कायाकताा म्हणिू काम केलेले आह.े कोकणातील नशवसैनिकांिी, जितेिे 

या नशवसेिेसाठी खपू भरभरुि आनशवााद नदलेले आहते. ग्रामपंचायतीच्या 

सरपंचापासिू, राज्याचा मखु्यमंत्री, दशेाच्या लोकसभेच्या अध्यक्षपदापयांत 

नशवसेिेला जो बहुमाि नमळालेला आह,े त्यामध्ये कोकणातील जितेचा खपू मोठा 

वाटा आह.े  परंत ुअडीच वषाांमध्ये शासिािे कोकणातील या जितेकररता काहीही 

केलेले िाही. माझी हात जोडूि नविंती आह े की, कोकणातील सवा अिशेुष 

भरण्याकररता ५००० कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यावे.  कोकणाला यातिू शासिािे एक 

प्रकारचा नदलासा द्यावा.  अन्यर्था कोकणातील जिता आपल्याला माफ करणार 

िाही.  

 सभापती महोदय, तांडयांसाठी आमचे सन्माििीय सदस्य ॲड निलय िाईक 

सातत्यािे मागणी करत असतात. आमचे सन्माििीय सदस्य श्री.गोनपचदं पडळकर, 

वाडया, वस्त्या, तांडयांिा नवशेष निधी नमळावा, याकररता सातत्यािे आग्रह करत 

असतात.  

यािंतर श्री.सोिावणे...... 
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(सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती) 

 

श्री. प्रवीण दरेकर........... 

व्हीजेएिटीसाठी नवशेष नवहीर नमळावी म्हणिू सन्माििीय सदस्य श्री. निलय िाईक 

सातत्यािे मागणी करीत असतात. तांडे, वाडे आनण वस्त्यांसाठी एक नवशेष निधी 

नकंवा नवशेष कृती आराखडा शासिािे तयार करावा अशी मी नविंती करीत आह.े  

 सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य श्री. गोनपचंद पडळकर यांिी िाम 

संस्रे्थचा उल्लेख केलेला आह.े ती संस्र्था पोकलेि दतेे. त्यामळेु त्यांिा ऑईल पानहजे 

असेल आनण सीएसारच्या माध्यमातिू नवकासाला हातभार लागत असेल तर तशा 

प्रकारचे नियोजि शासिािे करावे, अशी नविंती करतो. 

 माििीय सभापती महोदयांिी मला बोलण्यासाठी परेुसा वेळ नदल्याबद्दल 

त्यांच्याप्रती  आनण सभागहृाप्रती आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद, जय नहदं, जय 

महाराष्ट्र. भारत माता की जय. 

 

      ------- 
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श्री. अनभजीत वंजारी (िागपरू नवभाग पदवीधर) : सभापती महोदया, नवरोधी  

पक्षातफे म.नव.प. नियम २६० अन्वये उपनस्र्थत केलेल्या प्रस्तावासंबंधी मी माझ े

नवचार व्यक्त करण्यासाठी उभा आह.े 

सभापती महोदया, माििीय नवरोधी पक्षिेत े श्री. प्रवीण दरेकर यांिी 

वेगवेगळ्या गोष्टींचा उहापोह केलेला आह.े राज्यात कोणत्याही प्रकारची व्यवस्र्था 

िाही. राज्यात शेतकऱ्यांिा कोणत्याही प्रकारचा न्याय नमळाला िाही. राज्यात 

मागासलेपणा अजिूही कायम आह.े राज्याला चक्रीवादळ, अनतवषृ्टी, परू, गारपीट, 

अवकाळी पावसामळेु झालेले िकुसाि आनण महापरू यासंदभाात माििीय नवरोधी पक्ष 

िेत्यािे सुंदर वणाि केलेले आह.े  

 श्री. नदवाकर रावते : सभापती महोदया, माििीय नवरोधी पक्षिेते श्री. प्रवीण 

दरेकर यांिी एक तास पन्िास नमनिटे भाषण केलेले आह.े सरुुवातीला पनिम महाराष्ट्र 

कसा धऊुि निघाला त्याची मानहती नदलेली आह.े त्यामळेु माझ्या ज्ञािात भर पडली. 

कोकण पाण्यािे नकती ओसरला आह े त्याची मानहती दखेील नदलेली आह.े 

मराठवाडा आनण नवदभाातील अिशेुष धळुीला नमळाला आह.े ह ेकाही दोि नदवसात 

होत िाही. ह े सवा ५० ते ६० वषाात झालेले आह.े गले्या दोि वषाात कोरोिा 

महामारीच्या काळात सरकार अडकलेले असतािा माििीय नवरोधी पक्षिेते अशी 

अपेक्षा करीत आह.े ह ेसवा सरकारला करण्यासाठी नवरोधी पक्षिेत्यािे आणखी १५ 

ते २५ वषे नवरोधी पक्षात काम करावे आनण आम्ही सत्ताधारी पक्षात काम करतो. 

म्हणजे आम्हाला ह ेकाम करण्यासाठी परेुसा वळे नमळेल एवढेच मी सांगत आह.े  

 श्री. प्रवीण दरेकर : सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य श्री. नदवाकर रावत े

ह ेसभागहृाशी संबंनधत नियम आनण नियमावलीचा पाढा वाचिू दाखनवतात. आता 

माझे भाषण झाल्यािंतर सन्माििीय सदस्य श्री. अनभजीत वंजारी यांच ेभाषण सरुु 

होते. सन्माििीय सदस्य श्री. नदवाकर रावते यांची अस्वस्र्था मी समज ूशकतो. त्यांची 

मंनत्रमंडळात आवश्यकता होती. सन्माििीय सदस्य श्री. नदवाकर रावते हा काम 

करणारा वक्ता आह.े त े आघाडीच े कायाकते आहते. त्यांिी पररवहि नवभागात 

अनतशय चांगली कामे केलेली आहते आनण त्यांची अस्वस्र्थता अधिुमधिू बाहरे 

उफाळूि येत आह.े त्यामळेु त्यांिा राग कोणावर काढता येत िसल्यामळेु ते माझ्यावर  
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श्री. प्रवीण दरेकर.... 

राग काढतात. आम्हाला त्यांच्यानवषयी आदर आह.े सन्माििीय सदस्य श्री. नदवाकर 

रावते ह े लवकर मंनत्रमडंळात येतील आनण त्यावेळी त्यांिी सत्तेत ५० वषे कामे 

करावीत अशी मी त्यांिा शभुेच्छा दते आह.े आमचे काहीच म्हणणे िाही. त्यांिी 

केवळ कोकणाची काळजी घ्यावी आनण नवदभा, मराठवाडा आनण खान्दशेमधील 

अिशेुष.... ते उवाररत महाराष्ट्रात मराठवाडा वधैानिक महामंडळावर अध्यक्ष होत.े  

त्यांिी काम केलेले आह.े आता त्यांिा काम होत िाही. म्हणिू आमची व्यर्था आह.े  

 उप सभापती : दोन्ही मान्यवर महोदयांिी शांत बसावे. आता सन्माििीय 

सदस्य अनभजीत वंजारी यांिी त्यांच्या भाषणास सरुुवात करावी.  

 श्री. अनभजीत वंजारी  : सभापती महोदया, माििीय नवरोधी पक्षिेत्यांिी जवळ 

जवळ दोि तास भाषण केलेले आह.े माझे भाषण सरुु असतािा मला संरक्षण दणे्याची 

गरज आह.े आपण ज्यावेळी सभागहृात आला त्यावेळी माझे भाषण िकुतेच सरुु 

होते. परंत,ु मधल्या अडर्थळयामळेु ते पणूा होऊ शकले िाही. आता मी चार वाजिू 

पंच्चावन्ि नमनिटांिी माझ्या भाषणास सरुुवात करीत आह.े कृपया मला संरक्षण द्यावे.  

 उप सभापती : सन्माििीय सदस्य श्री. अनभजीत वंजारी यांिा आणखी नकती 

वेळ संरक्षण हवे आह.े 

 श्री. अनभजीत वंजारी  : सभापती महोदया, मला एक तास तरी संरक्षण द्यावे. 

 उप सभापती : इतर सन्माििीय सदस्यांिा बोलण्याची संधी द्यायची िाही 

काय ? दोि तास चाळीस नमनिटांमध्ये माििीय मंत्री महोदयांचे उत्तर असते. हा 

आपला नियम आह.े माििीय नवरोधी पक्षिेत्यांचा वेळ मोजत िाही. त्यािंतर म्हणजे 

दोि तास चाळीस नमनिटांपैकी एक तास वीस नमनिटे नवरोधी पक्षातील सन्माििीय 

सदस्य आनण माििीय मंत्री महोदयांिा उत्तर दणे्यासाठीचा वेळ असतो. त्यामळेु 

सत्ताधारी पक्षातील सन्माििीय सदस्यांिा भाषण करण्यासाठी साठ ते सत्तर नमनिटांचा 

अवधी नमळतो. इतर सन्माििीय सदस्यांिी भाषण करतािा वेळेचे भाि ठेवलेच 

पानहजे. इतरांिा नियम िाही असे िाही. इतर सन्माििीय सदस्य माझ्यावर रागवतात 
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ह े माहीत आह े काय ? सन्माििीय सदस्य श्री. अनभजीत वंजारी यांिी पंधरा 

नमनिटांमध्ये त्यांचे भाषण पणूा करावे, अशी माझी सचूिा आह.े  

 श्री. अनभजीत वंजारी  : सभापती महोदया, माझ ेभाषण पंधरा नमनिटात पणूा 

होणार िाही.  

 उप सभापती : सन्माििीय सदस्य श्री. अनभजीत वंजारी यांिा सांग ूइनच्छत े

की, िवीि सदस्यांिा पाच नमनिटे दखेील भाषण करण्यासाठी नमळत िाही.  

 श्री. अनभजीत वंजारी  : सभापती महोदया, माििीय नवरोधी पक्षिेते श्री. प्रवीण 

दरेकर यांिी म.नव.प. नियम २६० अन्वये वेगळ्या प्रकारे नचत्र निमााण करण्याचा 

प्रयत्ि केलेला आह.े त्यांिी त्यांच्या भाषणात राज्यात सवु्यवस्र्था िाही ह ेदाखविू 

दणे्याचा प्रयत्ि केलेला आह.े शेतकऱ्यांवर कशा पध्दतीिे हाल होत आहते ह ेदाखविू 

दणे्याचा प्रयत्ि केलेला आह.े  अनतवषृ्टी, परू, गारपीट आनण चक्रीवादळाच्या 

संकटामळेु राज्यात कोणत्या प्रकारचे वातावरण आह ेयाचे नचत्र रंगनवण्याचा प्रयत्ि 

केलेला आह.े ह े नचत्र रंगनवतािा नकंवा राज्य शासिावर नटका करतािा कें द्र 

शासिाच्या माध्यमातिू राज्य शासिाला कशा प्रकारे मदत नमळायला हवी होती 

त्याचा दखेील त्यांिी उल्लेख करायला हवा होता. भारत ह ेएक सावाभौम राष्ट्र आह.े 

आपले फेडरेल स्टेट असल्यामळेु कॉन्स्टीट्यशुिच्या आधारे कें द्र आनण राज्य 

शासिाची जोपयांत एकनत्रत मदत नमळत िाही तोपयांत कोणतेही राज्य नवकासाच्या 

समोर जाऊ शकत िाही. ज्यावेळी राज्यावर वगेवेगळी संकटे येतात त्यावेळी कें द्र 

शासिाकडूि राज्य शासिाला मदत केली पानहजे. परंत,ु गेल्या दोि वषाात महानवकास 

आघाडी सरकार स्र्थापि झाल्यापासिू कें द्र शासिािे राज्याला मदत दणे्यासाठी 

आडमठुी धोरण घेतलेले आह.े गेल्या दोि वषााच्या काळात राज्याच्या नतजोरीवर 

कोरोिा महामारीमळेु मोठा आनर्थाक भार पडलेला होता. त्यावेळी शासिाच्यावतीिे 

आरोग्य व्यवस्रे्थवर नवशषे लक्ष कें द्रीत करण्यात आले होते. त्यावेळी कें द्र शासिािे 

कोरोिा महामारीच्या काळात राज्य शासिाला मदत केलेली िाही. कें द्रािे वेळोवेळी 

राज्यात अनस्र्थरता निमााण करण्यासाठी प्रयत्ि केलेला आह.े महामनहम राज्यपाल 

महोदयांची भनूमका राज्य शासिाच्या प्रती हवी होती. पण ती िाही ह ेमला ददुवैािे 

सांगावेसे वाटते. गेल्या एक वषाापासिू नवधािसभेचे अध्यक्ष पद ररक्त आह.े 
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महानवकास आघाडी सरकारिे नवधािसभेच े अध्यक्ष पद भरण्यासाठी वेळोवेळी 

निवेदिे आनण नविंत्या केलेल्या आहते. परंत,ु महामनहम राज्यपाल महोदयांची  

श्री. अनभजीत वंजारी..... 

भनूमका काय आह ेह ेअजिू तरी स्पष्ट झालेले िाही. एक वषाापवूी महामनहम राज्यपाल 

महोदयांमाफा त १२ सन्माििीय सदस्यांची नियकु्ती नवधािपररषदते केली जाणार होती. 

ही प्रनक्रया महानवकास आघाडी सरकारिे पणूा केलेली आह.े यासंदभाात मंनत्रमंडळात 

निणाय झालेला आह.े हा प्रस्ताव महामनहम राज्यपाल महोदयांकडे पाठनवण्यात 

आलेला आह.े एक वषााचा कालावधी होऊि सधु्दा त्यांच्याकडूि कोणतेही उत्तर 

आले िाही. त्यांची भनूमका कशी आह ेह ेसधु्दा सवाांिी तपासिू घेण्याची गरज आह.े 

नवदभा वधैानिक नवकास महामंडळ, मराठवाडा वैधानिक नवकास महामडंळ आनण 

उवाररत वधैानिक नवकास महामंडळांच्या संदभाात मी काही अंशी माििीय नवरोधी 

पक्षिेते श्री. प्रवीण दरेकर यांच्या मताशी सहमत आह.े नवदभा वैधानिक नवकास 

महामंडळ नकंवा उवाररत वैधानिक नवकास महामंडळाची नियकु्ती करतािा त्यांिा 

मदुतवाढ दतेािा, अर्थासहाय्य दतेािा महामनहम राज्यपाल महोदयांची भनूमका स्पष्ट 

रानहली तर निनितपणे महानवकास आघाडी सरकारला नवदभा वधैानिक नवकास 

महामंडळाला मदुतवाढ दतेा आली असती.  

 

 

       यािंतर श्री. बोडे.... 
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श्री.अनभजीत वंजारी..... 

त्यांिा अर्था परुवठा केला असता, तरेे्थ तज्ज्ञ सनमतीची नियकु्ती केली असती. परंत ु

नवधािसभा अध्यक्ष पदाच्या बाबतीत आनण राज्यपालांिी िामनियकु्त करावयाच्या 

१२ आमदारांच्या बाबतीत राज्यपाल भविकडूि आडमठेुपणाचे धोरण अिलांसबले 

गेल्यामळेु आता िधैासनक सिकास मांडळाांना मदुतिाढ दऊेन काय उपयोग आह,े 

असा प्रश्न आमच्या महानवकास आघाडी सिकािला िक्कीच पडला असेल.  माझे 

स्पष्ट मत आह ेकी, वैधानिक नवकास मंडळांच्या मदुतवाढीसाठी आमच्या सरकारिे 

िव्ह ेतर नवरोधी पक्षािे आडमठेुपणाचे धोरण अवलंनबले आह.े  

 सभापती महोदया, माििीय नवरोधी पक्ष िेत्यांिी  एक आरोप असा केला की, 

नवदभा आनण मराठवाड्याला झकुते माप ि दतेा पनिम महाराष्ट्राचा नवकास 

करण्यासाठी माििीय अर्थामंत्रयांिी पनिम महाराष्ट्राला जास्त निधी नदला आह.े  मी 

सांग ूइनच्छतो की, वैधानिक नवकास मंडळांिा मदुतवाढ ि नदल्यामळेु मराठवाडा व 

नवदभााच्या अिशेुषाची गणिा करण्याचे काम र्थांबले असले तरी महानवकास 

आघाडी सरकारिे २०२१-२०२२ आनण २०२२-२०२३ या वषाात नवदभा व 

मराठवाडा नवभागाला नदलेल्या निधीची टक्केवारी ही निनितपणे समाधािकारक 

आह.े  माििीय राज्यपालांिी ठरविू नदलेल्या सतू्रािसुार नवदभााला २३.३ टक्के निधी 

दणेे अपेनक्षत आह.े  परंत ु२०२१-२०२२ मध्ये २६ टक्के आनण २०२२-२०२३ मध्ये 

२६.४ टक्के निधी नवदभााला दणे्यात आलेला आह.े  नवदभा वैधानिक नवकास मंडळ 

तात्परुते बंद असले तरी नवदभााला त्यांच्या वाट्याचा अर्था परुवठा करण्याचा प्रयत्ि 

महानवकास आघाडी सरकारिे केलेला आह,े ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पानहज.े 

माििीय राज्यपालांिी ठरविू नदलेल्या सतू्रािसुार मराठवाड्याला १८.७५ टक्के निधी 

दणेे अपेनक्षत होते.  परंत ु२०२१-२२ मध्ये १८.६२ टक्के आनण २०२२-२०२३ मध्ये 

१८.६६ टक्के निधी दणे्यात आलेला आह.े  केवळ टीका करुि सरकारला अडचणीत 

आणण्याचे आनण सरकारच्या बाबतीत वेगळ्या प्रकारची भनूमका वतामािपत्रात 

रंगनवण्याचे काम नवरोधी पक्षाकडूि केले जात असिू, ते आम्हाला कदानप मान्य 

िाही.  

श्री.अनभजीत वंजारी..... 
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सभापती महोदया, नवदभाात नकंवा संपणूा महाराष्ट्रात वेगवगेळ्या प्रकारच्या 

कजामाफी योजिेच्या माध्यमातिू शेतकऱ्यांिा कसा नदलासा दतेा येईल यासाठी 

महानवकास आघाडी सरकारिे प्रयत्ि केला आह.े  आपल्या राज्यात ज्या 

शेतकऱ्यांची खाती एिपीएमध्ये गेली होती त्यांिा मदत करुि त्यांिा कशाप्रकारे 

कजामाफी दतेा येईल यासाठी राज्य सरकारिे प्रयत्ि केले आहते.  तसेच ज े

नियनमतपणे कजा भरतात त्यांिा बाजलूा ि ठेवता, त्यांिा प्रोत्साहिपर ५० हजार रुपय े

अिदुाि दऊेि त्यांिा सदु्धा नदलासा दणे्याचे काम  महानवकास आघाडी सरकारिे केले 

आह.े  याचा जवळपास २० लाख शेतकऱ्यांिा फायदा होणार आह.े  अशा प्रकारच्या 

अिेक चांगल्या योजिा महानवकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातिू राबनवण्यात येत 

आहते.   

 सभापती महोदया, या सरकारिे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उन्ितीसाठी गेल्या 

दोि वषाात रोजगार हमी योजिा असेल, फलोत्पादि नवभागांतगात राबनवण्यात 

येणाऱ्या योजिा असतील, या सवा योजिा राबनवण्याचा प्रयत्ि केला. मातोश्री 

ग्रामसमदृ्धी शेत पाणंद रस्ता योजिा असेल, िवीि नसंचि नवनहरी असतील, फळबाग 

पिु:लागवड असेल, पणु्यश्लोक राजमाता अनहल्यादवेी होळकर रोपवाटीका योजिा 

असेल नकंवा शरद पवार ग्रामसमदृ्धी योजिा असेल, या सवा योजिांच्या माध्यमातिू 

राज्यातील शेतकऱ्यांिा कसा लाभ दतेा येईल, कृषी नवभागाला कशा पद्धतीिे चालिा 

दतेा येईल, आपल्या शेतकऱ्याला कशा पद्धतीिे सजुलाम ्सफुलाम ्करता येईल याचा 

प्रयत्ि महानवकास आघाडी सरकारिे केलेला आह.े त्यामळेु मी महानवकास आघाडी 

सरकारचे अनभिंदि करतो. 

 सभापती महोदया, सरकारिे मातोश्री ग्रामसमदृ्धी शेत पाणंद रस्ता योजिा 

राबनवण्याचा अत्यंत महत्त्वपणूा निणाय घेतला आह.े माििीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस 

साहबेांचे सरकार असतािा पाणंद रस्त्याच्या योजिेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार 

झाला. त्यांच्या सरकारच्या पाच वषाांच्या काळात ज्या ज्या नठकाणी पाणंद 

रस्त्यासाठी निधी दणे्यात आला त्यात मोठ्या प्रमाणात अपहार झाल् यामळेु ती योजिा 

 

श्री.अनभजीत वंजारी..... 
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काही काळ बंद करावी लागली होती.  आता मातोश्री ग्रामसमदृ्धी शेत पाणंद रस्ता 

योजिेच्या माध्यमातिू संपणूा राज्यातील ग्रामीण भागाचा नवकास करण्यासाठी 

सरकारच्या वतीिे अत्यंत चांगले काम सरुु आह.े  या योजिेच्या माध्यमातिू त्या 

नठकाणी पाणंद रस्ते कसे करता येतील, शेतकऱ्यांिा आपल्या शेतीवर जाण्यासाठी 

कशी मदत होईल याचा प्रयत्ि करण्यात आला आह.े  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 

रोजगार हमी योजिेंतगात नसंचि नवनहरीची मयाादा ५ वरुि २० पयांत वाढनवण्यात 

आली आह.े  ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या १५०० असेल नकंवा १५०० ते ३००० 

पयांत असेल,  या सवा बाबींचा नवचार करुि त्या नठकाणी योजिा राबनवण्याचा निणाय 

घेण्यात आला आह.े  अशा नवनवध योजिांच्या माध्यमातिू अत्यंत चांगली कामनगरी 

महानवकास आघाडी सरकारिे केलेली आह,े त्यामळेु मी पनु्हा एकदा सरकारच े

अनभिंदि करतो. 

 सभापती महोदया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजिेंतगात १ जािेवारी, 

२०२० ते २७ सप्टेंबर, २०२१ पयांत एकूण ३१.१६ लाख कुटंुबातील ५६ लाख 

मजरुांिा मजरुी उपलब्ध करुि दणे्यात आलेली आह.े  या योजिेच्या माध्यमातिू 

शासिािे सवासमावेशक असा निणाय घेतला आह.े सवासामान्य कामगारांिा रोजगार 

नमळावा, शेतकऱ्यांिा रोजगार नमळावा, गररबांिा रोजगार नमळावा याकररता मोठ्या 

प्रमाणात व्यवस्र्था उभी करण्यात आली आह.े 

 सभापती महोदया, स्वच्छ भारत नमशि अंतगात पाणी परुवठा व स्वच्छता 

नवभागाशी कृनत्रम संगम साधिू  १० लाख १५ हजार ७३० घरकुलांिा शौचालयाचा 

लाभ दणे्यात आला आह.े या योजिेतिू ७ लाख ३१ हजार गॅस जोडण्या दणे्यात 

आल्या आहते.  सौभाग्यवती योजिेतिू ७ लाख ५१ हजार १४० वीज जोडण्या 

दणे्यात आल्या आहते.   गेल्या दोि वषाांच्या काळात आलेल्या अस् मािी आनण 

सलुतािी संकटावर मात करुि अत्यंत चांगली कामनगरी करण्याचा प्रयत्ि महानवकास 

आघाडी सरकारिे केला आह.े  

श्री.अनभजीत वंजारी..... 
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 सभापती महोदया, पशसंुवधाि नवभाग असेल, क्रीडा नवभाग असेल, त्यांच्या 

माध्यमातिू अिेक चांगल्या योजिा राबनवण्यात आल्या आहते.  क्रीडा नवभागाच्या 

अिषुंगािे सांग ूइनच्छतो की, माििीय क्रीडा मंत्रयांिी अत्यंत चांगली कामनगरी केली 

आह.े आपल्या राज्यात, दशेात जी बेरोजगारी वाढत आह े त्यावर आळा बसला 

पानहजे, आपले सवा नवद्यार्थी नशक्षणासोबतच क्रीडा के्षत्रात सदु्धा प्रानवण्यप्राप्त झाले 

पानहजे या उद्दशेािे मंत्री महोदयांचा प्रत्येक तालकुा स्तरावर व नजल्हा स्तरावर 

क्रीडांगण बांधिू तेरे्थ यवुक-यवुतींसाठी खळेाची सोय करण्याचा मािस आह.े अशा 

वेगवेगळ्या योजिा महानवकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातिू सरुु आहते.  परंत ु

नवरोधी पक्षाकडूि केवळ महानवकास आघाडी सरकारला बदिाम केले जात आह.े  

मी तर म्हणेि की, २६० चा प्रस्ताव हा महानवकास आघाडी सरकारला बदिाम 

करण्याचे एक षडयंत्र आह ेआनण  ते षडयंत्र कुठे तरी र्थांबले पानहजे, अशी मी या 

निनमत्तािे मागणी करतो.  

 सभापती महोदया, या प्रस्तावावरील चचचेा समारोप करतािा मी पनु्हा एकदा 

महानवकास आघाडी सरकारचे अनभिंदि करतो.  या सरकारिे राज्यातील शेतकरी 

असतील, सवासामान्य कामगार असतील, गोरगरीब जिता असले या सवाांिा 

सांभाळण्याचे काम केलेले आह.े  आपण ह ेकाम अशाचप्रकारे पढेु सरुु ठेवावे. या 

सरकारच्या माध्यमातिू येणाऱ्या पाच वषाात आपला महाराष्ट्र आणखी पढेु 

िेण्यासाठी, महाराष्ट्राची आणखी समदृ्धी करण्यासाठी,  नसंचिाच्या बाबतीत समदृ्ध 

होण्यासाठी महानवकास आघाडी सरकारकडूि प्रयत्ि होतील, असा मला नवश्वास 

आह.े  नवरोधी पक्षािे मांडलेल्या प्रस्तावाचा मी निषेध करतो व येरे्थच र्थांबतो. 

 धन्यवाद. 

---------- 
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श्री.अमोल नमटकरी (नवधािसभेिे निवडलेले) : सभापती महोदया, माििीय 

नवरोधी पक्ष िेत्यांिी नियम २६० अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर माझे नवचार व्यक्त 

करण्यासाठी मी उभा आह.े 

 सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य श्री.अनभजीत वंजारी यांिी नवरोधी 

पक्षाकडूि मांडण्यात आलेला प्रस्ताव हा महानवकास आघाडी सरकारला बदिाम 

करण्याचे षडयंत्र आह,े असे मत व्यक्त केले असिू मी त्यांच्या मताशी १०० टक्के 

सहमत आह.े  माििीय नवरोधी पक्ष िेत्यांिी १ तास ५१ नमनिटे भाषण केले. यातील 

१ तास महाराष्ट्रातील सहकार के्षत्र कसे पढेु गलेे होते आनण महानवकास आघाडी 

सरकारिे ते सहकार के्षत्र कसे डबघाईस आणले यावर ते बोलले. त्यांच्यावर अन्याय 

झाला असे त्यांचे मत आह ेआनण त्या बाबतीत त्यांिी या प्रस्तावावर बोलत असतािा 

एकप्रकारे स्पष्टीकरण दणे्याचे काम केले.  माििीय सहकार मंत्री सभागहृात आहते.  

माििीय नवरोधी पक्ष िेत्यांिी सहकारी कारखान्यांचा पाढा वाचत असतािा काँगे्रस 

पक्षातील मंडळीचे नकती साखर कारखािे आहते, राष्ट्रवादी काँगे्रस पक्षातील 

मंडळीचे नकती साखर कारखािे आहते, कोणी नकती र्थकबाकी बडुनवली, कोणी 

एफआरपी नदली िाही ह े सांनगतले.  भारतीय जिता पक्षाकडे साखर कारखािेच 

िाहीत आनण त्यांिी फार चांगल्या प्रकारे काम केले अशा आवेषात एकप्रकारे त्यांिी 

भाषण केले.  एवढेच िव्ह े तर महानवकास आघाडीचे सरकार राष्ट्रवादी काँग्रेस 

पक्षाकडूि चालनवले जाते असा दखेील त्यांिी आरोप केला. साखर कारखान्याच्या 

बाबतीत बोलतािा माििीय नवरोधी पक्षिेते अप्रत्यक्षररत्या असेही बोलले की, आता 

सहकार के्षत्र ह े माििीय कें द्रीय मंत्री श्री.अनमतजी शहा यांच्याकडे आह े आनण 

आमच्याकडे सदु्धा कें द्रीय तपासाच्या यंत्रणा आहते.  नवरोधी पक्ष सातत्यािे 

आम्हाला धाक दाखनवत आहते. अशाप्रकारे बोलिू त ेमहाराष्ट्रातील जितेला काय 

संदशे दते आहते, ह ेमहत्त्वाचे आह.े 
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श्री.अमोल नमटकरी.... 

 सभापती महोदया, वास्तनवक पाहता २६० च्या प्रस्तावात समानवष्ट करण्यात 

आलेल्या नवषयांवर त्यांिी मत मांडणे अपेनक्षत होते.  मी नवरोधी पक्षाला नवचारु 

इनच्छतो की, महानवकास आघाडी सरकारिे काहीच चांगले काम केले िाही काय ? 

ज्या अटलजींचे तमु्ही िाव घेता त्यांच्या कनवता आम्ही रोज वाचतो. 

 

       िंतर श्री.कांबळे...... 
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श्री. अमोल नमटकरी .... 

तमु्ही स्व. गोपीिार्थराव मुंडे साहबेांचा आदशा सांगता की, त्यांिी नवरोधी पक्षांबद्दल 

कधी मिामध्ये आकस ठेवला िाही. महानवकास आघाडी सरकारिे मोठे निणाय घेतले 

आहते. महाराष्ट्राचे माििीय मखु्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे साहबे आहते. पनहले 

कोरोिाचे संकट झाले, दसुरे कोरोिाचे संकट झाले, तौके्त वादळ आले, आणखी 

अिेक वादळे आली, राज्यावर अस्मािी संकटे आली, मात्र अशाही वेळी 

महाराष्ट्राची अर्थाव्यवस्र्था आदरणीय श्री. अनजतदादा पवार उप मखु्यमंत्री व अर्थामंत्री 

यांिी चांगली सांभाळली. मीच िव्ह ेतर नवरोधी पक्षािे दखेील प्रामानणकपणे कबलू 

केले पानहजे की, कें द्र सरकारकडूि खासदारांिा त्या काळात एक रुपयाचा निधी 

िसतािा दखेील महाराष्ट्र महानवकास आघाडी सरकारमधील माििीय अर्थामंत्री श्री. 

अनजतदादा पवार यांिी ४ कोटी रुपयांचा भरभक्कम निधी स्र्थानिक आमदार नवकास 

निधीमध्ये नदला आनण यावेळी आणखी १ कोटी रुपये वाढविू नदले आहते आनण 

सांनगतले आह े की, तमुच्या स्र्थानिक आमदार नवकास निधीतिू तमुच्या 

मतदारसंघातील चांगली कामे करावेत. संकटे िव्हती का ? अजिुही संकटे सरुुच 

आहते. कोरोिाचे संकट अजिुही संपलेले िाही. फक्त राजकारण करायचे आनण 

आपले ठेवायचे झाकूि असा वेगळा सरू नियम २६० अन्वयेच्या प्रस्तावातिू येत 

आह.े 

 सभापती महोदय, नवदभााच्या मदु्यावर सन्माििीय नवरोधी पक्षिेते फार 

पोटनतडकीिे बोलत होते. मी बाकीच्या नवदभााचे अवलोकि करीत िाही. मी 

अकोला नजल्यातिू येतो, त्याबाबत बोलत आह.े आमच्या अकोला नजल्यात ५ 

नवधािसभा मतदारसंघातील ४ नवधािसभा मतदारसंघ भारतीय जिता पक्षाकडे 

आहते. अकोट-तेल्हारा, अकोला पवूा, अकोला पनिम, मनुताजापरू अशी ४ नठकाणे 

आहते. गेल्या १० वषाांपासिू जिता यांिा निवडूि दऊेि कंटाळली आह.े मागच्या 

काळात राज्यात तमुचे सरकार होते. कें द्रामध्ये तमुचे सरकार होते. तमु्हाला अकोला 

नजल्याचा नवकास का करता आला िाही ? आजही तले्हारा व अकोट येर्थील रस्त े

पहावते. सन्माििीय सदस्य डॉ. रणनजत पाटील यांिा माहीत आह ेकी, मी जे बोलत  
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श्री. अमोल नमटकरी .... 

आह ेते खरे बोलत आह.े पाठीच्या मणक्याचा त्रास असेल तर डॉक्टरच आम्हाला 

सल्ला दतेात की, तेल्हारा, अकोट रस्त्यािे एकदा-दोिदा प्रवास करावा, मणका 

व्यवनस्र्थत होईल. असे तेर्थील रस्ते आहते.  

 सभापती महोदय, माझ्या अकोल्याची दरुवस्र्था आह.े मी बाकीच्या नजल्याच े

सांगत िाही. मी अमरावती, वानशम, बलुढाणा, िागपरू याबाबत सांगणार िाही. फक्त 

अकोला नजल्याचे सांगत आह.े महािगरपानलकेध्ये सत्ता भारतीय जिता पक्षाची 

आह.े मग अकोला शहराच्या नवकासाची काय व्यवस्र्था आह े? १०० टक्के कॉटि 

उत्पादक शेतकरी आह.े भाऊसाहबे फंुडकर यांचे स्वप्ि होते की, अकोला 

नजल्यामध्ये टेक्सटाईल पाका  उभे झाले पानहजे. बोरगाव मंजचुा, वणीरंभापरूचा 

अपवाद सोडला तर एकही टेक्सटाईल पाका  झाले िाही. मागच्या काळात नवदभााचेच 

मखु्यमंत्री होते. मागच्या काळात सवाात जास्त आमदार नवदभाातच भाजपमध्ये होते. 

मागच्या आनण आताच्या काळात भाजपचेच सरकार आमच्या नजल्यात आह.े एक 

टेक्सटाईल पाका  उभा होऊ शकला िाही. मग शतेकरी आत्महत्या करणार िाही तर 

काय करणार ? शेतीला जोडधंदा िाही. सातत्यािे एवढे चांगले निणाय घेतल्यावर 

दखेील कें द्र सरकाचा दबाव आणायचा. आता एफआरपीकररता आंदोलिे सरुु 

झाली. मला सन्माििीय सदस्य श्री. सदाभाऊ खोत आंदोलि करतािा नदसले. मला 

इगं्रजी बोलण्यास सन्माििीय सदस्य श्री. नदवाकर रावते साहबे मिाई करतात.  एकािे 

ट्नवट केले होते, फेसबकुवर पोस्ट केली होती की, "Shri. Sadabhau Khot is 

speaking". "Khot" शब्दाचे स्पेनलंग वाचतािा मला "खोटे" असे वाटले. 

सदाभाऊ खोटे नस्पनकंग तर चाल ूिाही िा असे मला वाटले.  

 सभापती महोदय, एफआरपीच्या मदु्यावर, कें द्रीय यंत्रणेच्या तपासाच्या 

मदु्यावर, सहकार के्षत्र आता आमच्या श्री. अनमत शहा यांच्याकडे आह ेया मदु्यावर 

नियम २६० अन्वयेच्या प्रस्तावाच्या माध् यमातिू सहकार के्षत्राला बदिाम करण्याच े

काम होत असेल तर मी सांग ूइनच्छतो की, सहकार के्षत्र स्व. यशवंतराव चव्हाण  
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साहबे, वसंतदादा पाटील, आदरणीय श्री. शरदचंद्रजी पवार साहबे यांच्यासारख्या 

सहकाराचा अभ्यास असणाऱ्या लोकांिी प्रगल्भ केले आह.े मी माििीय सहकार 

मंत्रयांिा नविंती करतो की, यांचे अिेक साखर कारखािे आहते, तमु्ही उत्तरामध्ये 

त्यांचाही इनतहास महाराष्ट्रासमोर मांडावा. ह े ज्यावेळी एक बोट आपल्याकडे 

दाखनवतात त्यावेळी चार बोटे त्यांच्याकडे असतात. 

 सभापती महोदय, आज त्यांिी मोठी यादीच काढूि आणली म्हणिू मी सांगत 

आह.े आज यांिा वाटत असेल की, नवदभा वैधानिक नवकास महामंडळ आह.े 

सन्माििीय नवरोधी पक्षिेत्यांिी मागणी केली आह ेकी, कोकणाला ५ हजार कोटी 

रुपयांचे जर पॅकेज नदले िाही तर तमु्हाला पाप लागेल नकंवा जिता माफ करणार 

िाही. ५ हजार कोटी रुपये कोकणाला द्या. ५ हजार कोटी रुपये नवदभााला द्या. 

आणखी आनर्थाक नवकास महामंडळाला द्या. तमुचे कें द्रीय मंत्री श्री. अनमत शहा 

यांच्याकडे वजि आह.े माििीय पंतप्रधाि श्री. िरेंद्र मोदी यांिा खपू नचंता आह.े 

सन्माििीय सदस्य श्री. चंद्रकांत पाटील यांिी म्हटले की, ते आजकाल दोि तासच 

झोपतात. आता ते िवीि साधिा करीत आहते की, झोपणार िाही. आमच्या दशेात 

इतका मोठा िेता आह.े तमुचे जर वजि असेल तर कें द्र सरकारिे आमचा जीएसटीच्या 

र्थकबाकीचा ४० हजार कोटी रुपयांचा परतावा जो र्थांबवला आह े तो परत 

आणण्याकररता महाराष्ट्रासाठी काय प्रयत्ि करणार आहात याचे उत्तर भारतीय जिता 

पक्षाच्या लोकांिी महाराष्ट्राला द्यावे. ४० हजार कोटी रुपयांचा जीएसटीचा परतावा 

महाराष्ट्राला कधी दणेार आहात ? माििीय प्रधािमंत्री दोि तास झोपतात. 

 सभापती महोदय, महानवकास आघाडी सरकारिे आदरणीय मखु्यमंत्री श्री. 

उद्धव ठाकरे यांच्या िेततृ्वात, माििीय उप मखु्यमंत्री श्री. अनजतदादा पवार यांच्या 

िेततृ्वात, आदरणीय श्री. शरद पवार यांच्या मागादशािाखली जे काम राज्यात केले 

आह ेत्याला महाराष्ट्र कधी नवसरणार िाही. मघाशी सन्माििीय नवरोधी पक्षिेते  
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प्रादनेशक असमतोलाबाबत बोलत होते. मला बोलण्यासारख ेअिेक मदु्द ेआहते. मात्र 

मला सभागहृाचा वेळ घ्यायचा िाही. सन्माििीय नवरोधी पक्षिेते २ तास सातत्यािे 

बोलत आहते, सरकारवर टीका करीत आहते. नियम २६० च्या प्रस्तावावर बोलत 

आहते. सभागहृाला या संदभाात उत्तर नदले पानहजे.  

 सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य श्री. प्रवीण दरेकर मुंबई बँकेच्या बाबतीत 

बोलले. सन्माििीय सदस्य ॲङ आनशष शेलार व माजी नशक्षण मंत्री श्री. नविोद 

तावडे यांिी गनु्ह ेदाखल केले होते अशी मानहती नमळाली आह.े ती चकुीची असेल 

तर खोडूि दाखवावी. तमुच्यावर जर अन्याय, अत्याचार झाला असेल तर 

न्यायालयातिू नसध्द होणार आह.े पण नियम २६० अन्वयेच्या प्रस्तावावर सरकारला 

बदिाम करण्याचे षडयंत्र करायचे चालले आह.े महाराष्ट्र ह े सवा पाहत आह.े 

महानवकास आघाडी सरकारिे अिेक योजिा आणल्या आहते. राज्याच्या कें द्रस्र्थािी 

शेती नवषय असतािा बळीराजाला नदलासा दणेाऱ्या अिेक योजिा सरकारिे 

अर्थासंकल्पात मांडल्या आहते. भनूवकास बँकेच्या ९६४ र्थकबाकीदार शेतकऱ्यांिा 

९३४ कोटी रुपयांचे कजामाफा  केले हा निणाय स्वागताहा िव्हता का ? नवरोधकांिी 

नकतीही टीका केली तरी शेतकऱ्यांच्या नहताच्या दृष्टीिे २० लाख शेतकऱ्यांिा 

प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे अिदुाि दणे्याची घोषणा हा धडाकेबाज निणाय याच 

महानवकास आघाडी सरकािे अर्थासंकल्पात आणाला आह.े  

 सभापती महोदय, शेतकऱ्यांची उत्पादकता प्रगतीशील शेतकऱ्यांच्या 

बरोबरीिे आणण्यासाठी येत्या ३ वषाांत १ हजार कोटी रुपय े निधी दणे्यात आला. 

मखु्यमंत्री शाश्वत नसंचि योजिा माध्यमातिू शेतकऱ्यांकररता राखीव ३० टक्के तरतदू 

वाढविू ५० टक्के करण्यात आली आह.े अिेक निणाय आहते. संतांच्या भमूीचा 

उल्लेख केला आह.े मघाशी डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांचे िाव घेतले आह.े माििीय 

राज्यपालांचा उल्लेख झाला आह.े छत्रपती नशवाजी महाराज, सानवत्रीमाई फुले, 

क्रांनतसयूा महात्मा फुले यांच्याबाबत वादग्रस्त नवधाि केल्यािंतरही एकाही  
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सन्माििीय सदस्यांिा असे वाटू िये की, त्यांिी नदलनगरी व्यक्त केली पानहजे. एकीकडे 

महापरुुषांचा अवमाि करायचा आनण आपण मगू नगळूि बसायचे, मकू समर्थाि 

द्यायचे याचा दखेील महाराष्ट्रािे नवचार केला पानहजे.  

 सभापती महोदय, सरकारिे संतांच्या स्र्थळांच्या बाबतीत काया केले. संतश्रेष्ठ 

जगिाडे महाराजांचे सदुबंरेला समाधी स्र्थळ आह.े तेरे्थ दखेील भरीव आनर्थाक 

निधीची तरतदू केली आह.े छत्रपती संभाजी महाराजांचे वडुबदुु्रक तळुापरू या नठकाणी 

समाधीस्र्थळ असिू याकररता शासिािे घतेलेला निणाय िक्कीच स्वागताहा आह.े 

मराठी भाषचेा नवकास व संवधाि याकररता मुंबईत १०० कोटी रुपयांचे मराठी भाषा 

भवि उभारण्याचा निणाय आपल्या महानवकास आघाडी सरकारिे घेतला आह.े 

महाराष्ट्राच्या नहताचे निणाय आहते. मातोश्री पाणंद रस्ते योजिा ही सुंदर योजिा आह.े 

शेतकऱ्यांच्या नजव्हाळ्याचा नवषय आह.े शेतकऱ्यांिा वीज, पाणी, नशक्षण, आरोग्य 

याबरोबर पाणंद रस्ते दखेील महत्त्वाचे वाटतात. मातोश्री पाणंद रस्त े योजिेच्या 

माध्यमातिू शेतकऱ्यापयांत, शेवटच्या घटकापयांत पोहाचण्याकररता, बळीराजाला 

नदलासा दणे्याकररता महानवकास आघाडी सरकाििे निणाय घेतला आह.े 

 सभापती महोदय, शेततळ्याच्या अिदुािाच्या रकमेत ५० टक्के वाढ करुि 

७५ टक्के करण्याचा निणाय सरकारिे घेतला आह.े मनहला शेतकऱ्यांकररता कृषी 

योजिेमध्ये राखीव असलेली ३० टक्के तरतदू वाढविू ५० टक्के करण्याचा निणाय 

आपल्या सरकारिे घेतला आह.े बाळासाहबे सावतं कोकण कृषी नवद्यापीठ, दापोली, 

नज. रत्िानगरी व वसंतराव िाईक मराठवाडा कृषी नवद्यापीठ, परभणी यांिा ५० वष े

पणू झाल्याबाबत प्रत्येकी ५० कोटी रुपयांचा निधी दणे्याचा निणाय घेतला आह.े 

शेतमालासाठी नकमाि आधारभतू नकंमत, अपणूा नसंचि प्रकल्पाची कामे पणूा 

करण्याचा घेतलेला निणाय, कृषी पंपांिा वीज जोडणीचा निणाय सरकारिे घेतला आह.े 

सरकािे असे अिेक धडाकेबाज निणाय घेतलेले आहते. नशवाजी महाराजांचे िाव 

घ् यायचे, संतांचे िाव घ्यायचे, नवदभा, मराठवाडा, कोकण याबाबत आम्हाला 

कळवळा आह ेअसे एकीकडे दाखनवतात. 

         िंतर श्री. खचे .... 
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दसुरीकडे सहकार के्षत्राच्या माध्यमातिू सरकारला टागेट करुि बदिाम करण्याकररता 

नियम २६० चा प्रस्ताव आणला काय असा प्रश्न आम्हाला नवचारावासा वाटतो. मी 

सभागहृाचा जास्त वेळ घेणार िाही. नवत्तमंत्री श्री.अनजत पवार यांिी या वषााच्या 

बजेटमधिू राज्यातील सवा घटकांिा न्याय नदला, बळीराजाला नदलासा नदला. 

सहकार क्षेत्रात महाराष्ट्रािे प्रगती किािी या करिता िेगिेगळ्या योजना सिकािने 

जाहीि केल्या आहते. त्यासाठी सित्तमांत्री ि माननीय मखु्यमांत्री यांचे मी मिापासिू 

आभार व्यक्त करतो. राजकारण ह ेराजकारणाच्या जागी ठीक असते. काश्मीर फाईल्स 

वरुि आता राजकारण सरुु आह.े तो नचत्रपट कोणी पाहत िव्हता. तो टॅक्स फ्री करा 

अशी मागणी करण्यात आली. टॅक्स फ्री केल्यावर लोक नचत्रपट पाहायला लागले 

िाहीत. काही आमदारांिी त्या नचत्रपटाचे मोफत शो लावले. तरी दखेील लोक 

नचत्रपट पाहण्यास तयार िाही. आगामी काळात आम्ही गजुरात फाईल्स काढू. 

महानवकास आघाडी शासिाला बदिाम करण्यासाठी नियम २६० चा प्रस्ताव 

आणला आह.े महाराष्ट्रातील जिता ह े पाहत आह,े महाराष्ट्र कधी झकुला िाही, 

महाराष्ट्र कधी झकुणार िाही, महाराष्ट्रातील जिता पाहत आह ेकी,  

"तमु लाख कोनशश करो मझुे बदिाम करिे की, 

लेनकि जब भी उठा हू ंदगुिुी रफ्तार से उठा हू"ं 

कबीराचा एक दोहा आह.े मी संत सानहत्याचा अभ्यासक आह,े त्यामळेु मला 

र्थोडे मांडावेसे वाटते.  

"बरुा जो दखेि मैं चला, 

बरुा ि नमनलया कोय, 

जो नदल खोजा आपिा, 

मझुसे बरुा ि होय." 
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स्वत:चे अंतकरण एकदा तपासिू पहावे. महाराष्ट्र पाहत आह.े महाराष्ट्रात 

आनर्थाक संकटात जी कामे झाली ती इतर कोणत्याही राज्यात झाली िाहीत म्हणिू  

मखु्यमंत्री महोदयांचे नसंधतुाई सकपाळ यांिी भरभरुि कौतकु केले होते.  महाराष्ट्र ह े

कधीही नवसरणार िाही. महानवकास आघाडी शासिाला मी सलाम करतो. जयनहदं, 

जय महाराष्ट्र. 

     ----------- 
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 श्री.िरेंद्र दराडे (िानशक स्र्थानिक प्रानधकारी संस्र्था) : सभापती महोदया, नियम 

२६० च्या प्रस्तावावर मला बोलण्याची संधी नदली त्याबाबत मी आपले आभार 

माितो. नवरोधी पक्ष िेत्यांिी आता नियम २६० च्या प्रस्तावावर भाषण करतािा 

सहकारी साखर कारखान्यावर जे नवचार मांडले त्याबाबत मी त्यांचा निषेध व्यक्त 

करतो. महाराष्ट्रात महानवकास आघाडी शासि अनतशय उत्कृष्ट काम करीत आह.े 

महाराष्ट्राचे मखु्यमंत्री महोदयांच्या माध्यमातिू अिेक योजिा राबनवण्यात येत 

आहते. सहकारातिू आताही कारखािे सरुु आहते. नवरोधी पक्ष िेत्यांिी बँकेबाबत 

ज्या पध्दतीिे उल्लेख केला तो  सवा चकुीचा आह.े त्यांचा वैयक्तीक राग ते सरकार 

वर काढीत आहते. त्यांच्यावर काही गनु्ह े दाखल झाले असतील ते सांगण्यापेक्षा 

त्यांिी सहकार, पतसंस्र्था व बँकावर त् यांच्या राग काढला. सहकाराबाबत आपल्या 

शासिािे कोअर बँकींग सनुवधा सरुु केली आह.े राज्यातील ३०६ कृषी उत्पन्ि बाजार 

सनमतीच्या बळकटी करणासाठी २००० कोटी रुपयांच्या योजिांची घोषणा करण्यात 

आली आह.े माििीय नवत्त मंत्री श्री.अनजत पवार यांिी पणुे शहरात शेती संशोधि 

कें द्राची स्र्थापिा केली आह.े तेरे्थ दशेी गायींचा उपक्रम राबनवला आह.े ही बाब 

कौतकुास्पद आह.े महाराष्ट्रात अनतशय चांगला प्रोजेक्ट करण्यात आला. दशेी 

गायींचे दधू अनतशय चांगले व पौष्टीक असते. सईवाल गाय, र्थारपार गाय, राठी गाय, 

रेडनसंधी गाय व नगरगाय असेल या पाच गायींसाठी महाराष्ट्रात संशोधि कें द्र उभारले 

आह.े यासाठी ५० लाख रुपयांची तरतदू बजेटमध्ये करण्यात आली. यासंदभाातील 

काम पणुे शहरात चांगल्या पध्दतीिे सरुु आह.े 

 सभापती महोदया, नियनमत कजा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांिा महानवकास आघाडी 

शासिािे ५० हजार रुपये दणे्याची घोषणा केली आह.े हा निधी दणे्यात येईल कारण 

महानवकास आघाडी शासि असत्य कधी बोलत िाही.भनूवकास बँकेतील ३४८७८ 

शेतकऱ्यांचे ९६४ कोटी रुपयांचे कजा माफ केले आह.े असे अिेक जिनहताची काम े

ह े सरकार करीत आह.े नवरोधी पक्षाला आके्षप घ्यावयाचा आह े म्हणिू ते घते 

असतात. १ कोटी २५ लाख नक्वंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली. पाच लाख 

शेतकऱ्यांिा ७०९७ कोटी रुपयांचे प्रदाि करण्यात आले. १ लाख ३४ हजार 

शेतकऱ्यांकडूि १४८ कोटी रुपये नकंमतीचा माल खरेदी करण्यात आला. २३ लाख  
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श्री.िरेंद्र दराडे.... 

५२ हजार नकंमतीचा कापसू, हरभरा असा माल खरेदी केला असिू ४४५ कोटी 

रुपयांपेक्षा अनधक रक्कम प्रदाि केली. मखु्यमंत्री महोदयांिी कोरोिा काळात 

मुंबईसाठी काही योजिा आखल्या होत्या. माििीय मंत्री श्री.आनदत्य ठाकरे यांिी 

कोस्टल रोड करण्यासाठी पढुाकार घेतला. स्व.बाळासाहबे ठाकरे समधृ्दी महामागा 

मुंबई ते िागपरू असा आह.े हा मागा अनतशय सुंदर आह.े महाराष्ट्रात अिेक नठकाणी 

चांगले रस्ते केले आहते. यतुीच्या काळातील रस्ते पहा व आताच्या सरकारच्या 

काळातील रस्ते पहावे. िागपरूला जाण्यासाठी साडेपाच तास लागतात. मागील 

आठवड्यात मी वैजापरू येर्थिू िागपरूला गेलो होतो. तो रस्ता मी पानहला आह.े 

जालिा,िांडेद हा रस्ता महानवकास आघाडी शासिािे केला आह.े मला खदे वाटतो 

की, नवरोधी पक्ष िेत्यांिी सांनगतले की, तापी िमादा िदी जोड प्रकल्पाच्या िारपार 

खोऱ्यातील १५ टीसीएम पाणी गजुरातकडे १२० नकलोमीटर अतंरावर उत्तरेकडे 

वळनवण्याचा प्रयत्ि आह.े तापी खोऱ्यातील मालेगाव, कळवण,जळगांव,येवला या 

नठकाणी िारपारचे पाणी ठेवले तर बरे होईल. ह ेपाणी आम्ही पढेु जाऊ दणेार िाही. 

अशी मी सरकारला नविंती करतो. 

 सभापती महोदया, या सरकारिे आसिगांव येर्थील दहा हजार उद्योग गजुरात 

मध्ये िेले. महाराष्ट्राची प्रगती करण्यासाठी मखु्यमंत्री, उद्योग मंत्री व महानवकास 

आघाडी शासि आटोकाट प्रयत्ि करीत आह.े एअर इनंडयाचे कायाालय मुंबईतिू 

नदल्ली येरे्थ हलनवण्याचा घाट घातला आह.े नवरोधी पक्षातील लोकांिी जे सांनगतले 

ते खरे िाही. मंत्री महोदय श्री.आनदत्य ठाकरे यांिी १०० मेगावॅटचा प्रोजेक्ट वैतरणा 

येरे्थ सरुु केला आह.े. महानवकास आघाडी शासि चांगले काम करीत असतािा 

सरकारला बदिाम करण्याचे काम नवरोधी पक्ष करीत आह.े त्याबाबत मी निषेध व्यक्त 

करतो. या शासिािे महाराष्ट्रात अिेक चांगले प्रोजेक्ट सरुु केले आहते. त्याबाबत मी 

सरकारचे व मंत्री महोदयांचे आभार माितो. मला बोलण्याची संधी नदली त्याबाबत 

मी आपले आभार व्यक्त करतो व माझे भाषण संपनवतो. जय महाराष्ट्र. 

------- 
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 उप सभापती : पढुील सन्माििीय सदस्य बोलण्या अगोदर मघाशी अशी 

नवचारणा झाली होती की, कोणत्या पक्षाला नकती वेळ आह.े सभागहृाच्या 

मानहतीसाठी मी सांगते की, नशवसेिा पक्षाचे  १३ सदस्य बोलणार आहते 

त्यांच्यासाठी २५ नमनिटे वेळ आह.े राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे १० सदस्य बोलणार 

असिू सवाांसाठी १८ नमनिटांचा वेळ आह.े भारतीय राष्ट्रीय काँगे्रस पक्षाचे ९ सदस्य 

बोलणार असिू त्यांच्यासाठी १७ नमनिटांचा वळे आह.े भारतीय जिता पक्ष व त्यांिा 

पाठींबा दणेारे सदस्य अशा प्रकारे २० सदस्य बोलणार असिू त्यांच्यासाठी ५० 

नमनिटांचा वेळ आह.े नवरोधी पक्ष िेते १ तास ५० नमनिटे बोलले आहते. तरी दखेील 

५० नमनिटे आहते. परुोगामी गटाला ६ नमनिटे आह.े अपक्षांिा ४ नमनिटे आहते. मंत्री 

महोदयांच्या उत्तरासाठी ४० नमनिटांचा वेळ आह.े असे ह े गनणत आह.े त्यामळेु 

सन्माििीय सदस्यांिी वळेेचे  नियोजि करुि बोलावे. 

       या िंतर श्री.बोरले... 
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 डॉ.रणनजत पाटील (अमरावती नवभाग पदवीधर) : सभापती महोदया, 

माििीय नवरोधी पक्षिेत ेव इतर सन्माििीय सदस्यांिी म.नव.प.नियम २६० अन्वये 

मांडलेल्या प्रस्तावावर बोलण्यासाठी मी उभा आह.े  

 सभापती महोदया, नियम २६० अन्वये प्रस्तावात नवदभा, मराठवाडा, कोकण 

व उत्तर महाराष्ट्रातील प्रादनेशक असमतोल या संदभाात उल्लेख करण्यात आलेला 

आह.े सि १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची निनमाती झाली. मी स्वत: नवदभाातील आह.े 

त्यामळेु मी नवदभाानवषयी जास्त भाष्ट्य करणार आह.े आपण सि १९६० मध्ये 

झालेल्या िागपरू करारामळेु संयकु्त महाराष्ट्रात सामील झालो. मराठी भाषा हा समाि 

दवुा धरुि आपण संयकु्त महाराष्ट्रात सामील झालो. आता महाराष्ट्र राज्याची निनमाती 

होऊि ६२ वषे झालेली आहते. िागपरू सीपी अँड बेरार राज्याची राजधािी होती. 

त्यावेळी ते दशेातील सवाात मोठे राज्य होते आनण िागपरू शंभर वषे त्या राज्याची 

राजधािी होती. महानवदभा तयार करण्यात यावा असा दखेील नवचार सरुु होता. 

त्यावेळी स्व.यशवंतराव चव्हाण साहबे मखु्यमतं्री होते. नवदभाातील खडेकर साहबे, 

रामकृष्ट्ण पाटील यांिी एकत्र येऊि मराठी भाषा हा दवुा धरुि िागपरू करार केला व 

आपण संयकु्त महाराष्ट्रात सामील झालो. परंत ु आज काय पररनस्र्थती आह े ? 

सन्माििीय सदस्य श्री.नदवाकर रावते िेहमी सांगतात की, मुंबई महाराष्ट्र राज्यात 

सामील झाली पानहजे यासाठी १०५ हुतात्म्यांिी बनलदाि नदले. आमच्यावर अशी 

पररनस्र्थती िव्हती. आम्ही मराठी भानषक राज्य म्हणिू महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी 

करार केला होता. आमच्या कराराच्या काही शती होत्या. आम्ही त्या शतीचं्या 

आधारे महाराष्ट्रात सामील झालो. आमच्यावर कोणाचे बंधि िव्हते. उलट आता 

असे लक्षात येते की, िागपरू करारातील शतीला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात येत 

आहते. वाटाण्याच्या अक्षता हा शब्द खपू साधा होईल. िागपरू करारामध्ये दोि प्रमखु 

गोष्टींचा समावेश होता. वषाातील एक अनधवशेि िागपरू येरे्थ होईल आनण त े

अनधवशेि नकमाि ६ आठवड्यांचे असेल अशी पनहली मागणी होती. परंत ुकाय 

पररनस्र्थती आह े ? मागील दोि वषाात िागपरू येरे्थ एकही अनधवेशि झाले िाही. 

आजारपण वगैरे गोष्टींबद्दल माझे काहीही म्हणणे िाही. मला यामध्ये राजकारण 
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डॉ.रणनजत पाटील........ 

करावयाचे िाही. परंत ु िागपरू येरे्थ दोि वष े अनधवेशि झालेले िाही. िागपरू 

नवभागातील सवा सामान्य लोकांमध्ये मुंबईतील आझाद मैदािापयांत येण्याची ताकद 

िसते. चतरु्थाश्रेणी कमाचाऱ्याला शासिाकडे एखादी मागणी करावयाची असेल तर त े

आझाद मैदािापयांत येऊ शकत िाहीत. भंडारा नकंवा गोंनदया नजल्यातील माणसाला 

मुंबई येरे्थ यायचे असेल तर ८०० ते ९०० नकलो मीटर प्रवास करावा लागतो. म्हणिू 

वषाातील नकमाि एक अनधवेशि िागपरू येरे्थ झाले पानहजे. जेणे करुि गोरगरीब लोक 

तेरे्थ जाऊि शासिाकडे आपले म्हणणे मांडू शकतात. परंत ुमागील दोि वषाात िागपरू 

येरे्थ अनधवेशि झाले िाही. नवदभाातील लोकप्रनतनिधींचे याबाबत एकमत असाव े

की, कोणत्याही पररनस्र्थतीत वषाातील नकमाि एक अनधवेशि..... 

 उप सभापती : मी सन्माििीय सदस्यांिा सांग ूइनच्छते की, आपण या संदभाात 

आपले म्हणणे जरूर मांडावे. आपल्या मताशी मी व सभागहृातील अिेक सन्माििीय 

सदस्य सहमत आहते. परंत ु नवदभाातील लोकांचे असे आपण म्हणत आहात त े

आम्हाला मान्य िाही. राज्यातील सवा लोकप्रनतनिधींची तशी इच्छा आह.े 

 डॉ.रणनजत पाटील : सभापती महोदया, मी सभागहृाला आकडेवारी सांग ू

इनच्छतो. इनतहासात दवे आनण दािव एकदाच एकत्र आले होते. कारण त्यांिा समदु्र 

मंर्थि करुि अमतृ प्राप्त करुि अमरत्व प्राप्त करावयाचे होते. आज संपणूा जग आयषु्ट्य 

वाढनवण्यासाठी प्रयत्ि करीत आह.े नवदभाातील शेतकरी वयाच्या ४०-४५ वषाात 

आई-वडील, मलुांिा उघड्यावर सोडूि आत्महत्या करीत आहते. मी सभागहृाला 

मागील दोि वषाातील सांनख्यकीय मानहती दतेो. सि २०२० मध्ये २५४७ 

शेतकऱ्यांिी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी मराठवाड्यातील ८०४, िागपरू 

नवभागातील ३०९, उत्तर महाराष्ट्रातील ३५१, पणु्यातील २६ व नवदभाातील ११२८ 

शेतकऱ्यांिी आत्महत्या केलेल्या आहते. एकूण आत्महत्यांपैकी नवदभाातील ४० त े

४५ टक्के शेतकऱ्यांिी आत्महत्या केलेल्या आहते. तसेच िोव्हेंबर, २०२१ पयांत 

२४८९ शेतकऱ्यांिी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी मराठवाड्यातील ७७३, िागपरू 
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डॉ.रणनजत पाटील........ 

नवभागातील २६९, उत्तर महाराष्ट्रातील ३०७, पणु्यातील १३ व नवदभाातील १०५६ 

शेतकऱ्यांिी आत्महत्या केलेल्या आहते. एकूण आत्महत्यांपैकी नवदभाातील 

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण ४० टक्के आह.े यापैकी ५० ते ६० टक्के 

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी शासिाच्या मदतीसाठी पात्र आहते. म्हणजे शेतकऱ्यांवर 

ताण होता ह े नसद्ध झालेले आह.े शेतकऱ्यांवर कजा असल्यामळेु ते शासकीय 

मदतीसाठी पात्र ठरलेले आहते, ह े नवसरुि चालणार िाही. परंत ुही पररनस्र्थती का 

निमााण झाली ? ती पररनस्र्थती आजही आह.े आपल्याला या संदभाात नवचार करावा 

लागेल.  

 सभापती महोदया, माििीय नवरोधी पक्षिेत्यांिी त्यांच्या भाषणात नवदभाातील 

दरडोई उत्पन्िाची आकडेवारी सांनगतली. मािव नवकास निदशेांकाच्या निकषाची जी 

मािके आहते त्यामध्ये एका बाजलूा नवदभाातील सवा नजल्ये आनण दसुऱ्या बाजलूा 

कोल्हापरू, सोलापरू, सातारा नजल्यांचा नवचार करावा, मला भेदभाव करावयाचा 

िाही. कुटंुबात अपंग मलु जन्माला आले तर आई-वडील त्या मलुाकडे जास्त लक्ष 

दतेात. आपण सवाांिा समाि तराजतू मोजत असाल तर मािव नवकास निदशेांकाच्या 

प्रत्येक मािकामध्ये नवदभाातील कोणताही नजल्हा बसत िाही. मी सांग ूइनच्छतो की, 

माििीय राज्यपालांिी दोि वषाापवूी नवशेषानधकाराचा वापर करुि ३७१ (२) 

कल्मान्वये अमरावती, अकोला, बलुडाणा व वानशम नजल्यांसाठी १६०० कोटी 

रुपये राखीव ठेवण्याबाबत निदशे नदले होते. नसंचिाच्या १० हजार कोटी रुपयांच्या 

बजेटमधील १५०० कोटी रुपये उपरोक्त ४ नजल्यांमध्ये खचा करावेत आनण 

मराठवाड्यामध्ये १६०० कोटी रुपये खचा करावेत असे निदशे माििीय राज्यपालांिी 

नदले होते. तसेच नवदभाात होणारी अनतवषृ्टी, गारपीट, अवषाण, दषु्ट्काळ, परू अशा 

िैसनगाक आपत्तींिा सामोरे जाण्यासाठी माििीय राज्यपालांिी ८०० कोटी रुपय े

राखीव ठेवण्याचे निदशे नदले होते. परंत ु माििीय राज्यपालांच्या निदशेाचे पालि 

होतािा नदसत िाही. मागील दोि वषाात नवदभाातील उपरोक्त ४ नजल्यांिा 

 

डॉ.रणनजत पाटील........ 



22-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) QQ - 224 
GRB/AKN/KTG प्रथम श्री.खर्चे 17:30 

 

 

नसंचिासाठी १६०० कोटी रुपये नमळालेले िाहीत. ही पररनस्र्थती आज निमााण 

झालेली िाही. सि १९६० पासिू १९८० पयांत राज्यात इररगेशिचे प्रमाण सारख ेहोते. 

परंत ु १९८० िंतर अमरावती नवभागातील नसंचि केवळ १२ टक्क्यांवर आले. 

राज्यातील एकूण इररगेशिपैकी पनिम महाराष्ट्रात ४० ते ४५ टक्के इररगेशि होते. 

आपण हवाई मागाािे प्रवास केला तर कोल्हापरू, सातारा, सांगली नजल्यातील जमीि 

भर उन्हाळ्यात नहरवीगार नदसते. त् या नजल्यांमध्ये बारमाही इररगेशि सरुु असते. तरेे्थ 

जनमिीचा एकही पॅच कोरडा नदसत िाही. नवदभाात फेब्रवुारी, माचा मनहन्यात 

हरभऱ्याचा हगंाम असतो. खारपणपट्टयात कोरडवाहू पीक घेतले जाते. आपल्याला 

केवळ तेवढाच भाग नहरवा नदसतो. उवाररत भागात कोठेही नहरवा पट्टा नदसत िाही. 

अमरावती नवभाग नकंवा आश्वानसत वानशम नजल्यातील दरडोई उत्पन्ि राज्याच्या 

सरासरीपेक्षा २५ टक्के कमी असेल तर त्यासाठी एकनत्रतपणे प्रयत्ि करणे खपू गरजेच े

आह.े  

सभापती महोदया, मी सभागहृाचा जास्त वेळ घेणार िाही. मी मघाशी िागपरू 

करारानवषयी बोललो. शेतकऱ्यांिा नसंचिासाठी नवजेची आवश्यकता असते. 

तत्कालीि ऊजाा मंत्री श्री.चंद्रशेखर बाविकुळे यांिी वेळोवेळी ऊजाा नवभागानवषयी 

आपले म्हणणे मांडले आह.े मागील ५ वषाात १०-१५ टक्के लोकांची नडमांड नक्रएट 

केली जात होती, तेवढीच पेडपेंनडंग दाखनवली जात होती आनण तेवढ्याच वीज 

जोडण्या होत होत्या.  

       यािंतर श्री.सांगळे....... 
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डॉ.रणनजत पाटील.... 

त्यावेळी ५ वषाांच्या काळात साडेसात लाख कृषी पंपावरील वीज जोडण्या दणे्यात 

आल्या होत्या. नवदभाामध्ये ऊजाा नवभागाकररता साधारणत: १० हजार कोटी रुपय े

खचा करण्यात आले होत.े शासिािे याच गतीिे कामे सरुु ठेवली असती तर कदानचत 

आज आपल्याकडे पेड पेंनडग रानहले िसते. १५ नदवसांपवूी अशी पररनस्र्थती होती 

की, शेतात रब्बीचे पीक आह.े एका पाण्याअभावी पीक जाईल अशी पररनस्र्थती आह.े 

परंत ुकृषी पंपावरील वीज जोडण्या कट करण्याची कारवाई सरुु आह.े अशा प्रकारे 

हाता तोंडाशी आलेला घास कोणी ओढत असल्यास ही बाब योग्य िाही. 

शेतकऱ्यांचा असा नशरस्ता असतो की, िक्षत्र असेल व त्यानदवशी पेरणी झाली िाही 

तर... त्या नदवशी त्याच्या घरी एखाद्या व्यक्तीचे पे्रत असले तरी ते झाकूि शेतकरी 

प्रर्थम शेतामध्ये पेरणी करतो व त्यािंतर आपल्या घरात असलेल्या पे्रताची नवल्हवेाट 

लावत असतो. नपकाला वेळेवर एक पाणी नमळाले िाही तर त्याच्या उताऱ्यामधील 

सरासरीमध्ये ४ नक्वंटलचा फरक पडत असतो. त्यामळेु आम्ही नवदभाासाठी फक्त 

संरनक्षत नसंचिाची मागणी करीत आहोत. शेतकरी मरायला लागल्यामळेु त्यांच्या 

नपकाला पाणी नमळावे एवढीच आमची मागणी आह.े परंत ुही मागणी शासिाकडूि 

पणूा होतािा नदसत िाही. ही अत्यंत खदेाची बाब आह.े  

 सभापती महोदय, एररगेशि प्रोजेक्टसंबंधी सांगायचे झाल्यास जोपयांत शासि 

जनमिीवर जाऊि काम करणार िाही तोपयांत तमु्हाला तरे्थील पररनस्र्थतीची मानहती 

नमळू शकणार िाही. मला अत्यंत आिंद वाटतो की, माििीय श्री.नितीि गडकरी 

साहबे ५ वषे कें द्रीय जलसंपदा मंत्री होते. तसेच राज्यात माििीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस 

तत्कालीि मखु्यमंत्री होते. बळीराजा संजीविी योजिेच्या माध्यमातिू राज्याला 

जेवढा निधी आला होता.. सन्माििीय सदस्य श्री.अमोल नमटकरी यांिी सांनगतले 

होते की, आपण अकोल्याबद्दल बोलावे. सभापती महोदया, पणूाा िदी ही 

अकोल्याची लाईफ लाईि आह.े पणूाा िदीवर ५ बॅरेजेस संकल्पीत होते. २० 

वषाांपासिू ते बॅरेजेस तयार होत असल्याचे आपण सवाांिी पानहलेले आह.े मागील ५ 

वषाांपवूी त्या बॅरेजेसचे काम ४५ ते ५० टक्क्यांपयांत झाले होते. परंत ुत्यािंतर माििीय  

डॉ.रणनजत पाटील.... 
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श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांच्या ५ वषाांच्या काळात ५ बॅरेजेसची कामे ९५ टक्क्यांपयांत 

पणूा झाल्याची बाब आपल्याला नवसरुि चालणार िाही. घुगंशी बॅरेजला फक्त 

पाईपलाईि टाकणे बाकी आह.े त्याकररता टेंडर प्रनक्रया झाली आह.े निरधामणा 

बॅरेजला गेट लावण्यात आले असिू बंद पाईपलाईिच्या माध्यमातिू पाण्याचे नवतरण 

करण्याचे काम नशल्लक रानहलेले आह.े परंत ुत्या बॅरेजेसच्या कामांकररता २ वषाांच्या 

काळात आपण निधी नमळव ूशकला िाहीत. ५ वषाांमध्ये ५ बॅरेजेसची कामे ५५ ते 

६० टक्क्यांपयांत पणूा झाली असतािा उवाररत ५ टक्के कामे करण्यासाठी आपण 

सोबत येऊि सांगणे अत्यावश्यक आह े की, आपल्याला ही कामे आता करावी 

लागतील. यात कशाकररता राजकारण आले ? आपण श्रेय घ्यावयाचे िाही. या 

संदभाात व्हटीकल पंप लावायचा, तसेच पाणी कशा प्रकारे नलफ्ट करायचे याबाबत 

२-२ वषे निणाय होणार िसल्यास तमु्ही शेतकऱ्यांसोबत कशा प्रकारे न्याय करणार 

आहात ? कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या शेतीला तमु्ही एक पाणी दखेील दऊे शकत िाही. 

सभापती महोदया, सदर बॅरेजेसला गेट लावण्यात आले होते, परंत ुते बंद असल्यामळेु 

तेर्थील पाण्याची पातळी वाढली होती. यापवूी गलुाबी अळीचा प्रादुाभाव झाला होता 

त्यावषी शेतकऱ्यांचे कापसू पीक पणूात: उद्धस्त झाले होते. बॅरेजेसचे गेट बंद 

असल्यामळेु तेर्थील पाण्याची पातळी वाढली होती. तसेच ५-६ नक.मी. पयांत बॅक 

वॉटर गेले होते. त्यामळेु शेतकऱ्यांिी मोठया नहमंतीिे आपल्या शेतामधील संपणूा 

कापसू काढूि टाकला व हरबऱ्याची पेरणी केली. अशा प्रकारे नसंचि क्षमतमेध्ये मोठी 

ताकद असते.  

 उप सभापती : आपले भाषण सरुु होऊि १३ नमनिटे झाली आहते. मी 

पक्षनिहाय वेळेबाबत सदिाला र्थोडया वेळापवूीच मानहती नदली आह.े सदर 

प्रस्तावावर आणखी ८ ते ९ सदस्य बोलणार आहते.  
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  डॉ.रणनजत पाटील : सभापती महोदया, हा नवदभाातील महत्त्वाचा प्रश्न आह.े 

सवा सन्माििीय सदस्यांिा त्यावर आपले नवचार व्यक्त करायचे आहते. आम्ही सवा 

जण उनशरापयांत सदिामध्ये र्थांबण्यास तयार आहोत. आपण सांनगतल्याप्रमाणे मी 

माझे भाषण र्थोडयाच वळेात सपंनवतो.  

 सभापती महोदया, शेती, नसंचि नकंवा आरोग्य असो, नवदभाातील आरोग्याची 

सध्या काय पररनस्र्थती आह े ? नवदभाात ५ नजल्हयांच्या पणूा नवभागामध्ये गरीब 

रुग्णांिा एमआरआय काढण्याकररता कोणतीही व्यवस्र्था िाही. तसेच तरेे्थ कॅन्सरच्या 

रुग्णाला आंतररुग्ण करण्याची कोणतीही व्यवस्र्था िाही. राज्यात त्या व्यनतररक्त असा 

एकही नवभाग िसावा.  एमआरआय काढण्यासाठी ५ ते ६ हजार रुपये लागतात. सवा 

रुग्ण टाटा रुग्णालय नकंवा िागपरूला जाऊ शकत िाहीत. आपल्या सवाांिा या 

गोष्टीसाठी प्रयत्ि करावा लागणार आह.े आमच्या ५ वषाांच्या काळात आम्ही 

अकोल्यामध्ये १२० कोटी रुपये खचा करुि रुग्णालय तयार केले. तसेच तेरे्थ 

एमआरआय व सीटीस्कॅि मशीि उपलब्ध करुि दणे्यात आले. त्या संदभाात 

असलेला रोडमपॅ वेळेवर पणूा करण्यात आला. त्यामळेु ३ वषाांमध्ये सदर रुग्णालय 

तयार झाले. तसेच सि २०२० मध्ये सदर रुग्णालय लोकांकररता उपयोगी पडेल अशी 

पररनस्र्थती होती. परंत ुसरकार बदलले. त्याकररता फक्त आकृतीबंध करायचा बाकी 

होता. कमाचाऱ्यांिा पगार द्यावा लागत असल्यामळेु ही बाब नवत्त नवभागाकडे जात 

असते. ९ सपुर स्पेशानलटी दवाखान्यांकररता आवश्यक असलेली सवा यंत्रसामगु्री 

तेरे्थ उपलब्ध असतािा दखेील त्याचा लोकांिा उपयोग होऊ शकला िाही. करोिा 

काळात एक सीटी स्कॅि काढण्यासाठी तीि ते साडेतीि हजार रुपयांचा खचा येत होता. 

२ वषे उलटूि गेली आहते. नडफेक्ट लायनबनलटीच्या नपरीयडमधिू त्या मशीन्स निघिू 

गेल्यास तसेच उंदरांिी त्यांच्या वायर खाल्ल्यास ही सवास्वी जबाबदारी कोणावर 

टाकायची ? हा मळू प्रश्न आह.े त्या व्यनतररक्त यवतमाळमध्ये १५० कोटी रुपये खचा 

करुि सपुर स्पेशानलटी रुग्णालय तयार केले आह.े तसेच लातरू व औरंगाबाद येरे्थ 

सपुर स्पेशानलटी रुग्णालये आहते. मराठवाडयातील दोन्ही सपुर स्पेशानलटी रुग्णालये 

अद्याप सरुु का होऊ शकली िाहीत ? आपल्या आमदारांिा मतदाि केले िाही म्हणिू 

तेर्थील जितेिे ही नशक्षा भोगायची का ? सभापती महोदय, मी या संदभाात जवळपास  
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डॉ.रणनजत पाटील.... 

१५ वेळा मंत्री महोदयांची भेट घतेली होती. तसेच त्याकररता सदिामध्ये सवा 

आयधुांचा वापर केला. त्यािंतर मी तेरे्थ आत्मक्लेश आंदोलिाकररता दखेील बसलो 

होतो. आपण तेरे्थ १५० कोटी रुपये खचा करुि इफं्रास्रक्चर उभे केले असतािा तमुची 

पगार द्यावयाची ताकद िाही. त्यामळेु या सवा गोष्टी जाणीवपवूाक केल्या जात िाही 

िा ? असा माझ्यासारख्या माणसाच्या मिात नवचार येतो.  

 सभापती महोदय, गावामध्ये एखादा उद्योग येण्यासाठी तरेे्थ पाणी, वीज आनण 

चांगल्या दळणवळणाची साधिे आवश्यक असतात. अमरावती नवभागामध्ये 

अमरावती आनण अकोल्यामध्ये नवमाितळ आह.े अकोल्यामधील नवमाितळ 

नब्रनटशकालीि आह.े ते नवमाितळ एअरपोटा ॲर्थॉररटी ऑफ इनंडया यांच्या 

अनधपत्याखाली आह.े माििीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस तत्कालीि मखु्यमतं्री असतािा 

५ वषाांच्या काळात ते स्वत: प्रत्यक्षात जाऊि उद्योगांसाठी जमीि संपानदत झाली 

आह े नकंवा िाही, याची पाहणी करीत होते. अमरावती व अकोला यरेे्थ 

नवमाितळांकररता जमीि संपादि करण्यात आली होती. परंत ु वाढलेली धावपट्टी 

तयार करण्यासाठी आणखी जमीि संपानदत करणे गरजेचे आह.े जेणेकरुि तेरे्थ उद्योग 

येऊ शकतील. याकररता आपल्याला सदरह ु नवमाितळांची गरज आह.े परंत ु

शासिाकडूि अमरावती व अकोला नवमाितळासंबंधी कोणत्याही प्रकारची 

कायावाही होतािा नदसत िाही. अकोला नवमाितळासाठी आवश्यक असलेली जागा 

संपानदत करण्यासाठी राज्य शासिािे निधी नदला होता. कें द्राचे नवमाितळ असतािा 

राज्य शासिािे त्याकररता निधी कसा नदला ? त्यावेळी तत्कालीि मखु्यमतं्री श्री.दवेेंद्र 

फडणवीस स्वत: तेरे्थ आले होते. जोपयांत शासि खाली येऊि प्रत्यक्ष पररनस्र्थती बघत 

िाही तोपयांत कोणतीही मानहती नमळू शकत िाही असे मी दाव्यािे सांगतो. तत्कालीि 

मखु्यमंत्री श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांची अशी नदिचयाा असायची की, सकाळी ८.०० 

वाजता उठूि ते कोणत्या तरी नजल्हयाचा आढावा घेण्यासाठी जायचे. त्यािंतर तेर्थील 

सवा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबद्दल नवचारणा करायच.े त्यावेळी त्यांच्यासोबत २० ते २५ 

आयएएस अनधकारी तसेच नवभागांचे प्रधाि सनचव असायचे. तसेच नजल्हयातील  

डॉ.रणनजत पाटील.... 
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कन्व्हीक्शि रेट जास्त का आह े? अशा प्रकारे त्यांच्याकडूि नवचारणा केली जात 

होती. तसेच सरकारी वनकलांिा समोर बसविू आपल्या केसेसमधील साक्षीदार 

होस्टाईल का होत आहते ? अशी नवचारणा करणारे मखु्यमंत्री होते. तसेच करोिा 

काळात त ेस्वत: नकट घालिू मेडीकल कॉलेजमधील वाडाचा राऊंड घेत होते. शासि 

जोपयांत जनमिीवर जाऊि काम करीत िाही तोपयांत तमु्हाला कसे समजणार की, 

१५० कोटी रुपयांचे रुग्णालय, व्हेंटीलेटर मशीन्स, एमआरआय, सीटी स्कॅि मशीन्स 

उभ्या आहते. तरी दखेील आपण त्याकररता २ वषाांपासिू मिषु्ट्यबळ उपलब्ध करुि 

नदलेले िाही. मखु्यमंत्री प्रत्यक्षात नजल्हयाच्या नठकाणी गेल्यािंतर त्यांिा या सवा 

गोष्टी समज ू शकतात. शासिािे नवदभाातील प्रत्येक नजल्हयांमध्ये कॅम्प लावावा. 

तसेच त्या कॅम्पमध्ये कोणत्या इडंीकेटरमध्ये आपण त्या नजल्हयाच ेकाम पढेु िेऊ 

शकतो याबाबत शासिािे नवचार करणे आवश्यक आह.े 

 

        यािंतर श्री.गागरे.... 
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डॉ.िणसजत पाटील ..... 

िोटया िोटया गोष्टीसधु्दा पाठपिुािा केल्यासशिाय होणाि नाही. तेव्हा तमु्ही आम्ही 

सिध जण समळून सिदभाधसाठी सनसितप्रकािे पाठपिुािा करुया. या कामाला पढेु नेऊ. 

मी िाजकीय बोलणाि नव्हतो. पण पक्षाच्या जाहीिनाम्याबाबत येथे चचाध झाली. 

 श्री.सदिाकि िािते (बसनू) : सभापती महोदय, मी सन्माननीय सदस्याांना साांग ू

इसच्ितो की, महासिकास आघाडीचा सध्या कॉमन समसनमम प्रोग्राम सरुु आह.े  

 डॉ.िणसजत पाटील : सभापती महोदय, ठीक आह.े त्याांचा िगेिेगळा 

जासहिनामा होता. सशिसेनेचा िचननामा होता.  

 श्री.प्रसाद लाड : सभापती महोदय, याांचा कॉमन मॅक्सीमम प्रोगाम आह.े  

डॉ.िणसजत पाटील : सभापती महोदय, दोन अडीच िषे या सिकािलासधु्दा 

झालेली आहते. या अडीच िषाधत सात बािा कोिा किण,े सिसकट कजधमाफीची 

घोषणा सशिसेना ि िाष्ट्रिादी कााँग्रेसची होती. केजी टू पदिीपयधत मोफत सशक्षण 

दणे्याचीही आपण घोषणा केली होती. त्यातील एक पाऊलसधु्दा पढेु पडले नाही. 

बेिोजगािाांना पाच हजाि रुपये बेकािी भत्ता दणे्याची आपली घोषणा होती. कौशल्य 

सिकास सिभागाकडेही सनधी नाही. मी त्या सदिशी मांत्री महोदयाांना सिचािले, सिध 

ऑनलाईन चाल ू असल्याचे त्याांनी साांसगतले. जोपयधत व्हीटीपीला एिाद्या 

बेिोजगािाला सशकसिण्यासाठी पैसे दणेाि नाही तोपयधत त्याचे कौशल्य िाढेल अशी 

कशी अपेक्षा किता. दोन्ही बाजनेू ठििाि ेकी, सिध प्रोफेशनल लोकाांना त्याांच्या 

आस्थापनेिि त्याांनाच व्हीटीपीची पििानगी दऊेन त्याांनाच कौशल्य सिकासाची 

पििानगी सदली पासहजे. नव्या उद्योगात ८० टक्के भसूमपतु्राांना नोकिी दणे्याबाबत 

आपण सलसहले होते. पदव्यतु्ति सशक्षणाकिीता शनु्य टक्के व्याजदिाने कजध दणे्याबाबत 

आपल्या घोषणेत नमदू होते. आतापयधत कोणाला ह ेसमळाले आह ेते साांगािे. त्याला 

ति काहीच लागत नाही. यासाठी शासनाला केिळ धोिण किायचे आह,े कजध बॅक 

दणेाि आह.े शासनाल केिळ व्याज द्यािे लागले. जसे अण्णासाहबे पाटील सिकास 

महामांडळामध्ये आदिणीय श्री.दिेेंद्र फडणिीस याांनी तस ेकेले होते. लोकाांना उद्योग 

डॉ.िणसजत पाटील ..... 
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 चाल ूकरुन द्यायचे असतील ति व्याजाचा भाि आपण झेलला पासहजे ि आम्ही तो 

झेलला होता. त्याच्यािि सकती सनधी मागील चाि िषाधत् िचध झाला ह ेमी तमु्हाला 

साांग ूशकतो, त्यािेळी अणाणासाहबे पाटील आसथधक सिकास महामांडळाचे सिध 

व्याज आम्ही भिले होत.े याांच्या िचननाम्यात सलसहले होते की, मलुींसाठी मोफत 

सशक्षण िासहल. गाि ते शाळा अडीच हजाि  बसेस आपण सिद्याथी एक्सप्रेस म्हणनू 

काढणाि होता, असा सशिसेनेच्या िचननाम्यात होते. सध्या एकाही सिद्यार्थयाधला 

शासकीय बस समळत नाही असे मी सन्माननीय सदस्य श्री.सदिाकि िािते याांना साांग ू

इसच्ितो. शेतकऱयाांच्या िात्यात प्रतीिषी १० हजाि रुपये जमा किणाि होता. 

माननीय पांतप्रधान श्री.मोदी साहबेाांनी कोिोना काळात ६ हजाि रुपये त्याांच्या िात्यात 

जमा केले आहते. १०० सिचािापेक्षा एक आचाि श्रेष्ठ असतो. तमु्ही एक तिी करुन 

दाििा. 

 उप सभापती : सन्माननीय सदस्य डॉ.िणसजत पाटील ह ेिाज्यमांत्री असताना 

फाि सहकायध केलेले आह.े त्यामळेु तमु्हाला थाांबिणे माझ्या जीिािि येत आह.े पण 

तमु्ही २३ समसनटाांपासनू बोलत आहात. मला माझ ेकाम किण ेभाग आह.े आपण एक 

दोन समसनटात भाषण आटोपते घ्यािेत. 

 डॉ.िणसजत पाटील : सभापती महोदय, तेव्हाच ेमखु्यमांत्री माननीय श्री.दिेेंद्र 

फडणिीस याांनी समधृ्दी महामागाधसाठी मॅिेथॉन बैठका िोज घेतल्या, ती साधी गोष्ट 

नाही. ते ब्रेन चाईल्ड होते. ज्या लोकाांनी ह ेपासहलेले आह,े िात्री दोन दोन िाजेपयधत 

बैठका चालायच्या. ह ेत्याांचे ब्रेन चाईल्ड आह.े त्याांच्या डोक्यातनू सनघालेला सिचाि 

ि त्यातनू आचिणात आलेला समधृ्दी महामागध आह.े हा ग्रीनसफल्ड प्रोजेक्ट आह.े 

नाांगिलेल्या शेतातनू िस्ता तयाि किण्याचा सिचाि पढेु आला ि तो प्रकल्प साकाि 

झाला. यासाठी सिध सनधी िाज्य सिकािने सदलेले आहते. पैसे उभे केले आहते. 

त्यासशिाय ह ेझाले नाही. 

 सभापती महोदय, आपणा सिाांना मासहती आह ेकी, सिध भागातील एरिगेशन 

पोटेंसशएल सांपलेले आह.े नदीिि बॅिेजदिेील होऊ शकत नाहीत. ज्या पध्दतीने 

डॉ.िणसजत पाटील ..... 
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 महािाष्ट्राचे शहिीकिण चाललेले आह ेतेथे प्रत्येक धिणािि सपण्याच्या पाण्याच े

आिक्षण िोज िाढत चालले आह.े भाांडणे होतील अशी परिसस्थती प्रत्येक शहिात 

सनमाधण झालेली आह.े पाण्याचे आिक्षण झाले पासहजे, तालकु्याची नळाची योजना 

अमकु या धिणािि झाली पासहजे यासाठी धिण ेि आांदोलने होत आहते. अशा 

परिसस्थतीत आपले गाि पाणी स्ियांपणूध किण्यासाठी जलयकु्त सशिाि योजनेसशिाय 

दसुिा मागध नाही. आपण गाि तेथे ि मागेल त्याला शेततळे दणे्याची घोषणा केली. 

आपण ५० िरुन ७५ हजाि रुपये अनदुान दणे्याचेही मान्य केले, ह ेचाांगले केले म्हणनू 

तमुच ेस्िागत कितो. आपल्याकडील िािपाणपट््टयात जेिढी शेततळी झाली आहते 

तेिढी तमु्हाला किायची असतील ति केिळ पैसे िाढिनू दऊेन होणाि नाही ति 

शासन जसमनीिि आले पासहजे. तेव्हा मखु्यमांत्री महोदयाांनी प्रत्येक सजल्हयात जाऊन 

शेततळे टािगेट पणूध का झाले नाही ि त ेपणूध किण्यासाठी अधाध अधाध तास बैठका 

घेतल्या होत्या. ५० हजािात आम्ही शेततळे केले ते तमु्ही ७५ हजाि रुपयात करुन 

दाििा, मी काहीही हिायला तयाि आह.े यासाठी प्रशासनाला जसमनीिि जाि े

लागेल, त्यासाठी इच्िा असली पासहज,े मी स्िागत कितो की, सन्माननीय सदस्य 

श्री.गोसपचांद पडळकि याांनी साांसगतले की, कोणत्या योजनेिि सकती पैसे िचध होतात 

यािरुन ती यशस्िी होत नाही. जोपयधत् लोकसहभाग योजनेत लाभत नाही, जोपयधत् 

चाि एनजीओ त्यासोबत येत नाही तोपयधत् त्याला यश समळत नाही. या क्षेत्रात नाम 

फाऊां डेशनप्रमाण ेजैन फाऊां डेशनसधु्दा आह.े त्याांनी १०० पोकलाँड जलयकु्त सशिाि 

योजनेकिीता सदले होते. सिपांच ि गािकऱयाांनी पैसे जमा केले होते. अिषधणग्रस्त 

गािात त्या काळात १००-१०० कोटी रुपये प्रतयेक सजल्हयाने जमा केले होते. केिळ 

एिादा सांकल्प सकां िा हते ूस्पष्ट असले ति सिधजण ईश्विी रुप घेऊन त्याच्या पाठीशी 

उभ ेिाहतात. म्हणनू जलयकु्त सशिाि योजना यशस्िी झाली तेव्हा सतला नाि ठेिण्यात 

आले. आपणास सिनांती सिनांती कितो की, अनेक अशा गोष्टी साांगता येतील. आपण 

चाांगल्या कामासाठी सिधजण एकत्र येऊया. या असमतोलाला हद्दपाि करुया. िाज्यात 

एिादा असा सजल्हा असािा की, जेथे दिडोई उत्पन्न एिढे कमी का असािे, एिाद्या 

सजल्हयाची ससांचन क्षमता १० टक्क्क्याने कमी का असािी,  

डॉ.िणसजत पाटील ..... 
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सिासिी पेक्षा २५ ते ४० टक्के ससांचन क्षमता कमी का असािी, असे का व्हािे यासाठी 

आपण सिध जण एकत्र येऊया. मला यािि िाजकीय बोलायचे नाही.  

 सभापती महोदय, सदिांगत यशिांतिाि चव्हाण याांनी अमतृकलश आणला 

होता. जेथे त्यातील थेंब पडले आहते तेथे महाकुां भ होतो. या िाज्यात ह ेथेंब फक्त 

काही सजल्हयातच पडले आहते. कोल्हापिू, सातािा, सोलापिू, साांगली यापढेु िाज्य 

नाही का, तेथेच कुां भ व्हािा. या अमतृकलशातील थेंब िाज्यातील प्रत्येक सजल्हयात 

पडािेत एिढीच अपेक्षा कितो ि थाांबतो.  

     ------- 
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 श्री.असनकेत तटकिे (िायगड, ित्नासगिी, ससांधदुगुध स्था.प्रा.सां. ) : सभापती 

महोदय, सनयम २६० अन्िये प्रस्तािािि मला बोलण्याची सांधी सदल्याबद्दल धन्यिाद. 

आज सकाळी मी सत्ताधािी पक्षाच्या सनयम २६० अन्िय ेप्रस्तािािि बोललो आह.े 

आता सििोधी पक्षाच्या सनयम २६० अन्िय े प्रस्तािािि बोलण्याची सांधी मला 

समळाली आह.े सत्ताधािी पक्षाने कस ेचाांगले काम केले आह ेह ेसाांगण्याचा सकाळी 

प्रयत्न किीत होतो. आता सििोधी पक्षाच्या प्रस्तािािि सिकाि सकती नाकत ेआह,े 

महािाष्ट्रातील जनतचेी कशी फसिणकू किीत आह ेह ेदािसिण्याचा प्रयत्न सििोधी 

पक्ष नेते याांनी केला आह.े माझ्यासािख्या तरुण प्रसतसनधीला या सिध गोष्टीचे अप्रफू 

सनसित िाटते. सांगणकाच्या कलयगुामध्ये जे सदसेल त ेसिकले जाते, बऱयाचदा ब्राँडींग, 

माकेटींग कशा प्रकािे केले जाते, यािि ग्राहक आकषीत होत असतो. दशेातील 

नागरिकाांची ही नस आदिणीय मोदी साहबेाांनी सनसितच ओळिली असल्याने ब्राँडींग  

ि माकेटींग कशी किािी ह ेआपणास मासहती आह.े महासिकास आघाडी सिकाि ि 

सत्ताधािी पक्ष अशा प्रकािच्या ब्राँडींगमध्य े सकां िा माकेटींगमध्य ेमहािाष्ट्रातील १३ 

कोटी जनतेपयधत माननीय मखु्यमांत्री ि उपमखु्यमांत्री ि श्री.बाळासाहबे थोिात याांच्या 

नेततृ्िात िैसशष्टयपणूध कामे केलेली आहते. ती लोकापयधत पोहचसिण्यात आपण कमी 

पडतो असे मला बोलािसेे िाटते. माननीय सििोधी पक्ष नेते १ तास ४९ समसनटे ि ३६ 

सेकां द बोलले आहते.   

        यानांति श्रीमती नाफडे .....  
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श्री.अनिकेत तटकरे......... 

प्रस्ताव पानहला तर त्यात बरेच नवषय होते, मात्र जवळपास ८०-८५ टक्के वेळ 

माििीय नवरोधी िेत्यांिी सहकार या नवषयावर बोलण्यात घालनवलेला आह.े  त्यांिी 

कशावर बोलावे, हा त्यांचा अनधकार आह.े  त्यावर मी माझे मत व्यक्त करु इनच्छत 

िाही.  त्याच्या पाठीमागचे कारण काय होते, त्याबाबत माििीय मंत्रीमहोदय उत्तरात 

सांगतील. सन्माििीय नवख-ेपाटील साहबे, स्व.वसंतदादा पाटील, स्व.यशवंतराव 

चव्हाण, आदरणीय िेते श्री.शरदचंद्रजी पवार यांिी सहकार चळवळ घडनवली. त्या 

चळवळीला मजबतुी आणलेली आह.े  ददुवैी ररत्या यापवूीच्या सरकारिे ही सहकार 

चळवळ कशा पध्दतीिे मोडली जाईल, त्या सहकार चळवळीचा पाठीचा कणा कसा 

मोडता येईल, हा प्रयत्ि केलेला आह.े   

 माििीय नवरोधी पक्ष िेत्यांचे यावरील आजचे भाषण जर आपण ऐकले असेल 

तर त्यात त्यांिी अिेक परुावे आनण दाखले याबाबत नदलेले आहते.  मात्र ज्या 

सहकार संस्र्थांिी महाराष्ट्र घडनवला, ज्यांच्यामळेु आज कृषी के्षत्र, शेतकरी, बँका 

असतील या गेल्या ७०-७५ वषाांमध्ये उभ्या रानहलेल्या आहते.  त्यांिी शेतकऱ्यांिा 

कजापरुवठा केला आनण त्यातिू महाराष्ट्र सजुलाम-्सफुलाम ् केलेला आह,े या 

संदभाात ददुवैीररत्या नवरोधी पक्ष िेत्यांिा सहज नवसर पडलेला आह.े ही सहकार 

चळवळ उभी करणे आनण नटकनवणे आज महत्त्वाचे आह.े  सहकार चळवळ 

नटकनवण्याकररता आपल्या सवाांच्या सामनुहक सहकायााची गरज आह.े नकंबहुिा 

आपले सवाांचे ते सामनुहक कताव्य आह.े आज कोकणावर बोलत असतािा आपण 

आंबा-काज ूया संदभाात ओझरता उल्लेख केलेला आह.े  मात्र तौके्त चक्रीवादळ, 

निसगा चक्रीवादळ आले त्यावेळी कें द्राकडूि फारशी मदत आली िाही.  राज्य 

शासिािे मात्र एिडीआरएफ आनण एसडीआरएफचे निकष बाजलूा सारत दीड पटीिे 

पैसे उपलब्ध करुि नदले. या वादळातिू कोकणवानसयांिा नदलासा दणे्याचे काम 

माििीय श्री.अनजत पवार यांच्या माध्यमातिू झालेले आह.े एकीकडे गजुरार्थला ि 

मागता १००० कोटी रुपये....अडर्थळा..... 

 श्री.सरेुश धस (माईक बंद): सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य अनतशय 

चांगल्या पध्दतीिे भाषण करीत आहते.  सन्माििीय सदस्य िवीि असले तरीही 



22-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) TT - 236 

JCN/AKN/KTG प्रथम श्री.गागिे 18:00 
 

 

त्यांिी डायरेक्ट अशा प्रकारे मंत्रीमहोदयांप्रमाणे उत्तर दणे्याच्या अनवभाावात 

प्रस्तावावर आपले मत मांडू िये. 

 श्री.बाळासाहबे पाटील : सभापती महोदया, िवीि सन्माििीय सदस्य बोलत 

आहते, त्यांच्या बोलण्यामध्ये अशा प्रकारे अडर्थळा आणणे योग्य िाही. 

 श्री.प्रवीण दरेकर (खाली बसिू ) : सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्यांिी 

जरुर बोलावे, परंत ुत्यांिी मंत्रीमहोदयांप्रमाणे उत्तर दऊे िये. 

 श्री.अनिकेत तटकरे : सभापती महोदय, मी उत्तर दणे्याचा प्रयत्ि करत िाही, 

माझा तो अनधकार िाही. माििीय नवरोधी पक्ष िेत्यांिी पयाटिावर 

असेल....अडर्थळा.... 

 श्री.भाई नगरकर : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्यांिा निवडूि येऊि चार 

वषाांपेक्षा अनधक काळ झालेला आह.े  आपले राजकारणातील िेततृ्त्व वा प्रनतनिधीत्त्व 

खािदािी आह.े नजल्हापररषदमेध्ये दखेील आपण काम केलेले आह.े आपण िवीि 

सन्माििीय सदस्य िसिू दखेील आपल्यावर खरेतर अन्याय केला जात आह.े   

 ( सभापतीस्थानी तालिका सभापती श्री.अमरनाथ रािुरकर ) 

 श्री.अनिकेत तटकरे : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य श्री.भाई नगरकर 

यांिी माझी बाज ूमांडली याबाबत मी त्यांच ेआभार माितो.  कोकणावर खरे तर जास्त 

बोलले गेले िाही. आबंा, काज,ू िारळ, सपुारी, या फळबागा पणूापणािे उध्वस्त 

झालेल्या आहते, त्या बागांिा कशा पध्दतीिे पनु्हा उभे करता येईल, याकररता नवषय 

मांडले गेले पानहजेत.  यापवूी बोलत असतािा राष्ट्रवादीचे सरकार आह,े असेही 

आपण म्हणाले होते, सन्माििीय श्री.अनजत पवार, सन्माििीय श्री.उद्धव बाळासाहबे 

ठाकरे ह ेिेततृ्त्व करीत आहते. परंत ुमला िक्की कळत िाही की, सकाळी सहा ते रात्री 

एक वाजेपयांत माििीय श्री.अनजत पवार काम करत आहते, म्हणिू की काय, नवरोधी 

पक्षाला त्या नठकाणी र्थोडेसे....अडर्थळा....जसे पंतप्रधाि साहबे काम करतात,  

श्री.अनिकेत तटकरे...... 
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तसेच, आमचा अनजतदादा सधु्दा काम करतो, याचा आिंद आनण अनभमाि 

आमच्यासारख्या कायाकत्यााला निनितच आह.े  माििीय श्री.अनजतदादांचे कौतकु 

करावे तेवढे कमीच आह.े  सकाळी साडे पाच वाजता कोणत्याही प्रकल्पाला भेट 

दणेारा एकमेव िेता दशेभरात जर कोणता असले ते आपले माििीय श्री.अनजतदादा 

पवार असतील, याबाबतीत त्यांचे मला मिापासिू कौतकु करावेसे वाटत आह.े 

 सभापती महोदय, कालच छत्रपती नशवाजी महाराजांची नतर्थीिसुार जयंती 

साजरी झाली. मला हा नवषय खरेतर कालच मांडायचा होता. आपण जर पानहले तर 

महात्मा फुले साहबेांिी सव्वाशे वषाापवूी छत्रपती नशवाजी महाराजांची जयंती साजरी 

करण्यास सरुुवात केली. आज नतर्थीिसुार की तारखिेसुार जयंती साजरी करायची 

नकंवा कसे या वादात मला जायचे िाही. शासिाला माझी अशी नविंती करायची आह े

की, छत्रपती नशवाजी महाराजांच्या जयंती निनमत्तािे जसे महात्मा गांधींच्या 

जयंतीनिनमत्तािे आनण महाराष्ट्र नदिाच्या नदवशी ड्राय डे म्हणिू  साजरा केला जातो. 

तसेच,छत्रपती नशवाजी महाराजांच्या जयंतीनदिी दखेील शासिािे निणाय घ्यावा की, 

राज्यभरात दारुबंदी करावी आनण या योगे एक चांगला ऐनतहानसक निणाय या 

शासिािे करावा.  

 सभापती महोदय, वाईि आनण दारु नवक्री कशा पध्दतीिे करण्यात यावी, 

यावर बोलले जाते. यातिू राज्य शासिावर टीका दखेील केली जाते. मात्र मध्य 

प्रदशेमध्ये घरटी नवक्री करण्याचा निणाय घेतलेला आह.े  मला त्याच्या खोलात 

जायचे िाही. माझी नशवभक्त म्हणिू राज्य शासिाकडे प्रामानणकपणे अशी नविंती 

राहील की, शासिािे याबाबत धोरण अवलंबवावे.  पयाटिाच्या संदभाात कोकण 

निनितच प्रगतीपर्थावर आह.े  

 श्री.प्रसाद लाड (खाली बसिू): सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्यांिा ड्राय 

डे िेमक्या कोणत्या जयंतीनिनमत्त अपेनक्षत आह,े ह ेत्यांिी स्पष्ट करावे. 

  

 श्री.प्रवीण दरेकर ( खाली बसिू ): सभापती महोदय, ड्राय डे घोनषत 

करण्याबाबत....अडर्थळा.... 
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 श्री.अनिकेत तटकरे : सभापती महोदय, छत्रपती नशवाजी महाराजांच्या 

जयंतीच्या नदवशी ड्राय डे म्हणिू शासिािे घोनषत करावा, अशी मागणी मी केलली 

आह.े  नतर्थीप्रमाणे आनण तारखपे्रमाणे अशा दोन्ही नदवशी ड्राय डे घोनषत केली तरीही 

हरकत िाही.  दोन्ही नदवशी ड्राय डे घोनषत केला तरी आिंदच आह.े कारण काही 

नशवभक्त असतात....अडर्थळा...... 

 श्री.प्रसाद लाड ( खाली बसिू ): छत्रपती नशवाजी महाराजांच्या जयंतीनिनमत्त 

ड्राय डे घोनषत केला तर महसलू बडेुल म्हणिू सन्माििीय श्री.अनजत पवार 

ओरडतील. 

 श्री.अनिकेत तटकरे : सभापती महोदय, माझी याकररता मागणी दोन्ही 

तारखकेररता राहील. याबाबत शासि उनचत निणाय घेईल, अशी मी अपेक्षा करतो.  

सभापती महोदय, पयाटि संदभाातील नवकासाकररता दखेील आज कोकणात 

मोठया प्रमाणात स्कोप आह.े  राज्य शासिाचे मी मिापासिू आभार व्यक्त करतो.  

नदवेआगार, हररहरेश्वर, श्रीवधाि या नठकाणांसाठी १२ कोटी रुपयांहूि अनधक निधी 

शासिािे नदलेला आह.े  त्याच बरोबर गहुागर, आरेवरे, कुणकवली, तारकली, बोडी 

या सवा समदु्र नकिाऱ्यावर बीच ॲक्ट पॉनलसी आज राज्य शासिािे अवलंबनवलेली 

आह.े याला आता गती राज्य शासिाकडूि नदली जाईल, अशी मी 

कोकणवानसयांच्या वतीिे अपेक्षा व्यक्त करतो.  

सभापती महोदय, खरेतर इधंि दरवाढीच्या संदभाात दखेील नवरोधी पक्षाकडूि 

काहीतरी बोलले जाईल.  काल-परवा घरगतुी नसलेंडरच्या दरामध्ये ८० रुपयांची वाढ 

कें द्र शासिािे केलेली आह.े हा अनतररक्त बोजा गनृहणींवर टाकलेला आह.े हा 

अनतररक्त बोजा राज्य शासिािे िव्ह े तर कें द्र शासिािे माझ्या माता-भनगिींवर 

टाकलेला आह.े  नदिांक १० माचा पयांत पेरोल-नडझेल भाववाढीसंदभाात र्थांबण्यास 

सांनगतले होते. आता पाच राज्यांपैकी चार राज्यांचे निकाल कें द्र शासिाच्या बाजिेू  

श्री.अनिकेत तटकरे...... 

लागलेले असल्यामळेु काही नदवस र्थोडीशी उसंत निनितच भारतातील िागररकांिा 

नमळालेली आह.े  मात्र पढुील काही नदवसांमध्ये काल-परवापासिूच पेरोल आनण 
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नडझेलमध्ये ६०-८० पैशांची अिकु्रमे वाढ झालेली नदसिू आलेली आह.े  या 

इधंिवाढीच्या संदभाात दखेील नवरोधी पक्ष का बोलत िाही, हा प्रश्न माझ्यासारख्या 

कायाकत्यााला निनितच पडतो.  आज मी माझ्या सवा सहकाऱ्यांचे आभार व्यक्त करु 

इनच्छतो.   

माििीय नवरोधी पक्ष िेत ेश्री.प्रवीण दरेकर आपण मुंबई-गोवा महामागााबाबत 

वारंवार चचाा करत असत.  आपल्या या प्रस्तावावरील चचेच्या निनमत्तािे खरे तर 

याबाबत आपण बोलणार, अशी माझी अपेक्षा होती.  कोस्टल हाय वे च्या संदभाात 

काल-परवा टेंडर झाले, आता ते काम दखेील गतीिे सरुु होईल, असे मला वाटत 

आह.े  

श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य श्री.अनिकेत तटकरे 

ह ेअनतशय चांगले भाषण करत आहते.  परंत ुत्यांचा आके्षप असा आह ेकी, नवरोधी 

पक्ष िेते तौके्त वादळ, मुबंई-गोवा महामागााववर बोलले िाहीत.  

यािंतर श्री.सोिावणे.......  
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श्री. प्रवीण दरेकर..... 

मी एक तास पन्िास नमनिटे भाषण केले म्हणिू अिेक वक्त्यांिी सांनगतले आह.े मला 

तर वाटते की, आणखी चार ते पाच तास मला भाषण करण्यासाठी परवािगी नदली 

जाईल काय ? अन्यर्था आपल्याला अर्थासंकल्पाचे पाटा-१ आनण पाटा-२ असे भाग 

करावे लागतील. कोकणाचा रानहलेला नवषय आह.े सन्माििीय सदस्य श्री. प्रसाद 

लाड ह ेकोकणातील आह,े ते त्यासंबंधी सन्माििीय सदस्य श्री. अनिकेत तटकरे यांिा 

मदत करतील.   

 श्री. अनिकेत तटकरे : सभापती महोदय, बाहुबली पाटा-१ आला आनण 

बाहुबली पाटा-२ आलेला आह.े त्यावरील समारोप बाकी आह.े आपण सवाजण 

कोकणवासीय आहोत. आपण सवाांिी एकनत्रतपणे मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामागााचा 

प्रश्न सोडनवला पानहजे. काल परवा कोकणात नशमग्यासाठी जात असतािा सवापक्षीय 

िेत्यांच्या िावािे कोकणवासीयांिी नशमगा केला होता. कारण हा िॅशिल हायवेच्या 

अखत्यारीत येतो. मी माििीय श्री. नितीि गडकरी साहबेांकडे या नवषयासंदभाात 

सातत्यािे पाठपरुावा केलेला आह.े मी माििीय श्री. नितीि गडकरी साहबेांचे आभार 

व्यक्त करतो. काल माििीय खासदार श्री. तटकरे यांिी मागणी केल्यािसुार मुंबई गोवा 

महामागाासाठी ४०० कोटी रुपयांचा निधी दणे्याचे मान्य केल्याबद्दल कौतकू आनण 

आभार व्यक्त करतो. लवकरात लवकर मुंबई गोवा महामागा मागी लागावा अशी 

अपेक्षा व्यक्त करतो आनण माझे भाषण संपनवतो.  

 धन्यवाद.  

 

      ----- 
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श्री. प्रसाद लाड (नवधािसभेिे निवडलेले) : सभापती महोदय, नवरोधी 

पक्षातफे म.नव.प. नियम २६० अन्वये उपनस्र्थत केलेल्या प्रस्तावासंबंधी मी माझ े

नवचार व्यक्त करण्यासाठी उभा आह.े 

सभापती महोदय, आमच्या कोकणी भाषेत एक म्हण आह.े "िाच ूगेिा अगंण 

वाकडे" याचा अर्था असा आह ेकी, िाचता येत िाही. पण अंगण वाकडे आह ेअसे 

म्हणायचे. राज्याच्या नवकासात निमााण झालेला प्रादनेशक असमतोला बाबतीत 

माििीय नवरोधी पक्षिेते श्री. प्रवीण दरेकर साहबे आनण सन्माििीय सदस्य डॉ. 

रणनजत पाटील साहबे यांिी मते व्यक्त केलेली आहते. सरकार कशा पध्दतीिे 

असमतोल ठेवत आह ेआनण त्यामळेु राजकीय असमतोल कशा पध्दतीिे होत आह े

ह े दखेील सदिासमोर मांडण्याचा प्रयत्ि केलेला आह.े माििीय नवरोधी पक्षिेत े      

श्री. प्रवीण दरेकर साहबेांिी सदरहू प्रस्तावात राज्यातील सहकारासंदभाातील नकती 

मोठा घोटाळा झालेला आह,े त्याबाबत त्यांिी एक तास वीस नमनिटांमध्ये मानहती 

नदलेली आह.े महानवकास आघाडी सरकार पक्ष बघिू कारवाई करण्याचे काम करते. 

माििीय नवरोधी पक्षिेत ेश्री. प्रवीण दरेकर यांच्यावर केलेली कारवाई असेल नकंवा 

मुंबै नजल्हा बँकेवर केलेली कारवाई असेल. ही बँक भारतीय जिता पाटीची बँके आह े

काय ? िेहमी वसंतदादा पाटील आनण यशवंतराव चव्हाण म्हणायचे आनण स्वत: 

माििीय श्री. शरदचंद्र पवार साहबे असे म्हणतात की, राजकारणाचे जोडे बाहरे काढूि 

आपण सहकारात काम केले पानहजे. मला असे वाटते की, मुंबै नजल्हा बँक त्यासाठी 

अपवाद िाही. मुंबै नजल्हा बँकेत एकमेव नजल्हा बँक अशी होती की, त्यामध्ये 

माििीय नवरोधी पक्षिेते श्री. प्रवीण दरेकर साहबे ह े ९ वषे अध्यक्ष होते आनण 

राष्ट्रवादी काँगे्रस आनण काँगे्रसमधील सदस्यांची संख्या जास्त होती. मुंबै नजल्हा 

बँकेत काम करतािा माििीय नवरोधी पक्षिेते श्री. प्रवीण दरेकर साहबेांिी अनतशय 

प्रामानणक पणे राजकारणाचे जोडे बाहरे ठेऊि चालनवली आह.े सि २०११ मध्ये मी 

निवडणकुीला उभे राहणार होतो. पण मी मुंबई म्हाडाचा अध्यक्ष असल्यामळेु मला 

निवडणकुीला उभे राहता आले िाही. त्यािंतर सि २०१५ मध्ये मला ती संधी 

नमळाली होती. सि २०१३ साली मुंबै नजल्हा बँकेचे अध्यक्ष ह ेमाििीय नवरोधी  
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श्री. प्रसाद लाड..... 

पक्षिेते श्री. प्रवीण दरेकर साहबे झाले होते. त्यावळेी त्या बँकेची उलाढाल १२ हजार 

५०० कोटी रुपये इतकी होती. सि २०२१ च्या निवडणकुीत १० हजार कोटी 

रुपयांपेक्षा जास्त मोठी बँक करण्याचे काम माििीय नवरोधी पक्षिेते श्री. प्रवीण दरेकर 

साहबेांिी केलेले आह.े यामध्ये भ्रष्टाचार कसा काय होऊ शकतो. काल एक 

सन्माििीय सदस्य मीनडयासमोर असे म्हणाले होते की..... पेपरमध्ये आल्यामळेु 

हातवारे नदसले िाही. परंत ु ते बोलले आह.े मला ही गोष्ट माििीय सहकार मंत्री 

महोदयांिा सांगावयाची आह.े त्यांचा सहकारामध्ये दांडगा अिभुव आह.े त्यांच्या 

कुटंुबामध्ये सहकाराचे बीज पेरलेले आह.े त्यांिा दखेील माहीत आह.े एखादी बँक 

नकंवा संस्र्था चालनवतािा त्या संस्रे्थमध्ये अध्यक्ष आनण संचालक कोण आहते 

यापेक्षा सभासद नकती नचरडला जातो ह ेदखेील महत्वाचे आह.े आज मुंबै नजल्हा 

बँकेत १९ हजार पेक्षा जास्त सभासद आहते. त्या बँकेची उलाढाल ही १० हजार 

५०० कोटी रुपये इतकी आह.े त्या बँकेचे सभासद ह ेनजल्हा बँकेकडे बघिू गुंतवणकू 

करीत असतात. १० वषाात जर ८ हजार कोटी रुपयांची बँक वाढू शकते तर त्या बँकेत 

आमचे रक्त, माििीय नवरोधी पक्षिेते श्री. प्रवीण दरेकर साहबेांिी आपला घाम 

ओतला असेल तर ह ेसरकारला नवसरता येणार िाही. ते मजरू आहते. कोणत्या तरी 

एक वतामािपत्रातिू छापिू येते की, मजरू कसा निवडूि येऊ शकतो आनण त्यावर १ 

हजार कोटी रुपयांचा दावा टाकला म्हणिू त्या पत्रकाराला नकंवा वतृ्तसंस्रे्थला मदत 

केलेली आह.े त्यामळेु माििीय नवरोधी पक्षिेत ेश्री. प्रवीण दरेकर साहबेांवर गनु्हा 

दाखल केलेला आह.े ह ेमहाराष्ट्राला मान्य िाही आनण ह ेया सदिाला दखेील मान्य 

िसले पानहजे असे माझे स्पष्ट मत आह.े आज एखाद्या व्यक्तीला खषू करण्यासाठी.... 

ती संस्र्था १९ ते २० हजार लोकांची संस्र्था आह.े त्यावर लोकांची घरे चालत आह.े 

त्यावर ७०० लोकांचा स्टाफ काम करीत आह.े ५६ शाखा आहते. अशा बँकेवर 

आरोप केले जात आह.े ज्या बँकेत आज तमुच्याच पक्षाचा अध्यक्ष नवराजमाि 

झालेला आह.े एक मोठी संस्र्था बडुाली. व्यक्ती बडुत िसिू, त्यामध्ये संस्र्था बडुत 

असते ह ेमाििीय मंत्री महोदयांिी लक्षात घेतले पानहजे. माििीय नवरोधी पक्षिेते   
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श्री. प्रवीण दरेकर साहबेांवर मजरू कसे झाले हा आरोप आह.े त्यांिी मजरू संस्रे्थतिू 

२५ हजार रुपयांचा पगार घेतलेला आह.े हा पगार घेतलेला आह.े त्याच धतीवर 

भाऊंिी जी िावे सांनगतली तसे अिेक सभासद आपल्याकडे आहते. बेरोजगार 

संस्र्थांची चौकशी करण्याची गरज आह.े त्यांच्याकडूि उत्पन्िाचे दाखले 

मागनवण्याची गरज आह.े बेरोजगारांमध्ये काम करणारे करोडो लोक ह ेमनसाडीज, 

बीएमडब्ल्य ू आनण ऑडीमधिू नफरत आहते. दोन्ही सभागहृात मार्थाडी सभासद 

म्हणिू काम करणारे सन्माििीय सदस्य आहते. काही बेरोजगारातिू काम करीत 

आहते. त्यांच्याकडे मार्थाडींचे नबल्ले आहते. ह ेहमाली करायला जातात काय ? तसे 

िाही. नशक्षक मतदारसंघातिू नशक्षक निवडूि येतात. ते नशक्षक असतात काय ? मी 

माििीय श्री. अनजतदादा पवार यांिा सांगणार आह ेआनण माििीय मतं्री महोदयांिा 

दखेील नविंती करणार आह.े याचे निवेदि माििीय उपमखु्यमंत्री श्री. अनजतदादा 

पवार यांिी करावे, अशी माझी प्रामानणक इच्छा आह.े कारण सहकारातील कायाकताा 

हा राष्ट्रवादीिे जीवंत केलेला आह.े ह ेसांगतािा मला द:ुख अनजबात वाटत िाही. 

माििीय श्री. शरदचंद्र पवार नकंवा माििीय श्री. अनजतदादा पवार यांिी सहकारात 

काम कसे केले जाते, सहकाराच्या माध्यमातिू ग्रामीण भागातील प्रगती कशी होत,े 

ग्रामीण भागातील माणसाला रोजगार कसा नमळतो, त्यामधिू साखर कारखािे नकंवा 

इतर उद्योग निमााण झालेले आहते ह ेसांगण्याचा प्रयत्ि केलेला आह.े ह ेसहकारातिू 

कसे मोठे होतात ह ेमी तमु्हाला सांगण्याची गरज िाही. ४ लाख मजरू संस्र्थांिा आनण 

त्यांच्यावर उपजीनवका करणाऱ्या ४ लाख कुटंुबीयांिा शासिाला उत्तर द्यावे लागणार 

असल्यामळेु याचे उत्तर माििीय श्री. अनजतदादा पवारािी करावे, अशी माझी 

प्रामानणक इच्छा आह.े शासि जर सहकाराला खड्डयात िेण्याचे नकंवा डुबनवण्याच े

काम करीत असेल तर ते बरोबर िाही. यामध्ये माििीय नवरोधी पक्षिेत ेश्री. प्रवीण 

दरेकर ही एकमेव व्यक्ती िाही. माििीय नवरोधी पक्षिेते श्री. प्रवीण दरेकर यांिी उभी 

केलेली एक संस्र्था आह.े शेतकऱ्यांिा आनण ऊस कामगारांिा मदत करण्यासाठी 

नजल्हा बँकेची घटिा नलहलेली आह.े मुंबईत शेतकरी जीवंत रानहला िाही. पण  
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श्री. प्रसाद लाड..... 

मुंबईतील जनमिीवर अिेक टोलेजंग इमारती उभ्या रानहलेल्या आहते. मग अशा वेळी 

शेतकऱ्यांिा कजा कसे दणेार त्यावेळी माििीय नवरोधी पक्षिेते श्री. प्रवीण दरेकर 

साहबेांसारख्या मसु्सदी िेत्यािे, त्यांचे वडील एसटीमध्ये कामगार होते, एका 

कामगाराचा मलुगा बँकेत अध्यक्ष होतो, एका कामगाराचा मलुगा आमदार आनण 

राज्याचा नवरोधी पक्षिेता होतो आनण तो मलुगा स्वत:च्या बधु्दीिे मुबैं नजल्हा बँकेत 

पररवताि करतो. ते पररवताि कसे करतो तर या नजल्हा बँकेचे पैसे इतर लोकांिा कसे 

दतेा येतील. मला आठवते की, माििीय श्री. अनजतदादा पवार ह ेज्यावळेी मखु्यमंत्री 

होते त्यावेळी नगरणी कामगारांचा प्रश्न चव्हाट्यावर आलेला होता. त्यावेळी नगरणी 

कामगारांिा घरे द्यायची होती आनण नगरणी कामगारांिा घरे दते असतािा कोणतीही 

बँक त्यांिा कजा दते िव्हती.  

 

 

 

       यािंतर श्री. बोडे.... 



22-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) VV - 245 

SJB/AKN/KTG प्रथम श्री.सोनावणे 18:20 
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२०१३-१४ मध्ये नगरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न सटुला त्यावेळी नगरणी कामगारांच े

वय ६०-७० च्या घरात गेले होते. बँकेच्या अटीिसुार १० वषाात कजा फेडू शकत 

िसाल आनण तमुचे वय ५० पेक्षा जास्त असेल तर गहृ कजा नमळत िव्हते.  अशा 

पररनस्र्थतीत माििीय श्री.प्रवीण दरेकर साहबेांिी माििीय श्री.अनजतदादा पवार यांची 

भेट घेतली. त्यावेळी राष्ट्रवादीच्या सहकार सेलचे अध्यक्ष श्री.िंदकुमार काटकर ह े

आमच्यासोबत होते.  मी त्यावेळी म्हाडाचा सभापती होतो. त्यािेळी मुांबै सजल्हा 

बाँकेने या सिध सगिणी कामगािाांना घिासाठी कजध दणे्याचे धोिण आिले.  मी माननीय 

श्री.असजतदादा पिाि याांचे दिेील आभार माितो.  मुांबै बाँकेच्या तत्कालीन 

अध्यक्षांिी आनण आम्ही माििीय श्री.अनजतदादा पवार यांिा नविंती केली की, 

नगरणी कामगारांच्या वारसदारांिा आपण सह-अजादार करावे आनण त्या माध्यमातिू 

त्यांिा ते घर भाड्यािे दणे्याची मभुा द्यावी.  तशा प्रकारची परवािगी नमळाल्यािंतर 

त्या भाड्याच्या रकमेतिू कजााची रक्कम फेडली जाऊ लागली.  अशा प्रकारे ७ हजार 

नगरणी कामगारांिा मुंबै नजल्हा मध्यवती बँकेकडूि कजा नदले गेले.  आज गहृ कजा 

दणे्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका पढेु येतात.  परंत ुसवाात पनहले माििीय 

श्री.प्रवीण दरेकर साहबेांच्या िेततृ्वात मुंबै नजल्हा बँकेिे अशाप्रकारे कजा दणे्याचे काम 

केले.   

 सभापती महोदय, पवूी नशक्षकांचे पगार वेळेवर होत िव्हते. सन्माििीय सदस्य 

श्री.कनपल पाटील सभागहृात प्रत्येक वेळी नशक्षकांच्या नवलंबािे होणाऱ्या 

पगाराबाबतचा प्रश्न उपनस्र्थत करीत होते.  नशक्षकांचे पगार दोि-तीि मनहिे उनशरािे 

होत होते. त्यावेळी माििीय श्री.नविोद तावडे ह ेशालेय नशक्षण मंत्री होते.  माििीय 

श्री.प्रवीण दरेकर साहबेांच्या िेततृ्वात मंत्री महोदयांिा सांगण्यात आले की, शासकीय 

नशक्षण संस्र्थांतील नशक्षकांचे पगार मुबैं नजल्हा बँकेतिू केले जातील.  त्यािसुार 

प्रत्येक मनहन्याच्या १ तारखलेा पगार दणे्याचे काम मुंबै नजल्हा बँकेिे केले.  सरकार 

आम्हाला पगाराचे पैसे १५-२० नदवसांिी द्यायचे. ज्या नशक्षकांिा आम्ही गरुुजि  

 

श्री.प्रसाद लाड ...... 
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माितो, ज्यांच्यामळेु आज सभागहृात उभे राहूि बोल ूशकतो, त्या नशक्षकांिा वेळेत 

पगार दणे्याचे िवीि धोरण माििीय श्री.प्रवीण दरेकर यांिी आणले. 

 सभापती महोदय, या व्यनतररक्त स्वयं पिुनवाकासाचा महत्त्वाचा निणाय मुंबै 

नजल्हा बँकेच्या माध्यमातिू घेण्यात आला. मी सातत्यािे गेली साडेचार वष े

मुंबईतील इमारतींच्या पिुनवाकासाचा प्रश्न मांडत आह.े  मुंबईच्या इमारतींच्या 

पिुनवाकासाचे काम करीत असतािा नबल्डरधानजाणे धोरण आखले गेले. मग सरकार 

कोणाचेही असो.  परंत ुजी धोरणे आखली गेली त्यामळेु मुंबईतील चाळीतील माणसू 

हा चाळीतच राहत होता.  अशा वेळी माििीय श्री.प्रवीण दरेकर यांिी एक प्रस्ताव 

पढेु आणला.  तो प्रस्ताव असा होता की, रनहवाशांिी स्वयं पिुनवाकासासाठी पढेु याव.े  

त्यावेळी आम्ही म्हाडाच ेएक नखडकी धोरण आखले.  त्यासाठी तत्कालीि मखु्यमंत्री 

माििीय श्री.दवेेंद्रजी फडणवीस यांचे आभार माितो. त्या वेळी म्हाडामध्ये 

श्री.म्हसैकर िावाचे अनधकारी होते.  त्यांिी एक नखडकी धोरण आणले.  जे स्वयं 

पिुनवाकासाचा प्रस्ताव म्हाडाकडे सादर करतील त्यांिा एक नखडकी धोरणाच्या 

माध्यमातिू सवा कागदपत्रांची पतूाता करुि दणे्यात आली.  आपल्याला सदु्धा माहीत 

आह ेकी, म्हाडामध्ये कारभार कसा चालतो.   काय नदल्यािंतर, कोणता कागद बाहरे 

पडतो इत्यादी सवा प्रकार बंद झाले. सभापती महोदय, ज्यांिा ३०० चौ.फुटाचे घर 

नमळणार होते त्यांिा स्वयं पिुनवाकासाच्या माध्यमातिू ८००-१००० चौ.फुटाची घरे 

नमळायला लागली.  ऐकप्रकारे मुंबईतील गरीब माणसांच्या कल्याणाचा माििीय 

श्री.प्रवीण दरेकरांिी ठेका घेतला होता. मुंबईतील मराठी माणसू हा आमचा आह,े 

परंत ुत्याच्यासाठी आम्ही काही करणार िाही, आम्ही केवळ भाषणे करणार, वडा-

पावच्या गाडीच्या पलीकडे आम्ही त्याला काही दणेार िाही, असे ि करता, मुंबईतील 

सवासामान्य मराठी माणसाला मुंबईत ८००-१००० चौ.फुटाचे घर दणे्याचे काम 

माििीय श्री.प्रवीण दरेकर यांच्या िेततृ्वात मुंबै नजल्हा बँकेिे केले.  असे असतािा 

मुंबै नजल्हा बँकेिे भ्रष्टाचार केला असे कसे म्हणता येईल ? २ हजार कोटी रुपयांचा  
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भ्रष्टाचार, १५ कोटी रुपयांचा फायदा झाला, ह े कसे शक्य आह े ? या प्रकरणी 

नियमािसुार जी काही कारवाई व्हायची आह ेती होत राहील.  त्या कारवाईचे आम्ही 

स्वागत करतो. आम्ही त्या कारवाईला घाबरतही िाही आनण भीकही घालत िाही.  

परंत ुआम्ही सांग ूइनच्छतो की, आमचा कायद्यावर पणूा नवश्वास आह,े न्याय दवेतेवर 

पणूा नवश्वास आह.े  न्याय दवेतेच्या माध्यमातिू ही लढाई आम्ही तमुच्या 

सरकारसोबत लढत राहू.  माििीय श्री.प्रवीण दरेकर यांच्या पाठीमागे केवळ मी एकटा 

िाही तर, संपणूा भारतीय जिता पाटी आनण भारतीय जिता पाटीचे राज्यातील आनण 

कें द्रातील िेततृ्व खबंीरपणे उभे आह.े भनवष्ट्यात केवळ संस्र्था डुबनवण्यासाठी अशा 

प्रकारच्या कारवाया होत रानहल्या तर राज्यातील बऱ्याचशा संस्र्था डबघाईला 

आल्यानशवाय राहणार िाहीत.  या राज्यातील सहकार क्षेत्र डबघाईला गेले तर ह े

राज्य सदु्धा डबघाईला जाण्यापासिू कोणी वाचव ूशकणार िाही, ह ेमी सांगतो. 

 सभापती महोदय, या सरकारिे प्रादनेशक समतोल नबघडनवला आह.े  या 

सरकारिे राजकीय समतोल कसा नबघडनवला याचे उदाहरण मी सांनगतले आह.े  

माझी सरकारकडे मागणी आह े की, ज्यांिा हा समतोल राखता येत िाही त्यांिी 

तत्काळ खचु्याा खाली कराव्यात. महाराष्ट्रातील जिता यासाठी सक्षम आह.े  

महाराष्ट्रातील जितेमध्य ेतेवढी ताकद आह,े महाराष्ट्रातील जिता सक्षमपणे ह ेकाम 

करण्यास तयार आह.े   

 सभापती महोदय, नवदभााच्या बाबतीत सन्माििीय सदस्य श्री.चंद्रशेखर 

बाविकुळे, मराठवाड्याच्या बाबतीत सन्माििीय सदस्य श्री.सरेुश धस आनण इतर 

नवभागाच्या बाबतीत इतर सन्माििीय सदस्य बोलतील.  त्यामळेु मी प्रामखु्यािे 

कोकण नवभागाच्या बाबतीत बोलणार आह.े  माझे नमत्र सन्माििीय सदस्य 

श्री.अनिकेत तटकरे यांिी नमळनमळीिे कोकणाचा मदु्दा मांडला.  कोकणाचा मदु्दा 

मांडत असतािा प्रादनेशक असमतोल निमााण करुि, कोकणाचा नवकास कसा 

खुटंनवला गलेा, कशाप्रकारे तेरे्थ नचंतेची बाब निमााण झाली ह ेसांगतािा मला खदे 
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होतो. कोकणाला िंदिविापासिू पोरके करण्याचे पाप या महानवकास आघाडी 

सरकारिे केले. आम्हाला अपेक्षा होती की, माििीय पयाटि मंत्री श्री.आनदत्य ठाकरे 

यांच्या माध्यमातिू पयाटिाला चालिा नमळेल.  पयाटिाच्या माध्यमातिू नकमाि ५ 

हजार कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्रातील पयाटिाला नमळेल आनण त्यातील नकमाि 

२ हजार कोटी रुपय े कोकणातील पयाटिाला नमळतील.  कारण माििीय 

श्री.आनदत्यजी ठाकरे यांची नशवसेिा ही कोकणाच्या िेततृ्वावर उभी आह.े माििीय 

श्री.आनदत्य ठाकरे साहबेांिी घोषणा केली होती की, कोकणात फॉरेि नसस्टीम टाईप 

सॅग नबझिेस आण,ू कोकणामध्ये फाईव्ह स्टार हॉटेल्स आण,ू सी-ब्रीज रोड तयार करु, 

रो-रो च्या माध्यमातिू कोकणाला जोडू, कोकणाला पयाटिाचा दजाा दऊे, ७२० 

नक.मी. लांबीच्या समदु्रात अिेक समदु्री खळे सरुु करण्यात येतील.  परंत ुया सवा गोष्टी 

करीत असतािा या वषीच्या अर्थासंकल्पात पयाटि नवभागाला केवळ १४०० कोटी 

रुपये दऊेि त्या नवभागाच्या तोंडाला पािे पसुण्याचे काम केले. मी मागील एका 

भाषणात सदु्धा उल्लेख केला होता.  या १४०० कोटी रुपयांतील ८०० कोटी रुपय े

बारामती येर्थील नबबट्याच्या पाका साठी नदले गेले. मळुात नबबट्या ह े नवदभाात 

असल्यामळेु त्या नठकाणी हा निधी दणे्याची आवश्यकता होता.  बारामतीला निधी 

नदल्याबद्दल आम्हाला द:ुख िाही. परंत ुपयाटिासाठी आपण कोकणाला जादा निधी 

दणेे आवश्यक होते.  उरलेल्या ६०० कोटी रुपयांत संपणूा राज्यातील पयाटिावर खचा 

करावयाचा आह.े सन्माििीय सदस्य श्री.िरेंद्र दराडे साहबे, आपण खाली बसिू बोल ू

िये.  मला वाटते आपली ऐकण्यात काही तरी चकू होत आह.े मी माििीय मंत्री 

श्री.आनदत्यजी ठाकरे यांचा सन्माि करीत आह ेकी, ते पयाटिासाठी ५ हजार कोटी 

रुपये आणतील.  सभापती महोदय, मला सन्माििीय सदस्य  श्री.िरेंद्र दराडे 

यांच्यापासिू संरक्षण द्यावे. 

 सभापती महोदय, मी एवढेच सांग ूइनच्छतो की, पयाटि नवभागाला अनधकचा 

निधी नमळाला असता तर पयाटिाच्या माध्यमातिू कोकणाचे िंदिवि झाले असत.े  
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आज कोकणातील सवासामान्य तरुण रोजगारासाठी मुबंईमध्ये येतो.  तो मुंबईत येऊि 

िोकरी करतो, त्याची मुबंईत राहण्याची व्यवस्र्था िसते,  तो कसा तरी गजुारा करतो.  

मनहन्याकाठी तो गावाकडील आई-वनडलांिा पैसे पाठनवतो.  गावातील आई-

वनडलांची मलुाच्या पैशावर गजुराण होते. परंत ुकोकणातील माझा तरुण कोकणात 

रानहला, तेर्थे छोटे-मोठे व्यवसाय करु लागला आनण त्यातिू त्याची प्रगती झाली तर 

निनितपणे कोकणाचे िंदिवि झाल्यानशवाय राहणार िाही.   

 सभापती महोदय, कोकणातील ररफायिरी प्रकल्पाला नवरोध करण्यात आला.  

मी सभागहृात िाव घेत िाही, परंत ुराज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या दोि वररष्ठ िेत्यांची 

कोकणात रेििे जात असतािा माझी चचाा झाली. मंत्री महोदय, मी खाजगीत त्या 

िेत्यांची िावे आपल्याला सांगेि.  त्या िेत्यांिी आम्हाला सांनगतले की, या 

प्रकल्पाला नवरोध करण्यासाठी आम्हाला वरुि आदशे आहते. मी त्यांिा सांनगतले 

की, तमु्ही एवढे उच्चनशनक्षत आहात.  तमु्हाला या ररफायिरी प्रकल्पाला नवरोध 

करणे योग्य वाटते काय ? सभापती महोदय, ररफायिरी प्रकल्पाच्या बाबतीत माझा 

लेख लोकमत वतामािपत्रात छापिू आला होता. मी त्यात िमदू केले होते की, या 

ररफायिरी प्रकल्पाच्या माध्यमातिू कोकणात ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणकू येणार 

होती. त्या गुंतवणकुीच्या माध्यमातिू माििीय मंत्री श्री.नितीि गडकरी आनण माििीय 

मंत्री श्री.प्रधाि साहबेांिी कोकणात एम्सचे हॉस्पीटल दणे्याचे मान्य केले होते.  त्या 

ररफायिरीच्या माध्यमातिू आज १ लाख लोकांिा रोजगार नमळाला असता.  

छोटेमोठे ॲन्सीलरी नबझिेस सरुु झाले असते, लॉनजंग नबझिेस वाढला असता, 

रान्सपोटा नबझिेस वाढला असता, टुरीस्ट नबझिेस वाढला असता, हॉटेल नबझिेस 

वाढला असता, खािावळी नबझिेस वाढला असता,......  

     

        िंतर श्री.कांबळे.... 
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श्री. प्रसाद लाड .... 

लोक येऊ लागली असती. आंतरराष्ट्रीय लोक आले असते तर तरेे्थ नवमाितळ 

दखेील झाले असते. पण त्याला दखेील नवरोध. नवरोध कशाकशासाठी करायचा ? 

समधृ्दी महामागााला नवरोध. पण िंतर काही तरी पडद्याआड ठरले जाते. समधृ्दी 

महामागा आह.े 

 तालिका सभापती : सन्माििीय सदस्य .... 

श्री. प्रसाद लाड : सभापती महोदय, मला ऑि लेग ठेवावे. 

 तालिका सभापती : सभागहृाची बैठक आता स्र्थनगत होत आह.े बधुवार, 

नदिांक २३ माचा, २०२२ रोजी सभागहृाची नवशेष बैठक सकाळी १०.०० ते ११.४५ 

या वेळेत भरेल. सदर बैठकीत आजच्या कामकाजातील प्रलंनबत नियम ९७ अन्वये 

अल्पकालीि चचाा घेण्यात येतील. सभागहृाची नियनमत बैठक दपुारी १२.०० वाजता 

भरेल. 

(सभागहृाची बैठक सायंकाळी ६ वाजिू ३० नमनिटांिी, बधुवार, नदिांक २३ माचा, 

२०२२ च्या सकाळी १०.०० वाजेपयांत स्र्थनगत झाली.) 

---- 

 


